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ผมรูสึกเปนเกียรติและมีความยินดีที่ไดมีโอกาสมาเปดการประชุมวิชาการประจําปของ
โครงการ BRT อีกครั้งหนึ่ง ความหลากหลายทางชีวภาพนั้นกลาวไดวาเปนเรื่องที่สําคัญไมเฉพาะใน
ปจจุบันและกับอนาคตของคนไทย แตมีความสําคัญในระดับโลก พื้นที่ที่เราอาศัยอยูนั้น เปนเขตรอน
ชื้น เราจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ขอยกกรณีตัวอยางที่ภาคอีสาน เนื่องจากผมทํางานที่
อีสานมาประมาณ 40 ปแลว จึงขอใหขอมูลเล็กนอย 

เปนที่ทราบกันดีวาภาคอีสานมีพื้นที่ 1 ใน 3 ของประเทศ แตปจจุบันมีปาไมเหลืออยู 12%
ของประเทศ สวนใหญอยูตามแนวชายขอบของภาค ถึงแมวาประเทศไทยมีเขตชลประทานอยู 72% 
แตในภาคอีสานมีเขตชลประทานเพียง 6% ของโครงการชลประทานที่นําน้ําไปใชได ฉะนั้นภาคอีสาน
จึงเปนเขตที่คอนขางมีปญหาพอสมควร 

ในดานทรัพยากรธรรมชาติ ที่ภาคอีสานมีภูเขาหรือเขตปาอยูกลางภาค คือ อุทยานแหงชาติ
ภูพาน ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 7 จังหวัด ไดแก อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร 
รอยเอ็ด และกาฬสินธุ เปนเทือกเขาที่ไมสูงนัก ยอดสูงสุด คือ ภูสันยาง เขาใจวาอยู อ.กุดบาก จ. 
สกลนคร มีความสูงประมาณ 660 เมตร แตถานับจากระดับพื้นดินของอีสานที่ประมาณ 200 เมตร 
จากระดับน้ําทะเล เทือกเขาภูพานก็จะสูงประมาณ 400 กวาเมตรเทานั้น ปาในภาคอีสานสวนใหญ
เปนปาเต็งรัง สวนปาดิบแลงนั้นพบอยูนอย แตมีถ้ําจํานวนมาก จึงเปนสถานที่ที่มีเกจิอาจารยมา
วิปสสนากรรมฐานอยูหลายทาน ในชวงสงครามอินโดจีน บริเวณนี้ถือเปนเขตอันตรายในการใชเปน
เสนทางเดินทาง เพราะมีผูกอการรายอยูมาก อุทยานแหงชาติภูพานมีพื้นที่ประมาณ 500,000 ไร ซึ่ง
ในตอนสงครามผูกอการรายสามารถเดินทางขามจาก จ.อุดรธานี ผานไปทาง จ.มุกดาหารและออก
ทางชองแคบไปทางประเทศลาวได สําหรับพืชพื้นเมืองในอุทยานภูพานที่นาสนใจ เชน ลูกดิ่ง พืช
สะตอ และดาหลา 

เทือกเขาถัดไปคือ เทือกเขาพนมดงรัก เปนเทือกเขาที่อยูทางใตทอดตัวตามแนวชายแดน
เขมร ซึ่งถาเรายืนที่ชายแดนเขมรหรือที่เขาพระวิหาร เมื่อมองกลับมาจะเห็นแผนดินไทยเปนเหมือน
เกาะเกา สําหรับปาไมนั้นมีอยูพอสมควร อุทยานที่มีชื่อเสียงคือ อุทยานแหงชาติภูจองนายอย อยูใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณพรมแดนติดชายแดนเขมรและลาว เปนปาที่คอนขางสมบูรณ 
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นอกจากนี้ก็ยังมีปาเบญจพรรณ สวนบริเวณเขาพระวิหารมีกลวยไมที่สําคัญชนิดหนึ่งที่มีดอกใหญ
ที่สุดรองลงไปจากพญาฉัททันต และวานเพชรหึง อยางไรก็ตามการเดินทางเขาไปเก็บนั้นอันตราย
มาก เพราะบริเวณเขาพระวิหารเปนเขตที่ยังมีระเบิดฝงอยูอีกมาก ถัดจากเขาพนมดงรักเลียบไปตาม
ชายแดนเขมรจะมีพื้นที่ตอกับปาดงลาน ซึ่งมีพื้นที่จากจังหวัดนครราชสีมาตอไปยังจังหวัดปราจีนบุรี
ทางดานตะวันตกขึ้นเรื่อยไปจนถึงจังหวัดเลย  

ลักษณะพิเศษของพื้นที่ภาคอีสาน คือ มีภูมิประเทศเหมือน table land คือเปนที่สูงจากภาค
กลางประมาณ 200 เมตร แลวเปนพื้นที่ราบไปทางจังหวัดอุบลราชธานีตามแนวแมน้ําโขง นอกจากนี้
ที่ภาคอีสานยังมีสถานที่หรือพื้นที่ที่นาสนใจอีกมาก เชน ที่อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เปนตน
น้ําของแมน้ําชี เขาเรียกฉี่ผุด คือ ผุดขึ้นจากถ้ํา ซึ่งถ้ําในบริเวณนี้คือเขาเขียว เปนภูเขาแบบ table 
land เหมือนกันคือขึ้นไปแลวเปนยอดตัด เปนบริเวณที่พบไมหอมจําพวกไมกฤษณามาก แตเวลานี้มี
ปญหาคือการลักลอบตัดไม เนื่องจากบริเวณเขาใหญมีการปราบปรามพวกลักลอบตัดไมอยางจริงจัง 
ทําใหคนเหลานี้หันมาลักลอบตัดไมที่เขาเขียวแทน 

ถัดมามีทุงกะมัง ซึ่งเปนบริเวณที่มีกลวยไมอยูมาก สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
ทรงใหต้ังเปนปาทุงกะมัง แลวนํานกกระเรียนซึ่งเชื่อวาครั้งหนึ่งเปนนกของไทยแตปจจุบันสูญพันธุไป
แลวมาเลี้ยง ถัดจากเขาเขียวหรือหนองบัวแดงไปตรงบริเวณชวงตอระหวางภาคเหนือตอนใต ภาค
กลางและภาคอีสาน จะมีภูเขาที่มีลักษณะเปน table land หลายลูก ภูเขาที่เปนที่รูจักกันดี เชน ภูเรือ 
ภูหลวง ภูกระดึง สําหรับที่ภูเรือจะมีไมประเภทไมเมืองหนาว มีดอกไมที่มีชื่อมากคือ กุหลาบแดง 
และกุหลาบขาว  

แมน้ําในภาคอีสานที่สําคัญมีหลายสาย เชน แมน้ําชี ซึ่งมีตนน้ําอยูที่เขาเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
สวนอีกสายคือ แมน้ํามูล ซึ่งมีตนกําเนิดจากบริเวณเขาใหญ แมน้ําทั้งสองสายไหลมาบรรจบกันที่
อําเภอกันทรลักษ ปจจุบันมีการสรางเขื่อนไวเก็บน้ําหลายแหง เชน เขื่อนบานนา เขื่อนราศีไศล 
บริเวณเขื่อนจะมีปาชนิดหนึ่งเรียกวาปาบุง ปาทาม ปาบุง คือ ปาที่ลุม น้ําทวมเปนเวลานาน สวนปา
ทาม คือ ปาที่มีน้ําทวมเปนระยะเวลาสั้นๆ เชนปาที่อยูตามริมน้ํา ตามความเห็นของนักวิทยาศาสตร
และนักวิศวกรรมศาสตรถือวาบริเวณปาบุงเปนที่น้ําทวมอยูแลว ฉะนั้นถาจะสรางเขื่อนกักเก็บน้ําไว
เปนการถาวรก็นาจะทําได ในขณะที่ชาวบานมีความคิดเห็นตางออกไป กลาวคือ ชาวบานถือวาทั้งปา
บุงและปาทามเปรียบเสมือนตลาดไวจับจายของนานาชนิด ทั้งเห็ด หนอไม หรือพืชชนิดตางๆ และยัง
เปนแหลงที่ปลาใชวางไขในหนาน้ําอีกดวย ดังนั้นเมื่อรัฐบาลมีแผนการที่จะสรางเขื่อนในบริเวณนี้ จึงทํา
ใหเกิดปญหาขัดแยงกับชาวบาน ดังตัวอยางปญหาที่ยังยืดเยื้อกรณีเขื่อนราศีไศลหรือที่เขื่อนปากมูล  

ถึงกระนั้นรัฐบาลก็ยังมีแผนการใหมที่อาจสรางปญหายิ่งขึ้นอีก คือ การสรางเขื่อนที่แมน้ํา
สงคราม ซึ่งมีตนน้ําอยูบริเวณรอยตอระหวางจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดสกลนครที่เรียกวา เขาภูผา
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เหล็ก เขตอําเภอสองดาว ไหลลัดเลาะจากจังหวัดอุดรธานีผานไปที่นครพนม บริเวณอําเภอทาอุเทน 
รวมระยะทางตามแนวที่แมน้ําไหลคดเคี้ยวประมาณ 420 กิโลเมตร แตถาวัดตามเสนตรงมีความยาว
ประมาณ 120 กิโลเมตร ครั้นถึงหนาน้ํา น้ําจะทวมบริเวณโดยรอบกลายเปนบึง เปนปาบุงปาทามอยู
ทั่วไป ดังนั้นทางกระทรวงวิทยาศาสตรจึงคิดที่จะสรางเขื่อนกั้นน้ํา ทําใหเกิดปญหา มีชาวบานมา
เดินขบวนตอตาน ประเด็นที่อยากเรียนใหทราบก็คือ ปญหาที่เกิดขึ้นตางๆ นั้น มีความเกี่ยวโยงกับ
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ แตทางวิศวกรรมจะมองขามเรื่องนี้ไป กลับไปใหความสําคัญกับ
ประโยชนใชสอยมากกวา  

ความนาสนใจของแหลงธรรมชาติในภาคอีสานยังมีอีกมาก เชน ที่อําเภอบานดุง มีการทํานา
เกลืออยูทั่วไป จากบานดุงไปตามริมแมน้ําสงครามประมาณ 10 กิโลเมตร จะพบพื้นที่ที่มีลักษณะเปน
เกาะขนาดประมาณ 5–6 ไร ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากบริเวณรอบๆ โดยสิ้นเชิง กลาวคือ 
จากที่ราบที่เปนนาน้ําขังก็กลายเปนปาดงดิบ มีตนสน ตนปอ และตนปาลม บริเวณดังกลาวมีชื่อ
เรียกวา จันผาแดง ผมเขาใจวาในสมัยกอนที่บริเวณแมน้ําสงครามจะมีภูมิประเทศเชนนี้ แตตอนนี้มี
ใหเห็นอยูนอยมาก ซึ่งในเรื่องของชีวภาพแลว มีความนาสนใจที่ควรนํามาศึกษาวาเพราะเหตุใดครั้ง
หนึ่งอีสานจึงเคยมีพืชเหมือนแถวพรุที่ปกษใต มีตนพอ ตนปาลมอยูดาษดื่น แลวทําไมปจจุบันจึงแทบ
ไมมีใหเห็น พื้นที่อีกแหงหนึ่งที่นาสนใจ คือ ดูนลําพัน ที่อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่
ประมาณ 25 ไร เปนพรุน้ําจืด มีตนเชือก  ตนรกฟา ขึ้นอยูทั่วไป รวมทั้งตนธูปฤาษี ซึ่งตามชื่อ
สถานที่ดังกลาว ดูน แปลวา น้ําดันหรือผุดขึ้นมาจากใตดิน สวนลําพัน คือ ตนธูปฤาษี ฉะนั้นจึงไมนา
แปลกใจที่จะพบเห็นไมชนิดนี้ขึ้นอยูทั่วไป สวนที่อําเภอนาเชือก มี Terminalia alata เปนพืชวงศ
เดียวกับสมอไทย  สมอดีงู นอกจากนี้ยังมีปูทูลกระหมอม ซึ่งเปนพันธุที่มีอยูชนิดเดียวในโลก 

ขอเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับพรรณไมอีกสองสามชนิดที่ผมมีความสนใจเปนพิเศษ ชนิดแรกคือ
ปาสน สําหรับที่อีสานมีปาสนหลายแหง ปจจุบันที่ยังพอมีใหเห็นบาง เชน ที่อุทยานแหงชาติน้ําหนาว 
ภูกระดึง ภูหลวง และภูเรือ แตปาสนที่นาสนใจคือ ปาสนในที่ราบ เชน ที่กันทรลักษ ซึ่งปจจุบันถูก
เปลี่ยนไปเปนไรขาวโพด ไรมะละกอไปแลว ที่ยังพอมีเหลือใหเห็นบางก็ที่จังหวัดสุรินทร ซึ่งมีสถานี
ทดลองปาสนสองใบ ปาสนสามใบของกรมปาไม ประเด็นสําคัญก็คือ ทุกวันนี้เราตองนําเขาเยื่อ
กระดาษไมสนปละเปนจํานวนมาก แมบานเราจะปลูกสนเองได แตเราไมมีการสงเสริมกันอยางจริงจัง 
การปลูกสนตองปลูกทางเหนือบนภูเขา แตผมคิดวาถาสามารถหาวิธีปลูกตรงที่ราบอีสานได จะชวย
ลดการนําเขากระดาษไดมาก ชนิดที่สองคือตนเสียว ในตําราพฤกษศาสตรเขียนวา เสี้ยวใหญ คลาย
ไมสะแกของภาคกลางเปนไมที่ทน ขึ้นไดในทุงกุลารองไหหรือในแมน้ําที่ดินเค็ม เปนตระกูลเดียวกับ
ไมวงศเปลา ยาง มะยม และหุง อีกชนิดคือ สบูดํา หรือ Jatropha สมัยกอนเมื่อ 10-20 ปที่แลว มีการ
คนควาเรื่อง น้ํามันสบูดํา แตเม่ือน้ํามันราคาถูกลง จึงเลิกศึกษาไป หากจะนํากลับมาศึกษากันใหมอีก
ครั้ง ในสวนขอมูลนั้นเรามีอยูพรอมเพียงแตเราไมสามารถปลูกเปนแปลงใหญได ตองหาวิธีการและ
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พันธุใหม เพราะถาปลูกสบูดําเปนแปลงใหญจะตองพนยาเหมือนกับการปลูกละหุง คิดวาคงเปนเรื่อง
ยาก อีกตนหนึ่งที่นาสนใจคือ เถาเปรี้ยว หรือสมกุง เปนพืชตระกูลเดียวกับองุน ทางราชภัฏนํามาใช
ทําไวน หากใครนําไปปรับปรุงพันธุใหสามารถตานทานโรคได จะชวยประหยัดคาใชจายที่ตองสั่งพันธุ
มาจากตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีเพี้ยฟาน ซึ่งทางอีสานใชทานกับลาบ เปนประเภทเดียวกับหมุย
ปกษใตหรือผักไผของทางเหนือ มีกลิ่นเฉพาะตัว 

ไมอีกชนิดที่จะกลาว คือ มะกอก เปนพืชแถบเมดิเตอรเรเนียน มีการนําพันธุเขามาทดลอง
ปลูกในบานเราอยูหลายแหงในเวลานี้ มะกอกฝรั่งเปนพืชตระกูลเดียวกับมะลิ ในบานเรามีพันธุ
มะกอกอยูหลายชนิด เทาที่ผมศึกษาจากเอกสารมีพันธุหนึ่งฝรั่งเรียก เชอรเบอริรา สวนในภาษาไทย
คือ มะกอกโคก  มะกอกเทือก  มะเผือก มะกั๊กปา  อีกพันธุหนึ่งชื่อไมคอยสุภาพ คือ โยนีปศาจ เปน
พันธุที่เราพยายามจะหามาศึกษา เพราะบานเราไมมี แตจะพบมากแถวปราสาทหินพนมรุง เปน
ตระกูลเดียวกับมะกอกฝรั่ง 

สรุปแลวงานที่เกี่ยวของกับความหลากหลายชีวภาพ คือ การเดินทางสายกลางหรือมัชฌิมา
ปติปทา ความหลากหลายชีวภาพคือสิ่งที่มาอยูรวมปะปน ไมวาจะเปนทางดานชนิดพันธุ ดาน
พันธุกรรม และทางดานนิเวศวิทยา ถามีคนหรือชนิดพันธุหลากหลาย โอกาสที่จะอยูรอดยั่งยืนตอไป
ก็มีมากขึ้น ในการทํางานดานความหลากหลายชีวภาพก็เชนเดียวกัน ตองยึดความเปนกลาง การ
ผสมผสานใหมีความหลากหลาย ไมตึงหรือหยอนไปทางใดทางหนึ่งเกินไป สุดทายนี้ ขออวยพรให
การสัมมนาครั้งนี้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายทุกประการ และขออวยพรใหทุก
ทานประสบความสุขความเจริญ 

 

******************************************* 
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โดย 

   
ผูอํานวยการโครงการ BRT 

เนื่องในพิธีเปดการประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที ่5 

โรงแรมนภาลัย จ. อุดรธานี 

วันที่ 8-11 ตุลาคม พ.ศ. 2544 

_______________________________ 
กราบเรียน ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี 

กระผม นายวิสุทธ์ิ ใบไม ผูอํานวยการโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการ
จัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ในนามของผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมขอขอบพระคุณ
ทานองคมนตรีที่กรุณาใหเกียรติมาเปนประธานการประชุมวิชาการประจําป โครงการ BRT อีกวาระ
หนึ่ง การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5 นี้ มีความสําคัญเปนพิเศษ เนื่องจากเปนป
แรกของโครงการ BRT ในระยะที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการ 5 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 
2548  

ในชวง 1 ป ที่ผานมา โครงการ BRT ไดดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว โดยเนนการ
สนับสนุนการวิจัยในลักษณะชุดโครงการเปนพื้นที่เปาหมายในการสรางเครือขายการวิจัย และการฝก 
อบรมดานความหลากหลายทางชีวภาพระหวางสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล โรงเรียน ชุมชน วัด และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อใหเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกันมากขึ้น  

ในดานวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการ BRT ไดชวยกันศึกษา
หาขอมูลพื้นฐานดานความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับนับต้ังแตความหลากหลายทาง
พันธุกรรม ความหลากหลายของชนิด และความหลากหลายของระบบนิเวศ จนเกิดองคความรูใหมอยาง
กวางขวาง ฝายเลขานุการโครงการ BRT ไดรวบรวมรายงานผลการวิจัยจากโครงการตางๆ ไวในรูป
ของบทคัดยอจํานวน 288 เรื่อง และรวบรวมรายงานผลการวิจัยสาขาตางๆ ที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้น
สมบูรณแลวจํานวน 32 เรื่อง นอกจากนั้นยังไดจัดพิมพบันทึกการประชุมวิชาการโครงการ BRT ครั้งที่ 
4 ไวเปนเลมเอกสารอีกดวย เอกสารวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรในการประชุมครั้งนี้ สะทอนใหเห็นถึง
ความกาวหนาทางวิชาการดานความหลกหลายทางชีวภาพในประเทศไทย และบงชี้ถึงศักยภาพของ
ทรัพยากรชีวภาพที่ยังรอคอยการศึกษาวิจัยที่เขมขนมากขึ้น เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนในการเปน
ฐานรากสําคัญสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของชาติอยางยั่งยืน 
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สําหรับผูเขารวมประชุมในครั้งนี้ประกอบดวยกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ครูแกนนํา 
อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตลอดจน
องคกรเอกชนทั่วประเทศที่สนใจและหวงใยในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของชาติ รวม
ทั้งสิ้น 520 ทาน ในสวนกิจกรรมทางวิชาการประกอบดวยการบรรยายพิเศษ 3 เรื่อง การอภิปราย 3 
เรื่อง การเสวนากลุมยอยระหวางนักวิจัยกับโครงการ BRT รวมทั้งหมด 6 กลุม โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยในอนาคต และมีการนําเสนอโปสเตอรผลงานการวิจัย 
115 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมทองถิ่น 

การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5 ไดรับความรวมมืออยางดีจาก นักวิจัย 
คณาจารย และนักศึกษาที่รวมอยูในโครงการนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันราชภัฏอุดรธานี ที่ไดรวม
เปนเจาภาพจัดการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ดวย บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมใครขอกราบ
เรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรีเปดการประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5 เพื่อเปนสิริมงคล
และเปนกําลังใจแกผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 
******************************************* 
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โดย 

  
อธิการบดี สถาบันราชภัฏอุดรธานี 

เนื่องในพิธีเปดการประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที ่5 

โรงแรมนภาลัย จ. อุดรธานี 

วันที่ 8-11 ตุลาคม พ.ศ. 2544 

_______________________________ 
กราบเรียน ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี ทานผูอํานวยการโครงการพัฒนาองค

ความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ทานวิทยากร ทานผูรวม
ประชุม และทานผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน ผม จรูญ ถาวรจักษ อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุดรธานี ใน
นามของตัวแทนชาวจังหวัดอุดรธานี ผมมีความยินดีและรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสรวมเปน
เจาภาพรวมกับโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศ
ไทยหรือโครงการ BRT ในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการประจําปครั้งที่ 5 

สถาบันราชภัฏที่มีอยูทั่วประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น มีพันธกิจที่สําคัญ
ในการใหการสนับสนุน เพื่อใหเกิดการศึกษาวิจัยดานตางๆ ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้จึง
นับวาเปนประโยชน ไมเฉพาะแตสถาบันราชภัฏแตจะเปนประโยชนกับชาวจังหวัดอุดรธานี และที่
สําคัญที่สุดก็คือ ประโยชนแกทานทั้งหลายในฐานะผูเขารวมประชุมในครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้มุง 
เผยแพรการใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการทําวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การนําไปพัฒนากรอบแนวความคิดและการสรางกรอบงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ตางๆ ที่อยูในบริเวณเขตบริหารของทานทั้งหลาย การศึกษาหาความรูใหมๆ เปนเรื่องที่มี
ความสําคัญกับสังคมที่เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการนําไปพัฒนาสังคม
และประเทศชาติอยางจริงจัง กระผมขอตอนรับทานทั้งหลายเขาสูเมืองอุทยานแหงธรรมะ เมือง
แหงอารยธรรม 5,000 ป ที่มีน้ําตกที่หลากหลาย อยางที่ทานองคมนตรีไดกลาวไปแลวที่มาจากสัน 
ภูพานท่ียังเปนธรรมชาติอยูมาก และที่นาสนใจคือ มีหัตถกรรมพื้นบานอันเลื่องลือ ซึ่งหวังวาทาน
ทั้งหลายคงมีโอกาสไปเยี่ยมเยือน กระผมหวังวาทานทั้งหลายคงไดรับความสะดวกสบายจากเรา 

 
******************************************* 
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ธรรมะแหงความหลากหลาย
1

ศ.นพ.ประเวศ วะสี 

สาขาวิชาโลหิตวิทยา ตึกอานันทราช ภาควิชาอายุรศาสตร 

คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10700 

จากเรื่องราวความงามตางๆ ที่แมฉวีวรรณ พันธุ ไดถายทอดใหฟง สะทอนใหเห็นวาทาน
เปนตัวแทนของศิลปนที่เขาใจความหลากหลายทางชีวภาพเปนอยางดี ที่เปนเชนน้ันเพราะศิลปนอยู
กับธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพก็เปนเรื่องธรรมชาติ ฉะนั้นศิลปนจะเขาถึงและ

ถายทอดไดดีกวานักวิชาการ จากประเด็นน้ีทําใหผมคิดขึ้นมาไดวา ผมเคยเสนอไปยังมหาวิทยาลัย
ตางๆ ใหมีการศึกษาวิจัยวามีศิลปนสาขาใดและศิลปะใดบางในแตละทองถิ่น จากนั้นใหทําเปน

ฐานขอมูลของประเทศ ทั้งในดานศิลปะและตัวศิลปน ขอมูลที่ไดน้ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน
ไดอยางมาก เพราะศิลปนน้ันที่แทแลว คือ ผูสื่อสาร และเปนผูสื่อสารที่มีคนฟงไดเขาใจมากกวา

นักวิชาการ 

สําหรับหัวขอที่จะบรรยายในครั้งน้ีเปนเรื่องของธรรมะแหงความหลากหลาย กลาวคือ เมื่อ
เรามองเรื่องความหลากหลายอยางเปนระบบแลว จะเห็นวาความหลากหลายเปนเรื่องลึกซึ้งและมี

ความเกี่ยวของกับเรื่องธรรมะ ธรรมะที่วาคืออะไร ทานอาจารยพุทธทาสไดใหคํานิยามเชิง

ยุทธศาสตร สําหรับนําไปปฏิบัติไว 4 ประการดวยกัน ประการที่ 1 ธรรมะคือธรรมชาติ ประการที่ 2 
ธรรมะคือกฎของธรรมชาติ ประการที่ 3 ธรรมะคือการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎของธรรมชาติ และ
ประการที่ 4 ธรรมะคือการไดรับผล ซึ่งหมายถึงผลดีจากการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎของธรรมชาติ 

 หากนําเรื่องธรรมะมาเชื่อมโยงกับเรื่องความหลากหลาย ในนิยามแรกที่วาธรรมะคือ

ธรรมชาติ หมายความวาธรรมชาติก็คือ ความหลากหลาย จึงเรียกไดวาเปนธรรมชาติของความ

หลากหลาย ซึ่งเปนความหลากหลายทางกายภาพ อยางไรก็ตามในเรื่องความหลากหลาย แทจริง
แลวมีอยูมาก แตผมจะขอพูดถึงใน 3 เรื่อง ไดแก ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และความหลากหลายทางกายภาพ 

ปจจุบันเปนที่ยอมรับอยางเปนสากลวา จักรวาลเกิดจากการระเบิดลูกใหญที่เรียกวา big 
bang เมื่อ 15,000 ลานปกอน แตกอนที่จะระเบิดมีเปนสภาวะที่เรียกวา เอกสภาวะ หรือ Singularity 
คือไมมีความหลากหลาย เปนพลังงานหรืออะไรก็ตามที่อัดแนนอยูในรูปเดียวและในเอกสภาวะนี้จะ
ไมมีสิ่งมีชีวิตใดเกิดขึ้นได ภายในเศษของวินาที เมื่อแรกที่เกิดการระเบิดออกมา อุณหภูมิจะสูงเปน
ลานองศา ทําใหอนุภาค (particle) เกิดขึ้นไมได จะมีก็แตพลังงานเทาน้ัน ตอเมื่ออุณหภูมิเย็นลงจึง
เกิดอนุภาค และธาตุแรกที่เกิดขึ้นกอนคือ ไฮโดรเจน ซึ่งเปนธาตุที่เล็กที่สุดและซับซอนนอยที่สุด 
ประกอบดวยโปรตอนหนึ่งตัวและนิวเคลียสของไฮโดรเจน เมื่ออุณหภูมิเย็นลงอิเล็กตรอนที่วนอยูรอบ

 
1 ถอดเทปและเรียบเรียงคําบรรยายโดยกองบรรณาธิการ 
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นอกจึงเขามาวนรอบอะตอมของไฮโดรเจน สวนธาตุที่สองที่เกิดขึ้นตามมาในชวงของการระเบิดคือ 
ธาตุฮีเลียม ประกอบดวยโปรตอน 2 ตัว และอิเล็กตรอน 2 ตัว จนกระทั่งเมื่อกอรูปเกิดเปนดวงดาว
แลว ธาตุเหลาน้ีจึงถูกอัดใหเปนโมเลกุลที่ใหญขึ้นตามแรงดึงดูดของดวงดาวกลายเปนธาตุที่ 
หลากหลายมากขึ้น ธาตุที่ใหญและเสถียรที่สุดในขณะนั้นคือธาตุเหล็ก ธาตุที่เบากวาก็ไมเสถียรเทา
ธาตุเหล็ก ธาตุที่ใหญกวาน้ันก็ไมเสถียรเทาธาตุเหล็ก เขาเรียกวาเปนหุบผาแหงเหล็ก (iron grand 
valley) คือจะมาสิ้นสุดที่ธาตุที่เสถียรที่สุด ธาตุที่เบากวาก็พยายามรวมตัวที่เรียกวา fusion ธาตุที่
หนักกวาก็จะแตกตัวที่เรียกวา fission และเมื่อเกิด super nova ดวงดาวระเบิดขึ้น จากแรงอัดของ
ดวงดาวจึงทําใหเกิดธาตุที่ใหญกวาธาตุเหล็ก 

รางกายของมนุษยน้ันประกอบดวยธาตุตางๆ ทั้งธาตุเหล็ก ธาตุที่เบากวาเหล็ก และที่หนัก
กวาเหล็ก เชน โคบอลต จึงอาจกลาวไดวา ถาไมมีการระเบิดของดวงดาวก็จะไมมีมนุษยเกิดขึ้น มี
คําพูดหนึ่งกลาวไววามนุษยเปนสะเก็ดของดวงดาว ความหมายในที่น้ี คือ จากเอกสภาวะนําไปสูการ
เกิดความหลากหลายทางกายภาพมากขึ้น จนถึงระดับหนึ่งจึงมีชีวิตเกิดขึ้น ถามีโมเลกุลชนิดเดียวชีวิต
ก็กําเนิดไมได เซลลๆ หน่ึงจะมีโมเลกุลประมาณ 800 รอยลานอณู ดังน้ันตองมีความหลากหลายและ
ความหนาแนนที่พอเหมาะเพียงพอจึงเกิดเปนชีวิตขึ้นได ถาไมมีความหลากหลายก็ไมเกิดสิ่งมีชีวิต 
และเมื่อเกิดสิ่งมีชีวิตก็มีความหลากหลายในสิ่งมีชีวิตเปนลานๆ ชนิด เกิดความหลากหลายในสรรพ
ชีวิต เปนความหลากหลายในทางชีวภาพ  

สวนในเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ อาจารยศรีศักร วัลลิโภดม จะบรรยายตอไป
น้ัน จะเห็นวาในปจจุบันมหาวิทยาลัยสวนใหญยังไมเขาใจความหมายที่แทจริงของคําวาวัฒนธรรม 
หรือที่เขาใจก็เขาใจในเชิงแคบๆ วา วัฒนธรรม คือ การรองรําทําเพลง คือ ศิลปะวัตถุ แตที่จริงแลว
วัฒนธรรมมีความหมายกวางขวางและลึกซึ้งกวาน้ัน มหาวิทยาลัยจึงควรทําความเขาใจเพราะเปน

เรื่องสําคัญมาก ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตรวมกันของกลุมชนในสิ่งแวดลอมหน่ึงๆ ซึ่ง

สิ่งแวดลอมแตละแหงจะมีลักษณะเฉพาะไมเหมือนกัน วัฒนธรรมของแตละที่จึงหลากหลายแตกตาง
กันไป เชน เอสกิโมซึ่งอาศัยอยูบริเวณขั้วโลกจะมีวัฒนธรรมแบบหนึ่ง ในขณะที่คนยุโรปก็มี

วัฒนธรรมอีกแบบหนึ่ง ดังน้ันคนที่อยูในสิ่งแวดลอมตางกันก็จะมีวิถีชีวิตแตกตางกัน วิถีชีวิตที่

สอดคลองกับสิ่งแวดลอมคือการเรียนรูจากประสบการณ จากการทดลอง คิดคน เพ่ือใหสามารถอยู
รอดและอยูไดดีในสิ่งแวดลอมน้ันๆ ซึ่งถือวาเปนภูมิปญญาในการปรับตัวเพื่อความอยูรอด ชาวเอสกิ
โมจะอยูไดอยางไรในขั้วโลก เขาก็ตองเรียนรู และปรับวิถีชีวิตใหเหมาะกับบริเวณขั้วโลก ซึ่งแตกตาง
จากบริเวณใกลเสนศูนยสูตร เพราะฉะนั้นจากสิ่งแวดลอมที่ตางกันในแตละแหง จึงสงผลให

วัฒนธรรมแตกตางกันไป เกิดเปนความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนภูมิปญญาที่เกิดจากการ

เรียนรูวิถีชีวิตน่ันเอง 

 ถัดมาในเรื่องของกฎธรรมชาติที่เกี่ยวของกับเรื่องความหลากหลาย ขอดีของความ

หลากหลายคือทําใหเกิดความงามและความยั่งยืน ถาโลกนี้มีตนไมชนิดเดียวหรือสีเดียวก็ไมสวยงาม  
เชนเดียวกับมนุษยถามีเพียงเชื้อชาติเดียวเหมือนกันหมดทั้งโลกก็ดูไมดี ฉะนั้นความหลากหลายจึง
ทําใหเกิดความงาม ธรรมะของความหลากหลาย คือ ตองทําใหคนเขาถึงความงามของความ
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หลากหลาย มิใชคิดแตจะชิงอํานาจกัน การเขาถึงความงามของความหลากหลายหรือเขาถึงความ
หลากหลาย คือ การเขาถึงธรรมะ และถอดความคิดเชิงอํานาจออกจากตัว 

ความยั่งยืนที่เกี่ยวของกับความหลากหลาย เชน ถาเชื้อโรคไมสามารถกลายพันธุได มันจะไม
ยั่งยืน สมมติมีเชื้อโรคเขาไปในรางกายมนุษยและมีการใชยาเขาไปฆามัน เชื้อโรคนั้นจะกลายพันธุ
เปนพันธุที่ด้ือยาตัวน้ันเพ่ือความอยูรอด การกลายพันธุน้ีจึงทําใหเกิดความหลากหลายทาง

กรรมพันธุเพ่ือเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้นเปนธรรมชาติ เปนอนิจจัง สิ่ง
ทั้งหลายลวนเปลี่ยนแปลง และการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายก็เปนธรรมชาติของสรรพชีวิต 
ถาเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงไมไดก็สูญพันธุไป การผสมพันธุจึงเปนหนทางสรางความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมเพื่อใหสามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและสามารถอยูรอดไดน่ันเอง เชน 
แบคทีเรียหรือพารามีเซียม ซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว ปกติจะแบงตัวโดยไมตองผสมพันธุ แตใน

สภาวะวิกฤตมันจะมีการ conjugate เพ่ือแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม ทําใหเกิดความหลากหลายทาง
กรรมพันธุ สามารถเผชิญกับสภาวะวิกฤตนั้นได เพราะฉะนั้นไมวาจะเปน จุลชีพ พืช สัตว หรือมนุษย 
ลวนมีธรรมชาติที่ตองผสมพันธุเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนและความหลากหลายทางชีวภาพ  

สวนเรื่องความสมดุลทางชีวภาพก็เชนเดียวกัน เมื่อมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีตนไม
และสัตวนานาพันธุอยูรวมกันเปนระบบในธรรมชาติ ทําใหเกิดความยั่งยืนในปาใหญ ไมมีใครตองไป
ใสปุย เพราะปุยจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไมมีแมลงอะไรที่ทําลายปาได เน่ืองจากมีความ

หลากหลายทางธรรมชาติ ตอเมื่อความหลากหลายหมดไป เหลือพืชเพียงชนิดเดียว เชน การปลูก 
มันสําปะหลังชนิดเดียว ซึ่งผิดธรรมชาติของความหลากหลาย ก็ตองใสปุย ตองใชยาฆาแมลง 
เพราะวาแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งก็มีความจําเพาะตอพืชชนิดใดชนิดหน่ึง เมื่อมีพืชชนิดเดียวอยูมาก 
แมลงก็แพรพันธุไดมาก ผิดกับยามปกติที่มีความหลากหลายของพืช แมลงจะแพรพันธุไดนอย เพราะ
มีการจํากัดกันเอง ฉะนั้นหากมีความหลากหลายและความสมดุลทางธรรมชาติแลว ไมมีแมลงใดที่

สามารถทําลายปาใหหมดไปได ตนไมบางชนิดสามารถขับแมลงได เชน ตนสะเดา สวนตนไมบางชนิด
ก็จับไนโตรเจน สรางปุยขึ้นเองได จึงกลาวไดวาความหลากหลายทางชีวภาพทําใหเกิดความสมดุลทาง
ธรรมชาติ และเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องความสมดุลทางกายภาพดวย อยางไรก็ตาม ในปจจุบันน้ีความ

หลากหลายถูกทําลายไปมาก เกิดอุทกภัยและแผนดินถลม ที่เปนเชนน้ีเพราะการเสียสมดุล ดุลภาพ
หรือความสมดุลน้ันคือความเปนปรกติและความยั่งยืน ทั้งน้ีรวมถึงเรื่องสุขภาพดวย ขณะที่เรามี

สุขภาพดี หมายถึงระบบทุกอยางไดดุล เกิดความเปนปรกติ หรือมีสุขภาพดีและมีความยั่งยืน แตหาก
เราเจ็บปวยก็เปนเพราะเสียดุลยภาพ และถาเราเสียดุลมากขึ้นก็เขาหองฉุกเฉิน แตถายังเสียดุลมากขึ้น
อีกก็ทําใหเสียชีวิต ในทางกลับกันการฟนตัวก็คือ การฟนไปสูดุลยภาพ แตขณะนี้เน่ืองจากธรรมชาติ
สูญเสียความหลากหลายไป จึงทําใหเสียดุลยภาพสงผลกระทบตอเรื่องกายภาพและกระทบตอมนุษย
อยางรุนแรง ที่เปนเชนน้ีเพราะเราทําผิดหลักธรรมะในเรื่องความหลากหลาย  

ความหลากหลายทางการศึกษาก็เชนเดียวกัน ปจจุบันการศึกษาเรากําลังเสียหลัก เพราะ
เราแยกการศึกษาออกจากชีวิต ขณะนี้ทั้งโลกคิดอะไรแบบแยกสวน การชําแหละออกเปนสวนๆ น้ัน
เขาใชกับโคหรือสุกร คือ ชําแหละใหหมดชีวิต แตสําหรับสิ่งมีชีวิตแลว หลักสําคัญ คือ การเชื่อมโยง 
เมื่อเชื่อมโยงกันครบทุกสวนจะเกิดจิตวิญญาณหรือมีชีวิต แตขณะนี้มนุษยถลําเขาไปใชชีวิตแบบ
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ชําแหละแยกเปนสวนๆ หมดทุกเรื่อง เชน เรื่องเศรษฐกิจก็คิดแยกสวนออกไปจากชีวิต จากครอบครัว 
ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และสุขภาพ เรื่องการศึกษาก็แยกสวนวาชีวิตก็อยางหนึ่ง การศึกษาก็
อยางหนึ่ง ใชวิชาเปนตัวต้ังแทนการใชชีวิตเปนตัวต้ัง พระธรรมปฎกเคยกลาวไวกวา 20 ปมาแลววา 
ขอบกพรองอันใหญหลวงของการศึกษาในโลกปจจุบัน คือ การแยกสวน ตามหลักพุทธศาสนาถือวา 
ชีวิตและการศึกษาเปนเรื่องเดียวกัน เมื่อศึกษาแลวทําใหรูจักชีวิต รูจักการใชชีวิตใหดีขึ้น และทําใหอยู
รวมกันดีขึ้นตามไปดวย ดังน้ันหากถือวาชีวิตคือการศึกษา การศึกษาคือชีวิตแลว การศึกษากับ

วัฒนธรรมก็ควรจะไปดวยกัน คือ ควรมีความหลากหลายทางการศึกษา อยางไรก็ตาม การศึกษาที่
เปนอยูในปจจุบันกลับทําใหเราเหมือนกันหมดทั้งโลก  

เมื่อธรรมะและกฎธรรมชาติคือเรื่องของความหลากหลายที่ทําใหเกิดความยั่งยืนแลว 
ประเด็นถัดมาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายคือศีลธรรม ความถูกตอง ไมวาเราจะทําอะไรที่ตองการ
ใหเกิดพลัง ขออยาไปยึดอยูแตเรื่องทางเทคนิค ขอใหเชื่อมไปสูเรื่องศีลธรรมดวยจึงจะมีพลัง เชน วิชา
ตางๆ ตางก็มีอุดมการณอยูที่ศีลธรรม เชน อุดมการณของบัญชีก็คือความถูกตอง ดังน้ัน เมื่อความ
หลากหลายเปนธรรมะ เปนธรรมชาติ เปนกฎของธรรมชาติ เปนการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎของ
ธรรมชาติแลว ความหลากหลายก็เปนศีลธรรม ซึ่งเมื่อปฏิบัติใหถูกตองตามกฎของความหลากหลาย
แลวจะทําใหเกิดดุลยภาพหรือสุขภาวะและความยั่งยืน แตหากทําผิดศีลธรรม ก็จะทําใหเกิดความ 

ดุลภาพเสียความยั่งยืน ดังที่เรากําลังเผชิญอยูในโลกทุกวันน้ี การพัฒนาของโลกยุคปจจุบันเปน

รูปแบบที่ดําเนินมาประมาณ 300 กวาปแลว ที่ผานมาเราทําลายสรรพชีวิตไปอยางรวดเร็ว สิ่งมีชีวิต
ชนิดตางๆ ที่เคยมีอยูถูกทําลายอยางรุนแรง ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ในดาน

การเกษตร แทนที่จะเลียนแบบธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ กลับนําวิธีการปลูกพืชชนิด
ใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียวมาใช เชน การปลูกปอ มันสําปะหลังหรือตนไมชนิดหนึ่งชนิดเดียวใน
เนื้อที่เปนหมื่นเปนแสนไร พอเศรษฐกิจตกตํ่า กิจการขาดทุน ก็เกิดความเครียด เปนหนี้เปนสิน 
เกิดปญหาอาชญากรรมสูง มนุษยทั้งโลกถูกเปลี่ยนจากความเปนมนุษยใหเปนเครื่องมือที่ทําเงิน

เพื่อคนอื่น ตองละทิ้งถิ่นฐาน ญาติพ่ีนอง เพ่ือทําความมั่งคั่งใหคนอื่น ปจจุบันมีคน 300 คนที่รวย
ที่สุดในโลกซึ่งมีทรัพยสินมากกวาคน 2,000 ลานคนในโลก โลกทั้งโลกถูกผลักดันใหเขาสูระบบ

เดียวกัน ถูกหลอมรวมใหเหลือเพียงอารยธรรมเดียว ที่เปนอารยธรรมของวัตถุนิยม อารยธรรมของ
การบริโภคนิยม  

อยางที่กลาวไปแตแรกวา ความหลากหลายทําใหเกิดความงาม ทําใหเกิดดุลยภาพและความ
ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงคนทั้งโลกใหเหลือเพียงอารยธรรมเดียวเปนสิ่งที่อันตรายตอความอยูรอดของ
มนุษยชาติมากที่สุด ผูรูและนักปราชญไดคาดการณไววามนุษยจะสูญพันธุกอนพวกแมลงสาบ แมวา
มนุษยจะฉลาดกวาแมลงสาบ แตมนุษยมีความโลภมากกวา และมนุษยใชความโลภนี้เปนตัว

ขับเคลื่อนไปสูการบอนทําลายตนเอง การพัฒนาโดยใชโลภจริตหรือที่พยายามเรียกกันดวยคําที่

สละสลวยวา การแขงขันเสรี แตในความเปนจริงแลวก็คือ การมีเสรีภาพในการหาเงินหรือในการ
เสวยกามาสุขใหไดมากที่สุด ซึ่งเรานํามาเผยแพรกันวาคือความดีงาม ทั้งน้ีการเชื่อมโลกทั้งโลกใหอยู
ภายใตระบบเดียวกันน้ันเปรียบเสมือนกับการทําลายความหลากหลาย ทั้งในทางธรรมชาติ ทาง

วัฒนธรรม และการศึกษา อีกทั้งยังทําใหระบบโลกเกิดความตึงเครียด ดังเชนขณะนี้ที่มีขั้วอํานาจอยูขั้ว
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เดียวที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนขั้วอํานาจทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ฉะนั้นเมื่ออเมริกาถูก
กระทบจึงสงผลไปทั่วโลก อยางกรณีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่ตึกเวิลดเทรด แมอยูในพื้นที่เล็กๆ แต
เมื่อตึกพังลงกลับสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมทั้งโลก ในทางตรงกันขามถามีการกระจายศูนย

อํานาจใหเปนเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง แมที่ใดที่หน่ึงถูกกระทบแตสวนที่เหลือก็ยังอยูรอดได โลกก็จะ
ยังคงความยั่งยืนอยูได เพราะมีความหลากหลายชวยค้ําจุน 

ทานอาจารยพุทธทาสไดเคยกลาวไวต้ังแตป พ.ศ.2475 วาโลกเรากําลังเขาสูยุควิกฤต หากเรา
ไมแกไขวิถีชีวิตและวิธีการคิด มนุษยชาติอาจไมสามารถอยูรอดตอไปได ตรงนี้คําสอนในทางพุทธ

ศาสนาก็มีอยูที่เรียกวา สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ คือความเห็นชอบ ความดําริชอบ เดิมทีคนเราเห็นวา
เงินมีความสําคัญที่สุด จึงดําริวาจะนําเงินมาจากใครไดบาง ตรงนี้คือโลภจริต หากหาเงินมาไมได จาก
โลภจริตก็กลายเปนโทสะจริตนําไปสูการใชความรุนแรง ฉะนั้น โลภะ โทสะ โมหะ จึงเชื่อมโยงกัน เปน
อกุศลมูล เปนบาปเชิงอกุศลที่ยอมนําแตผลเสียมาสูตน ถาจะปรับวิธีคิดใหมก็ตองปรับใหเปนวิถีแหง
ศีลธรรม เปนกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ อโมหะแปลวามีปญญา ซึ่งปญญากับศีลธรรมนั้นจะ
ไปดวยกัน การขาดศีลธรรมเปนเพราะเรามีโมหะ ความโง ความหลง อวิชชา ดังน้ันในสวนปญญาตรง
น้ี เราตองเขาใจวาธรรมชาติก็คือความหลากหลาย ซึ่งความหลากหลายนี้ก็คือธรรมะ คือศีลธรรม 
เปนเรื่องที่เชื่อมโยงไปสูความลึกซึ้งที่สงผลตอความอยูรอดของมนุษย  

ผลงานการวิจัยที่ทานไดทํามา อยาหยุดอยูแคความรูที่ไดเทาน้ัน ปญหาสําคัญของโลกใน

ปจจุบันที่ศึกษาวิจัยกันทั่วโลกคือ ใชความรูเปนตัวต้ังแทนที่จะใชปญญา ความรูคือรู แตความรูทั้งหมด
และการรูจักตนเอง รูวาธรรมชาติเปนอยางไร กฎธรรมชาติเปนอยางไร การปฏิบัติใหถูกตองตามกฎ
ธรรมชาติเปนอยางไร แลวไดรับผลจากการปฏิบัติ ตรงนี้คือสวนปญญา โลกทั้งโลกขณะนี้มีแตความรู 
แตไปไมถึงปญญาเพราะถูกกิเลสครอบงํา เชน การเกิดวิทยาศาสตรในยุโรปเมื่อ 400 ปกอน 
วิทยาศาสตรเปนเครื่องมือสําคัญที่สามารถนํามนุษยไปสูปญญาได แตคนยุโรปกลับเลือกที่จะใช

วิทยาศาสตรในทางทําลาย ใชวิทยาศาสตรเปนหนทางสูอํานาจ สรางอาวุธยุทโธปกรณ สรางเรือปน 
สรางความเดือดรอนปนปวนไปทั่วทั้งโลก ดังน้ัน ผมคิดวานักวิจัยตองนําความรูที่ไดไปสรางให

เกิดผลเกิดปญญา โดยเมื่อใครศึกษาไดขอมูลอะไรมาก็ควรนํามาเชื่อมโยงกันเพื่อใหเห็นเปนภาพรวม
ของความหลากหลาย และนําภาพรวมมาเรียนรูรวมกัน นําไปสูการสรางจิตสํานึกรวมกันในสังคม  

ทายที่สุดน้ีขอย้ําอีกครั้งวาความหลากหลายคือธรรมะ ธรรมะคือความหลากหลาย ธรรมชาติ
คือความหลากหลาย กฎของธรรมชาติคือความหลากหลาย การปฏิบัติใหถูกตองตามกฎของความ
หลากหลายจะทําใหเกิดดุลยภาพ ความเปนปรกติ ความมีสุขภาพดี และความยั่งยืน แตขณะนี้โลก
เรากําลังดําเนินไปในทางตรงขาม ใหความสําคัญกับอํานาจและเงินตรา ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญในการ
ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังสงผลใหโลกทั้งโลก
เขาสูความเครียด การทําลาย และสภาวะวิกฤต ดังน้ัน เราจําเปนตองมีวิธีคิดใหม การใหคุณคาใหม 
และการศึกษาใหมที่จะเขาถึงธรรมชาติของความหลากหลาย และการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎของ

ธรรมชาติเพ่ือนําไปสูดุลยภาพและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

******************************************* 
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ดวยเหตุที่มีเวลาจํากัด ผมจะกลาวอยางรวบรัดใหเห็นวา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เปนอยางไร และความหลากหลายทางชีวภาพมีความหมายตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม

อยางไร  

ประเด็นแรกสุดที่จะตองทําความเขาใจคือ ความหมายของคําวา “วัฒนธรรม” ในขณะนี้คํา
ดังกลาวไดรับการตีความอยางหลากหลาย ซึ่งผมจัดความหมายออกเปน 2 ระดับดวยกัน ระดับแรก
เปนวัฒนธรรมแบบลอย ๆ หรือวัฒนธรรมหลวง ทานคงไดยินกันบอยครั้งทางสื่อมวลชนตาง ๆ เชน 
วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมของความซื่อสัตย ฯลฯ วัฒนธรรมเหลาน้ีเปนสิ่งที่รัฐสรางขึ้น และมักจะ
เปนวัฒนธรรมที่หยุดน่ิง กลาวคือ มองไมเห็นความหลากหลาย เห็นแตอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมด 
เชน การรองเพลง และประเพณีตางๆ วัฒนธรรมในอีกระดับหนึ่งเปนวัฒนธรรมที่มักไมอยูโดด ๆ 
แตจะอยูแบบองครวม กลาวคือ เปนวัฒนธรรมที่มีบริบททางสังคม โดยจะมีความเชื่อมโยงอยาง

เหนียวแนนกับสังคมและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งวัฒนธรรมในระดับน้ีจะสะทอนใหเห็นถึง

ความหมายของวัฒนธรรมที่แทจริง 

คําวาวัฒนธรรมนี้มาจากคําภาษาอังกฤษวา “culture” แปลวา การเพาะปลูก ซึ่งเปนเรื่อง
ของธรรมชาติ นักวิทยาศาสตรบางทานกลาววา ธรรมชาติคือสิ่งดิบ แตวัฒนธรรมคือสิ่งสุก ฉะนั้น
เมื่อปรุงธรรมชาติเปนสิ่งสุกแลว คําถามที่ตามมาคือ ใครเปนผูปรุง คําตอบก็คือมนุษยน่ันเอง 
ธรรมชาติมีความหลากหลาย ในแตละทองถิ่นไมเหมือนกัน เมื่อนําธรรมชาติมาปรุงแตงเปน

วัฒนธรรมจึงเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมขึ้น กระบวนการปรุงแตงน้ีตองมีมนุษยเขามา

เกี่ยวของดวย ดังน้ันวัฒนธรรมที่ผมจะมาบรรยายในที่น้ีจะหมายถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสังคม  

วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพจะตองมีบริบททางสังคม เพ่ือ

ตอบสนองตอเจตนาและธรรมชาติของความเปนมนุษย ผมกําลังนําทานมาสูจุดที่ตองทําความเขาใจ
ในประเด็นน้ี ในความคิดของนักมานุษยวิทยา เราพยายามศึกษาความเปนมนุษย (Homo sapiens) 
เราใชเวลาหลายลานปในการวิวัฒนาการจากมนุษยกึ่งสัตวมาเปนคน ความเปนคนอยูที่ศักยภาพ

การเรียนรู ศักยภาพการเรียนรูคือคุณสมบัติในการเปนมนุษย และการเรียนรูของมนุษยทําใหเกิด
การสรางภาษาขึ้นมาใชสื่อสารกัน ฉะนั้น ศักยภาพในการเรียนรูน้ีทําใหมนุษยแตกตางจากสัตว  
ซึ่งจะมีความสัมพันธกับคําวาภูมิปญญาอีกดวย มนุษยเปนสัตวสังคมที่ไมสามารถอยูอยางโดดเดี่ยว
หรือเปนปจเจกได ตองอยูรวมกันเปนกลุมจึงจะอยูรอด น่ันคือสาระสําคัญของความเปนมนุษย ดังน้ัน 
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เมื่อใดที่เราสอนใหมนุษยเปนปจเจก เทากับสอนใหมนุษยฆาตัวตาย ธรรมชาติจริง ๆ ของมนุษยเปน
สัตวสังคม ซึ่งในการรวมกลุมของมนุษยมีสิ่งสําคัญ 3 ประการที่สําคัญตอธรรมชาติของมนุษย  

ประการแรกคือ โครงสรางสังคม ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด เมื่อเกิดมาก็ตองอยูกับครอบครัว  
มีพอแมพ่ีนองคอยดูแล ครอบครัวเปนกลุมเล็ก ๆ ของมนุษย ซึ่งจะทําใหมนุษยอยูรอดได กลุมที่
สูงขึ้นไปคือ กลุมเครือญาติหรือกลุมชุมชนที่ชี้ความเปนกลุม ความสัมพันธทางสังคมเปน

ความสัมพันธจากขางใน ไมใชมาจากขางนอกที่เราสมมติขึ้น ความสําคัญคือทุกคนรูจักกัน เวลานี้
เราตีความหมายของคําวาชุมชนผิดไปมาก ชุมชนบางชุมชนเลื่อนลอย แลวแตนักวิชาการ

ตางประเทศจะมาสอนมาอธิบาย ความเปนชุมชนหรือความเปนกลุมน้ีจะตองมีความสัมพันธกัน ซึ่ง
ความสัมพันธเปนสิ่งที่สรางมาจากภายใน คนจากภายในจะรูวาควรปฏิบัติตอกันอยางไร ดังน้ัน สิ่ง
สําคัญคือมนุษยตองมีโครงสรางสังคม ตองรูจักกัน เวลานักวิชาการเขาไปในชุมชน นักวิชาการที่ไม
เขาใจมักมองชุมชนเหมือนการดูหนังดูละคร ไมรูวาคนที่มาทําพิธีกรรมตาง ๆ เหลาน้ันเปนใคร แต
ถาอยูไปนาน ๆ ก็จะรูจักวาคนเหลาน้ันเปนใคร ฉะนั้น ใครทําความชั่วความดีก็จะรูหมด ซึ่งสามารถ
ใชควบคุมกันได เชน ระบบนินทาจะควบคุมวาใครดีไมดี ดังน้ัน โครงสรางสังคมจึงมีความสําคัญ  

ประการที่สองคือ ระบบเศรษฐกิจ มนุษยตองกินอยูหลับนอน จึงตองทํามาหากิน ดังน้ัน 
การทําระบบเศรษฐกิจจะตองสัมพันธกับโครงสรางสังคม คนในกลุมตองชวยกันทํามาหากิน  

ประการที่สามคือ มิติเรื่องของจักรวาลหรือความเชื่อ เพราะศักยภาพในการเรียนรูของ

มนุษยทําใหมนุษยคิดในสิ่งที่พิสูจนและควบคุมได แตขณะเดียวกันก็มีหลายอยางที่มนุษยไมสามารถ
อธิบายหรือพิสูจนได ซึ่งก็จะไดรับการอธิบายดวยความเชื่อ เรื่องของจักรวาลจึงกลายเปนเรื่องของ
ความเชื่อและเปนสวนหน่ึงของความเปนมนุษยมาโดยตลอด ความเชื่อบางอยางมีความหมายมาก 
เพราะความเชื่อในสมัยโบราณเปนที่มาของอํานาจในการควบคุมชีวิตมนุษย แตปจจุบันเราไปเชื่อ

ตามอยางตะวันตก ที่ปฏิเสธในเรื่องของความเชื่อ และคิดวาจะสามารถควบคุมจักรวาลได แตยังมีอีก
หลายอยางในโลกที่เราไปไมถึง เราจึงตองยอมรับมัน คนตะวันออกในอดีตที่ผานมามีความเจริญ 
รุงเรือง เพราะยอมรับในเรื่องของจักรวาลหรือความเชื่อ แตคนตะวันตกไมยอมรับและพยายามที่จะ
ควบคุม จึงคิดในสิ่งที่เปนเทคโนโลยีขึ้นมา ซึ่งเทคโนโลยีก็ถือเปนวัฒนธรรมอยางหน่ึง แตเปน 
วัฒนธรรมที่อาจทําลายโลกได ดังน้ัน ในเรื่องของความเชื่อ คนไทยจึงมีคานิยมที่ยอมรับตอสิ่งที่

เหนือธรรมชาติ ในขณะเดียวกันความเชื่อก็เปนการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยดวย  

โครงสรางทั้ง 3 ประการนี้ เปนโครงสรางของความเปนมนุษยที่มีเหมือนกันทุกชาติทุกภาษา 
แตตางกันในแงของปริมาณความมากนอย สังคมไทยเปนสังคมที่ยอมรับและมีความสัมพันธตอความ
เชื่อมาโดยตลอด จึงอยูกันอยางราบรื่นมาตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ความเชื่อที่เปนศูนยกลางของ
สังคมไทยคือศาสนา ซึ่งจรรโลงความเปนมนุษย ทําใหมนุษยไมกลาทําผิดหลักความเชื่อ โครงสรางที่
มนุษยสรางขึ้นทั้ง 3 ประการนี้ไดรอยรัดเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  
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มนุษยมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่หรือแตละสภาพแวดลอม เมื่อโครงสรางทั้ง 3 
ประการดังกลาวเขามาสัมพันธกับสภาพแวดลอมทําใหเกิดวัฒนธรรมที่มีรูปแบบแตกตางกันออกไป 
วัฒนธรรมที่แตกตางกันจึงเกิดจากสติปญญาของมนุษย และศักยภาพในการปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอม มนุษยตองคิดวาจะทํามาหากินอยางไรใหสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจและ

สภาพแวดลอม ซึ่งผลผลิตที่ไดตรงนี้ก็คือภูมิปญญา  

ภูมิปญญาเปนศักยภาพในการเรียนรูของมนุษยในฐานะสัตวโลกชนิดหนึ่ง เปนกระบวนการ
เรียนรูที่เปนธรรมชาติของมนุษย และทําใหเกิดงานวิจัยของมนุษยกอนที่จะเกิดสภาวิจัยแหงชาติขึ้น 
มนุษยทุกชาติทุกภาษาจึงมีศักยภาพในการทําวิจัยมาโดยตลอด การวิจัยคือกระบวนการเรียนรู ซึ่ง
เปนไปโดยศักยภาพของมนุษย ศักยภาพก็คือการสังเกตปรากฏการณที่สม่ําเสมอ และสรางเปน

กฎเกณฑได การเรียนรูการวิจัยของคนในทองถิ่นเกิดจากการลองผิดลองถูก แตในการเรียนวิจัยบอก
วาการเรียนรูไมใชการวิจัย ซึ่งอันที่จริงการเรียนรูก็คือการวิจัย แลวการวิจัยแบบนี้สามารถควบคุม
ผลกระทบได เพราะรูถูกรูผิดมากอน แตการวิจัยวิทยาศาสตรในขณะนี้ไมสามารถควบคุมได ฉะนั้น
ชาวบานหรือคนที่เปนกลุมในทองถิ่นตางๆ มีศักยภาพในการเรียนรู มีการสังเกต และเขาใจสภาพ 
แวดลอมที่หลากหลาย ซึ่งเขาจะรูวาสัตวหรือตนไมชนิดใดที่กินไดหรือกินไมได โดยจะมีการถายทอด
ปากเปลาออกมาเปนนิทาน ตํานานศักด์ิสิทธิ์ หรือเปนกฎขอหาม (tabu) วาสัตวชนิดน้ีกินเขาไปแลว
ตาย โดยบอกออมๆ วาถากินเขาไปจะเกิดอาการอยางน้ันอยางน้ี เปนตน อยางในภาคอีสานก็มี
นิทานปรําปราเชนน้ีอยูมากมาย สิ่งเหลาน้ีเปนผลผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพในความคิด
ของมนุษยที่อยูในทองถิ่น ดังน้ัน เรามีความรูตางๆ เหลาน้ีอยูแลว ซึ่งถาเราสามารถเอาความ

หลากหลายทางชีวภาพที่เรียนมาจากตางประเทศมาผสมผสานกับความรูของชาวบานและความรู

ของโลกได ความรุงเรืองก็จะเกิดขึ้น ซึ่งผมคิดวาสิ่งเหลาน้ีเปนภูมิปญญา 

ปญหาคือ ถาน่ีคือความเปนชุมชน ซึ่งความเปนชุมชนของสังคมไทยไมไดอยูโดดๆ แตจะอยู
ในพื้นที่ใหญพ้ืนที่หน่ึง หรือที่อาจารยวิสุทธิ์เรียกวา ถิ่นอาศัย (habitat) ซึ่งถิ่นอาศัยน้ีอาจจะ

หมายความถึงชุมชนได เพราะไมไดมีเพียงแคชุมชนเดียว แตเปนหลายๆ ชุมชนรวมกันจนเกิดสภาพ
ที่เรียกวาทองถิ่นขึ้นมา ฉะนั้น หากเรามองในระดับวัฒนธรรม ซึ่งผมไมคอยเห็นดวยกับคําวา 
วัฒนธรรมชุมชน หรือเศรษฐกิจชุมชน เพราะนาจะใชคําวา วัฒนธรรมทองถิ่น เศรษฐกิจทองถิ่น 
รวมทั้งประวัติศาสตรทองถิ่นมากกวา เพราะในทองที่หน่ึงๆ มีหลายชุมชน ซึ่งออกลูกหลานสัมพันธ
กันเปนเครือขายภายใตสภาพแวดลอมที่มีความหลากหลายชีวภาพเหมือนกัน อยางในแบบจําลอง

พ้ืนที่ที่ผมทําขึ้นมาน้ี มีพ้ืนที่ที่เปนชุมชน แตในขณะเดียวกันก็มีพ้ืนที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถใช
รวมกันได อยางเชน ปา ภูเขา แมนํ้า ลํานํ้า และหนองน้ํา เปนตน หรืออยางในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือก็มีปาอยูหลายประเภทที่อยูในที่ลุม เชน ปาดอน ปาโคก ปาบุง ปาทาม แต
เวลาเราพัฒนาเราคิดถึงแตปาชุมชนอยางเดียว ซึ่งตรงนี้คือความหลากหลายทางชีวภาพ คนใน

ทองถิ่นศึกษาดวยวิธีการของเขา แลวถายทอดกันเองโดยปากเปลา เวลาใชทรัพยากรเขาใชรวมกัน
โดยมีกฎเกณฑ ตามปา หนองน้ํา หรือภูเขามีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เชน ศาลผี ศาลปู แฝงอยูทั้งสิ้น จะใชอยาง
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สุมสี่สุมหาไมได เมื่อถึงเวลาจะตองไปไหวผีรวมกัน ทําใหเกิดสํานึกรวมของความเปนทองถิ่นเดียวกัน 
ตรงนี้คือความเปนทองถิ่น  

ยกตัวอยางที่ปากมูล เรามองสังคมเปนแบบเพาะปลูกทําไรทํานาเทาน้ัน แตยังมีชุมชนแบบ
ประมงน้ําจืดที่ไมไดทําไรทํานาอยางใน อ.แกงสะพือ แกงตะนะ เรื่อยไปจนถึงปากน้ํามูล แตเราไมมี
กรอบในการมองการใชพ้ืนที่สาธารณะแบบแมนํ้า เรามองแตปาเทาน้ัน พอสรางเขื่อนขึ้นก็ทําใหวิถี
ชีวิตความเปนประมงน้ําจืดของเขาเปลี่ยนไปเปนเกษตรกรรม น่ีเปนตัวอยางของความลมจมใน

ทองถิ่น ดังน้ัน เมื่อเรามองพื้นที่สาธารณะอยามองเพียงแคพ้ืนที่ปาอยางเดียว ตองมองในพื้นที่อื่นๆ 
ที่อยูในทองถิ่นน้ันดวย แลวการปรับตัวของคนในทองถิ่นเขาสูกับสภาพแวดลอมตรงนี้ก็คือวัฒนธรรม
ทองถิ่นน่ันเอง แลววัฒนธรรมทองถิ่นตรงนี้ก็คือความหลากหลายของชีวภาพกับความหลากหลาย

ของวัฒนธรรม  

ลักษณะของทองถิ่นในสมัยกอนจะเห็นวาชุมชนแตละแหงมีวัดเปนศูนยกลางแทบทั้งสิ้น มี

บริเวณที่เรียกวาชายดง หรือชายทุง ในเขตดงศรีมหาโพธิมีมนุษยมาต้ังถิ่นฐานเปนกลุมๆ เมื่อ

ประมาณเกือบ 200 ปที่ผานมา แตละหมูบานมีวัดเปนศูนยกลาง บานและวัดจึงไมสามารถแยกออก
จากกันได ทั้งบานและวัดจึงเปนชุมชน เพราะวัดเปนศูนยกลางในการประกอบพิธีกรรมและกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งการมองความเปนชุมชนตองมองจากตรงนี้ แตปจจุบันเรามองชุมชนเปนหมูบาน เปน
ตําบล เปนอําเภอ แลวใหอํานาจแกกํานัน ผูใหญบาน หรือ อบต. ซึ่งเปนการมองเรื่องความเปน
ชุมชนที่ผิดมาตลอด มันไมใชชุมชนธรรมชาติ แตชุมชนธรรมชาติจะเกิดขึ้นจากการมีวัดเปน

ศูนยกลาง เชน ในบริเวณศรีมหาโพธิ์น้ีมีวัดตนศรีมหาโพธิ์เปนวัดใหญระดับชุมชน ในงานเทศกาล
ใหญๆ เชน การแขงเรือ หรือการจุดบั้งไฟ วัดตามหมูบานตางๆ จะมารวมกันเพื่อประกอบพิธีกรรมที่
วัดแหงน้ี การที่ชาวบานมาประกอบพิธีกรรมจึงเปนการสรางจิตสํานึกรวมของความเปนทองถิ่นใน

การอยูรวมกัน สภาพของความเปนอยูเกิดเปนทองถิ่นที่อยูรวมกัน คนในทองถิ่นจึงมีความรูในทองถิ่น
อื่นดวย คนในที่ลุมจะมีความรูเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในที่สูงดวย แลววัฒนธรรมที่เกิดขึ้นก็
คือสิ่งที่เปนวัฒนธรรมทองถิ่นน้ีเอง แตละทองถิ่นมีวัฒนธรรมเปนของตัวเองที่หลากหลาย ซึ่งเปนสิ่งที่
จะมาสัมพันธกับความหลากหลายทางชีวภาพ ตองมองในลักษณะเชนน้ีจึงจะเห็นความหลากหลาย 
เชน วันหน่ึงในเดือน 3 ที่บานมองขาว เขตศรีมหาโพธิ์ จะมีงานประเพณีกําฟา ซึ่งในวันน้ีจะไมมีการ
จับเหล็ก ไมทํานา แตจะพากันไปจับปลา ผูคนตามหมูบานตางๆ ก็จะมารวมจับปลากันที่น่ี เปน
กิจกรรมทางสังคม เมื่อไดปลามาก็จะแบงกันกิน สัมพันธกัน แมกระทั่งภาษาพูดก็มีสิ่งที่รวมกันอยู
เปนวัฒนธรรมทองถิ่น แตปจจุบันเราพูดวาวัฒนธรรมตําบล วัฒนธรรมอําเภอ วัฒนธรรมจังหวัด ซึ่ง
เนนจากพื้นที่ทางการบริหารปกครองมากกวาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติเปนสําคัญ  

การมองทองถิ่นตองมองจากสภาพแวดลอมเล็กๆ อยางเปนภูมิภาค หรือที่เรียกวา 
ecological niche เชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ แองสกลนคร 
และแองโคราช  แองสกลนคร คือ แองที่มีลํานํ้าที่สําคัญ คือ ลํานํ้าสงคราม สวนแองโคราชมีลํานํ้ามูล 
และลํานํ้าชี ชุมชนในทั้งสองแองน้ีมีความแตกตางกันมาก ในวิธีการตั้งถิ่นฐานตอนแรกเริ่ม ที่แอง
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สกลนครจะอาศัยธารน้ําเล็กๆ ที่ไหลลงมาจากเทือกเขาภูพาน ซึ่งเปนลํานํ้าที่ไหลเอื่อยตลอดป 
เพราะสภาพแวดลอมดี ชุมชนที่ต้ังอยูบริเวณน้ีจึงไมตองขุดสระเพื่อกักเก็บนํ้า แตที่แองโคราชลํานํ้า
จะแหง ดังน้ัน คนจึงตองอาศัยอยูตามหนองน้ํา หรือขุดสระน้ํา สรางแท็งกนํ้า ซึ่งในชุมชนก็จะมี
แท็งกนํ้าอยูมากมาย น่ันคือการปรับตัวในสภาพแวดลอมที่ตางกันในระดับภูมิภาค  

สวนในระดับวัฒนธรรมมีความแตกตางกันมากในทองถิ่นเล็กๆ น้ี กลาวคือ ชุมชนที่อยูทาง
ตนแมนํ้าชีเปนกลุมหน่ึงตางกับชุมชนที่อยูทางลุมแมนํ้าชีตอนลาง และชุมชนที่อยูทางตนแมนํ้ามูล

ตอนบนก็เปนอีกกลุมหน่ึงตางกับชุมชนที่อยูทางแมนํ้ามูลตอนลาง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเราเห็นไดจาก

วัฒนธรรม ของคนที่ตายไปแลว เราเห็นไดจากภาชนะบางอยางที่ใชในการประกอบพิธีกรรม เชน 
พิธีการทําศพ การทําศพของคนในเขตลุมแมนํ้ามูลตอนบน ใน อ.พิมาย และ อ.ทุงสัมฤทธิ์ จะฝงศพ
แบบยืนยาว โดยการขุดหลุมแลวฝงเครื่องประดับหรือเครื่องเซนศพ ซึ่งตางจากการฝงศพในเขตลุม
แมนํ้ามูลตอนลางที่จะนําศพใสหมอกระดูก แตสิ่งเหลาน้ีเปนเพียงหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งไม

สามารถศึกษาถึงความเปนมนุษยได น่ีคือความหลากหลายที่เกิดขึ้นทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจจะนําไปสู
การศึกษาสภาพแวดลอมได  

นอกจากนี้ยังมีความแตกตางกันในเรื่องของวิธีการอยูอาศัย ซึ่งชุมชนในเขตนี้จะขุดคูนํ้ารอบ 
เพ่ือกักนํ้าไวในฤดูแลง ในบริเวณแองสกลนครอาจแบงออกเปน 2 เขต คือ ลุมนํ้าสงครามตอนบน
และลุมนํ้าสงครามตอนลาง บริเวณที่ลุมสงครามตอนลาง คือ บริเวณที่จะเปนทะเลสาบในชวงหนา
ฝน วัฒนธรรมจะเกิดขึ้นใน 2 ยุค ยุคแรกคือวัฒนธรรมบานเชียง ซึ่งมีอาณาเขตกวางขวาง มีแมนํ้า
โขง พระธาตุพนม และมีลํานํ้าก่ําเขามาถึงหนองหาน จ.สกลนคร แลวจะมีทางน้ํายาวมาถึงตรงนี้ 
เมื่อแมนํ้าโขงเกิดแหงขึ้นมาทําใหบริเวณน้ีเปนที่ราบน้ําทวมถึงขนาดใหญที่อุดมสมบูรณ ทําใหเกิด

เมืองสกลนครซึ่งเปนเมืองใหญพอๆ กับเวียงจันทนในอดีตในบริเวณนี้ ถามองจากภาพถายทาง

อากาศจะเห็นเปนที่ราบลุมขนาดใหญมาก ความอุดมสมบูรณทําใหเกิดเปนเมืองขนาดใหญขึ้น 
วัฒนธรรมบานเชียงยาวตลอดจนพบกับ upper สงคราม เพราะฉะนั้นสิ่งเหลาน้ีสะทอนใหเห็นจาก
ภาชนะที่เขียนสีกระจายกันไปเปนทิวยาว แลวความเจริญก็สิ้นสุดลงบริเวณนี้ และเกิดเปนเมืองใน
สมัยลพบุรี สวนบริเวณ lower สงคราม ในสมัยโบราณไมมีการตั้งถิ่นฐานเพราะเปนที่นํ้าทวม ซึ่งคน
ไมสามารถเอาชนะสภาพแวดลอมน้ีได แตไดปรับตัวเมื่อประมาณศตวรรษที่ 21 เมื่อกลุมคนลาวเขา
มาต้ังถิ่นฐานทําประมงน้ําจืด และเครื่องปนดิน แลวความหลากหลายของปลาก็เกิดขึ้น วัฒนธรรมจึง
เกิดขึ้นต้ังแตน้ันเปนตนมา เปนวัฒนธรรมที่เรียกวา วัฒนธรรมปลาแดก ซึ่งสิ่งที่เปนสัญลักษณของ
วัฒนธรรมปลาแดกคือ ไหปลาราที่มีขนาดใหญและสูงมาก มีแหลงผลิตที่หวยหลวงแลวกระจายกัน
อยูในบริเวณนี้ น่ันคือความหลากหลายทางชีวภาพที่เราตองเก็บไว อีกอยางหนึ่งคือ คนที่อยูในพื้นที่
เมื่อถึงฤดูแลงก็สามารถปลูกขาวได เมื่อถึงฤดูนํ้าเขาก็อยูของเขาได ซึ่งถาไปสรางอางเก็บนํ้าอาจจะทาํ
ใหพวกเขาปรับตัวไมไดและตายไปในที่สุด เปนการทําลายวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ น่ีคือการที่ไมเขาใจวัฒนธรรมของมนุษย 
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ปญหาที่ผมอยากพูดถึงคือ การสรางเขื่อนปากมูล ซึ่งเปนการทําลายความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ เพราะบริเวณปากมูลเปนที่รวมของแมนํ้ามูลและแมนํ้าชี ปลาจากแมนํ้าโขงจะวายเขาไปสู
แมนํ้ามูลและแมนํ้าชีในฤดูนํ้า ซึ่งจะทําใหเกิดบุงทามตางๆ มากมาย ซึ่งหมายความวาเกิดการ

แพรกระจายพันธุปลา แตถาเราไปสรางเขื่อนปดก็จะไมมีพันธุปลาวายเขามา น่ีคือการทําลายความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยวัฒนธรรมของชาวเขื่อน ซึ่งเปนวิถีชีวิตหรือวิธีคิดของกลุมวิศวกรที่

มองขามความหลากหลายของวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และมองขามผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากการสรางเขื่อน ครั้งหน่ึงเคยจะสอนใหกัมพูชาสรางเขื่อนปดแมนํ้าทะเลสาบ ซึ่งจะทําให
ปลาจะไมวายเขาไปในทะเลสาบเขมร และคนกัมพูชาก็จะอดตายในที่สุด ที่เปนเชนนี้เพราะสังคมไทย
มักมองจากสวนกลางเปนหลัก โดยไมพยายามมองความหลากหลายของวัฒนธรรมและความ

หลากหลายทางชีวภาพ คนบางกลุมนําวัฒนธรรมของตัวเองไปขมคนอื่น และปฏิเสธความเปนจริง
ของทองถิ่นที่มีมาเปนเวลานาน  

ผมคิดวาวัฒนธรรมทองถิ่นในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของประเทศไทยตองมีการสรางบูรณา

การขึ้น ความหลากหลายตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเปนหนาที่ของวัฒนธรรมหลวง สมัยกอนรัฐ
จะสรางวัฒนธรรมที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกันที่ทําใหเปนคนไทยเหมือนกัน ซึ่งไมมีใครสามารถปฏิเสธ
ได เชน พุทธศาสนา การใชภาษา และระบบการปกครอง แตปจจุบันเราเนนที่วัฒนธรรมหลวงเพียง
อยางเดียว ซึ่งปจจุบันภายใตการครอบงําของกระแสโลกาภิวัฒน กลุมคนที่อยูในวัฒนธรรมหลวง

ไดรับเอาวัฒนธรรมตางชาติเขามาโดยไมไดใชสติปญญาอยางในสมัยกอน วัฒนธรรมเหลาน้ีไดถูกสง
ตอไปยังทองถิ่น ซึ่งทองถิ่นถูกครอบงํามาเปนเวลานานทําใหไมมีศักยภาพในการตอตานกับ

วัฒนธรรมเหลาน้ัน ดังน้ัน กระบวนการ localization ที่จะตานกับกระแสโลกาภิวัฒนจะไมเกิดใน
สังคมไทยแมวาจะมีการปฏิรูปการศึกษา เพราะไมไดเริ่มมาจากภายใน วัฒนธรรมภายในตองไดรับ
การขานรับจากคนในทองถิ่น และตองรูวาวัฒนธรรมภายในเปนสิ่งที่ยั่งยืน การศึกษาภายในทองถิ่น
ตองเริ่มจาก socialization แตปจจุบันเราปฏิรูปการศึกษาแตในสวนกลาง โดยเฉพาะการกําหนดเขต
การศึกษาจะเปนการทําลายวัฒนธรรมทองถิ่น เพราะการศึกษาในระบบของรัฐเชื่อมไมไดกับ 
socialization การศึกษาที่เกี่ยวกับชาวบานคือ socialization หรือกระบวนการศึกษาอบรมทางสังคม 
ซึ่งคนในทองถิ่นจะรูจักสภาพแวดลอมและไดรับการถายทอดปากเปลาจากคนเฒาคนแกเรื่องความ

หลากหลายทางชีวภาพมาโดยตลอด ทําใหทราบวาความหลากหลายทางชีวภาพตรงนี้เปนอะไร พืช
อะไรกินได พืชอะไรกินไมได 

อันตรายของการสังคมไทยทุกวันน้ี คือ การที่นักวิชาการไมยอมฟงชาวบาน ดังน้ัน กอนที่จะ
นําการศึกษาขางนอกเขามาใชจะตองมีการศึกษาเรื่องกระบวนการอบรมทางวัฒนธรรมกอน วาคนใน
ทองถิ่นคิดอยางไร และทําอยางไร แลวจึงเชื่อมโยงกับการศึกษาขางนอก ซึ่งจะทําใหสามารถสื่อกันได 

******************************************* 
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The scope of my topic, Ecology and Systematics will be discussed in the context of 

my own research interests in Thailand; namely the diversity of fish and their assemblage 

structure in tropical streams. I view an assemblage of fish as those species and individuals 

found together in a habitat but without implications of biological interactions.  My interest 

extends also to conservation for if we wish to conserve fish diversity in Thailand’s freshwaters 

as I do, we must truly understand community structure and habitat.  For me, conservation is 

the application of both systematics and ecological knowledge for the purpose of sustaining, 

preserving or restoring natural resources.  

Ecology is the science concerned with interactions between organisms and the 

environment on spatial scales ranging from parts of individuals to the biosphere as a whole.  

As the range of interests in ecology is extremely broad it has been divided into four major 

subfields: physiological ecology, population ecology, community ecology and, finally, 

ecosystem ecology.  Ecological studies over the past thirty years have presumed the number 

of species in a given habitat represent the total effects of the various forces, biotic and 

abiotic, that allow species to evolve and persist together with the forces that cause their 

extinction.  It is important to emphasize that while we know the individual effects of a number 

of abiotic factors on fish ecology, behavior and physiology we know particularly little about the 

interactive effects of multiple factors (Fry, 1947, 1971; Brett, 1979).  Even with this 

information the view that assemblage structure represents the total effects of these forces is 

thought by some to have fallen short in solving one of the apparent problems of biology: the 

origin and maintenance of global patterns of biodiversity.  Why, for example is species 

diversity much greater in the tropics than in temperate regions of the world? Using a very 

broad example; less than 200 species of freshwater fishes have been described in all of 

Canada (Scott and Crossman, 1971), a country of almost 12,000,000  km
2
 and containing 

much of the world’s supply of freshwater.  Thailand with relatively little water and a land area 

equal to only 514,000 km
2
 or about 4% of Canada’s may have well over 500 actual species 

(Vidthayanon et al., 1997).  
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With these brief introductory comments on ecology said I wish now to turn my 

attention to systematics; the science and, to some degree, the art that deals with the naming 

and classification of all kinds of organisms, past and present.  By identifying the branching 

patterns of relationships among species within a genus, or genera within a family, and so 

forth, systematics provides leadership in identifying species and their evolutionary history 

including the relationships among species or taxa.  This is important because it provides 

guidance on measures of adaptability within taxa to changes within their habitat.  

 The fundamental unit in biological classification is, of course, the species and those 

people involved in constructing classifications must deal with species definitions. Many are 

available including the following:  

1. A group of organisms which actually or potentially interbred and which are 

reproductively isolated from all other such groups (Mayr, 1969) 

2. A group of individuals of common ancestry which closely resemble each other 

structurally and physiologically and, in nature, interbred, producing fertile offspring 

3. Species are reproductively independent lineages diagnosed by different 

genetically based character states and ecological roles (Smith et al., 1995)  

4. A name applied to a group of organisms by a recognized taxonomist  

Many of the definitions are difficult to test or perceive in nature, especially when taxa 

are isolated such as in different rivers or drainage basins or, where they appear only as 

fossils.  Sometimes subjective decisions must be made concerning whether some populations 

are capable of interbreeding with others.  For most species little to no information is available 

on their physiology and behavior.  For those taxonomists not adhering to the same biological 

concept there is the danger of a difference in the assignment of species designation.  

Definitions that recognize species as a terminal clade or as any genetically distinct population 

would result in a marked, but perhaps artificial, increase in species numbers. 

There are six tools available to the systematist for the purpose of classification 

(Moyle and Cech, 2000): 

1. Morphometric measurements are any standard measurements that can be made 

on a fish such as total or standard length, length of the longest dorsal fin ray and 

so forth. 

2. Meristic traits include measurements of vertebrae, fin rays, lateral line pores and 

so forth. 
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3. Anatomical characteristics include such features as shape, position of the lateral 

line, secondary sex characteristics and so forth.  

4. Color pattern, while often useful tends to be highly variable.  

5. Karyotype measurements refer to the number and morphology of the 

chromosomes.  

6. Genetic characteristics, represented by the composition of DNA, have proven to 

be a valuable asset.  Within this, mitochondrial DNA is particularly useful in 

analyzing populations within species with nuclear DNA being used at higher 

taxonomic levels. 

There are three methods of applying these measurements: cladistics, also known as 

the phylogenetic method, synthetic, also known as the evolutionary method, and phenetics, 

also known as the numerical classification method (Etnier and Starnes, 1993). 

Phenetics construct taxa purely on overall similarity without regard for the primitive or 

advanced nature of these individual features and is usually not important in classification 

above the species level.  The other two approaches, cladistics and synthetics, are 

phylogenetic and evolutionary in scope. Here only cladistics is considered further: 

Cladistics seek to resolve which of two taxa of a group of three or more are each 

other’s closest genealogical relatives.  A dichotomously branching diagram (=cladogram) is 

constructed in which paired lineages called sister groups are recognized on the basis of 

sharing derived characters termed synapomorphies (Figure 1).  The sister group possessing 

more apomorphic or hereditary characters believed to be more recently evolved is the more 

recent group while the other is the primitive one.  

 A common source of disagreement is over which characters are the more recently 

evolved.  Care must be taken not to arbitrarily select characters for the purpose of either 

producing a change in existing classification or supporting preconceived ideas of other 

relationships.  In some cladistic studies new classifications may be constructed on the basis 

of only a few weak synapomorphies.  In addition, sometimes not all species are examined 

which is likely to result in a poor knowledge of character distribution.  Such practices are not 

likely to produce a sound and stable classification. The extent to which any of these concerns 

affect diversity is unknown but it is suspected that for some taxa in some regions of the world 

it may be significant, certainly worthy of question. 



Figure 1. A cladogram 
illustrating the application 
of synapomorphies to 
recognize sister groups. 
In this example, six 
synapomorphies are 
identified along with their 

i i i (0) d

 

 Systematics recognizes closely related species or taxa and, thus the degree of 

diversity, often morphological which has occurred within a taxa or group.  This is useful in 

providing a measure of the phenotypic and genotypic plasticity within groups, especially in 

relation to the degree they have been able to occupy the various habitats within an 

ecosystem.  The greater diversity of species in the tropics than in temperate regions of the 

world was noted earlier.  At least a small part of this difference may reflect varying standards 

in the assignment of species, though this is not meant to suggest that the differences in 

diversity are not real.  What might account for these differences in diversity?  Is it possible 

that fish mutation rates are higher in the tropics?  Certainly life cycles among tropical species 

tend to be short relative to those for temperate species and breeding seasons longer so that 

there are more generations per unit of time among the tropical species.  It may also be that 

certain breeding habitats favor rapid recombination of genes or spread of mutations but this 

is pure speculation.  Greater habitat diversity in tropical rivers and lakes, while arguable has 

been suggested as an important factor contributing to this difference in diversity (Lowe-

McConnell ,1969).  The assumption here is that greater habitat diversity offers opportunities 

for new phenotypes to become established.  As well, habitat specialization may be greater in 

tropical waters.  For example, many species of tetragonopterids – small fishes found in South 

American streams, coexist in seemingly similar habitats (Lowe-McConnell, 1969, 1987).  

Closer inspection indicates some species occur in the surface waters, others in mid water, 

others are benthic, some species occur in groups while others are solitary, some live close to 

the margin of streams while others live closer to mid stream.  Thus, as many as 12 species 

may be found in a superficially similar habitat but which on closer inspection is really many 

discrete habitats.  Finally, river morphology in the tropics is thought to differ from that in 

temperate regions in having riffle or fast flowing regions throughout their length. In contrast, 
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fast flowing areas in temperate rivers are usually confined or, at least, more prevalent in the 

headwaters.  The relevance of this is that riffles may act as barriers and prevent some 

species from moving throughout the length of a river and in this way accommodate the 

evolution of new species through geographic isolation. 

Early studies on fish assemblages from temperate regions of the world made the 

implicit assumption that species associations arose from the influence of biotic and abiotic 

factors and hence were structured rather than random (Matthews, 1998).  It was not until 

the 1980s that this assumption was to be tested in a series of studies in temperate lakes 

and rivers (Grossman et al., 1982; Yant et al., 1984). In general, these studies found a 

non-randomness in the composition of the common species that made up the structure of 

fish communities.  The pattern was; however, not at all clear for the uncommon and rare 

species which exhibited great variability.  Similar studies have only recently been undertaken 

in tropical waters. 

What abiotic and biotic factors are important in influencing assemblage composition 

and structure?  In rivers from temperate regions, important abiotic factors include water 

current, pH, temperature, dissolved oxygen and a host of xenobiotic or non-indigenous 

substances (Jackson et al., 2001).  It is worth noting that these factors are also those most 

commonly measured.  One wonders if more abiotic factors were measured would they prove 

also to be important?  In one of the blackwater peat swamps in central Malaysia, I recently 

found evidence of structured fish assemblages, which I was able to relate to several abiotic 

factors including water conductivity, dissolved oxygen, pH, color and turbidity as well as the 

organic content of the substrate (Figure 2).  

Generally, increases in habitat variability between headwaters and downstream 

reaches lead to predictable increases in species diversity (Matthews, 1998; Jackson et al., 

2001). Headwaters of rivers tend to be dominated by physiologically hardy “colonizing” 

species that can tolerate periodic stressful physiochemical conditions. The downstream 

reaches where the physiochemical conditions are less variable are dominated by a more 

stable assemblage of diverse species for which biotic interactions may be more important. 

Areas with more complex habitat characteristics provide enhanced foraging 

opportunities and refugia from predators and thus may contribute to greater biodiversity.  A 

number of studies have shown that predators can affect the choice of habitat by prey species 

in streams (Power et al., 1985; Schloser and Angermeier, 1990; Gilliam and Fraser, 2001). 

When prey species alter their habitat and foraging to reduce predation risk they may 



experience changes in their life history strategies and fitness. For example, slower growth, a 

common response, generally means an increase in the length of time they are vulnerable to 

predation. Fecundity may also be reduced if individuals mature at smaller size and individuals 

in poorer condition may experience increased mortality during environmentally stressful 

periods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Abiotic factors of importance to stream 

fish assemblages in the North Selangor blackwater peat 

swamp in Malaysia. In this example, the first 

discriminant axis (x-axis) represents the combined 

effects of increasing levels of conductivity, tannin/lignin 

and substrate organic content and decreasing amounts 

of turbidity, oxygen and acidity (pH).  

Habitat segregation appears to be the most prevalent resource – partitioning 

mechanism, with interspecific competition also thought by some to play an important role 

(Grossman et al., 1998). Issues such as the roles of behavioral, morphological, and 

physiological adaptations relative to the importance of competition remain unresolved. The net 

increase in species richness along gradients of high to low environmental variability and the 

fact that average population densities are often far below the maximum or carrying capacity 

have been used to argue that competition is less important than habitat in shaping stream 

assemblage structure. 

 The continual addition of species from small headwater streams to larger rivers is a 

consistent pattern in most temperate and tropical stream fish assemblages (Jackson et al. 

2001).  This is attributed mainly to an increase in habitat diversity and stability with stream 

order.  Lower order streams support low diversity of species and less structured assemblages 

due to the relatively high variability in the abiotic characteristics of their environment.  

Recolonization dynamics, temporal variation in reproductive success and the ability to find 

suitable refugia during harsh conditions appear to be more important than biological 

interactions as determinants of assemblage organization.  

The physiological concept by which assemblage composition varies among habitats 

was early described for abiotic factors but has been applied also to biotic factors (Fry, 1947, 
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1971; Brett, 1979). The principle here is that metabolism varies as a function of the 

relevant abiotic and biotic factors which describe their habitat.  Generally, metabolism 

increases with the magnitude of each important environmental factor to a maximum and with 

continued increase in its quantity, metabolism declines. For many factors, metabolism is 

confined by upper and lower lethal limits (Figure 3). For example, a particular species of fish 

must have access to a small concentration of copper for some enzyme systems to operate, 

however, at some higher concentration, copper becomes lethal. The range of tolerances can 

be expected to vary among species.  

 

 

 

 
Figure 3. Left upper panel: metabolism in relation 

to the concentration of one or more abiotic factors 

within the confines of lethal tolerance. Left lower 

panel: the metabolic scope for activity in relation to 

the concentration of one or more abiotic and biotic 

factors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is important to recall that ectothermic animals such as fish have dynamic lower or 

basal and upper or maximum metabolic rates whose magnitudes are subject to environmental 

quality (Figure 3). The difference between the upper and lower metabolic rate has been 

called the metabolic scope for activity or, more simply, scope for activity and it describes the  

energy available to an ectothermic animal to perform all of its various activities such 

as growth, swimming, breeding and so forth. If the environmental conditions allow for a full or 

nearly full expression of a species’ scope for activity then it is likely to flourish, whereas if it 

is severely restricted survival is less likely. It is reasonable to assume that those species 

found together in a habitat reflect a similar cumulative response to the biotic and abiotic 

conditions that define that habitat, even though their response to any single factor may well 
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differ. In contrast fish found in distinctly different habitats might be expected to display quite 

different scopes for activity such as is illustrated in Figure 4. 

Figure 4. Family of metabolic scopes such 

as might be found for species of fish found 

in different habitats. 

There is no question that phenotypic differences among individuals and species are 

related to differences in their ecology (Wainwright and Reilly, 1994).  This notion is a 

cornerstone of our understanding of the nature of diversity, that is, morphological differences 

determine ecological attributes (Norton et al., 1995).  To the extent morphology determines 

ecological patterns, understanding the mechanisms of this relationship can be a powerful 

explanatory tool in ecological research. 

An individual’s phenotype or the way it is constructed will determine the limits of its 

performance because the ability to perform many behaviors is rooted in the design of the 

underlying functional systems (Beamish, 1978). For example, the design of the locomotor 

system in fish places limits on their swimming abilities and the design of the mouth places 

limits on what they eat as well as food size.  

Once the relation between morphology and performance has been determined, the 

latter may be related to aspects of ecology. Morphology shapes ecological patterns by 

determining the behavioral capacity to exploit resources. Patterns of resource use by 

individuals combine to produce patterns at the levels of population dynamics and community 

structure. 

A second impact of performance on ecology is its influence on an individual’s fitness 

(Lande, 1979; Arnold, 1983). Of the two major components of fitness, reproductive output 

and survival, the latter may be affected directly by the predator escape performance but the 

major path by which performance capacity influences fitness is through its role in shaping 

patterns of resource use by individuals.  The interactions between a species’ functional 

capacity and its environment can play a prominent role in shaping ecological patterns at the 
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ce in snail-crushing 

ability w

ign of the system or are certain components more conservative while 

others c

ical change.  This information may also contribute to the setting of 

conservation priorities.  

Beami Randall (eds.), Fish 

levels of individuals and species.  An example may help to explain. The bluegill, Lepomis 

macrochirus, and the pumpkinseed, Lepomis gibbosus, sunfishes are two abundant species 

that commonly occur together in many North American lakes.  Adult pumpkinseed diets are 

dominated by snails, whereas bluegills do not eat snails, feeding more broadly on 

zooplankton and benthic invertebrates (Mittelbach, 1984).  Pumpkinseeds are able to crush 

the hard shells of snails whereas bluegills cannot. The capacity for feeding on snails by 

pumpkinseed has a clear functional basis in the hypertrophied or enlarged muscles and 

bones of the pharyngeal jaws which allow them to exert a crushing force against snail shells. 

Thus, adult pumpkinseed gain a competitive refuge from bluegills by feeding on a prey 

resource that bluegills are incapable of eating. In this example the difference between the co-

occurring species in prey use patterns can be explained by a differen

hich has a functional basis in the design of the feeding system. 

Here the interaction between feeding mechanics and prey availability influences not 

only diet but also population size. The role of functional morphology in ecological systems 

may be expected to also address other questions such as; how frequently do organisms 

mitigate the effects of functional constraints by means of behavioral adjustments; do changes 

occur at all levels of des

hange readily? 

Now what does this all mean?  Systematics provides the genealogical linkages or 

degree of relatedness among species and estimates phenotypic diversity and plasticity within 

and among taxa. Each habitat favors some phenotypes over others so that, at least in theory, 

as habitat changes it should be possible to predict those phenotypes that can be expected to 

succeed and those that can be expected to fail.  In a very practical sense once science is 

armed with an adequate knowledge base in regards the important abiotic and biotic 

characteristics it should be possible to predict the consequences of anthropogenic-induced 

changes to habitat on fish assemblage composition and structure.  Systematics should be 

able to identify stenotypic and eurytypic taxa or those with relatively narrow and wide 

capacities for morpholog
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มาลี สุวรรณอัตถ: การอภิปรายครั้งน้ีมีความสําคัญสําหรับอนาคตของเราและอนาคตของโครงการ 
BRT จึงขอใหทานทั้งหลายตั้งใจฟงและชวยกันทําอยางที่ทานวิทยากรทั้งสองไดต้ัง

เปาประสงคไว เพ่ือใหโครงการ BRT และเราอยูรอด วิทยากรทานแรก ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง 
ซึ่งมาแทน นพ.วิจารณ พานิช ทานเปนผูดูแลและใหการสนับสนุนโครงการ BRT ถานโยบาย
ของทานไมตรงกับงานของเราสามารถทักทวง ใหขอมูลเพิ่มเติม หรือใหคําอธิบายได 

ปยะวัติ บุญ-หลง: ขอเริ่มดวยการทบทวนสิ่งที่โครงการ BRT ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในชวงที่ผานมา 
ในระยะที่ 1 ต้ังแตป พ.ศ. 2539–2543 โครงการ BRT ไดสนับสนุนโครงการและกิจกรรมไป
ทั้งหมดกวา 200 ลานบาท ซึ่งเงินจํานวนนี้ไดทําใหเกิดผลอยางมหาศาล ทั้งในแงองคความรู
เกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย และในแงการสรางคน 
เครือขาย กลไก และกลุมวิจัยที่จะทําหนาที่สรางความรูตอไป คงไมมีขอสงสัยในเรื่องของ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผานมา แตคําถามในตอนนี้คือ ในมุมมองของ สกว. ซึ่งเปน
ผูรวมสนับสนุนทุนวิจัยผูหน่ึงมองระยะที่ 2 ของโครงการ BRT ซึ่งเริ่มเมื่อป พ.ศ. 2544 
อยางไร  

 จากหัวขอการอภิปรายที่ต้ังไว คําวา “นโยบาย” เขาใจวามีอยู 2 ประเภทใหญๆ คือ 
นโยบายที่บอกวาควรทําอะไรหรือใหทําอะไร และนโยบายที่บอกวาควรทําอยางไร โครงการ 
BRT มีนโยบายประเภทที่วาควรทําอะไรคอนขางชัดเจน ในชวงเชา อาจารยประเวศ วะสี ได
กลาวไววา โดยหลักการแลวความหลากหลายทางชีวภาพเปนฐานที่สําคัญยิ่งของประเทศ

ไทย เรียกไดวาเปนหลักของชุมชนหรือสังคมที่อยูในเขตรอนชื้น ซึ่งมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพเปนจุดเดน ดังน้ันนโยบายประเภทแรกที่วาควรทําอะไร ผมคิดวา สกว. มีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสนับสนุนโครงการ BRT ตอไป เพ่ือใหเกิดผลมากขึ้นและตอยอดกับ
สิ่งที่ไดทํามาแลวในชวง 5 ปที่ผานมา แตสิ่งที่ผมอยากจะพูดคือนโยบายในเรื่องที่ 2 ที่วาควร
จะทําอยางไรใน 5 ปตอไป ดวยฐานความรู คน และเครือขาย รวมทั้งกลไกที่ไดสะสมไวใน 5 
ปที่ผานมา ในระยะตอไปนาจะถึงเวลาที่เราจะใชประโยชนจากความรูเหลาน้ี แตไมใชการใช
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ประโยชนโดยตรงที่นํางานวิจัยหรือความรูที่เกิดขึ้นมาทําตอเปนขั้นตอนใหถึงการใช

ประโยชน แตใหมีการมองการใชประโยชนในลักษณะของเครื่องคัดงาง (leverage) ในทาง
วิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะคลายกับคานหนีบและคานงัด กลาวคือ เปนการออกแรงนอยแต
ไดผลมาก เชน การใชคานงัดยกรถที่ติดหลม เราอาจจะเอาหลักการนี้ชวยยกรถขึ้นได ซึ่งใน
มุมมองหนึ่งมองวาประเทศไทยกําลังติดหลมอยู และสิ่งที่จะยกขึ้นไดสวนหนึ่งก็คือความรู ซึ่ง
ความรูที่จะมีผลสําคัญกับประเทศไทยในอนาคต คือ ความรูเชิงความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ เน่ืองจากเปนจุดเดนและเปนฐานที่สําคัญของประเทศไทย  

ดังน้ันโจทยในระยะตอไปอาจจะเปนทํานองวา เราจะสรางระบบคานงัดโดยใช

ความรูทางดานความหลากหลายทางชีวภาพที่ไดสรางขึ้นมาแลวอยางไร ซึ่ง ระบบคานงัด
เหลาน้ีอาจจะมองไดหลายมุม เชน การใชความรูขยายผลออกไปในวงของการเรียนการสอน 
ในการสื่อตอสาธารณะหรือประชาชนทั่วไป โดยจะตองมีวิธีการที่จะยอยความรูใหอยูใน

รูปแบบที่เหมาะสม หรือรวบรวม สังเคราะหความรูเขาดวยกันใหสามารถนําไปเลาเรื่อง 
หรือแสดงเพื่อสรางเสริมกระบวนการคิดและการเรียนรูของคนได และการใชประโยชนอีก

แบบหนึ่งที่จะเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้นคือ การเอาไปใชประกอบกับงานอื่น เชน งานเจรจา
เชิงนโยบาย การเจรจาระหวางประเทศ ทั้งที่เปนการคาและไมเปนการคา การใชในการ
ปกปองการสงออก ผลิตผลทางชีวภาพหรือทางการเกษตรของประเทศไทย และที่สําคัญมาก
คือ การคืนความรูเหลาน้ีใหกับทองถิ่น เพราะความหลากหลายทางชีวภาพโดยฐานแลวมา
จากทองถิ่น ซึ่งในขณะนี้คนจํานวนหนึ่งในทองถิ่นอาจจะยังไมมีความรู และไมมีกระบวนการ
ในการจัดการความรูเหลาน้ีใหเปนระบบได จึงตองอาศัยนักวิชาการที่มีทั้งเครื่องมือและ

ความรูจากขางนอกเขาไปชวย เมื่อเกิดเปนความรูที่ชัดเจนและมีการตรวจสอบแลว ก็ตองมี
วิธีการแบงหรือคืนความรูเหลาน้ีกลับไปสูทองถิ่น เพราะชุมชนในทองถิ่นเปนเงื่อนไขที่

สําคัญในการรักษาและสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น ซึ่งถาเขาเขาใจ เขาก็
จะเห็นคุณคา และรูวิธีในการจัดการ ซึ่งจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหความหลากหลายทาง

ชีวภาพนี้ดํารงอยูไดนาน 

ขณะนี้เรายังมองไมเห็นตลอดวาจะเดินอยางไรในแตละกาว แตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ
ตองจัดใหเปนกระบวนการ มีการปรึกษาหารือหรือระดมความคิดเห็นกันบอยๆ อยางใน

วันน้ี และตองใหความสําคัญกับประเด็นของการสรางผูที่จะทําหนาที่ประสานงาน และจัด
กระบวนการเพื่อใหเกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลวนําไปสูการวางมาตรการ 
กลไก หรือโปรแกรมตางๆ ที่จะทําใหเกิดการนําความรูทางดานความหลากหลายทาง

ชีวภาพออกไปสูผูใช 

มรกต ตันติเจริญ : ศช. คอนขางใหความสําคัญกับโปรแกรมการศึกษาดานความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ ซึ่งถาดูจากงบประมาณเฉพาะที่สนับสนุนในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมี
สัดสวนถึง 17 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมดเมื่อ 5 ปที่ผานมา และ

งบประมาณสวนใหญของ ศช. ประมาณ 60 เปอรเซ็นตเปนงบประมาณของการวิจัย และ 25 
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เปอรเซ็นตของงบประมาณการวิจัยเปนงบในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปน
จํานวนที่คอนขางมาก เมื่อเราใหงบประมาณไปแลวก็อยากจะเห็นอะไรสักอยางกลับมาวาจะ
มีความคุมคากับงบประมาณที่สนับสนุนไปอยางไร 

ฉะนั้นแมวานโยบายอาจจะมีอยู แตก็ไมไดมาจากผูบริหารระดับบนนัก ซึ่งสิ่งที่ไดมาน้ี
มาจากการศึกษาสถานภาพและการพูดคุยกันเมื่อปที่แลว จากผลงานที่ผานมาควรประเมิน
ดูวาโครงการระยะตอไปควรจะมีการดําเนินการอยางไร กอนที่จะเริ่มโครงการระยะที่ 2  
อาจารยวิสุทธิ์ไดนําโครงการ BRT เสนอตอกรรมการบริหารของ ศช. และกรรมการบริหาร
ของ ศช. ก็ไดกลาวถึงเทคโนโลยีวามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ 
ซึ่งจะมีสวนชวยในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชน 
และไดแนะนําในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องขององคความรูวา ควรมีการศึกษาในเชิง
ลึกถึงระบบมากขึ้น กลาวคือ ไมใชแคการศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งเทาน้ัน แตควร
ศึกษาถึงระบบเพื่อใหมีความเขาใจมากขึ้น ดังที่อาจารยประเวศ วะสี ไดกลาวไววา ทํา

อยางไรใหความรูเกิดเปนปญญา จะไดนําปญญานั้นมาใชใหเกิดประโยชนกับชุมชนตอไป 
และที่ Prof. Beamish กลาวไววา แมเขาจะศึกษาระบบสิ่งมีชีวิต (systematics) แตเขาก็ตอง
เขาใจถิ่นอาศัย (habitat) ตางๆ ดวย ดังน้ัน นักวิจัยจึงควรเจาะใหลึกถึงระบบมากขึ้น เพราะ
จํานวนโครงการที่ศึกษานิเวศวิทยาในระยะที่ผานมานี้มีนอยมาก การดําเนินงานที่ผานมามี
แตโครงการที่เกี่ยวกับอนุกรมวิธาน (taxonomy) เทาน้ัน 

 นอกจากนี้กรรมการบริหารของ ศช. ยังไดแนะนําอีกวาควรมีการใชเทคนิคใหมๆ 
ใหมากขึ้นในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานชีววิทยา

โมเลกุล (molecular biology) เชน เราพบวาเชื้อจุลินทรียหลายชนิดไมสามารถเพาะเลี้ยงได 
แตในปจจุบันสามารถเก็บเฉพาะชิ้นสวนของยีนได โดยไมจําเปนตองเก็บทั้งเชื้อ หรือจะใช

เทคนิคดานชีววิทยาโมเลกุลในการศึกษาความหลากหลายของประชากร แตสิ่งที่ตองระวังคือ 
การศึกษาเรื่องเหลาน้ีตองใชเวลาและเงินจํานวนมาก จึงอาจจะตองมีการตั้งคําถามวิจัยให

ชัดเจนวาเราตองการอะไร  ดังน้ัน เราจะศึกษาแตความหลากหลายทางชีวภาพอยางเดียวคง
ไมได แตตองศึกษาถึงการนําไปใชประโยชนดวย ตัวอยางเชน นักวิจัยชาวญี่ปุนไดมาศึกษา
ตนโกงกางตั้งแตฝงทะเลญี่ปุนลงมาถึงอาวไทย พบวาเปนชนิดที่ใกลเคียงกัน แตจะมีความ

แตกตางจากฝงทะเลอันดามัน ผลการศึกษาน้ีสามารถเสนอแนะใหกับรัฐบาลถึงผลดีผลเสีย
ของการขุดคอคอดกระไดวาจะเปนการสูญเสียหรือเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ อีก

ตัวอยางหนึ่ง คือ การศึกษาพันธุศาสตรประชากร (population genetics) ของกลุมอาจารย
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่พบวา กุงทางฝงทะเลอันดามันมีความแข็งแรงมากกวากุงทาง
ฝงอาวไทย กุงทางฝงทะเลอันดามันจึงมีราคาดีกวา เมื่อพบความแตกตางเชนน้ีแลวกรม

ประมงก็มีโครงการที่จะเล้ียงกุงแลวนําไปปลอยในฝงทะเลอันดามันเพ่ือเพิ่มวัตถุดิบในทะเล 
หรือจากการศึกษาความหลากหลายของราน้ําในพื้นที่ 5 แหง พบวามีความหลากหลายทาง
ชีวภาพตางกัน จากการศึกษานี้มีการตั้งคําถามหรือไมวาทําไมจึงเลือกทําการศึกษาในพื้นที่
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ดังกลาว และทําไมพื้นที่ทั้ง 5 แหงน้ีจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพแตกตางกัน และ

แนนอนวาจะตองมีความเกี่ยวของกับถิ่นอาศัย (habitat) 

 คําถามตอมา คือ ในปจจุบันมีโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปองกันและบําบัด
โรคเขตรอนในประเทศไทย และจะมีโครงการเกี่ยวกับ Post Genomic เกิดขึ้น เราจะใช
ขอมูลวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิดประโยชนหรือนําความรูตางๆ มาเชื่อมตอกัน
ไดอยางไร การเชื่อมโยงนาจะมี 2 ลักษณะคือ เชื่อมดวยบุคลากร และเชื่อมดวยโปรแกรม 
การเชื่อมดวยบุคลากรนี้จะตองมีวิธีในการสงตอความรูจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง 
ตัวอยางเชน คุณวันเชิญ โพธาเจริญ นักวิจัย ศช. ศึกษาเรื่องการเลี้ยงจุลินทรีย พบวา มีจุลิ
นทรียตัวหน่ึงที่ไมมีไรเขาไปกินวุนเลย ซึ่งถาการสังเกตนี้สงตอไปยังคนที่ทํางานเกี่ยวกับการ
ใชประโยชนหาสารกําจัดไรก็อาจจะเกิดความคิดที่สามารถทําการเชื่อมตอได หรือการศึกษา
เห็ดของอาจารยทิม เฟลเกล นักวิจัย ศช. พบวา เห็ดชนิดน้ีไมมีแมลงเขามาตอม แสดงวามี
สารไลแมลงอยูในเห็ด เปนตน ความรูเหลาน้ีจะสงตอไปไดอยางไร หรือจากการแบงกลุม
การประชุมเปนกลุมยอยตางๆ น้ัน ทําอยางไรจึงจะใหกลุมหน่ึงสามารถคุยกับอีกกลุมหน่ึง
เพ่ือใหเกิดการนําความรูไปสานตอกันได เปนตน 

 ในการเชื่อมโยงดวยโปรแกรม การศึกษาเรื่องไรน้ํานางฟาเมื่อ 5 ปที่ผานมาของ
อาจารยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน มีการพูดกันมากวาไรน้ํานางฟาเปนอาหารของคนอีสาน
และอาจเปนอาหารของสัตวนํ้าไดดี แตอาจารยสนใจดานอนุกรมวิธาน ดานนิเวศวิทยา และ
การเพาะเลี้ยง จึงไมใชหนาที่ของอาจารยที่จะตองทํา ซึ่งตรงนี้อาจจะตองมีการเชื่อมโยง

ระหวางโปรแกรมตางๆ เพราะโครงการ BRT อาจจะไมไดพูดถึงการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าหรือ 
สิ่งมีชีวิตตรงน้ี แตโครงการของ สกว. มีโปรแกรมเชนน้ีมากมาย  โครงการ BRT จะมีวิธีการ
เชื่อมโยงโปรแกรมของโครงการ BRT กับโปรแกรมอื่นๆ อยางไร เพ่ือนําความรูที่เกิดขึ้นไป
ทําใหเกิดประโยชนตอไป 

ที่กลาวมานี้เปนเรื่องขององคความรู สวนเรื่องของขอมูลน้ัน เรามีขอมูลอยูมาก แตก็
เปนเพียงขอมูลดิบ (data) ซึ่งเราจะนําขอมูลที่มีอยูน้ีมาเรียบเรียงใหเปนขอมูล (information) 
ที่คลายกับแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity map) ที่สามารถทราบขอมูลได
ทันทีเมื่อกดปุมไดอยางไร เราอยากเห็นโครงการ BRT เปนหนวยงานที่มีขอมูลที่นาเชื่อถือ
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งไดมาจากการศึกษาเชิงวิชาการจริงๆ ถารัฐบาลจะ
สรางเขื่อน ทางโครงการ BRT จะเปนหนวยงานที่ใหขอมูลที่นาเชื่อถือแกรัฐบาล โดยที่รัฐบาล
ไมตองไปจางทํา EIA วามีความหลากหลายเทาไร เพราะขอมูลเปนสิ่งที่มีราคา 

 เรื่องของจุลินทรีย สมมติวาไมทราบวาจุลินทรียเปนเชื้อจุลินทรียอะไร ซึ่งเขาบอก
วามันจดทะเบียน (patent) ไมได แตเราพบวามันสามารถใชประโยชนได เราจะมีการ

เตรียมการในการคุมครองจุลินทรียของเราอยางไร เมื่อปที่แลวดิฉันไดเชิญชวนใหใช
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ขอตกลงการสงตัวอยางพันธุกรรมเพื่อการศึกษา (Material Transfer Agreement) ซึ่งจะ
บอกไดวาเขานําเชื้อของเราไปศึกษา จึงอยากฝากเรื่องของ MTA น้ีไวดวย 

ในเรื่องของการบริหารจัดการ โครงการ BRT ประสบความสําเร็จในการรวมพลังกลุม
ของนักวิชาการเขาดวยกัน และกําลังจะรวมพลังบุคลากรและชุมชนตางๆ เปนเครือขาย ใน
ขณะเดียวกันโครงการ BRT มีความเกี่ยวของกับหนวยงานที่ดูแลเก่ียวกับเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ อยางเชน กรมปาไม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม เปนตน 
ดังน้ัน เราจะจัดการเชื่อมโยงหรือรวมพลังของนักวิชาการ ชุมชน และผูบริหารจากหนวยงาน
ตางๆ เหลาน้ีเขามาไดอยางไร 

เมื่อพูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพตองยอมรับวามีความหลากหลายจริงๆ ดังน้ัน
เมื่อขอเสนอโครงการตางๆ เขามา โครงการเหลาน้ันจะครอบคลุมในเรื่องของความ

หลากหลายทางชีวภาพหรือไม แลวถาครอบคลุมจะจัดใหอยูในโปรแกรมใด ดังน้ันโครงการ 
BRT อาจจะตองหนักใจในเรื่องของการบริหารจัดการในการใหสัดสวนและน้ําหนักของ

โปรแกรมตางๆ หรือที่เราเคยพูดกันวานาจะมีการกําหนดพื้นที่แลวลงไปศึกษาวิจัยในระดับ
ลึก แตจะมีวิธีการเลือกศึกษาพ้ืนที่น้ันๆ อยางไร ในเมื่อมีพ้ืนที่ที่มีความวิกฤตอยู

คอนขางมาก 

สรุปในตอนนี้ ศช. พรอมที่จะใหการสนับสนุนโครงการ BRT ตอไปโดยไมทิ้งขวาง 
เราอยากเห็นวาอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง เพราะโดยสวนตัวแลวมี

ความสนใจทั้งในแงขององคความรูและการใชประโยชน จึงอยากเห็นการเชื่อมโยงองค

ความรูเพ่ือนําไปใชประโยชน ดังน้ันในบางโครงการที่ศึกษาในเรื่องที่นอกเหนือจากขายของ
โครงการ BRT ทางโครงการ BRT จะมีวิธีคุยกันอยางไรเพ่ือใหเกิดการสานตอกันได ใน
ปจจุบันเรากําลังจะรวมมือกับกรมปาไมอยางเปนทางการในการทําสถานีวิจัยรวมที่ปาพรุสิ

รินธร กับปาฮาลาบาลา เพ่ือสนับสนุนใหนักวิจัยสเขาไปทํางานวิจัยในพื้นที่และอยูในพื้นที่
น้ันไดอยางสะดวกสบายและคลองตัว 

ผูรวมประชุมบางทานไดเขารวมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 

สนิท อักษรแกว: ผมคิดวา ศช. และ สกว. สามารถเขาไปชวยโครงการ BRT ไดในเรื่องของนโยบาย
การทําวิจัย แตการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพจะไดผลเต็มที่หรือไมขึ้นอยูกับผูวิจัย ซึ่ง
ผูวิจัยที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องของอนุกรมวิธานในทางพฤกษศาสตร หรือในทางสัตว
วิทยา เมื่อดูจากวิทยานิพนธหรือเอกสารการศึกษาในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ
แลว ยังมีจํานวนของบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานนี้นอยมาก ผมจึงอยากถามทาง สกว. หรือ ศช. 
วามีนโยบายในการชวยเหลือทางโครงการ BRT ในเรื่องของการเพิ่มจํานวนผูศึกษาวิจัยอยางไร 

มรกต ตันติเจริญ: เปนเรื่องที่เราตระหนักมาก และไดเคยคุยผานโครงการ BRT โดยตรงกับ อาจารย
วิสุทธิ์ ซึ่งเราบอกวา อาจารยวิสุทธิ์ ไดผลิตนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกดาน

อนุกรมวิธานออกไปมาก แตการมีงานรองรับเมื่อจบออกไปแลวตองยอมรับวายาก  ศช. ได
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พยายามแกปญหานี้โดยจัดใหมีทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก และการตั้งสถานีวิจัยรวมกับ
กรมปาไมก็มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีงานรองรับนักศึกษาที่จบปริญญาโทและปริญญาเอกที่

ตองการเปนนักวิจัย โดยอาจจะเปนลูกจางของ ศช. ก็ได นอกจากนี้ยังใหนักศึกษาปริญญา
โทและปริญญาเอกหรือนักวิจัยที่สนใจเขามาทํางานรวมกับนักวิจัยอาวุโสหรือผูเชี่ยวชาญ

ตางๆ ที่ไดรับเชิญมาอีกดวย หรือจากการที่ ศช. ไดใหทุน Split Mode แกนักวิจัยของกรมปา
ไมในการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ แตเมื่อนักวิจัยเหลาน้ันจบกลับมาแลว

ไมไดทํางานในดานนี้ตอ เน่ืองจากมีงานประจําของกรมปาไมที่ตองรับผิดชอบ ดังน้ัน จะมี
ความเปนไปไดหรือไมที่กรมปาไมจะใหบุคคลเหลาน้ีไดออกมาศึกษาวิจัยในระดับหลัง

ปริญญาเอก โดยที่ ศช. จะใหทุนสนับสนุนเพื่อใหบุคคลไดทํางานในดานนี้ตอไป เปนตน 

ปยะวัติ บุญ-หลง: เรื่องบุคลากร ผมคิดวาโครงการ BRT ไดคิดไวต้ังแตตนแลว ซึ่งอยูในตัวอักษร T 
ของชื่อโครงการ BRT แตคําถามอาจจะเปนวา หลังจากที่ผานโปรแกรมอบรม (Training 
Program) ของโครงการ BRT แลว บุคคลเหลาน้ีจะอยูที่ใด สวนหนึ่งที่จะตอบคําถามนี้ไดก็
คือการสนับสนุนการวิจัยระดับสถาบัน ที่ทาง สกว. ไดรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆ 
หลายสถาบัน โดยจะมีลักษณะเปนองคกรที่มีการสนับสนุนที่ตอเนื่อง โดยคาดวาจะสามารถ
รักษาบุคลากรนักวิจัยไวได แมวาจะไมไดมีตําแหนงเปนขาราชการหรือพนักงานในองคกร 
แตก็อาจจะมีตําแหนงหนาที่ (carrier) พอสมควร ซึ่งในเรื่องน้ี อาจารยวิจารณ พานิช จะเปน
ผูใหรายละเอียดไดดีที่สุด  

วิจารณ พานิช: แนวทางในการสนับสนุนการวิจัยระดับสถาบันน้ีมีเปาหมายในการเพิ่มบุคลากร 
ในขณะนี้ทั้งประเทศมีนักวิจัยอยูประมาณ 12,000 คน โดยที่ภาครัฐลงทุนในการวิจัยไป

ประมาณ 8-9 พันลานบาท ภาคเอกชนลงทุนประมาณ 5,500 ลานบาท ดังน้ันจะเห็นวา
จํานวนนักวิจัยกับเงินลงทุนมีสัดสวนที่ไมสมดุลกัน  โดยจํานวนเงินลงทุนมีมากกวาจํานวน
คน เรายังตองการใหมีจํานวนคนทําวิจัยเพิ่มขึ้นอีก 5-10 เทา ของที่มีอยูในปจจุบัน ทั้งในแง
ของปริมาณและคุณภาพ ซึ่งการที่จะเพิ่มคนไดจํานวนมากและทําใหระบบใหญขึ้นน้ีอาจจะ
ตองทําใหมหาวิทยาลัยที่ไมใชมหาวิทยาลัยที่ทําวิจัย อยางเชน มหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาทองถิ่นที่เปนมหาวิทยาลัยของการสอน สามารถทําวิจัยในอีกรูปแบบหนึ่ง
ได หรืออาจจะสรางกลุมคนที่ทําวิจัยเปนงานหลักอยูอยางเดียวในสถาบันตางๆ และใหบาง
คนทํางานในหลายๆ หนาที่อยางที่เปนอยูในปจจุบัน หนาที่การทําวิจัยก็อาจจะเปนภารกิจที่
เกิดการยอมรับกันอยางเปนระบบและอยูในระบบอยางจริงจัง ขณะน้ีทางสกว.ไดคุยกับ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งแลว โดยครั้งแรกไดพูดคุยกับ

มหาวิทยาลัยที่คาดวาเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และครั้งที่สองพูดคุยกับกลุมมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาทองถิ่นเมื่อปลายเดือนที่แลว และในปลายเดือนนี้จะพูดคุยกับสถาบันวิจัย
โดยตรง ซึ่งกําลังอยูระหวางการหาแนวทางในการดําเนินการเพื่อเปนตัวเชื่อม โดย สกว. อาจ
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ทําหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวางรัฐบาลกับบุคคลหรือสถาบันที่ทําวิจัย เพ่ือใหมีงบประมาณมา
ดําเนินการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

มาลี สุวรรณอัตถ: ในเรื่องของบุคลากร ดิฉันอยากใหอานเอกสารของ อาจารยยงยุทธ ยุทธวงศ ที่
เขียนไวสําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ซึ่งมีขอมูลที่นาสนใจและ
อาจจะมีประโยชนสําหรับอาจารยในมหาวิทยาลัย โดยตั้งเปาหมายในเรื่องจํานวนของ

บุคลากรเอาไวสองพันคน สองหมื่นคน และสองแสนคนสําหรับปริญญาเอก ปริญญาโท และ
ปริญญาตรีตามลําดับ สําหรับนักวิทยาศาสตรไมไดกําหนดไววาจะมีจํานวนกี่เปอรเซ็นตใน
ดานความหลากหลายทางชีวภาพหรือทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ ดังน้ันคงอยูที่พวกเราใน

การหารือและเชื่อมโยงกันหาคําตอบของตัวเลขนั้นใหแกผูกําหนดนโยบาย 

เรื่องการเชื่อมโยงในเชิงนโยบายมีความสําคัญมาก แมวาจะมีอยูในโปรแกรมการ

สนับสนุนทุนของโครงการ BRT แตจากการสังเกตแลวมีการดําเนินงานดานนี้นอยมาก ถาดู
จากแผนโปสเตอรของพวกเราเห็นไดวาในจํานวน 120 เรื่องหรือโครงการ มีเรื่องนโยบาย
และการจัดการเพียง 2 โครงการเทาน้ัน และการใชประโยชนที่มีความสําคัญมากก็มีเพียง 6 
โครงการ เราจึงจําเปนตองชวยกันอธิบายถึงเหตุผลในการศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ซึ่งดานการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเปนจุดออนที่สําคัญมาก 

 เรื่องที่จะตองใหความสําคัญอีกประเด็นหน่ึงนอกเหนือจากการเชื่อมโยงทาง
นโยบายคือเรื่องของการเชื่อมโยงขอมูลระหวางนักวิจัย ซึ่งดิฉันขอความรวมมือจากทุกทาน
หลายครั้งแลวในการเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกันใหออกมาเปนวารสารวิชาการดานความ

หลากหลายทางชีวภาพ แตก็ยังไมเกิดผล แมวาในปจจุบันจะมีหนังสือของโครงการ BRT 
ออกมาทุกป แตก็มีขนาดใหญและหนัก ดังน้ันถาออกมาเปนรูปแบบของวารสารก็อาจจะได
พัฒนาความรูแทนที่จะอานหนังสือ Nature หรือหนังสือของตางประเทศ จึงอยากฝากไว
เพราะมีขอมูลที่เปนเอกสารวิชาการที่สามารถนํามาจัดทําไดมากมาย ซึ่งถานําขอมูลที่เปน
เลมใหญและหนานั้นมาจัดทําใหมใหมีขนาดที่นาอานจะทําใหเกิดการเชื่อมตอไดมากกวา 

วีณา เมฆวิชัย: ในการประชุมเกี่ยวกับงานทางดานพื้นฐานนี้มักจะเกิดปญหาคือ มีการตอวานักวิจัย
ที่ผลิตขอมูลพ้ืนฐานวาไมสามารถนําขอมูลน้ันไปใชประโยชนได ซึ่งดิฉันมองวานักวิชาการ
บางคนมีความถนัดในดานวิชาการที่ตนทําอยู โดยไมสามารถทําวิจัยเบ็ดเสร็จที่สามารถ

นําไปใชประโยชนไดเลย ดิฉันจึงอยากใหโครงการ BRT หาบุคลากรที่จะนํางานวิจัยเหลาน้ี
มาจัดการใหสามารถนําไปใชประโยชนได หรือหาวิธีนํางานวิจัยเหลาน้ีไปใช และสิ่งที่อยาก
เสนออีกอยางคือ อยากใหมีเวทีใหผูใชกับผูผลิตไดพบปะกัน เพ่ือใหทราบวาสิ่งที่ผูผลิตผลิต
มาดีหรือไมดีอยางไร  

มรกต ตันติเจริญ: ดิฉันคิดวาการจะเอาองคความรูอยางเรื่องของอนุกรมวิธานไปใชใหเกิดประโยชน
เปนเรื่องที่ทาทาย และนาจะมีคนรับผิดชอบในการจัดการใหเกิดประโยชน เพราะนักวิจัย
บางทานบอกวาการทําใหเปนงานวิจัยเบ็ดเสร็จจะใชเวลาคอนขางนาน 
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ในชวงทายดิฉันขอกลาวถึงงานของ ศช. ที่พ้ืนที่นาแหว ซึ่งเปนพ้ืนที่หน่ึงในพื้นที่

พ้ืนฐาน (area-based) ของ ศช. ที่มีทั้งโครงการ BRT และโครงการเทคโนโลยีชนบทลงไป
ศึกษาวิจัย เชน อาจารยวีระชัย ณ นคร ไดสํารวจพืชพรรณตางๆ พบวา มีตนไม ดอกไม 
และสิ่งตางๆ มากมาย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรพบผึ้งจึงแนะนําใหชาวบานเลี้ยงผึ้ง
แลวนํานํ้าผึ้งไปขาย แตหามนําผึ้งตางถิ่นเขาไปเลี้ยง เพราะผึ้งตางถิ่นจะกินผึ้งมิ้มในพื้นที่ 
นักวิจัยอีกกลุมหน่ึงเห็นชาวบานเก็บลูกกอ จึงศึกษาการใชประโยชนของลูกกอวาสามารถ

นําไปใชทําอะไรไดบาง ตอมามีการสงเสริมใหปลูกเห็ด ชาวบานจึงตัดไมกอบางสวนมาปลูก
เห็ด นักวิจัยที่ศึกษานิเวศวิทยาของไมกอไดทําการศึกษาการตัดกิ่งของตนกอวาจะมีผลทําให
ผลผลิตของตนกอเปนอยางไร และจะทําใหการเพาะตัวของลูกกอนอยลงหรือไมถามีแดด

สองถึง ผลการวิจัยพบวาการตัดกิ่งทําใหการเพาะตัวของลูกกอลดนอยลง ในอนาคต

ชาวบานอาจจะไมมีลูกกอขาย ดิฉันไมทราบวาเมื่อนําภาพเหลาน้ีมาตอกันแลวจะทําใหเห็น
วางานของผูวิจัยแตละทานจะมีประโยชนตอชุมชนหรือไม 

ปยะวัติ บุญ-หลง: ที่ผานมาจุดเริ่มตนในการทํางานจะเปนลักษณะที่เกิดจากความสนใจ เชน สนใจ
สิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งอยางแบคทีเรียตัวหน่ึง หอยทากตัวหน่ึง หรือแมลงตัวหน่ึง แลวก็ศึกษา

ตอไปใหไดความรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวน้ัน แตในเรื่องของการใชประโยชนในลักษณะที่เปน 
Leverage จะตองมองยอนกลับวาสิ่งที่เรากําลังจะทําคืออะไร อยางเชน ถาเราตองการ

ความรูเกี่ยวกับพ้ืนที่วิกฤตก็ใชพ้ืนที่วิกฤตนั้นเปนตัวต้ัง แลวยอนกลับมามองวาเราตองศึกษา
อะไรภายในพื้นที่น้ัน ทั้งมิติของความหลากหลายทางชีวภาพ ทางดานสังคม และทางดาน
อื่นๆดวย ซึ่งจะตองมีการปรับกระบวนการทํางานใหมีความเชื่อมโยงกันเปนทีม แนนอนวา
งานจะตองเหลื่อมกันในบางสวน แตจะตองมีกลไกใหมที่อาจารยวิสุทธิ์และทีมอาจจะตองดู
ในรายละเอียดวาจะตองทําอยางไร อาจจะจัดเวทีและกระบวนการใหคนไดมาถกเถียงกัน 
รวมถึงการจัดทําสื่อตางๆ เชน วารสาร หรือสื่ออื่นๆ 

มาลี สุวรรณอัตถ: จากคําบรรยายของอาจารยศรีศักร วัลลิโภดม อาจจะทําใหเห็นภาพวา ถึงแมวา
เราจะทําอะไรในเชิงลึกเราก็เปนสวนหนึ่งของภาพใหญ ดิฉันมักพูดเสมอวานักวิจัยยิ่งเรียน
ยิ่งรูนอยลง เพราะวาเราลงลึกมาก แตในการลงลึกเราตองไมลงลึกแบบมุดเขาไปในรูโดยไม
รูตัววารูมันปดเมื่อไร จึงจําเปนตองลงลึกเหมือนรากไมที่ยังมีตนมีใบอยู ไมใชลงไปแลวเหลือ
แตราก ไมมีตนไมมีใบ ซึ่งก็เปนทักษะของการจัดการความรูของเราที่จะตองเชื่อมโยงในเรื่อง
ที่มีความจําเปน และอยากแนะนําวานาจะหาเวลาในการศึกษาและติดตามในเรื่องของ

นโยบายและการดําเนินงานของทั้ง สกว. และ ศช. ดวย เพราะมีความสัมพันธกันอยางมาก
กับงานของเรา 

 

******************************************* 
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จากที่เกริ่นนําในชวงรายงานใหทานประธานฯ ไดทราบ คงทําใหทุกทานเห็นภาพของความ
หลากหลายทางชีวภาพชัดเจนขึ้น ตั้งแตการแสดงของศิลปนพื้นบาน คือ คุณปาฉวีวรรณ พันธุ ที่
สะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาทองถิ ่นและวัฒนธรรมทองถิ ่นตลอดจนเรื ่องความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่ ฯพณฯ ทานองคมนตรีที่ไดเลาถึงสิ่งที่ทานพบเห็นมาในภาคอีสานเมื่อประมาณ 30-40 ปที่
แลว และจากการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารยประเวศ วะสี ที่สะทอนใหเห็นภาพรวมหรือองค
รวมของความหลากหลายทางชีวภาพนับตั้งแตระดับอณูไปจนถึงจักรวาลในเชิงพุทธปรัชญา และ

ตามมาดวยการบรรยายของรองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม ที่สะทอนถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพในมิติดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันตั้งแตชุมชนไปจนถึง

ประเทศและภูมิภาค Professor William H. Beamish ไดเจาะลึกลงไปในเชิงวิชาการดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแตชนิดหรือสปชีส พันธุกรรม ไปจนถึงระบบนิเวศที่มีความละเอียดออน
และซับซอนในแตละภูมินิเวศ 

สิ่งที่ทานผูทรงคุณวุฒิไดบรรยายและยกตัวอยางมาทั้งหมดใหพวกเราฟงน้ันคงพอจะทําให

เห็นภาพรวมวาทุกสิ่งทุกอยางเปนธรรมชาติและเปนองครวม ซึ่งการแสวงหาองคความรูตางๆ น้ัน
อาจศึกษาไดหลายแงหลายมุม หลายมิติดวยกัน ประเด็นตางๆ เหลาน้ีจึงเปนที่มาของแนวความคิด
และเปนปรัชญาของโครงการ BRT ที่ไดรับมอบหมายมาจากคณะกรรมการนโยบายโครงการ BRT 
ซึ่งมีทานอาจารยประเวศ วะสี เปนประธาน และมีกรรมการอีก 15 ทาน ดังมีรายชื่อปรากฏใน
รายงานประจําป 2544 ที่มีอยูในมือทานทั้งหลาย 

สําหรับปรัชญาของโครงการ BRT ในระยะ 5 ปแรกที่ผานมานั้น มีกิจกรรมการดําเนินงาน
เปนไปไดดวยดี และสรุปไวในรายงานประจําป 2544  สวนแนวทางการดําเนินงานในระยะที่ 2 ของ
โครงการ BRT ตอจากนี้ไปจะเปนการทํางานที่ตอเนื่องจากแผนงานระยะแรก แตจะใหมีความกระชับ
และชัดเจนมากขึ้น โดยจะเนนบางเรื่องที่ยังขาดหรือบกพรองอยู ทั้งน้ีผูอํานวยการ สกว. 
ผูอํานวยการ ศช. และทานอาจารยมาลี สุวรรณอัตถ ไดพูดใหแนวคิดไปแลวกอนหนาน้ี เพ่ือใหเห็น
เปนแนวทางการประชุมเสวนาและเปนการปูพ้ืนความเปนมาและกรอบแนวคิด สวนในชวงน้ีผม

ขอรับอาสาเปนผูตอบคําถามเกี่ยวกับการดําเนินทํางานของโครงการ BRT ในระยะที่ 2 โดยจะ

พยายามตอบใหกระจางเทาที่จะตอบได  

ในเรื่องของการประสานงานและการสนับสนุนงานวิจัยจากทุกฝายและทุกระดับในเวลา 5 ป
ที่ผานมา เราไดรวมเรียนรูหลายสิ่งหลายอยาง โดยเฉพาะในเรื่องของการวิจัยพื้นฐานในบานเรา จาก
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ที่คุณหมอวิจารณ พานิช ไดใหความคิดเห็นไวในเรื่องของการวิจัยเชิงสถาบัน ซึ่งจะตองมีการ

พัฒนาขึ้นมาอีกดานหนึ่ง จากการสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานของโครงการ BRT มีขอมูลบงชี้วาเรายัง
ตองการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพอีกคอนขางมาก เมื่อเทียบกับทรัพยากรชีวภาพที่เรามีอยู 
เพราะฉะนั้นในระยะที่ 2 ของการทํางานในอีก 5 ปตอไปน้ี โครงการ BRT จะยังคงสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยในเรื่องของอนุกรมวิธานอยางตอเนื่องตอไป แมวาบุคลากรดานนี้จะมีมากกวาดานอื่นแลว
ก็ตาม แตก็หวังวาผูที่ทํางานทางดานอนุกรมวิธาน เมื่อมีมุมมองมากขึ้น เติบโตมากขึ้น มีวิธีคิดมาก
ขึ้นและกวางขึ้น ก็นาจะสามารถเปนนักนิเวศวิทยาได และเปนนักนิเวศวิทยาที่ดี ดังที่ Prof. Beamish 
ชี้ใหเห็นแลววาผูที่จะทํางานดานนิเวศวิทยาไดดีควรจะมีพ้ืนฐานทางดานอนุกรมวิธานที่ดีพอสมควร  

ดังน้ันในโปรแกรมที่ 1 การจัดระบบสิ่งมีชีวิต เรื่องชื่อโปรแกรมนั้นอันที่จริงในภาษาอังกฤษ
คือ Systematics หมายถึง การศึกษาแบบครบวงจร เรื่องของชาติพันธุ เรื่องของการจําแนกชนิดและ
จัดหมวดหมูตามหลักอนุกรมวิธาน เรื่องความเชื่อมโยงระหวางชาติพันธุและชนิดพันธุ เรื่องของ

วิวัฒนาการและสายสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางชนิดพันธุ แตไมทราบวาจะใชภาษาไทยวาอยางไร 
จึงขออนุญาตใชวา “การจัดระบบสิ่งมีชีวิต” ไปกอน อยางไรก็ตาม ในโปรแกรมนี้ยังคงสนับสนุน
โครงการวิจัยในเรื่องอนุกรมวิธาน แตจะดียิ่งขึ้นถาหากนักอนุกรมวิธานจะพยายามมองความ

เชื่อมโยงสายสัมพันธระหวางชนิดพันธุ หรือสายสัมพันธระหวางชนิดพันธุกับสิ่งแวดลอมที่เปน

ถิ่นอาศัย (habitat) ในระบบนิเวศใหมากขึ้น เพ่ือนําไปสูองคความรูที่เปนระบบมากขึ้น เพราะฉะนั้น
โครงการวิจัยที่คิดจะทําควรมีการปรึกษาหารือกันและควรจะพิจารณารวมกันในเรื่องของระบบ

สิ่งมีชีวิตหรือ systematics ดวย  

เมื่อไดองคความรูเปนฐานเบื้องตนดังกลาวแลว ในโปรแกรมที่ 2 ก็จะเจาะลึกมากขึ้น ใน
เรื่องชีววิทยาเชิงประชากร (population biology) ซึ่งตองยอมรับวานักวิจัยเราคอนขางดอยและยังมี
จุดออนคอนขางมากในเรื่องน้ี ปกตินักอนุกรมวิธานเมื่อไปเก็บตัวอยางไดแลว ก็กลับมาโดยไมคอย
ไดมองอะไรรอบๆ ดานนัก ทั้งที่จริงแลวสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยูรวมกันเปนประชากร เปนชุมนุม
หรือชุมชน (community) ประชากรที่เห็นมองเห็นไดจากภายนอกและประชากรที่เห็นทั้งที่มองไมเห็น
ภายในรางกาย ผมกลายืนยันไดวามันมีความหลากหลายและซับซอน ในคําศัพทภาษาอังกฤษเมื่อ 
10 ปที่แลวใชคําวา biodiversity มาถึง ณ วันน้ี จากการศึกษาวิจัยหลายๆ มุมของโลกรวมทั้งในบาน
เราดวยสะทอนใหเห็นวา biodiversity อยางเดียวไมพอ เพราะการโยงใยสายสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
มีความสลับซับซอนมากเกินกวาที่เราหรือนักวิชาการประเมินไว ฉะนั้นจากคําวา biodiversity จึง
ปรับเปลี่ยนมาเปน biocomplexsity ซึ่งมีความซับซอน หลากหลายมากมายในแตละภูมินิเวศ 
(ecoregion)  

ความสลับซับซอนของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเปนเรื่องที่ลึกซึ้ง ตองใชองคความรูและขอมูล
คอนขางมากกอนที่จะหาขอสรุปไดชัดเจน เพราะฉะนั้นการศึกษาชีววิทยาเชิงประชากรจึงเปนเรื่อง

สําคัญและศึกษาไดคอนขางยาก ตองใชความอดทนอยางมาก เราจึงตองการนักวิชาการในเรื่องน้ี

จํานวนมาก และอยากขอวิงวอนนักอนุกรมวิธานวา นอกจากจะมุงเนนในเรื่องอนุกรมวิธานแลว 
นาจะมองเลยไปถึงเรื่องประชากร และปฏิสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในประชากร ซึ่งถาเจาะลึกลงไป
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แลวจะเปนองคความรูหรือเปนขอมูลที่มีประโยชนอยางยิ่งเมื่อนําไปพัฒนาใหเกิดมูลคามากขึ้น ขอ

เลาใหฟงสั้นๆ วา ปฏิสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตน้ันมีความหมายมาก ไมมีสิ่งมีชีวิตใดที่อยูโดดเดี่ยวได
แมกระทั่งมนุษยเราเอง แตจะอยูเปนกลุมเปนหมู ซึ่งก็มีทั้งมิตรและศัตรู มิตรที่มองเห็นและมิตรที่อยู
ในมุมมืด เหมือนขณะนี้พันธมิตรอยูในที่แจง แตศัตรูอยูในที่มืด ทําลายไดยาก ซึ่งเปนตัวอยางใน
สังคมมนุษยดวย แตในสังคมสิ่งมีชีวิตล้ําลึกกวาน้ัน ซึ่งเราจะตองคนควาวิจัยใหลึกลงไปถึง

ปฏิสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ผมคิดวาบานเรามีทรัพยากรสิ่งมีชีวิตอยูมากมายหลากหลายรูปแบบ

และมีความสลับซับซอน มีการปฏิสัมพันธกันอยางแนบแนนที่เรียกวา co-evolution มากมาย

มหาศาลอันเน่ืองมาจากความหลากหลายทางพันธุกรรมและชนิดพันธุที่มีอยู ซึ่งถือวาเปนทรัพย

สมบัติที่ธรรมชาติไดเอื้ออํานวยใหแกประเทศไทย และในภูมิภาคนี้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูงมาก ตามที่อาจารยมรกต ตันติเจริญ บอกไววาเราสามารถใชเทคโนโลยีใหมๆ molecular biology 
และ biotechnology เขาไปเจาะลึกแลวศึกษาได ซึ่งจะนําไปสูองคความรูใหมๆ ที่สามารถนําไป

พัฒนาไดในเชิงพาณิชยทั้งทางการแพทย การเกษตร และการอุตสาหกรรม น่ีคือเปาหมายของการใช
ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ อยางไรก็ตาม เปาหมายหลักดังกลาวจะไมมีทางบรรลุได ถาไมมี
ขอมูลพ้ืนฐานที่นักวิชาการชวยกันพัฒนา แสวงหาองคความรูใหเกิดขึ้น ฉะนั้นโปรแกรมที่ 2 น้ีจึงมี
ความสําคัญคอนขางมากและตองการนักวิชาการที่ทุมเทกําลังกายและกําลังความคิด แลวคาดหวังวา
นักวิชาการเหลาน้ีจะเปนนักวิจัยที่ดีและมีความเชี่ยวชาญตอไป  

โปรแกรมที่ 3 เรื่องนิเวศวิทยา ซึ่งซับซอนมากขึ้นกวาโปรแกรมที่ 2 เพราะมีสิ่งมีชีวิตหลาย
ชนิดเขามาเกี่ยวของและมีปฏิสัมพันธระหวางตัวเอง และระหวางสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยูโดยรอบ แต

สําหรับนิเวศวิทยาในบานเรายังรูกันนอย ทั้งนิเวศวิทยาในปา นิเวศวิทยาในน้ํา และนิเวศวิทยาในดิน 
เรื่องดินเปนฐานทรัพยากรที่สําคัญ จากคําพูดของคนไทยโบราณที่วาบานเรานี้มี “ทรัพยในดินสินใน
น้ํา” ทรัพยในดินในที่น้ีไมใชทอง เพชร หรือแรธาตุ แตเปนทรัพยในดินที่มีชีวิตชีวา พวกแบคทีเรีย 
เชื้อรา และแมลงและสัตวตางๆ ที่อยูในดิน ความหลากหลายทางชีวภาพในดินชวยรังสรรคใหเปน
ระบบนิเวศที่ซับซอน และสรางความอุดมสมบูรณใหแกพ้ืนดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศเรา ระบบ
นิเวศในบึง ระบบนิเวศในพื้นที่ชุมนํ้า ระบบนิเวศในปาชื้นและปาดิบ และยังมีระบบนิเวศอีกมากมาย
และหลากหลายรูปแบบที่ตองการองคความรูอีกมาก แตบานเรายังมีขอมูลนอยเกี่ยวกับระบบนิเวศ

ตางๆ ทําใหมีขอสรุปที่แตกตางกันในหลายๆ กรณี เพราะขอมูลที่มีไมชัดเจนทําใหเกิดการถกเถียง 
และเปนที่มาของปญหาความขัดแยงอยูเสมอในเรื่องของการใชทรัพยากรธรรมชาติ ดังตัวอยางที่

หมูบานบอนอกและหินกรูดก็ดี หรือการเลี้ยงกุงในนาขาวก็ดีที่มีปญหาดานสิ่งแวดลอมของชาติ 

โปรแกรมที่ 4 เรื่องของชุมชนซึ่งมีมนุษยเปนศูนยกลาง อยางที่ทานอาจารยศรีศักร วัลลิโภ
ดม ไดบรรยายใหฟงเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และภูมิปญญาทองถิ่น โปรแกรมนี้เราทํามาอยาง
ตอเนื่อง องคความรูที่สะสมมามีพอสมควร แตยังมีไมมากพอและยังกระจัดกระจายอยู จึงตองการ
สนับสนุนใหทํางานวิจัยในดานนี้ตอไป เพราะนอกจากจะสอดคลองกับพระราชดําริของในหลวงเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงแลว ก็ยังสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันอีกดวย เกี่ยวกับการพัฒนา
อยางยั่งยืน ชุมชนตองมีความเขมแข็ง มีเศรษฐกิจและสังคมที่ดี แตที่ผานมาสังคมคอนขางแตกสลาย
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ทําใหเศรษฐกิจมีปญหา ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมทองถิ่นก็คอยๆ หายไปพรอมๆ กับความ
หลากหลายทางชีวภาพดวย ฉะนั้นเราจึงตองการทราบขอมูลใหมากขึ้น และตองปลูกจิตสํานึกใหมาก
ขึ้น เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําคัญที่จะทําใหชุมชนเขมแข็งอันจะนําไปสูความเขมแข็งของประเทศชาติ 
สามารถตอสูกับเหตุการณตางๆ ที่จะทะลักเขามาโดยกระแสโลกาภิวัตนได ที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปน
ภาพรวมการสนับสนุนของโครงการ BRT ในระยะที่ 2 ซึ่งตอเนื่องจากโครงการ BRT ในระยะแรก 

โปรแกรมที่ 5 เปนโปรแกรมตอเน่ืองและมีการขยายเพิ่มเติม เปนโปรแกรมการบริหาร

จัดการขอมูล คุณหมอวิจารณ พานิช ไดพูดในตอนหนึ่งวาเรามีขอมูลคอนขางสะเปะสะปะ ถึงมี

จํานวนมากแตวากระจัดกระจาย จึงควรนําขอมูลเหลาน้ีมาวิเคราะหและสังเคราะหใหเปนรูปธรรม

และเชื่อมโยงกันใหมากขึ้น แมจะเปนเรื่องยากแตก็ตองพยายามทํา การยอยขอมูลในสวนนี้ตองอาศัย
ทักษะ ความสามารถเฉพาะตัว และตองมีความสนใจ หากใครสนใจขอใหลองเขียนโครงการเขามาได 
นอกจากนี้ในโปรแกรมนี้ยังมีการเผยแพรเอกสารการฝกอบรมและการสรางเครือขายวิจัยทั้งในระดับ

ทองถิ่น ในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ จนถึงนานาชาติ ตรงนี้ก็เปนนโยบายหลักที่เราไดดําเนิน
มาในชวง 1 ปที่ผานมา และมีความกาวหนาพอสมควร การฝกอบรมมีทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว โดยในระยะสั้นเปนการอบรมครู นักเรียน ใหรวมเรียนรูกับชาวบาน ซึ่งเปนฐานภูมิปญญา
ทองถิ่นที่สําคัญของชุมชน เพ่ือใหเกิดการตื่นตัว เกิดความเชื่อมโยงหรือเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 
อยางไรก็ตามความมุงหมายก็คือทําใหเกิดความกระตือรือรน เกิดจิตสํานึก และทําใหเกิด

กระบวนการที่จะนําไปสูการอนุรักษและการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สวนการอบรมในระยะกลาง ในอดีตเราใหการสนับสนุนในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
โดยเฉพาะปริญญาโท จากรายการวิทยานิพนธที่เราใหการสนับสนุนไปมีคอนขางมาก การทํางานใน
ระยะที่ 2 น้ี เราอยากจะขยายขึ้นบนกับขยายลงลาง ในการขยายลงมาก็คือ  ใหการสนับสนุนระดับ
ปริญญาตรีปที่ 3 หรือปที่ 4 ที่ผานมาเราพบวานักศึกษาที่จบปริญญาตรีแลวยังมีจํานวนไมนอยที่ไม
ทราบวาความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร ดังน้ันจึงควรมีการปูพ้ืนความรูต้ังแตระดับปริญญาตรี 
โดยอาจใหการสนับสนุนจัดเปนหลักสูตรภาคฤดูรอน สวนปริญญาโทและปริญญาเอกยังคงใหการ

สนับสนุนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้เพ่ือใหการวิจัยมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น จึงใหมีการสนับสนุนใน

ระดับหลังปริญญาเอก ซึ่งจะเปนการสรางฐานการพัฒนาบุคลากรที่ดีสําหรับการวิจัย ทั้งน้ีปญหาที่
ผานมาพบวา นักวิจัยสวนมากเปนคณาจารยในมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ เปนครูที่สอนใน

โรงเรียน หรือเปนนักวิจัยในสถาบันวิจัยซึ่งมีภารกิจคอนขางมาก  โดยเฉพาะอาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษา จึงทําใหไมคอยมีเวลามากพอสําหรับทํางานวิจัย การวิจัยหลังปริญญาเอกจึงนาจะ
มีสวนชวยเสริมตรงนี้ไดเปนอยางดี โดยสรุปงานที่ขยายเพิ่มในโปรแกรมนี้คือ  เมื่อจบปริญญาเอกไป
แลว อยากจะใหทําวิจัยเต็มเวลา โดยจางใหทําวิจัยเต็มเวลาในอัตราคาตอบแทนที่สูงพอสมควร ซึ่ง
คิดวานาจะทําไดดีในชวง 3 – 4 ปขางหนา เพราะจะมีนักศึกษาที่จบปริญญาเอกทั้งในและ

ตางประเทศกลับมาอีกมาก โดยเฉพาะนักศึกษาทุน พสวท. และทุนกาญจนาภิเษก  
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สําหรับการนําขอมูลไปใชประโยชนก็ตองใหไปเชื่อมโยงกับการวิเคราะหและสังเคราะห

ขอมูลตามที่ไดเกริ่นไวแลวตอนตน แลวจึงสงตอไปใหฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ
และการใชประโยชนจากทรัพยารชีวภาพ เรื่องของนโยบาย เรื่องของชุมชน ฉะนั้นนโยบายการ

จัดการวิจัยขอมูลจะชวยทําใหเห็นขอบกพรองในการบริหารจัดการวิจัยชัดเจนขึ้น ซึ่งโปรแกรม 5 เปน
โปรแกรมใหญ การบริหารจัดการจึงทําไดคอนขางลําบาก หากใครมีทักษะที่จะชวยไดก็ลองมาคุยกัน 
ทั้งน้ีทั้งน้ันเพื่อนําขอมูลตางๆ ที่ไดจากการวิจัยพื้นฐานไปขยายยอดได ดังที่อาจารยมาลี สุวรรณอัตถ 
พูดถึงสายพันธุจุลินทรีย การตรวจสอบสารออกฤทธิ์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ นโยบายการอนุรักษ
ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของหลักๆ คือ ศูนยพันธุฯ (ศช.) ศลช. กรมปาไม กรมประมง กรมปศุสัตว 
และแพทยแผนไทย เปนตน 

โปรแกรมที่ 6 เรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ ในโปรแกรมนี้ตองอาศัยขอมูล
จากโปรแกรมตางๆ (โปรแกรม 1-5) แลวจึงนําขอมูลมาวิเคราะห และสังเคราะหไปใชใหเปน

ประโยชน ซึ่งจะเปนเทคโนโลยีที่สูงขึ้นไป 

โปรแกรมที่ 7 เรื่องนโยบายการจัดการวิจัย ซึ่งตองอาศัยการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
ทั้งดานองคความรู แหลงทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรบุคคล เพ่ือประมวลหาภาพรวมของความ
จําเปนเรงดวนและชองวางของงานวิจัยที่ตองการพัฒนา งานวิจัยในดานนี้จะเชื่อมโยงกับโปรแกรม

อื่นๆ ทั้งของโครงการ BRT และของโครงการอื่นๆ ดวย 

จากที่กลาวมาทั้งหมดเปนกรอบกวางๆ สําหรับใชเปนแนวทางที่โครงการ BRT จะทําตอไป
ในระยะที่ 2 หากใครมีประเด็นหรือปญหาใดเพิ่มเติม ขอเชิญเสนอมาไดครับ 

 

หรรษา จันทรแสง: ในเรื่องขอมูลในการวิจัย กอนที่จะมีการวิจัยควรมีการสื่อสารกับองคกรหรือผูที่
จะใชประโยชนจากขอมูลวาขอมูลไหนที่จําเปนที่สามารถเอาไปใชได จะเปนประโยชนมาก 
เพราะหากไมมีการพูดคุยกันกอน ขอมูลที่วิจัยหรือตีพิมพออกมาอาจไมใชสิ่งที่หนวยงานที่
จะใชประโยชนจากขอมูลน้ันๆ ตองการ เพราะฉะนั้นสิ่งหน่ึงที่คิดวาควรจะการดําเนินการมี
ต้ังแตตน คือ ใหมีการคุยกันถึงสิ่งที่ควรวิจัยระหวางผูที่จะตองรับผิดชอบในการใชประโยชน
เรื่องการจัดการทรัพยากรกับผูที่ทําการวิจัย ลําดับความสําคัญกอนหลัง ผูใชมีปญหาอะไร
และตองการขอมูลใดบาง ซึ่งหากไดสื่อสารกับทางฝายวิชาการ ทางฝายมหาวิทยาลัย หรือ
วาฝายสถาบันราชภัฏก็ดี ก็จะทําใหกระบวนการทําวิจัยไปไดเร็วขึ้น  

วิสุทธิ์ ใบไม: ขอบคุณที่อาจารยหรรษาใหขอสังเกตไว ตามความเขาใจของผมและอาจจะอีกหลายๆ 
ทาน เห็นวาสามารถทําไดทั้ง 2 ทาง ที่ผานมาก็เปนไปในทางที่อาจารยวาอยูสวนหนึ่ง เชน 
หากนักวิจัยจะทําวิจัยในเรื่องปาก็จะคุยกับเจาหนาที่ของปาไม หรือนักวิชาการของปาไม

ระดับหนึ่ง แลวถาเปนทางดานทะเลก็จะพูดคุยกันกับผูที่เกี่ยวของในหนวยงานนั้นๆ หรือไม
ก็ทําในสิ่งที่นักวิจัยสนใจ แตอยางที่เรียนใหทราบแลววาเมื่อทําแลวก็นาจะเชื่อมโยงกันใหได
ในกลุมนักวิจัย และยังสามารถสงถายไปสูหนวยงานที่เกี่ยวของไดดวย 
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พรเพ็ญ พยัคฆาภรณ: โดยสวนตัวเคยทํางานในแวดวงวิชาการมากอน แตขณะน้ีมาทําอยูกับ 
NGOs เกี่ยวกับการชวยชีวิตสัตวปา ปญหาที่พบคืองานวิจัยที่เกี่ยวกับสัตวปาแทบไมคอยมี 
ซึ่งเราทํางานในสวนนี้ก็ตองการขอมูลที่จะเอาไปใชประโยชน เคยพยายามเสนอให

นักวิชาการหลายๆ ทานทําวิจัยแตไมมีใครสนใจ ตางจากนักวิจัยชาวตางชาติที่สนใจเกี่ยวกับ
สัตวปาอยางมาก โดยเฉพาะสัตวปาในเขตรอน ซึ่งบานเรามีปญหาสัตวปาต้ังแตสัตวใหญ
ที่สุด คือชาง เสือ หมี ลงมาถึงกระทั่งลิง ชะนี คาง ไปจนถึงสัตวเล็กๆ ชาวตางชาติจะเขามา
ทําการวิจัยอยูมาก ขณะที่งานวิจัยของเราเองเกี่ยวกับสัตวปาเหลาน้ีมีอยูนอย เคยคิดที่จะทํา
วิจัยเอง แตปญหาอยางหนึ่งในเรื่องสัตวปา หรือการเขาไปศึกษาวิจัยในปา จะตองไดรับการ
อนุมัติจากกรมปาไมกอน มิเชนน้ันจะทําวิจัยไมได อีกเรื่องคือเนื่องจากมูลนิธิเราเปนมูลนิธิ
เล็กๆ เงินจะใชสนับสนุนการทําวิจัยจึงมีนอย ฉะนั้นจึงขอเรียนวาหากนักวิชาการทานใด

สนใจเรื่องสัตวปาก็สามารถทําวิจัยได เพราะบานเรามีงานเหลาน้ีอยูนอยจริงๆ ในขณะที่เรา
ยังตองการใชขอมูลอยูมาก 

วิสุทธิ์ ใบไม: อันที่จริงเราตระหนักถึงเรื่องนี้ดีวาความตองการขอมูลเกี่ยวกับสัตวปามีอยูสูง ในชวง 5 
ปที่ผานมา กลุมที่ประสานงานเรื่องสัตวไดพยายามที่จะหานักศึกษาและนักวิชาการมา

ทํางานอยางมาก สวนอาจารยเองที่ทําวิจัยมีนอยมาก แมจะมีทุนสนับสนุนใหแตก็ไมมีคน
เขามาทําวิจัยในสวนนี้ และที่พูดถึงตางชาติเขามามาก ก็เปนเรื่องจริง อยาลืมวาตางชาติเขา
มีบุคลากรตรงนี้เหลือลน จึงกระจายเขามาในบานเรา ซึ่งมีขอมูลที่เขาอยากไดและเปน

ขอมูลที่นาสนใจ ตรงนี้ผมถึงไดเรียนวาเราคงจะตองใชความพยายามอีกคอนขางมาก ถาจะ
ใชบุคลากรที่มีอยูคงจะยาก เพราะจากโครงสรางหลักสูตร การสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่
ผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรีออกมา เห็นไดชัดวาวิชาการตางๆ เหลาน้ีเปนวิชาการที่ไมได
รับความสนใจ เพราะเปนวิชาที่ยาก อีกทั้งยังตองเขาไปอยูในปาเปนเดือน ในขณะที่พวกที่
อยูในหองปฏิบัติการอยูในหองแอรคอนขางสบาย เงินเดือนสูงกวา หางานไดงายกวา 
เพราะฉะนั้นปญหาจริงๆ ไมไดอยูที่มีเงินหรือไมมีเงิน แตอยูที่วาไมมีบุคลากรหรือมีแตเขา
ไมสนใจทําดานนี้ตางหาก ขอฝากคณาจารยที่สอนในระดับอุดมศึกษา ไมวาจะเปน

มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรือสถาบันวิจัยอื่นๆ ใหชวยปลุกเราใหนักศึกษาและคนรุน
ใหมหันมาสนใจดวย  

ฉะนั้นปญหาตรงนี้เราตระหนักดี แลวก็เห็นความตองการของหนวยงาน แตทั้งน้ี
ทั้งน้ัน ตองชวยกัน อันน้ีเปนวัตถุประสงคอยางหนึ่งที่เราอยากเจาะลงไปถึงระดับปริญญาตรี 
ใหอาจารยไดปลูกฝงวิธีคิด ถาใครสนใจที่จะศึกษาเรื่องสัตวปาหรือสัตวนํ้าก็ยังมีใหวิจัยอีก

มาก คงไมใชสัตวปาเพียงอยางเดียว มีทั้งจุลินทรีย ทั้งสัตวใหญสัตวเล็ก และสิ่งมีชีวิตเล็กๆ 
อีกมากมายที่ยังรอการคนพบจากพวกเรา 

พรเพ็ญ พยัคฆาภรณ: มีขอสังเกตวา ผูเขารวมประชุมในที่น้ีสวนใหญมีแตกลุมนักวิชาการ สวน
องคกรอื่นๆ มีคอนขางนอย แตเห็นแนวโนมวาในการดําเนินงานของโครงการ BRT ระยะที่ 
2 น้ีจะใหองคกรเอกชนเขามารวมดวยนับเปนเรื่องที่ดี  
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วิสุทธิ์ ใบไม: ขอทําความเขาใจเล็กนอยวา ในอดีตองคกรเอกชนก็เคยขอทุนวิจัยเขามา แตเราก็ตอง
พิจารณาตามกระบวนการการพิจารณาทุน โดยมีคณะกรรมการทางวิชาการประเมิน

ขอเสนอโครงการ ถาขอเสนอโครงการที่เขามาอยูในกรอบและทิศทางที่คิดวาจะไดขอมูลที่
เปนประโยชน ก็จะสนับสนุน แตถาเสนอเขามาคณะกรรมการพิจารณาแลวไมเขากรอบ ก็
เปนเรื่องที่ตองยอมรับ เพราะฉะนั้นจึงเรียนใหทราบในเบื้องตน และนักวิจัยในที่น้ีก็ไมได

จํากัดแตเฉพาะในมหาวิทยาลัย แตมาจากองคกรเอกชนก็ได ซึ่งเราก็เคยสนับสนุนใหองคกร
เอกชนทําวิจัยดวย เชิญครับอาจารย คุณบุญชุบจะขอแกขอกลาวหาใชไหมครับ เพราะมีการ
พาดพิงถึงกรมปาไม 

บุญชุบ บุญทวี: บังเอิญเปนคนในโครงการ BRT คนหน่ึง และเปนลูกจางกรมปาไมอยูดวย ขอเรียน
ใหทราบวาที่อาจารยหรรษา และทาง NGOs พูดถึงในเรื่องการทํางานวิจัยรวมระหวางกรม 
กองตางๆ กับนักวิจัยมหาวิทยาลัย รูสึกวาโครงการ BRT จะเนนเรื่องงานวิจัยของอาจารย
โดยเฉพาะเมื่อกอน เพราะสิ่งตางๆ ที่เขามาวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ สวน
ใหญเกี่ยวของกับกรมปาไม ซึ่งกรมปาไมมีกฎ ระเบียบ มีกฎหมายอยู 5 – 6 ฉบับดวยกัน 
เปนกรมที่มี พรบ. ควบคุมอยูมากที่สุดก็วาได แตสําหรับนักวิจัยที่เปนคนไทย หากทําวิจัยใน
นามโครงการ BRT เราคงไมไดเขมงวดเทาไหร สวน NGOs ถาขอทุนวิจัยจากโครงการ 
BRT ได ผมก็ถือวาเปนคนของโครงการ BRT ซึ่งโครงการBRT ก็จะประสานงานโดยตรงกับ
กรมปาไม ไดพูดคุยกับ ดร.มรกต ตันติเจริญ วาเรากําลังจะมีโครงการอีกชิ้นหนึ่งคือ 
โครงการจุฬาภรณ 7 ที่เขื่อนบางลาง ซึ่งทางทหารยกที่ใหเรา คิดวาจะไปทําศูนยวิจัยทางบา
ลา-ฮาลาทางดานตะวันออกของจังหวัดยะลา สวนทางฮาลา-บาลาทางดานนราธิวาสเรา
พยายามจะเชื่อมโยงให พยายามที่จะใหขาราชการ เชน กรมปาไมทํางานรวมกับนักวิจัย คือ 
งานทางภาคสนามก็จะใหทางกรมกองตางๆ เปนคนดูแลให แลวทางอาจารยก็เขาไปดูแล
เปนบางครั้ง ขณะนี้เราประสานงานกันในลักษณะนี้เปนงานวิจัยรวม ซึ่งเกิดขึ้นเร็วพอสมควร 

ในอนาคตเรากําลังพยายามใหอาจารยในมหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมดูแลการ

ทํางานใหมากขึ้น จากที่ไดคุยกับเจาหนาที่ในเรื่องศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีของกรม
ปาไม กรมปาไมจะเปนผูดูแลและจะเปนหัวหอกดูแลปาสวนนั้น หัวหนาอุทยาน หัวหนาสวน
พฤกษศาสตร หรือหัวหนาสถานีวิจัยของกรมปาไมจะเปนผูประสานงานใหอาจารยและนิสิต
หรือนักศึกษาเขาไปดําเนินงานวิจัย โดยบุคลากรของกรมปาไมเองมีนอยมากที่จะทํางานวิจัย 
แมมีนักวิจัยอยูจํานวนมากแตศักยภาพก็ยังดอยกวาทางอาจารยมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น
เราจึงตองอาศัยชองวางตรงนี้ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน อันน้ีเปนงานวิจัยรวมกันซึ่งทางกรม
กองตางๆ ไมวากรมประมง กรมวิชาการเกษตร หรือวากรมปศุสัตวก็ทําเชนกัน 

อีกเรื่องหนึ่งคือ งานดานสัตวปานั้นมีนอยจริงครับ ขณะนี้เรามีบุคลากรวิจัยดาน
สัตวปาประมาณ 6 – 7 คนในกรมปาไม สัตวปาทั้งหลายอยูในปา เพราะฉะนั้นสวนใหญ
แลวเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือวาศูนยเพาะเลี้ยงตางๆ ก็จะดูแลในเรื่องของการปองกันและ
ก็เรื่องของกฎหมาย แตในป 2545 เรามีโปรแกรมในเรื่องงานวิจัยสัตวปาประมาณ 46 
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โครงการ เพิ่งผานความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ สําหรับ NGOs ที่วาจะเขาไปชวย
ดูแลหรือวาเขาไปชวยงานวิจัย ถาขอทุนวิจัยผานทางโครงการ BRT ใหอนุมัติแลว โครงการ 
BRT ก็จะสงโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติจากกรมปาไมอีกที เพราะฉะนั้นภายใน 2 เดือนได
เขาทําวิจัยแนนอน  

แตสําหรับนักวิจัยที่เปนชาวตางประเทศ เราตองดูแลเปนกรณีพิเศษ สาเหตุที่ขอ
อนุมัติใหทําวิจัยไดชาเพราะตนสังกัด กระทรวง ทบวง กรมตางๆ ที่รับนักวิจัยเหลาน้ีเขามา
จะตองทําหนังสือผานขออนุมัติ ไมวากรมวิเทศฯ หรือสํานักงานคณะกรรมการสถาบันวิจัย
แหงชาติ แลวถึงจะนําเขามาพิจารณา และเรายังตองดูดวยวามีคนไทยดูแลอยูดวยหรือไม 
เพราะฉะนั้นเราตองดูอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพประกอบไปดวย อันน้ี

ตองเห็นใจกรมปาไมดวยเหมือนกัน แตผมเชื่อวาทานอธิบดีกรมปาไมเปดกวางเต็มที่

สําหรับงานวิจัยดานความหลากหลายชีวภาพ ไมวาสถาบันการศึกษาไหนมาขอความ

รวมมือ เราจะสนับสนุนเต็มที่ ผมพูดในนามของคณะกรรมการโครงการ BRT แลวก็ทาง
กรมปาไมเองคิดวาผมคงประสานงานใหได ขอบคุณครับ 

วิสุทธิ์ ใบไม: ขอบคุณคุณบุญชุบที่ขยายความ ทําความเขาใจในสวนนี้ หลายๆ ฝายพยายามชวยให
การทําวิจัยทําไดสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเทาที่สามารถจะทําได ผมขอขยายความอีกเล็กนอย
ในเรื่องรายละเอียดของแตละโครงการ แตละกลุมสิ่งมีชีวิต นักวิจัยที่น่ังอยูที่น่ีทั้งคนเกาและ
คนใหม ถาสนใจก็อยากใหเขารวมการประชุมกลุมยอยในวันที่ 3 ดวยแนวทางปฏิบัติของ
โครงการ BRT ในอีก 3 – 4 ปขางหนาก็คือ อยากใหนักวิจัยไดพูดคุยกัน ปรึกษาหารือกันถึง
แนวทางการวิจัยรวมกันคิดรวมกันทํา สวนฝายเราจะเปนฝายสนับสนุนและชวยกลั่นกรอง 
ขัดเกลาใหวาจะทําอยางไรถึงจะสามารถทําวิจัยไดสําเร็จดวยดี ขอใหพวกทานไดรวมกันคิด
หาโจทยและประสานงานกัน ตรงน้ีจะเปนกลไกที่นําไปสูการวิจัยที่มีสวนรวมและมีความ

เชื่อมโยงกันมากขึ้น ฉะนั้นใครที่สนใจจะทําวิจัยทั้งในงานวิจัยของทานเองหรือในงานวิจัยใน
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือแมกระทั่งหลังปริญญาเอก ขอใหเขาไปรวมประชุมกลุม
ยอยในแตละกลุมดวยครับ 

อีกประเด็นหนึ่งที่จะเรียนใหทราบคือ นอกจากคุณคาของทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งเปน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสําหรับการดํารงชีวิตในรูปปจจัย 4 แลว ยังมีคุณคาอีกหลายๆ 
อยางที่ไมใชวัตถุ แตเปนคุณคาในเชิงการใหบริการเปน ecological service ซึ่งอาจจะเปนใน
แงของการทองเที่ยว แลวก็มีโครงการแนวใหมในการจัดการทองเที่ยว บานเรามีทรัพยากร
ชีวภาพตรงนี้เปนอยางดี คือในเรื่องของการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุหรือเชิงวัฒนธรรม ตรงนี้
จะเปนจุดดึงดูดความสนใจอีกจุดหนึ่ง แตตองอาศัยการศึกษาทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
ภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งนักสังคมศาสตรจะเขามามีบทบาทอยางมาก  

ในเรื่องคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงเศรษฐศาสตร ซึ่งบานเราตอนนี้มี
การศึกษานอยมาก ทั้งๆ ที่เรามีทรัพยากรชีวภาพมาก แตเราไมเคยแปลความหมายของ
ทรัพยากรตางๆ น้ีออกมาเปนมูลคาทางเศรษฐศาสตร เมื่อไมมีการประเมินคุณคา เราจะ
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มองขามสิ่งเล็กๆ นอยๆ แตวามีคุณคามหาศาล ขณะนี้ไดใหอาจารยอภิชาติกับกลุมพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือสรางบุคลากรทางดานนี้ขึ้นมา  

อีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเนนในที่น้ี คือ อยากขอรองขอความรวมมือนักวิจัยที่
ผานมาหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยางที่ผมเรียนใหทราบในเบื้องตนวา โปรแกรมที่ 5 น้ันมี
ความสําคัญ เรื่องการเผยแพรเอกสารวารสารทางวิชาการเปนอีกหัวขอหน่ึงที่มีความสําคัญ 
เทาที่ผานมาเราประสบปญหาการขอเอกสารเชิงวิชาการจากนักวิจัยอยางมาก ทั้งๆ ที่เรา
เปดเวทีในการเขียนใหในชวง 2 ปที่ผานมาเราประสบปญหาเรื่องที่นักวิจัยที่ไดรับทุนไปแลว 
แตไมสามารถเขียนงานที่ดีออกมาได เขาใจวาอาจมองขามไปหรือไมมีเวลาในการเตรียม 
แตวาการตีพิมพเอกสารวิชาการจะเปนเวทีที่ดีที่ใหอาจารยไดเผยแพรผลงานของอาจารย 
และผูที่ไดอานงานยังสามารถนําไปใชประโยชนได หรืออาจจุดประกายใหนักศึกษาที่ไดมา
อานงานของอาจารยแลวสนใจสามารถที่จะทํางานวิจัยตอยอดออกไปได  

ผมจึงอยากขอความรวมมือวาในปหนาเราคิดจะทําเอกสารทางวิชาการในลักษณะ

เชนน้ีอีก จึงขอความรวมมือจากอาจารยที่โครงการใกลจะเสร็จสมบูรณแลวหรือเสร็จสิ้นแลว
ไดกรุณาใหความรวมมือในการเขียนบทความวิชาการ แตที่เปนปญหาก็คือ บางทานเขียน
มาโดยยอย วิเคราะหและสังเคราะหจัดมาคอนขางดี มาตบแตง edited เพียงแคประมาณ 
10-15% ก็ใชได แตบางกรณีตองมาตบแตงอีกถึง 50-60% ซึ่งเปนภาระของฝายบริหาร
จัดการอยางมากในการแกไข บางกรณีดูแลวจะตองตบแตงถึง 70% ก็คงจะเกิน

ความสามารถของฝายเลขาฯ เราก็ตองระงับไป และขอทําความเขาใจวาผลงานที่สงมาแลว 
แตไมไดลงตีพิมพในครั้งน้ีเปนเพราะเนื้อหายังสับสนและไมสามารถปรับแกไขไดทันในเวลา

จํากัดเชนน้ี 

อีกประการหนึ่งคือ ขอใหสงเอกสารตามกําหนดเวลา และงานเขียนวิชาการที่สงมา
ขอเปนงานที่ขัดเกลาไวบางแลว ไมใชรางตนฉบับหรือฉบับแรก ตองเรียนตรงๆ วาบางครั้ง
เห็นแลวปรับแกไขไดยาก  คิดวาเมื่อเปดเวทีใหอาจารย นักศึกษาและนักวิจัยแลว นาจะใช
เวทีน้ีฝกทักษะการเขียนอยางเต็มที่ เทาที่ผานมาผมขอเรียนใหทราบวานักวิจัยบานเรายัง

ขาดประสบการณในเรื่องการเขียนผลงานวิชาการ ผมประกาศตั้งแตปที่แลววาโครงการ 
BRT จะพยายามชวยเหลือในดานนี้ โดยใหชาวตางประเทศมาชวยในเรื่องของภาษาให ขอ
แตใหเปนขอมูลที่น่ิง วิเคราะหมาแลว และมีการขัดเกลาบางแลว และขอใหชวยกัน

สรางสรรคผลงานทางวิชาการ เพ่ือคนรุนหลังจะไดเห็นแนวทางการปฏิบัติงานวิจัยตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร เราอยากเห็นนักวิจัยที่เปนนักวิจัยอาชีพมากยิ่งขึ้น  

หากไมมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมแลว ผมก็ขอขอบคุณทุกทานที่ไดกรุณารับฟงและให
ความคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางยิ่ง 

 
******************************************* 
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โครงการศึกษาสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพทางดินในประเทศไทย เริ่ม

ดําเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2544 เปนโครงการที่เกิดจากการประชุมเสวนาระะหวางกลุม

นักวิจัยและผูสนใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทางดิน โดยมี ศ.วิสุทธิ์ ใบไม เปนผูนําเสนอ
ความสําคัญของเรื่องดังกลาว อีกทั้งในโอกาสที่ประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดงานประชุม

วิทยาศาสตรทางดินระดับโลกครั้งที่ 17 จึงสมควรที่จะนําความสําคัญของทั้ง 2 เรื่องน้ีมาสราง

ประโยชน โดยทําการศึกษาสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพทางดินในประเทศไทยแลวนําไป
เปรียบเทียบกับสถานภาพองคความรูของนานาชาติในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทางดินในที่

ประชุมวิทยาศาสตรทางดินระดับโลกครั้งที่ 17 เพ่ือนําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางพัฒนางานวิจัยใน
ประเทศไทยตอไป 

เกษม กุลประดิษฐ: โครงการนี้เปนนโยบายหนึ่งของโครงการ BRT ซึ่งเปนผูสนับสนุนใหทุนในการ
ดําเนินการ สําหรับผูรวมทํางานวิจัยชิ้นน้ีตางก็เปนผูมีประสบการณเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในดิน
โดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดร.ออมทรัพย นพอมรบดี และ ศ.นันทกร บุญเกิด ทั้ง 2 ทาน
ตางเปนผูเชี่ยวชาญทางดานสิ่งมีชีวิตในดินและมีประสบการณในการทํางานกวา 30 ป ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ไดนําแนวคิดของทานมาแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการในสาขาอื่นอีก 3 ทาน คือ ดร.
ชาลี นาวานุเคราะห ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนการใชที่ดินและทรัพยากรดิน อันถือ
เปนปจจัยพื้นฐานในดานที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตในดิน Mr. Ian Grange ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับดินจากประเทศอังกฤษ และ รศ.(พิเศษ)เล็ก มอญเจริญ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เรื่องการวิเคราะหดินและเปนผูที่มีประสบการณโดยตรงเรื่องการวางแผนการใชทรัพยากร

ดินในประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้ทานกําลังศึกษาเรื่อง global warming 

ฉะนั้นจากประสบการณของนักวิจัยทุกทานที่กลาวมา เมื่อนํามารวมกันแลวนาจะเปน
ประโยชนตอการวิเคราะหทิศทางการดําเนินงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะเรื่องสิ่งมีชีวิตในดินได สวนตัวผมรับเปนผูประสานงานจัดการประชุมระหวาง
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นักวิจัยในกลุมและชวยจัดระบบความคิด พยายามนําประสบการณจากทานทั้งหลายมา

รวมกัน โดยใชขอมูลพ้ืนฐานที่ไดจากการทํางานในครั้งน้ี ซึ่งอีกสักครูนักวิจัยแตละทานจะมา
เสนอขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในดินที่ไดจากการทํางานมาประมาณ 2 เดือน 

สําหรับที่มาของงานวิจัยมีประเด็นหลักๆ คือ ประการแรก ความหลากหลายทาง

ชีวภาพทางดินเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับระบบเกษตร กลาวคือ ความอุดมสมบูรณของ
ดินจะมากหรือนอยเพียงใด เปนผลจากความสัมพันธระหวางกันในเชิงนิเวศวิทยา 
(ecological interrelationship) ของสิ่งมีชีวิตในดิน ยิ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพทางดิน
มากเทาใด โครงสรางและความอุดมสมบูรณของดินก็ยิ่งมากขึ้นเทาน้ัน ซึ่งถือเปนปจจัยใน
การผลิตทางการเกษตร จากขอมูลที่เชื่อถือไดพบวาความหลากหลายทางชีวภาพทางดินที่
ลดลงเกิดจากแผนพัฒนาตางๆ ทั้งในระดับประเทศ จังหวัด อําเภอ ตําบล หรือแมกระทั่งใน
พ้ืนที่สวนตัวของเกษตรกรหรือผูถือครองที่ดิน ซึ่งกระทําไปโดยรูเทาไมถึงการณวากิจกรรม
เหลาน้ันสงผลใหสิ่งมีชีวิตในดินลดลง ประการถัดมาของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ เรามี
ความจําเปนที่ตองพัฒนางานวิจัยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทางดินเพ่ิมมากขึ้น และ
จําเปนตองนําความรูที่มีอยูมากมายมาถายทอดสูระบบการศึกษา ระบบการวางแผน และ
นํามาใชใหเกิดประโยชน 

อยางไรก็ตาม ในการวิจัยครั้งน้ีมีการแบงกลุมการวิจัยออกเปน 3 กลุมดวยกัน ใน
กลุมที ่ 1 เปนงานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในดิน โดยนําขอมูลมาสรปุสถานภาพองคความรูของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตในดิน ซึ่งจะนําเอาความรูเรื่องประโยชนและโทษของสิ่งมีชีวิต
ในดินมาใชใหเกิดประโยชน ในกลุมแรกนี้มี ดร.ออมทรัพย และ ศ.นันทกร เปนผูรับผิดชอบ 
ในกลุมที่ 2 เปนงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการใชที่ดินตอการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งมีชีวิตในดิน และกลุมที่ 3 เปนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตในดิน โดยมีเปาหมาย คือ เพ่ือใหทราบถึง
สภาพแวดลอมที่เปนปจจัยพื้นฐานสําหรับสิง่มีชีวิตในดิน และนําขอมูลที่ไดมาใชในการ

กําหนดแนวนโยบายการอนุรกัษพ้ืนที่ตอไปเพื่อไมใหพ้ืนที่ลดลงหรือสูญเสียไป สวนการ

ปองกันกิจกรรมการใชประโยชนจากที่ดินที่มีแนวโนมจะกระทบตอสิ่งมีชวิีตในดินอาจตองหา

กระบวนการในการพัฒนาหรือการทํากิจกรรมเหลาน้ันที่รอบคอบยิ่งขึ้น สําหรบัการศึกษา

ของทั้ง 3 กลุมจะมีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือใหเกิดเปนแบบแผนการทํางานขึ้นมา 

ทั้งน้ีขอมูลที่ไดจากรายงานแสดงสถานภาพงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ทางดิน จะเปนประโยชนตอการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของสถานภาพงานวิจัยที่ผานมา 
ความชัดเจนของเนื้อหางานวิจัย และความเหมาะสมของแนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนา

ดานการเกษตรและดานอื่นๆ ในประเทศไทย อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงเทคโนโลยีที่ใชในการ
วิจัย องคความรู และวิธีการทําวิจัย รวมถึงจํานวนนักวิจัยในดานนี้ที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่ง
ความรูหรือผลการวิเคราะหที่ไดน้ีสามารถใชเปนแนวทางการทํางานวิจัยดานความ

หลากหลายทางชีวภาพทางดินตอไป เชน อาจนําไปสูการตั้งแผนแมบทในการทํางานวิจัย
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ดานนี้เพ่ิมเติม การเพิ่มนักวิจัยในดานนี้ใหมากขึ้น หรือการกําหนดทิศทางการวิจัยและการ
จัดกลุมพ้ืนที่การวิจัย เปนตน 

สําหรับการทําวิจัยมีระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน โดยใน 3 เดือนแรกจะเปนการสืบคน
และประเมินสถานภาพองคความรู ซึ่งขณะนี้เรามีขอมูลจากทั้ง 3 กลุมแลว แตยังไมไดมีการ
นํามาอภิปรายเพื่อหาความสอดคลองรวมกัน หลังจากนั้นจะเปนการวิเคราะหหรือ

สังเคราะหขอมูล โดยมีเปาหมายคือ ประยุกตใชขอมูลที่มีอยูใหเกิดประโยชนตอการรักษา
หรือฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดิน ปองกันการลดลงของความหลากหลายทาง

ชีวภาพทางดิน และศึกษาหาขอมูลที่จําเปนแลวนํามาพัฒนาเพื่อสรางความปลอดภัยและ

ความมั่นคงใหกับทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย อยางไรก็ตามถือเปนโอกาสอันดีที่จะมี

การจัดประชุมวิทยาศาสตรทางดินระดับโลกครั้งที่ 17 ในประเทศไทย ทําใหเราสามารถ
เปรียบเทียบความกาวหนาทางวิทยาศาสตรทางดินระหวางประเทศไทยกับระดับโลกได 

ออมทรัพย นพอมรบดี: สําหรับเรื่องการสืบคนขอมูลในกลุมของสิ่งมีชีวิตในดิน มีแหลงสืบคนคือ 
งานวิจัย วิทยานิพนธ และปญหาพิเศษ โดยไดมาจากมหาวิทยาลัยตางๆ ไดแก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยขอนแกน สวนประเภทวารสาร เชน 
วารสารโรคพืช วารสารวิชาการเกษตร วารสารเกษตรศาสตร(วิทยาศาสตร) วารสาร

วิทยาศาสตร ม.ก. และวารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ สวนแหลงที่ใหสืบคนขอมูลประเภท
หนวยงานราชการเห็นจะมีแตกรมวิชาการเกษตรเทาน้ัน โดยมีกลุมงานตางๆ ที่ทํางาน

เกี่ยวกับจุลินทรียดิน จุลินทรียเพ่ือปองกันโรคพืช เปนตน ขอมูลที่สืบคนมาสามารถนํามา
แบงประเภทประยุกตใชในดานตางๆ ไดแก ดานการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย 
สิ่งแวดลอม พันธุวิศวกรรม และการอนุรักษสายพันธุ แตสวนใหญจะประยุกตใชในดาน

การเกษตรมากที่สุด เพราะจะมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคพืช จุลินทรียที่ควบคุมโรคพืช และจุ
ลินทรียที่ปรับปรุงดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตพืช 

เรื่องการควบคุมโรคพืชจะเนนศึกษาเฉพาะโรคที่สําคัญ เชน โรคเหี่ยวของมะเขือเทศ 
สวนใหญมีสาเหตุมาจากเชื้อ Fusarium sp. และยังมีโรคที่สําคัญอีกโรคหนึ่งคือ โรครากเนา
โคนเนาจากเชื้อ Phytophthora sp. ซึ่งมักจะเกิดกับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิด เชน สม
และทุเรียน ตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคเหลาน้ีโดยใชจุลินทรีย เชน โรคราก
เนาของสมจะใช Bacillus subtillis หรือ Trichoderma harzianum รวมกับการใชสารเคมี 
metalaxyl 2,500 ppm สวนโรครากเนาของพริกไทยและวานิลลา จะใช Trichoderma 
harzianum นอกจากนี้ยังมีโรคใบไหมที่เกิดจากเชื้อ Pseudomonas sp. และ Xanthomonas 
sp. ซึ่งสวนนี้มีงานวิจัยที่ใชจุลินทรียดินมาควบคุมจุลินทรียเหลาน้ี 
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นอกจากนี้ยังมีการสํารวจไสเดือนฝอยจากหลายแหลง เชน แหลงปลูกองุน มัน

สําปะหลัง ถั่วลิสง และถั่วเหลือง ซึ่งจากการสํารวจแทบทุกภาคของประเทศไทยพบไสเดือน
ฝอยหลายชนิดที่ทําใหเกิดโรคพืช และมีงานวิจัยที่ควบคุมโรคที่เกิดจากไสเดือนฝอย โดยใช 
Paecilomyces lilacinus รวมกับสารเคมีพวก carbofuran, dezomet หรือใช Trichoderma 
harzianum รวมกับ Paecilomyces lilacinus 

สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการใชจุลินทรียปรับปรุงดินและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร

น้ันมีการวิจัยออกมาจํานวนมาก โดยเฉพาะในกลุมพืชหลักๆ คือ ขาวและพืชตระกูลถั่ว ทั้งน้ี
ขาวจะใชจุลินทรียตรึงไนโตรเจนอิสระ เชน Azotobacter choococeum สวนพืชตระกูลถั่วจะ
ใชไรโซเบียม ในไมผล เชน ยาสูบ มะขามหวาน ลําไย มะมวงหิมพานต และทุเรียน จะใชไม
คอรไรซาดูดซับฟอสฟอรัสได 

ทางดานอุตสาหกรรม สวนใหญมีการนําจุลินทรียมาประยุกตใชเพ่ือผลิตเอนไซม 
amylase และ cellulase สวนเอนไซม alkaline proteinase, lipase และ alcohol 
dehydrogenase นํามาใชทําแอลกอฮอลได จุลินทรีย Aspergillus sp., Trichoderma sp., 
Pennicillium sp., Streptomyces sp. และ Talaromyces sp. สามารถผลิตเอนไซมแอลฟา-
กาแลคโตซิเดส บีตา-ไซโลซิเดส แมนนาเนส ไซเลนเนส และเดกซแทรนเนส นอกจากนี้ยังมี
การใชจุลินทรียผลิตบิวทานอลและกาซไฮโดรเจน การฟอกสีปอโดยใช Bacillus spp. ฟอกสี
ของสารที่สกัดออกมาจากหญาหวานโดยใชจุลินทรีย เชน Aspergillus niger นอกจากนี้ยังมี 
นํ้ากากสา ซึ่งมีแบคทีเรียหลายชนิดที่ใชฟอกสีได 

สําหรับการประยุกตใชในดานสิ่งแวดลอม มีการศึกษาจุลินทรียที่สามารถยอยสลาย
ธาตุที่เปนพิษ เชน โลหะหนัก กํามะถัน และสารหนูในดิน ซึ่งตัวอยางที่นาสนใจ คือ  
จุลินทรียสกุล Pseudomonas สามารถยอยสลาย PVC ได สวนพวก Thiobacillus sp. 
สามารถกําจัดโลหะหนักในดินได นอกจากนี้ยังมีแบคทีเรียแกรมลบบางชนิดสามารถยอย

สลายสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เชน คารบาริลและพาราไธออน ได สวนการยอยสลายน้ํามันจะ
ใชแบคทีเรียพวก Candida sp. และ Bacillus sp. เปนตน 

ในทางการแพทย สวนใหญมีการประยุกตใชสรางสารปฏิชีวนะ โดยใชเชื้อราแอคติโน
มัยซิส และแบคทีเรีย ซึ่งมีพวกแอคติโนมัยซิสอยูหลายชนิดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อโรคจําพวกเช้ือราได มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่นาสนใจคือ การยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเซลลมะเร็ง อีกชนิดหนึ่งคือ Streptomyces สวนแบคทีเรียเทาที่สืบคนมาจะมีแบคทีเรีย
ที่สามารถยับยั้งทั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่กอโรคได สวนเช้ือราจะมีพวก Pennicillium ซึ่ง
ยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสตได 

ในการประยุกตเพ่ือการอนุรักษ งานวิจัยดานนี้ที่มีการศึกษากันมักวิจัยตามแหลงที่

ผูวิจัยสนใจ เชน เชื้อรา แตจะไมมีใครทําการสํารวจทุกแหลงต้ังแตภาคเหนือจนถึงภาคใต 
และในแบคทีเรียก็เชนเดียวกัน  จะมีการสํารวจในนาขาว จากรากสมุนไพร จากดินภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือ โดยศึกษาเฉพาะพื้นที่ที่ผูวิจัยแตละคนสนใจ ซึ่งจะพบ
สายพันธุของแบคทีเรียแตกตางกันไป 

สวนการประยุกตใชทางดานพันธุวิศวกรรม มีงานวิจัยอยูมากมายแตบางครั้งผูวิจัย

ไมไดบอกแหลงที่มาของเชื้อตางๆ ที่ใชทางดานพันธุวิศวกรรม ฉะนั้นงานวิจัยที่สามารถ

สืบคนไดจึงมีอยู 2 เรื่องคือ การใช nod และ nif ของ Rhizobium meliloti เปนตัวติดตาม
ความคลายคลึงของสายพันธุแบคทีเรียและจําแนกชนิดของไรโซเบียม อีกชิ้นหนึ่งคือ การ
ตรวจหายีน Type I และ Type II ของ polyketide จากแอคติโนมัยซิสที่แยกจากดิน โดยมี
การสํารวจแอคติโนมัยซิสหลายชนิดแลวพยายามสกัดสารพวกนี้ออกมา 

โดยสรุปงานวิจัยทั้งหมดที่สืบคนไดถึงตอนนี้มี 253 เรื่อง จากแหลงขอมูล 22 แหลง 
โดยสืบคนงานวิจัยตั้งแต พ.ศ.2518 จนถึงปจจุบัน 

ชาลี นาวานุเคราะห: ผมรับผิดชอบเรื่องการรวบรวมขอมูล ซึ่งสวนใหญจะเปนสัตวขนาดกลางและ
ขนาดใหญในดิน มีวัตถุประสงคคือ แสดงสถานภาพเกี่ยวกับผลกระทบจากการใชประโยชน
ที่ดินตอความหลากหลายของสัตวในดิน และประเมินสถานภาพองคความรูในงานวิจัยตางๆ 
ที่มีอยู นอกจากนี้ยังมีหนาที่จัดทําขอเสนอแนะในการทําวิจัยและการสรางนักวิจัยในอนาคต 
ซึ่งขอเสนอวาหลังจากรวบรวมขอมูลเสร็จแลวนาจะมีการทําฐานขอมูลที่เปนระบบเพื่อให

สามารถเขาไปดูคณะที่ทําวิจัย เรื่องยองานวิจัยตางๆ รวมทั้งชื่อผูวิจัยและสถานที่ที่ติดตอได 
เปนตน 

สําหรับวิธีการศึกษาแบงไดเปน 2 ขั้นตอน คือ ในขั้นตอนที่ 1 เรื่องการสืบคนขอมูล 
สวนใหญเปนการสืบคนทางเว็บไซตจากหองสมุดของสถาบันการศึกษาตางๆ และ

ประสานงานไปยังผูวิจัยหรือผูเขียนบทความโดยตรง เพ่ือขอขอมูลบางเรื่องที่ไมปรากฏอยูใน
วารสารหรือในรายงานการวิจัย สวนขั้นตอนที่ 2 คือ นําขอมูลจากขั้นตอนแรกมาประเมิน
สถานภาพองคความรูของการวิจัยในรายงานตางๆ และมีการประสานงานกับนักวิจัยเพื่อให
ไดขอมูลที่ถูกตอง สวนการสรางระบบฐานขอมูลมีการออกแบบไวเรียบรอยแลว ซึ่งขณะนี้อยู
ในระหวางการดําเนินงาน สําหรับกิจกรรมที่จะทําในระยะที่ 2 คงเปนเรื่องของการเสนอแนว
ทางการวิจัยตอจากการศึกษาในระยะที่ 1 พรอมทั้งทําการเปรียบเทียบความกาวหนาของ
งานวิจัยระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ นอกจากนี้อาจเสนอแนะแนวทางในการสราง
นักวิจัย โดยดูจากปจจัยในเรื่องของนโยบาย งบประมาณ และสถาบันตางๆ ที่ใหการ

สนับสนุน 

 ผลการศึกษาจากการรวบรวมเอกสารงานวิจัยตางๆ ในชวงเดือนกวาๆ ที่ผานมา 
สามารถรวบรวมงานวิจัยในกลุมสัตวขนาดกลางและขนาดใหญได 51 เรื่อง แยกเปน

ความสัมพันธของระบบนิเวศตอความหลากหลายของสัตวในดิน ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดลอม

ตางๆ ที่มีผลตอสิ่งมีชีวิตในดิน 36 เรื่อง เรื่องของความสัมพันธของสัตวในดินตอการใช
สารเคมีทางการเกษตร 9 เรื่อง เรื่องความหลากหลายของสัตวในดินตอการเกิดไฟปา 
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โดยเฉพาะปาเต็งรังและปาเบญจพรรณมีอยู 2 เรื่อง นอกจากนี้ก็เปนงานวิจัยของสัตวในดิน
ดานอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน ความหนาของ litter เรื่องของอุทกภัยที่มีผลตอ
การดํารงชีวิตของสัตวปา และเรื่องความสูงของพ้ืนที่ ซึ่งเปนเรื่องของสัตวทั่ว ๆ ไป ทั้งหมด 
4 เรื่อง 

 เมื่อไดผลจากการวิเคราะหแลวจึงนํามาแยกกลุมตามประเภทกิจกรรมการใช
ประโยชนที่ดิน ชนิดของสัตวที่ศึกษาและปจจัยควบคุมที่มีผลตอความหลากหลายของสัตวใน
ดิน โดยในการแยกแยะนี้เพ่ือใหทราบวาในแตละกลุมที่ทําการศึกษามีการมุงเนนศึกษาสัตว
ประเภทใด และจากการศึกษาพบสัตวชนิดใดบาง ซึ่งจากงานวิจัยทั้ง 51 เรื่อง พบวา

สวนมากเลือกปาเปนพ้ืนที่ศึกษา ทั้งปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาดิบเขา ปาทุงหญา และปาสน
เขา ซึ่งสวนใหญอยูทางภาคเหนือ ปาเต็งรังและปาเบญจพรรณ ซึ่งสวนใหญอยูทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งปาชายเลนที่อยูทางภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศไทย 
สวนพื้นที่ศึกษาที่เปนปาปลูก มีอยูเพียง 2 ชนิด คือ สวนปาสักและสวนปายูคาลิปตัสใน
ภาคเหนือตอนลาง สวนการใชประโยชนที่ดิน จากงานวิจัยที่สืบคนมาเนนการศึกษาในนา
ขาว สวนทุเรียน สวนสม ไรสับปะรด และไรถั่ว 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของสัตวบางชนิด ซึ่งสวนใหญเปนสัตวขา
ปลอง ปลวก จุลินทรียดิน กิ้งกือ ไร สัตวฟนแทะจําพวกหนูตางๆ งูดินซึ่งมีงานวิจัยอยู 2 ชิ้น 
และมีการศึกษาวิจัยเรื่องแมหอบที่อยูในปาชายเลนจํานวน 2 เรื่องเชนกัน ชนิดของสัตวที่
ศึกษาสวนใหญจะเกี่ยวของกับเรื่องการใชประโยชนที่ดิน และยังพบอีกวาพ้ืนที่ศึกษาจะมี

ความหลากหลายของสัตวโดยมีแมลง ปลวก มด และสัตวในดินเปนตัวหลักในการศึกษา 
นอกจากนี้ก็มีพวก nematode และหอย 

สวนคุณสมบัติที่เกี่ยวของที่ผูวิจัยนํามาใชกําหนดวิธีการศึกษา พบวามีการกําหนด

คุณสมบัติของดินที่เกี่ยวของกับความชื้นในดิน อุณหภูมิ ความพรุนของดิน ปริมาณเกลือ
หรือความเค็มในดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณธาตุอาหารสําหรับพืชที่สําคัญ ไดแก 
N, P, K และปฏิกิริยาดิน เชน pH นอกจากนี้มีบางเรื่องที่เนนศึกษาเรื่องของแคลเซียมและ
แมกนีเซียม ซึ่งมีบทบาทตอสิ่งมีชีวิตในดิน โดยเฉพาะปลวก เปนตน 

ในเรื่องฤดูกาล พบวามีการศึกษาเปรียบเทียบทั้ง 3 ฤดูกาล คือ ฤดูรอน ฝน และ
หนาว สวนปจจัยอื่นๆ เชน ความหนาของการสะสมของใบไมในพื้นที่ปาชนิดตางๆ ปจจัยที่
ทําใหเกิดไฟปาและที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยของสัตว อุทกภัยทั้งระยะที่ทวมขังและความถี่

ของการทวม รวมถึงการขึ้นลงของน้ําทะเล ทุกสิ่งที่กลาวมานี้ลวนเปนปจจัยหรือคุณสมบัติ
ตางๆ ที่มีการศึกษาในงานวิจัยตางๆ ที่มีการรวบรวมมา 

นอกจากนี้ยังพบวาในการวางแปลงศึกษามีความหลากหลายคอนขางมาก แตสวน

ใหญจะใชการสุมคือ ไมมีระเบียบแนนอน โดยจะสุมไปตาม landuse และ type ของปา สวน
ในการศึกษาการแพรกระจายนั้นนอกจากศึกษาที่ผิวดินแลวยังศึกษาลึกลงไปในดิน ซึ่งจาก
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เอกสารมีการศึกษาลึกลงไปประมาณ 40 เซนติเมตร จากผิวดิน เปนการศึกษาความสัมพันธ

ของรังปลวก สวนขนาดแปลงที่ศึกษามีต้ังแต 25×25 ตารางเซนติเมตร ซึ่งใชศึกษาสัตวที่มี

ขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีแปลงที่มีขนาด 1×1 ตารางเมตร 10×10 ตารางเมตร 40×40 

ตารางเมตร จนถึง 100×100 ตารางเมตร รวมทั้งแปลงศึกษาที่ทําเปนลักษณะลูกบาศก คือ 

7×7×7 ลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่งใชศึกษา microfauna จํานวนแปลงที่เคยมีการวางแปลง
ศึกษานอยที่สุดคือ 3 แปลง และมากที่สุดคือ 10 แปลง สวนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาสวน
ใหญ ไดแก กรวยแยกแมลง สวิง และกับดักในการดักสัตวหนาดิน เปนตน 

Ian Grange: The conclusions of research about soil mesofauna or macrofauna in Thailand 
are lack of research into impacts of landuse, landuse change and soil management 
on mesofauna or macrofauna, lack of research linking mesofauna or macrofauna to 
functions in soil, lack of research into mesofauna or macrofauna as bio-indicator of 
soil quality, lack of research on effects of pesticides on mesofauna or macrofauna, 
most of research on numbers, distribution and diversity of mesofauna or 
macrofauna , predominance of research in natural forests (national parks), lack of 
research references from Department of Agriculture, and most of references are from 
M.Sc. theses. Very few journal references. A survey bias is indicated. 

เกษม กุลประดิษฐ: แหลงขอมูลที่รวบรวมการศึกษาสภาพแวดลอมที่เปนที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตใน
ดิน ไดแก คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะสิ่งแวดลอมฯ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมพัฒนาที่ดิน กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กองวัตถุมีพิษ กรมวิชาการ
เกษตร คณะวนศาสตร และสถาบันประมงน้ําจืดแหงชาติ 

 การนําความรูที่ไดจากงานวิจัยไปใชสวนใหญเปนเรื่องทางดานสิ่งแวดลอม ผม

พยายามจัดกลุมงานวิจัยโดยใชพ้ืนที่เปนหลักเพ่ือใหสะดวกตอการกําหนดประเด็นของ

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในดินกับสภาพแวดลอม ทั้งน้ีพ้ืนที่ที่ทําการวิจัยไดแก ระบบ
นิเวศปาดิบเขา พ้ืนที่ชุมนํ้า พ้ืนที่เกษตร ที่ดอน นาขาว และสวนผลไม และจากการสืบคน
งานวิจัยในชวงเวลาเดือนกวาๆ ที่ผานมา พบงานวิจัยทั้งสิ้น 20 เรื่อง โดยสวนใหญศึกษา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินที่มีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในดิน นอกจากนี้ก็มี

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในดินในสภาพแวดลอมตางๆ และงานวิจัยดานอื่นบาง

เล็กนอย 

คําถามและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม BRT ที่จังหวัดอุดรธานี 

อนุสรณ กุศลวงศ: มีขอแนะนําเล็กนอยสําหรับกลุม 2 ที่ศึกษาผลกระทบจากการใชประโยชนที่ดิน
ตอสิ่งมีชีวิตในดิน คิดวานาจะศึกษาชนิดของดิน (soil type) ดวย เชน ดูวาหลังจากปลูกขาว
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หรือปลูกสับปะรดไปแลวกี่ปที่ทําใหสภาพดินเสื่อมโทรม สิ่งมีชีวิตในดินมีมากหรือนอย 
จากนั้นนําไปเปรียบเทียบกับการปลูกพืชหมุนเวียนแบบผสมผสานวามีสิ่งมีชีวิตในดินมาก

หรือนอย คิดวานาจะมีประโยชนมากขึ้น อีกประการหนึ่งคือ เทาที่ทํามาเปนการหาขอมูล
ขั้นตนวาใครทําอะไรไวที่ไหนบาง พบสิ่งมีชีวิตในดินประเภทใดบาง ซึ่งเปนพื้นฐานที่ดี 

ชาลี นาวานุเคราะห: เทาที่สืบคนมา การศึกษาเรื่องผลกระทบจากการใชประโยชนที่ดินตอสิ่งมีชีวิต
ในดินมีนอยมาก เน่ืองจากตองใชเวลาในการศึกษาคอนขางนาน โดยเฉพาะเรื่องการ

ปนเปอนของสารเคมีในดินที่มีการศึกษากันเพียงแค 2 ชิ้น ซึ่งนอยมาก ทั้งน้ีเพราะเปนเรื่อง
ที่คอนขางยากและใชงบประมาณคอนขางสูง สวนเรื่องการใชประโยชนที่ดินตอสิ่งมีชีวิตใน
ดินเปนเรื่องที่นาศึกษามาก ซึ่งในปจจุบันผมกําลังศึกษาอยู แตมีงบประมาณคอนขางจํากัด
และตองใชเวลาในการสํารวจคอนขางมาก นอกจากนี้ยังตองดูความสัมพันธกับฤดูกาลของ
พ้ืนที่บริเวณนั้นดวย อีกทั้งยังตองดูวาเริ่มใชประโยชนที่ดินเมื่อใด เก็บเกี่ยวเมื่อใด สารเคมีที่
ใชคืออะไร ปริมาณเทาใด ซึ่งตองติดตามเก็บดินมาวิเคราะห แตการวิเคราะหดินโดยเฉพาะ
เรื่องสารเคมีตกคางในดินมีคาใชจายสูงมาก จึงเปนขอจํากัดในการทําวิจัยของ

สถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดอื่นๆ ไดแก ระยะเวลา สถานที่ และการใช

ประโยชนที่ดิน อีกเรื่องที่ฝากไวคือ เรื่อง Bio-indicator เราสามารถกําหนดดัชนีโดยใชสัตว
เปนตัวกําหนดความมากหรือนอยของมลพิษที่มีอยูในดินหรือในน้ําได แตขณะนี้ยังไมพบวา
มีงานวิจัยดานนี้เลย  

เกษม กุลประดิษฐ: ผมฝาก ดร.ชาลี ดูแลเรื่องของขอมูลดวย นอกจากเรื่องกิจกรรมการใชที่ดินแลว
ถาไดขอมูลแสดงประวัติการทําการเกษตรในพื้นที่น้ันดวย นาจะทําใหมีความชัดเจนมากขึ้น 

ชาลี นาวานุเคราะห: ถาหมายถึงงานวิจัย โดยปกติในบทคัดยอจะระบุไวแลววางานวิจัยชิ้นน้ันทําที่
ไหน การใชประโยชนพ้ืนที่ตรงนั้นเปนอยางไร 

อาภารัตน มหาขันธ: ขอใหขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องการสืบคนขอมูล ในสวนของสถาบันวิจัยเราเคยมี
นักศึกษาปริญญาเอกซึ่งตอนนี้จบแลวทําการสํารวจ nitrogen fixing blue green algae ทั่ว
ประเทศ นอกจากนี้ยังมีขอมูลจากฝายเทคโนโลยีชีวภาพ วท. ซึ่งสํารวจแบคทีเรียจากดินทั่ว
ประเทศ สวนในแงของการนําไปใชประโยชน มีการคัดเลือกสายพันธุ nitrogen fixing blue 
green algae มาใชในการผลิตปุยชีวภาพและถายทอดเทคโนโลยีใหกับบริษัทเอกชน 

ฉวีวรรณ หุตะเจริญ: ขอแนะนํากลุมแมลงจากกรมปาไม ซึ่งมี 2 กลุม คือ กลุมศึกษาแมลงที่
เกี่ยวของกับไมที่ตายแลว และกลุมศึกษาแมลงที่เกี่ยวของกับไมที่ยังไมตาย นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยที่คณะวิจัยชุดน้ีอาจสนใจ คือ การศึกษาแมลงในดินและแมลงหนาดินในการใชที่ดิน
ประเภทตางๆ ซึ่งมีการศึกษาไปแลว 2 แหงในภาคเหนือ อันที่จริงมีการศึกษาหลายอยางแต
ที่ทําเปนเอกสารออกมาแลวคือเรื่องมดและปลวกในดิน เสนอเปนเอกสารรายงานประจําป
ของกรมปาไมที่ชะอํา และเอกสารอีกชิ้นหนึ่งที่กําลังเขียนอยูเปนการศึกษาที่แมแจม 
นอกจากนี้ก็มีงานวิจัยที่จะศึกษาเรื่องแมลงในถ้ํา ซึ่งขณะนี้กําลังรอทุนสนับสนุนจาก EU อยู 
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และงานวิจัยอีกเรื่องที่กําลังอยูในขั้นตอนการรอรับทุนสนับสนุนจากประเทศญี่ปุน คือ 
การศึกษาความหลากหลายของแมลงเปรียบเทียบระหวางสวนปากับปาธรรมชาติ และขอ

เพ่ิมเติมอีกเรื่อง คือ เรื่องแมงมุมที่ยังไมไดมีการศึกษา เพราะรอคนวิเคราะหอยู 

สุภาวดี จุลละศร: จากที่ทานวิทยากรกลาววางานวิจัยมีแตการศึกษาในปาดิบเขา สวนการศึกษาใน
ปาชายเลนมีอยูนอย คิดวาทานวิทยากรคงไมไดคนเอกสารทั้งหมด เพราะดิฉันศึกษาสัตวใน
ดินพวก microfauna ในปาชายเลนและนําเสนอทุกปที่มีการเสนอผลงาน ดิฉันศึกษาเรื่อง 
microfauna โดยฝกที่สถาบันสมิตโซเนียนมาต้ังแตป ค.ศ.1986 และเริ่มทําในเมืองไทยป 
1987 ซึ่งไดรับทุนจากโครงการ BRT จากการศึกษาทําใหพบสัตวแปลกๆ มากมายและมี
การเสนอผลงานวิจัยทุกป และขณะนี้กําลังจะไดรับทุนวิจัยของแผนดินเพ่ือศึกษาผลกระทบ
ของ microfauna ที่มีตอกุงและดินในนากุง ดังน้ันจึงขอฝากทานวิทยากรชวยสืบคนที่ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงดวย 

Robert Cunningham: การศึกษาเรื่องการใชสิ่งมีชีวิตในดินเปน bio-indicator ผมคิดวาเปนปญหาที่
ตองคิดเพราะการทํางานกับดินเปนเรื่องลําบากมาก โดยเฉพาะการขุดดินมากกวา 2,000 
กิโลกรัม ที่แมแจมและแมฮองสอน ผมเปนนักกีฏวิทยา การทํางานเกี่ยวกับแมลงในดินจะมี
ความลําบากมาก 

มาลี สุวรรณอัตถ: ขอแสดงความคิดเห็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ขอชมเชยงานที่ทําวามี
ประโยชนคอนขางมาก ใชเปนตัวอยางการศึกษาสวนอื่นๆ ในระบบนิเวศไดนอกจากเรื่องดิน 
ประเด็นที่สอง ขอใหขอสังเกตและขอมูลเพิ่มเติมเรื่องขอมูลที่สะแกราช นานมาแลวมีการ
ทํางานที่เรียกวา tropical environment data ซึ่งเปนงานดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ชิ้นแรกของประเทศไทยที่ทําแบบผสมผสานและคอนขางครบสมบูรณทุกประเด็น เรื่องดินก็
เปนเรื่องใหญมาก ขณะนี้ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพไดใหเงินสนับสนุน วท. เพ่ือ

รวบรวมงานวิจัยยอนหลังไป 30 ป ซึ่งคิดวามีรายงานอยางนอย 30 เรื่อง จึงอาจไปติดตอ
ประสานงานเพื่อขอขอมูลดานดินได อาจจะตองแลกเปลี่ยนอะไรกันบางบางอยางแตคิดวา
นาจะเปนขอมูลที่ดีและมีลักษณะแบบผสมผสาน แหลงขอมูลนอกจากนี้ก็มีรายงานประจําป
ของโครงการ BRT และประเด็นสุดทาย เรื่องการคนหาขอมูล สวนใหญจะอาศัยขอมูลจาก
มหาวิทยาลัยหลักๆ เปนสวนใหญ แตคิดวาวิทยาลัยเกษตรกรรม ซึ่งตอนนี้อาจเปลี่ยนชื่อ
เปนราชมงคลแลว อาจมีงานวิจัยอยูบางนาลองติดตอดู เพราะถาในอนาคตมีการขยาย

งานวิจัย งานวิจัยในกลุมน้ีนาจะมีบทบาทสําคัญเน่ืองจากมีกระจายอยูทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ในเรื่องโครงสรางทางกายภาพของดิน ไมทราบวาจะมีใครคนขอมูล

หลังจากนี้ เพราะคิดวามีผลตอการแปลความหมายของขอมูลตางๆ ที่เรามี คิดวาเมื่อเราได
ขอมูลทั้งหมดแลว ถาจะนําไปใชใหเกิดประโยชนในอนาคต เราจะตองหาคนมาจัดการขอมูล
โดยอาจทําในเชิง computer monitoring เพ่ือใชทํานายผลกระทบจากการใชปุยหรือสารเคมี
ตอความอุดมสมบูรณของดินเพื่อการเกษตร และขอสังเกตอีกอยางหนึ่งคือทิศทางการวิจัย
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ในระยะที่ 2 นาจะเปนการหาความสัมพันธระหวางงานที่ทํากับประเด็นสาธารณะ เชน EM 
เปนตน เพราะขณะนี้น้ีมี EM มาจากตางประเทศในลักษณะตางๆ ดังน้ันจึงมีการเคลื่อนที่
ของจุลินทรียหลายชนิดในหลายพื้นที่ ไมไดคิดวาเปนขอดีหรือขอเสีย เพียงแตเรายังไมมี

ขอมูล เชนกรณีสารเคมีที่เรียกวา ดินระเบิด ใชใสลําไย สาร potassium chlorate หรือเรื่อง
ของกุงซ่ึงจบไปแลว ซึ่งเราไมมีขอมูลที่ชัดเจนทําใหไมสามารถรวมกันคิดรวมกันอภิปรายใน
กลุมนักวิชาการที่สนับสนุนและคัดคานได จึงทําใหคิดกันไปคนละทาง 

ขอเสนอแนะอีกเรื่องที่ขอรบกวนเปนกรณีพิเศษ คือ ใหระบุชื่อนักวิจัยตางประเทศที่
เขามาทํางานวิจัยรวมถึงองคกรที่สนับสนุนหรือสังกัดเพื่อการติดตามในอนาคต ศูนยความ
หลากหลายทางชีวภาพและโครงการ BRT นาจะชวยเหลือไดในการจัดทําฐานขอมูลใหเปน
ขอมูลที่พวกเราสามารถเขาถึงได มีการจัดลําดับชั้นขอมูล กลาวคือ สาธารณชนเขาถึงได
ระดับหนึ่ง นักวิจัยเขาถึงไดระดับหนึ่ง ทั้งน้ีนักวิจัยจะเขาถึงขอมูลไดตองมีขอมูลมา

แลกเปลี่ยน ในสวนที่เกี่ยวกับฐานขอมูลเรื่องของจุลินทรีย ประเทศไทยโดยศูนยพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติและศูนยความหลากหลายทางชีวภาพไดรวมกับ

กรมและกระทรวงตางๆ ที่สําคัญ จัดทําเครือขายฐานขอมูลจุลินทรียซึ่งสามารถติดตามไดวา
ใครนําขอมูลเราไปและนําไปทําอะไร ซึ่งขอดีที่เรามีขอมูลเหลาน้ีคือ ใชในการตอรองเรื่อง
ผลประโยชนรวมกันได เพราะฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนใหมีการทําฐานขอมูลโดยเฉพาะกองจุ
ลินทรียดิน ตอนนี้กรมวิชาการเกษตรไดรวมทําอยูแลว เปนฐานขอมูลที่เปนระบบสากล เรา
จึงสามารถที่จะเชื่อมโยงกับนานาชาติเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลไดตอไป 

ผูเขารวมประชุม: ขอเสนอใหนําขอมูลจากฐานขอมูลมาใชประโยชนทางการเกษตรโดยใชเปน bio-
fertilizer, bio-pesticide และจุลินทรียที่ใชในอุตสาหกรรม นอกจากนี้นาจะมีการไปเก็บ

ขอมูลจากชาวบานวาเขามีอะไรและเขาทําอะไรมาบางแลวนํามาผนวกกับของเรา แลวจึงไป
ประสานงานกับองคกรเอกชนที่ใชจุลินทรียในระบบการเกษตรเทคนิคจุลินทรียอยูแลว ซึ่ง

เราสามารถนําจุลินทรียที่เราหาไดไปเสริมใหเขาได อีกประการหนึ่งคือในการรวมมือกับ

ชาวบาน เชน ดูวามีจุลินทรียชนิดใดที่ชาวบานใชในการหมักที่มี vitality สูงและ effective 
ที่สุด หากนํามาใชจะชวยลดตนทุนและเวลา และของที่ผลิตออกมาก็มีคุณภาพดีดวย 
นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มรายไดและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเปน

เปาหมายสุดทายที่ตองการพัฒนาระบบการเกษตรของเรา  

ดิฉันอยูในกรมวิชาการเกษตรมีความสนใจและยินดีที่จะเขารวมกับคณะวิจัย เพราะ
ทานมีเครือขายมากมายไมจําเปนตองสรางกลุมใหมขึ้นมา เมื่อเรากําหนดเปาหมายแลว 
ตอมาตองวางแผนงานออกมาใหตรงกับความเปนจริงแลวจึงพัฒนาตามความเปนจริง

ตลอดเวลา อีกประการหนึ่งคือ เราใชรูปแบบการศึกษาตามตําราที่เราเรียนมา แตหลายคน
ไมเคยเขาใจวาภูมิปญญาชาวบานเปนงานวิจัยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ดังน้ันถาเรา
ลงไปศึกษาในทองถิ่นจริงๆ เราจะเห็นความรูที่เขามีซึ่งเรามองวาไมใชงานวิจัย เราจึงตองหา
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มาตรการที่จะประเมินความรูน้ันออกมาและเก็บผลการประเมินมาใช คิดวาตรงนี้เปนสิ่งที่
นาสนใจ 

วันชัย ดีเอกนามกูล: ขอใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังดําเนินการอยู คือ เรื่องการศึกษาสถานภาพ
ของดิน เทาที่ทราบ JICA ซึ่งเปนหนวยงานของญี่ปุนที่ใหทุนเรื่องการศึกษาและพัฒนาเคย
ใหทุนกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตร เพ่ือศึกษาในลักษณะคลายกันน้ีคือ ศึกษา
ทั้งในเรื่องของสารเคมีในดินและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดิน ซึ่งเขาใจวาเริ่มมานาน
กวา 10 ป แลว และมีรายงานมากมายทั้งในประเทศญี่ปุนและในประเทศไทย ผมจึงขอเสนอ
ใหสืบคนขอมูลจากที่น่ันดวย เพราะจะเปนประโยชนมาก จุดประสงคของ JICA ที่ใหทุนครั้ง
น้ี คือ เพ่ือใชประโยชนดินในการทําการเกษตร เชน ปญหาดินเค็มในภาคอีสานและการ
ปลูกพืชชนิดตางๆ 

ศิรินันท เอี่ยมประภา: หากทานใดตองการขอมูลงานวิจัยของทางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สามารถติดตอดิฉันได เรามีงานวิจัยดานการเกษตรหลายอยางรวมทั้งเรื่องดินดวย และเรื่อง 
potassium chlorate ที่ อาจารยมาลีพูดถึง เรามีกลุมงานวิจัยที่สถาบันวิจัยลําปางซึ่งกําลัง
ทําการศึกษาดานนี้อยู โดยทําการศึกษาในแปลงลําไยและมีผูที่ศึกษาทางดานดินและการใช 
potassium chlorate ดวย ถาในอนาคตมีการวิจัยเกี่ยวกับผลของ potassium chlorate ตอ
ความหลากหลายก็สามารถทํางานรวมกันได 

เกษม คุณประดิษฐ: ผมขอสรุปประเด็นคําถามที่นาสนใจเมื่อสักครูเรื่องการนําภูมิปญญาชาวบาน
มารวมดวย สิ่งที่เราจะทําตอไปเมื่อไดสถานภาพของขอมูลแลว คือ วิเคราะหความตองการ
ของผูใชเพ่ือกําหนดทิศทางการทําวิจัยดานนี้ และในการพัฒนาการเกษตรหรือการพัฒนา

พ้ืนที่โดยใชสิ่งมีชีวิตในดินเปนเงื่อนไขมีใครบางที่ควรจะเปนผูใชขอมูล 

ฉะนั้นเราจะมีการวิเคราะหความตองการของผูใชเปนตัวต้ังหน่ึง และสถานภาพของ
ขอมูลที่เรามีจากการวิจัยครั้งน้ีเปนอีกตัวต้ังหน่ึง เมื่อนํามาลบกันแลวจะเกิดกลุมขึ้นมาอีก

กลุมหน่ึงซ่ึงตรงนี้เรายังไมมี ซึ่งกลุมน้ีตองเปนโจทยในการทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามใหได
วา ถาผูใชมีความตองการขอมูลชุดน้ีขึ้นมา แตเรายังไมมีคําตอบใหเขา จึงตองมีการทํา

ออกมาเปนงานวิจัยที่จะเสริมตรงนี้ขึ้น ไมวาจะเปนชาวบานหรือเจาของโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือแมแตทางการแพทย แตทั้งน้ีทั้งน้ันยังไมไดมีการแยกเปนกลุมยอยชัดเจน เพียงแตบอก
วาผูใชคือใครบางและตองการอะไร และในโอกาสนี้ตองขอคําแนะนําจากอาจารยวิสุทธิ์ซึ่ง

เปนผูจุดประกายโครงการนี้ขึ้นมา เปนผูกระตุนใหเกิดงานวิจัยชิ้นน้ีขึ้นมาดวย ขอบคุณครับ 

วิสุทธิ์ ใบไม: จากที่ฟงมา รูสึกจะเปนการนําไปใชประโยชนดานการเกษตร ผมอาจฟงไมทันวามีการ
นําไปใชประโยชนดานการแพทยอยางไรบาง คือ ทําใหเกิดโรค เชนเมื่อเร็วๆ น้ี Costridium 
ทําใหเกิดบาดทะยัก และอีกตัวอยาง คือ การใชประโยชนทางการแพทยที่นําแบคทีเรียจาก
ดินไปพัฒนาเปนยา ไมแนใจวามีงานวิจัยเหลานี้หรือไม ขอใหคนขอมูลสวนนี้ดวย 

******************************************* 
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สรยุทธ รัตนพจนารถ: ในลําดับแรกขอแนะนําผูรวมเสวนาทั้ง 2 ทาน ทานแรกคือ พอเล็ก กุดวงศ
แกว จากจังหวัดสกลนคร ผมคิดวาพอเล็กตองการใหแนะนําวา ทานเปนชาวบานธรรมดา 
จากเรื่องที่พอเล็กจะเลาใหฟงจะทําใหเราเขาใจวาความธรรมดาที่เรียกวาสูงสุดคืนสูสามัญ

น้ันเปนอยางไร และทําไมพอเล็กถึงเปนอาจารยของนักศึกษาปริญญาเอก ทั้งๆ ที่อาจารย
ของพอเล็ก คือ กบเขียดในไรในนา พอเล็กทํางานไวมากมาย มีความสัมพันธกับกลุมอิน
แปงและกลุมตางๆ มากมาย ซึ่งอีกสักครูพอเล็กจะมาเลาใหฟงในรายละเอียด 

ทานตอมา คือ คุณวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ ทานดํารงตําแหนงสําคัญหลายตําแหนง 
ตําแหนงแรก คือ ผูอํานวยการองคกรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาไทย หรือ 
BIOTHAI ซึ่งเปนองคกรที่ทํางานดานนโยบายและสงเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ ตําแหนงที่สอง คือ หัวหนาโครงการวิจัยสิทธิชุมชนและสิทธิ

เกษตรกรในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของ สกว. ซึ่งขณะนี้ดําเนินงานเสร็จสิ้น
แลว โครงการนี้เปนโครงการยอยในชุดโครงการใหญคือ โครงการสิทธิมนุษยชนไทยใน

สถานการณสากล ซึ่งกําลังอยูในระหวางการดําเนินงานในระยะที่ 2 และอีกตําแหนงหน่ึงคือ 
เปนกรรมการในคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช ซึ่งเปนคณะกรรมการระดับชาติที่ต้ังขึ้น

ตาม พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืชป 2542 และในชวงน้ีขอเชิญพอเล็กครับ  

เล็ก กุดวงศแกว: สิ่งที่จะพูดน้ันพูดตามความเขาใจในสิ่งที่รู ผมเปนนักแสวงหาความจริงที่มีอยูใน
ผืนแผนดินต้ังแตเมื่อป 2532-2533 ผมไมรูวางานวิจัยคืออะไร แตภาษาที่บานเรียกวาการ
คนหาสิ่งที่มีคาในผืนแผนดิน น่ันคือสิ่งที่ผมไดปฏิบัติมา สาเหตุที่มีการคนหาเครือขายอิน
แปงเพราะวาชีวิตในชวงน้ันหาทางออกไมได แมนักวิจัยและนักวิชาการจะมาชวยแกปญหา 
แตสังคมโดยรวมก็ยังจนลง ผมมีโอกาสไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานวิจัยรวมกับสภา
พัฒนางานวิจัยแหงประเทศไทย จากการสัมมนาทําใหเขาใจวา วิจัยก็คือการแสวงหา การ
คนหาสิ่งที่มีคุณคาสําหรับชีวิตของทุกคน 

ฉะนั้น เมื่อมองยอนกลับไปในการคนหาของผมในชวงน้ัน มีกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญคือ 
การเดินปาที่ภูพานเปนประจํา เดือนละ 1-2 เที่ยว ภูพานเปนปากวางใหญพอสมควร มีพืช
หลากหลายพันธุและสัตวนานาชนิด แตปจจุบันพบวามีจํานวนลดลง เน่ืองจากเมื่อพืชพรรณ
ธัญญาหารนอยลง สัตวตางๆ ที่มีอยูในปาภูพานก็นอยลง สิ่งที่เกิดขึ้นคือชีวิตความเปนอยู
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ของคนในชุมชนเริ่มลําบากขึ้นเรื่อยๆ มีบทกลอนหนึ่งที่ผมพูดอยูเสมอคือ "ปาภูพานคือบาน 
ลําธารคือชีวิต มวลมิตรคือพลัง พ่ึงตนเองคือความหวัง ธรรมชาติยังเพ่ือชีวิตของทุกคนและ
ทุกสัตวที่อยูบนผืนโลกใบนี้" 

แตกอนเราไมเห็นคุณคาของสิ่งมีคาในผืนดิน ไมคิดที่จะศึกษาใหละเอียด มีการตัดปา 
ถางปา หนวยงานราชการคิดแตเรื่องกําไร เรื่องมูลคา หาประโยชนจากธรรมชาติ ตางจากคน
สมัยกอนที่สอนลูกหลานใหเคารพธรรมชาติ ใหเคารพตนไมใหญเพราะมีผี คําวาผีก็คือคน 
เปนบุคคลที่ 3 ซึ่งมองไมเห็นตัว เพ่ือใหลูกหลานเกรงขาม เคารพตนไมใหญ เชน ตนโพธิ์ ตน
ไทรในปาซึ่งเปนสิ่งที่มีคา และเมื่อมีตนไมมาก สัตวนานาชนิดก็มาอาศัยเพราะเปนแหลง

อาหาร แตปจจุบันคนกลับเปนผูทําลายธรรมชาติ ซึ่งเทากับทําลายชีวิตทุกชีวิตในผืนแผนดิน 
รวมทั้งชีวิตลูกหลานรุนตอๆ ไป  

จากวิกฤติที่เกิดขึ้นนําไปสูการเรียนรูเรื่องปา จากการศึกษาพบวาปามีคุณกับมนุษย

อยางมาก เปนแหลงพืชพันธุธัญญาหารและสมุนไพรรักษาโรค อีกทั้งยังพบวาปาและน้ํามี

ความสัมพันธกัน หากปาหมดไป นํ้าก็หมดตาม ฉะนั้นจึงไดเขาใจวาทุกชีวิตในผืนแผนดินมี
คาตอเราทุกอยาง มนุษยไมใชผูที่สําคัญที่สุดในโลก หากสิ่งมีชีวิตหลายพันอยางตายไป 
มนุษยก็อยูไมได ทุกชีวิตที่อยูบนผืนแผนดิน ไมวานํ้า พืช สัตว ตางมีคาทั้งสิ้น น่ันคือการ
คนหาสิ่งที่มีคาบนผืนแผนดิน และทําอยางไรจึงจะนําสิ่งมีคาเหลาน้ันมาพัฒนาใหเกิด

ประโยชนกับชีวิตเราไดอยางยั่งยืน ทั้งน้ียังรวมไปถึงวาทําอยางไรใหสิ่งตางๆ ที่อยูในปา ในน้ํา 
หรือบนบกอยูรวมกันอยางเกื้อกูล เอื้ออาทรกัน ไมใหสิ่งใดสิ่งหน่ึงตองหายไป แลวพวกเราจึง
จะอยูไดอยางยั่งยืน  

ผมขอใหนักวิจัยทั้งหลายเขาใจกอนวาวิจัยไปเพื่อใคร ปจจุบันวิชาการมีมากขึ้นแตสิ่ง 
มีชีวิตกลับลดลง แตกอนไมมีคนจบปริญญาเอกมากนัก แตสามารถอยูรวมกันไดอยางมี

ความสุข สมัยกอนคนอานหนังสือไมออก เขียนหนังสือไมเปนเพราะไมมีโรงเรียน แตเขา
สามารถจัดการชีวิตตัวเองใหอยูกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืนและมีความสุข น่ันเพราะเขา
เหลาน้ันมีปญญา ฉะนั้นผมจึงมีความเขาใจอยางเล็กนอยแบบคนไมไดเรียนหนังสือ ผมเห็น
วาความหลากหลายทางชีวภาพ คือ สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งมวลในผืนแผนดินที่อยูรวมกัน

อยางเกื้อกูล เอื้ออาทรตอกัน ไมตองใชปุยเคมีหรือสารฆาแมลงใดๆ ก็สามารถอยูและ

เจริญเติบโตไดดีตามธรรมชาติ 

วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ: คําถามสําคัญที่สุดตอประชาคมวิทยาศาสตรและที่คนในสังคมอยากทราบ คือ 
นักวิทยาศาสตรไมไดอยูลอยๆ งานของนักวิทยาศาสตรอยูภายใตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและ

สังคม สิ่งที่เราศึกษาทุกอยางมีตําแหนงเสมอวามีทิศทางไปทางใด ทําไปเพื่อใคร แม

นักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตรจะไมไดคิดถึงเรื่องนี้ก็ตาม ยกตัวอยางกรณีนักวิจัยอเมริกา 
Dr.Chris Deren จากมหาวิทยาลัยฟลอริดา ทํางานวิจัยเรื่องขาวหอมมะลิ ใหสัมภาษณกับ
รอยเตอรวาเนื่องจากเขาเปนนักชีววิทยา นักปรับปรุงพันธุ นักพันธุศาสตร การนําขาวหอม
มะลิซึ่งเปนขาวที่ดีที่สุดของไทยและของโลกไปปลูกที่อเมริกาถือเปนความทาทาย แต
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ขณะเดียวกันเขาตระหนักดีวาสิ่งที่ทําเปนการทําลายผลประโยชนของคนไทย และอาจสราง

ผลกระทบตอคนไทยจํานวนมาก ประเด็นสําคัญจากตัวอยางน้ีคือ งานวิชาการหรืองาน

วิทยาศาสตรบางครั้งสามารถกอใหเกิดผลในทางลบได แมผูวิจัยจะคิดถึงแตพ้ืนฐานการวิจัย
หรือจากจิตวิญญาณของตนเองก็ตาม 

อีกตัวอยางหนึ่งที่คลายกัน คือ เมื่อประมาณ 8-10 ปที่แลว มหาวิทยาลัยแหงนิวยอร
ครวมกับบริษัทไบโอซายส (BioScience) และสถาบันสุขภาพแหงชาติ (National Institute of 
Health: NIH) ของอเมริกา นํามะระซึ่งมีถิ่นกําเนิดในเอเชียอาคเนยและทางตอนใตของจีนไป
วิจัยและจดสิทธิบัตรสารโปรตีนที่ชื่อวา MAP30 รวมถึงอนุพันธ วิธีสกัด วิธีสังเคราะหขึ้นใหม
โดยไมตองสกัดจากพืช อีกทั้งยังจดสิทธิบัตรกระบวนการรักษา การนําไปบําบัดรักษาโรค

เอดสรวมกับกรรมวิธีอื่น และในเวลาเดียวกัน อาจารยวีณา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ก็

ศึกษาวิจัยเรื่องมะระเชนกัน แตตามหลังสิ่งที่เขาจดสิทธิบัตรแลวระยะหนึ่ง สิ่งสําคัญที่

อาจารยเลาใหฟง คือ วัตถุดิบที่ใชในการวิจัยของกลุมนักวิจัยอเมริกา คือ มะระที่มีชื่อ

วิทยาศาสตรวา Momordica charantia ซึ่งเปนคนละสายพันธุกับที่ทานศึกษา คือ มะระขี้นก
พันธุไทย ดังน้ันโปรตีนที่สกัดไดนาจะตางจากโปรตีนของมะระอีกสายพันธุหน่ึง ประเด็น

สําคัญที่อยากชี้ใหเห็น คือ ถาเรามีฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เราจะมีพ้ืนที่การวิจัย
เปดกวาง แมวาอเมริกาและกลุมนักวิจัยจากที่อื่นจะมีความสามารถในการวิจัยมากกวา แต
เราไดเปรียบที่มีความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพเปนฐานในการวิจัยมากกวา 

ในเวลาเดียวกับที่ อาจารยวีณา ทํางานวิจัยอยูน้ัน ผูบริหารระดับสูงทานหนึ่งในกรม
วิชาการเกษตรบอกผมวา ตางประเทศเสนอความชวยเหลือใหกรมวิชาการเกษตร

ทําการศึกษารวบรวมพันธุมะระทั้งหมดในประเทศไทย จากประเด็นน้ีผมอยากถาม

นักวิทยาศาสตรทั้งหลายในที่น้ีเพราะวาน่ีคือสิ่งที่ทานกําลังทําอยูเชนกันวา งานที่เราทําอยู

เพ่ือผลประโยชนของใคร ในกรณีน้ี หากกลุมนักวิทยาศาสตรอเมริกาทราบฐานพันธุกรรม

ของมะระดังกลาว จะสามารถนําไปใชประโยชนไดงายดาย และเราเองจะเปนฝายเสียเปรียบ 
กลาวคือ ที่วางในการวิจัยเพื่อสกัดมะระขี้นกใหเปนยาจะเหลือนอยลง งานวิชาการบริสุทธิ์ 
เชน การรวบรวมและศึกษาสายพันธุมะระขี้นกอาจใหประโยชนตอตางชาติแทนที่จะเปน

ประโยชนตอคนในชาติ ทํานองเดียวกับที่พอเล็กกลาวไป คือ ในสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม
ปจจุบัน นักวิชาการหรือผูที่ศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพจะทํางานวิชาการเพื่อ

ใคร เราอาจทําโดยไมไดคิดถึงเรื่องน้ี แตภายใตสภาพเศรษฐกิจ สังคมปจจุบัน สิ่งที่เราทํา
อาจดําเนินตามระบบที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งวางไว ดังน้ัน เราจึงตองถามตัวเองกอนวาเราวาง
ตัวเองไวตําแหนงใด หัวใจสําคัญ คือ งานวิจัยไมไดเกิดขึ้นจากความตองการในการวิจัย แต
งานวิจัยตองเกิดจากการวิเคราะหความตองการหรือความจําเปนที่ตองการศึกษาของประเทศ

หรือสังคมน้ัน 

สรยุทธ รัตนพจนารถ: จากที่คุณวิฑูรยกลาวมา มีประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ คือ ทุกสิ่งทุกอยางรวมทั้ง
วิทยาศาสตรไมไดเกิดขึ้นมาลอยๆ แตตองมีพัฒนาการ ตามหลักชีววิทยาที่วาไวคือ ตองมี 
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Coevolution ประวัติการพัฒนาวิทยาศาสตรเกิดจุดแตกหักในยุคการปฏิวัติวิทยาศาสตรเมื่อ 
400 ปกอนในยุโรป และเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในเวลาตอมา ทําใหวิทยาศาสตรมี

รูปแบบเชนปจจุบัน โจทยของคุณวิฑูรยเปนไปตามชื่องานเสวนาครั้งน้ี คือ เปนบทบาทของ
นักวิทยาศาสตรที่ตองเขาใจวาวิทยาศาสตรเกิดขึ้นและพัฒนาในรูปแบบและบริบทของอะไร 
ทําใหผมคิดถึงจุดยืนของ NSF (National Science Foundation) และ AAAS (American 
Association for the Advancement of Science) ของอเมริกา ที่เชื่อวาหากตองการใหเกิดการ
พัฒนาหรือความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร ขอเพียงมีเงินทุนวิจัยใหนักวิทยาศาสตร

เทาน้ัน ตอนนี้ผมขอใหคุณวิฑูรยไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพอเล็กในประเด็นตางๆ ที่พูด
ถึง แตกอนอื่นเนื่องจากผมมีโอกาสไดไปทํางานวิจัยที่อีสานระยะหนึ่ง และผมทราบมาวาที่
อีสานมีคําวา สํามะป ผมขอใหพอเล็กเลาสักเล็กนอยวาสํามะป หมายความวาอะไร 

เล็ก กุดวงศแกว: คําวาสํามะปหมายความวา หลายๆ อยางปนกัน เชน เรื่องพืชก็ไมไดแยกเปนชนิด
พันธุตางๆ คําวาเกษตรผสมผสานหรือทฤษฎีใหมของพอหลวง อันที่จริงมีมาต้ังแตดึกดํา

บรรพ แตในชวง 40 กวาปที่ผานมาเรามัวแตหลงทาง สมัยกอนนอกจากจะปลูกขาวในทุงนา
แลวยังปลูกมะละกอ สับปะรด กลวย แมงลัก มะระขี้นก พริก มะเขือ มันแกว ออย ถั่ว แตง 
เปนเกษตรในลักษณะผสมผสาน หรือ สํามะป ทางภาคใตเรียกวา สมรม แตอีสานเรียก 
"เฮ็ดอยูเฮ็ดกิน" ทําอยูทํากินหลายๆ อยาง แตปจจุบันน้ีเราปลูกพืชแยกกัน มันสําปะหลังอยู
แปลงหนึ่ง ยูคาลิปตัสอยูแปลงหนึ่ง กระถินเทพาอยูอีกแปลงหนึ่ง ออยอยูอีกแปลงหนึ่ง เมื่อ
แยกปลูกก็ไมมีความเกื้อกูลกัน กลุมที่ไดผลประโยชนคือ บริษัทปุย บริษัทสารฆาแมลงตางๆ 
ที่อยูตางประเทศ กลายเปนวาเราทําลายพระแมธรณีคือผืนแผนดิน ทําลายพระแมคงคาคือ
แมนํ้า พวกเราจึงลําบาก กลายเปนคนอดอยาก คนยากจน เปนหน้ีสิน ไมพอกินพออยู 
เพราะเราทําลายสวนอาหารตามธรรมชาติของเราจนหมด แตกอนแมผมมีลูก 6 คนไดเงินป
ละสองสามรอยบาท ไมเคยเปนหน้ีสักครั้งจนทานตาย ทั้งน้ีเพราะมีสวนอาหารธรรมชาติ
มากมาย เงินจึงไมมีความสําคัญ มีสวนสํามะปอยูในนั้น อยากกินอะไรก็เก็บได ผมจึงเขาใจ
วาน้ีคือสํามะปของคนอีสาน เราปลูกทุกอยางที่เรากิน ไมตองมีเงินมากมาย แสดงใหเห็นวา
สิ่งที่มีชีวิตที่อยูในผืนแผนดินมีคุณคาตอชีวิตเรา ตอผูอื่นและสิ่งอื่น ทุกอยางเช่ือมโยงกัน

หมด 

วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ: ขออนุญาตแทรกพอเล็กสักเล็กนอย จริงๆ แลวพอเล็กก็มีวิญญาณวิทยาศาสตร
อยูในตัว หากยอนไปในประวัติศาสตรกอนที่จะมีนักวิทยาศาสตร วิญญาณวิทยาศาสตรลวน
อยูในตัวชาวบาน และผมคิดวามีชาวบานอยางพอเล็กอยูทั่วประเทศ ซึ่งมีหลายทานที่เปน
นักวิทยาศาสตรยิ่งกวาที่หลายๆ คนเปน ขอยกตัวอยาง เชน คุณลุงเชียง ที่สุรินทร ทานไม
เคยเชื่อสิ่งที่ตําราสอน เชน การตอนตนมะพราว ตอนมะละกอ ในตําราวาทําไมได แตทาน
ไมเชื่อ ทานลองตอนมะพราวเองแตไมออกราก ถึงกระนั้นทานก็ยังไมสรุป พยายามหาวิธี
ตอนตนมะพราวใหเต้ียลงใหได และทานพยายามเพาะเห็ดโคนขาย ซึ่งทําไดบางสวนโดยใช
ความรูของทานเอง 
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น อ ก จ า ก นี้ ผ ม เ ค ย เ ดิ น ท า ง ร ว ม ไ ป กั บ ค ณ ะ นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร จ า ก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไปเยี่ยมชาวสวนทานหนึ่งที่จังหวัดสงขลา เราไดพูดคุยกับ 
"ปะหยา" ทานนําทุเรียนสองสายพันธุมาผสมกัน รอจนผลทุเรียนที่ผสมแลวแกจัดจนสุกไดที่ 
จากนั้นทานใชเข็มฉีดยาดูดนํ้าที่ผสมเกสรของทุเรียนแลวฉีดเขาไปในเมล็ดของทุเรียน ตอน
น้ันเรามองวาสิ่งที่ปะหยาทําเปนเรื่องเหลวไหล แตเมื่อไมนานนี้เองท่ีทราบวาวิธีการนํา

ละอองเกสรผสมฉีดเขาไปในเซลลของพืชเปนเทคนิคอยางหนึ่งของนักวิทยาศาสตรจีนที่ใช

ปรับปรุงพันธุและพัฒนาขาว กระบวนการดังกลาวคลายกับ traditional genetic 
engineering ตัวอยางทํานองนี้ยังมีอีกมาก เชน "ปะหรน" ชาวสวนผลไม ทานปลูกพันธุไม
หลากหลายชนิดในพื้นที่หลุมเดียวกันโดยเลือกชนิดที่อิงอาศัยกัน เปนการเรียนรูจาก

ธรรมชาติผสมภูมิปญญาพื้นบานแลวนํามาใชกับการเกษตร ปจจุบันมีชาวบานที่พยายามทํา
การเกษตรโดยไมใชสารเคมี ทดลองทําปุยน้ํา ปุยหมักใชเอง สิ่งน้ีเปนสถานการณที่เกิด

ขึ้นกับเกษตรกรของเรา ที่สถาบันการเกษตรหรือนักวิชาการไมไดเขาไปเกี่ยวของหรือเขาไป
เชื่อมโยง 

จนถึงขณะนี้วิทยาศาสตร กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร และสถาบันวิจัยตางๆ 
ในประเทศเราไดสรางปรากฏการณ 2 อยาง คือ ประการแรก เราทิ้งชาวบานที่มีวิญญาณ
ของนักวิจัยนักพัฒนาไวขางหลังโดยไมสนใจ ประการที่สอง นักวิจัยและนักวิทยาศาสตรของ
เรากลับกําลังเดินตามทิศทางการวิจัยแบบเดียวกับสถาบันวิจัยในประเทศอุตสาหกรรมและ

บรรดาบรรษัทขามชาติ และเปนทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เราใชมา 40 ปแลว 
เพ่ือตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสงออก ฉะนั้นบางทีเราอาจตองถามตัวเองวา
การพัฒนาเชนน้ีพอแลวหรือยัง  

ไมนานมานี้ ดร.เจิมศักด์ิ ปนทอง จัดการอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ โดยมี
ทานนายกฯ อานันท ปนยารชุน และ อาจารยสุลักษณ ศิวรักษ รวมในการอภิปรายดวย 
ทานนายกฯ อานันทกลาววาการพัฒนาประเทศของเราใชหลักการพัฒนาที่เนนการพาณิชย
และอุตสาหกรรม เมื่อภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเจริญขึ้น ภาคเกษตรและชนบทจะ
ไดประโยชนตามไปดวย เหมือนหยดน้ําที่คอยๆ หยดลงสูขางลาง ในขณะที่ อาจารยสุลักษณ
กลับเห็นวาการพัฒนาลักษณะนี้กลับกอใหเกิดปญหามากมาย เชน ความเสื่อมโทรมของฐาน
ทรัพยากรและความแตกตางระหวางคนในสังคม เหมือนสองประเทศที่ต้ังอยูบนแผนดิน

เดียวกัน ขณะน้ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ใกลจะสิ้นสุดลง และเรา
กําลังกาวสูแผนพัฒนาประเทศฉบับใหม คําถามที่ตามมาคือ เราจะจัดการอยางไรกับความ
แตกตางที่เกิดขึ้นจากผลพวงของการพัฒนา วิทยาศาสตรและประชาคมวิจัยของเรากําลังละ

ทิ้งเกษตรกรและชุมชนทองถิ่นตางๆ หรือจะถมชองวางที่มีอยูโดยใชวิทยาศาสตรเปน

เครื่องมือ 

อยางไรก็ตาม มีประเด็นหนึ่งที่ควรใหความสําคัญคือ ในระยะ 40 กวาปที่ผานมา 
สถาบันวิทยาศาสตรไดผลิตผลงานอะไรขึ้นมาบางเมื่อเทียบกับผลงานที่วิจัยและพัฒนาโดย
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วิธีของชาวบาน ดังตัวอยาง กรณีเรื่องขาวซึ่งเปนหัวใจสําคัญของประเทศ ผมคิดวาผลงาน
การปรับปรุงพันธุขาวของราชการสูการพัฒนาพันธุขาวของชาวบานไมไดแมเพียงสวนเสี้ยว 
พันธุขาวที่ดีที่สุดของโลก ไมวาจะเปนขาวหอมมะลิหรือขาวบัสมาติลวนเกิดจากกระบวนการ
เรียนรูของชาวบานเองทั้งสิ้น จากกรณีโครงการวิจัยขาวหอมมะลิเพ่ือปลูกในอเมริกาของ 
Dr.Chris Deren ยังความสงสัยตอกระบวนการวิจัยและพัฒนาพันธุขาวรวมถึงทิศทางการ
วิจัยในประเทศเรา ขณะนี้วิญญาณนักวิทยาศาสตรนักวิจัยของชาวบานกําลังออนแอลง 
ในขณะที่สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรก็ไมไดเขมแข็งหรือเปนตัวของตัวเอง ปจจุบันชาวบาน
ไมคิดปรับปรุงหรือคัดเลือกพันธุขาวกันเองแลว หากแตรอพันธุขาวที่ราชการนํามาแจก 
บางครั้งพันธุขาวหอมมะลิผลิตไมพอความตองการ ก็ตองซื้อขาวจากโรงสีมาแจกแทน ซึ่งไม
รูวาเปนพันธุอะไรบาง 

แมชาวบานพอมีศักยภาพในการคิดพัฒนาอยูบาง แตระบบวิทยาศาสตรกลับไมมี

ระบบที่จะชวยพัฒนาความสามารถของชาวบานในเรื่องน้ี แม ศช. พยายามคิดโครงการหลาย
อยางที่นําวิทยาศาสตรไปสูชุมชนซึ่งถือเปนแนวคิดที่ดี เชน การสงเสริมการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
บนดอยแมจัน แตอีกดานหน่ึงโครงการตางๆ น้ันก็ไมไดทําใหชุมชนเกิดการพัฒนา

ความสามารถทางวิทยาศาสตรในแบบเดียวกับที่ชาวบานมี  

ขอยกตัวอยางใหฟงเรื่องหน่ึง เมื่อ อีรี่ (IRRI:International Rice Research Institute 
หรือ สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ) ไปตั้งที่ฟลิปปนส ทําใหสถาบันวิจัยขาวระดับประเทศของ
ฟลิปปนสไมตองทําวิจัยเอง ผลคือทําใหสถาบันวิจัยในประเทศออนแอลง และเนื่องจากพันธุ
ขาวของอีรี่มีขอจํากัด ทําใหชาวบานตองหันมาทําโครงการวิจัยพัฒนาพันธุขาวเสียเอง โดย
รวมกับนักวิทยาศาสตรทําโครงการปรับปรุงพันธุขาว ซึ่งมีชาวบานเปนนักผสมพันธุและเปน
เจาของโครงการ มีนักวิทยาศาสตรเปนผูสอนเทคนิคการปรับปรุงพันธุให ใชชื่อโครงการวา 
MASIPAG ซึ่งเปนโครงการที่ทํามาเกือบ 20 ป แลว ปจจุบันพันธุขาวของมาซิปกมีสัดสวน
การปลูกในพื้นที่ประมาณ 10-15% ของพ้ืนที่ปลูกขาวในฟลิปปนส ซึ่งชาวบานเห็นวาเปน
พันธุที่มีคุณภาพมากกวาพันธุขาวของอีรี่เพราะเปนการพัฒนาภายใตพ้ืนฐานความตองการ

ของตน ในแงน้ีประชาคมการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสมควรที่จะปรับ
ทิศทางการวิจัยจาก 40 ปที่ผานมาที่มุงเนนดานอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองตอภาค 
อุตสาหกรรม ไปสูการสรางศักยภาพในการวิจัย การสรางนักวิจัย และสรางคนที่มีศักยภาพ 

สรยุทธ รัตนพจนารถ: ผมขอถามพอเล็กตอไปวา งานที่พอเล็กทําอยูทุกวันน้ี นักวิทยาศาสตร

สามารถชวยพอเล็กไดอยางไร 

เล็ก กุดวงศแกว: นักวิทยาศาสตรสามารถชวยแนะนําการทํางานวิจัยอยางเปนระบบและจริงจัง

ใหกับชาวบานได ใหชาวบานไดคนควา ไดเรียนรูเรื่องวิถีชีวิตและทองถิ่นของตนเอง สิ่งที่
ตองการเห็นคือควรมีการทําวิจัยอยางจริงจัง โดยบรรจุเปนหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต
ระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา เพ่ือใหลูกหลานเราไดเรียนรูสิ่งที่มีคารวมทั้งสิ่งที่เปนคุณและ
โทษในทองถิ่นเขา และนําไปปรับใชในการดํารงชีวิต ยกตัวอยาง ที่ผานมางานวิจัยตางๆ 



64  Proceedings of the 5th BRT Annual Conference 

เมื่อทําเสร็จแลวก็เก็บไวไมไดมีการเผยแพร ทําใหชาวบานไมไดเรียนรู จึงตองทําแบบลอง
ผิดลองถูก ชาวบานไดเรียนรูประวัติศาสตรและความรูของตางประเทศ แตสําหรับภูมิปญญา
หรือสิ่งที่มีคาตางๆ ในบานเขาเองกลับไมเขาใจ ทั้งน้ีเพราะการศึกษาที่ผานมาไมไดเปน

การศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชนเขาเอง แตเปนการศึกษาที่นําไปสูการรับใชกลุมนายทุน ฉะนั้น
จึงควรทํางานวิจัยเปนหลักสูตรใหชาวบานไดเรียนรูดวย โดยใหเปนกระบวนการเรียนรู

รวมกัน นักวิชาการมีภูมิปญญาสมัยใหม ในขณะที่ชาวบานมีภูมิปญญาสมัยเกา เมื่อนํามา
ประยุกตใชรวมกันจะทําใหเกิดประโยชนกับชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ 

สมศักดิ์ ปญหา: ขอเรียนถามพอเล็กในเรื่องที่วา ควรใหมีการรวมกันระหวางภูมิปญญาสมัยเกากับ
สมัยใหม ขณะนี้ไมทราบวาพอเล็กมีตัวอยางของเรื่องดังกลาวบางหรือไม  

เล็ก กุดวงศแกว: เครือขายอินแปงรวมกับสถาบันวิจัยราชมงคลประยุกตสิ่งเกาและใหมเขาดวยกันใน
เรื่องของตนบักเมา แตกอนบานผมนํามาใชทําสม ทําเมี่ยงธรรมดา ตอมามีการรวมกันคิด
ระหวางนักวิชาการที่มีภูมิปญญาสมัยใหม แปรรูปบักเมาเปนนํ้าผลไมและไวนเพ่ิมมูลคา

ใหกับผลิตภัณฑ จากเดิมที่บักเมามีราคากิโลกรัมละ 15-20 บาท กลายเปนสินคาที่มีราคา 3-
4 พันบาท สวนตนบักเมามีราคาถึง 7-8 พันบาท หรือเมื่อนํามาทําเปนไวนทําใหมีราคาเปน
หมื่นบาท ตัวอยางดังกลาวเปนการนําภูมิปญญาสมัยใหมกับสมัยเกามาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชน สรางมูลคาและคุณคาใหกับผลิตภัณฑ ฉะนั้นจึงกลาวไดวาการศึกษาทั้งสมัยเกา
และสมัยใหมลวนมีความจําเปนทั้งสิ้น 

สรยุทธ รัตนพจนารถ: ประเด็นที่นาสนใจคือ ทําอยางไรใหกระบวนการพัฒนาดังกลาวชวยยก

สถานะความสามารถในการคิดและศึกษาวิจัยของชุมชนชาวบาน อีกทั้งยังตองใหชุมชน

ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ ดวย 

วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ: ผมคิดวาประชาคมวิจัยและรัฐบาลอาจปรับตัวไมทัน เน่ืองจากชวงที่ผานมาเรา
พัฒนาตามแนวทางอุตสาหกรรม แตในระยะ 2 ปที่ผานมา มีการพยายามเปลี่ยนทิศ

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูสิ่งที่พระเจาอยูหัวดํารัสคือ เรื่องทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
ดังตัวอยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณที่พยายามพัฒนาเรื่องเกษตรกรรมแบบยั่งยืน หรือ
เรื่องเกษตรกรรมอินทรีย อยางไรก็ตามแมวาขณะนี้รัฐบาลพยายามปรับในดานนโยบายการ
พัฒนา แตสําหรับงานวิจัยทางวิชาการเพื่อเสริมทิศทางการปรับตัวยังมีไมมากเทาที่ควร 
ยกตัวอยาง ในชวงที่ผมพยายามคนหาเรื่องโครงการปรับปรุงพันธุขาวหอมมะลิของอเมริกา
รพบวา สถาบันวิจัยขาวแหงชาติที่เดลปมเปอรของ Dr.Neil Rutger ซึ่งทํางานวิจัยเรื่องขาว
หอมมะลิรวมกับ Dr.Chris Deren น้ัน มีโครงการพัฒนาขาวหอมมะลิที่ปลูกในระบบเกษตร
อินทรียของอเมริกา ในขณะที่เมืองไทยยังไมมีบุคคลที่จะเขามาจัดการในการพัฒนาหรือ

แกปญหา สะทอนใหเห็นวาเรายังขาดกระแสการตื่นตัวของประชาชน ทั้งเรื่องนํ้าชีวภาพ ปุย 
หรือจุลินทรีย 

ประการถัดมา ในฐานะประชาคมวิชาการผมคิดวามีหลายชุมชนที่ตองการใหสงเสริม
การศึกษาวิจัยและสามารถนําผลไปใชในทางปฏิบัติไดจริง ซึ่งหากเราสามารถเชื่อมโยงขอมูล
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จากชาวบานกับความรูของนักวิชาการได จะกอใหเกิดประโยชนอยางมาก ดังตัวอยางที่ศึกษา
เรื่องเครือขายเหลาพ้ืนเมืองพบวา นอกจากเหลาจะสรางมูลคาเพิ่มแลว ยังเชื่อมโยงกับ

ความรูไดอีกหลายดาน กลาวคือ ในเหลามีสวนผสมที่เปนสมุนไพร ในสูตรๆ หน่ึงมี

สวนผสม 36 อยาง และจากการศึกษาในชุมชนหนึ่งๆ มีสูตรเหลาถึง 30 สูตร เพราะฉะนั้น
จะมีสมุนไพรที่ใชเปนจํานวนมหาศาล หรือแปงที่ใชทําเหลาก็เชื่อมโยงกับขนมซึ่งเกี่ยวของ

กับการใชยีสต หรือการใชเหลาเปนสารสกัดในรูปแบบยา อยางยาดอง ผมเห็นชาวบานทาง
เหนือใชเหลาที่กลั่นเองไปสกัดสารสมุนไพรและฉีดแมลงศัตรูในสวนสม ฉะนั้นการวิจัยเรื่อง
เหลาจึงเช่ือมโยงไปสูการรักษาฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชนได  

อนงค หัมพานนท: จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทราบวาพอเล็กสอน
หนังสือใหลูกๆ เองที่บาน ไมทราบวาพอเล็กเห็นวาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการยัง 
บกพรองในสวนใด และขอใหพอเล็กชวยแนะนําวากระทรวงศึกษาธิการควรบรรจุเรื่องของ

ทองถิ่นลงในหลักสูตรการเรียนการสอนอยางไรดี  

เล็ก กุดวงศแกว: อันที่จริงผมไมไดปฏิเสธระบบการศึกษา แตเห็นวาระบบการศึกษาปจจุบันมี 
รูปแบบแตกตางจากสมัยกอน เดิมการศึกษาเปนการถายทอดความคิดและประสบการณจาก
ผูใหญสูลูกหลานใหเรียนรูและปฏิบัติตาม เรียกวาเปนกระบวนการเรียนรูสูการปฏิบัติตาม 
แตปจจุบันเปนการศึกษาแบบแยกสวน ไมไดเรียนรูแบบองครวม ดังน้ันผมจึงสอนลูกๆ เอง
เพ่ือใหรูหลายๆ เรื่องแบบองครวม และอีกสวนหนึ่ง เมื่อ 2 ปที่ผานมาผมเปนคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิประจําสถาบันราชภัฏสกลนคร ไดชวยกระตุนใหอาจารยสถาบันราชภัฏสกลนคร
เขาใจกระบวนการเรียนรูเพ่ือชีวิตและสังคม โดยใหบรรจุเรื่องเกี่ยวกับแองสกลนครซึ่งเปน

วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวสกลนครริมหนองหานและอีกกลุมคือบริเวณริมปาภูพานเปน

หลักสูตรวิชาบังคับใหผูที่มาเรียนในสถาบันราชภัฏสกลนครไดเรียนรูเปนอันดับแรก เพ่ือนํา
สิ่งที่ไดเรียนรูและอยูใกลตัวไปใชในการดํารงชีวิตอยางแทจริง พอหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงใหมี
การเลิกทาส สวนพอหลวงรัชกาลที่ 7 ทานทรงมอบสิทธิเสรีภาพอํานาจความเปนไทใหแก
ประชาชนทุกคนในประเทศ ไมใชบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ฉะนั้นสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นใน

ประเทศไทยคือ ใหลูกหลานเราคืนสูรากเหงาของชีวิตชุมชน ตลอดจนสามารถนํา

ความสามารถ ศักยภาพและทรัพยสินความเปนคนที่มีมาใชในการดํารงชีวิตไดดวยภูมิ

ปญญาของเขาเอง  

สุริยา ทองบุญมา: เปนครูทุนวิทยาศาสตร พสวท. จากศูนยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เคยรับราชการที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว ไดใกลชิดกับชุมชนทองถิ่น ชาวบานที่น่ันจะนิยม
ลาสัตว เชน เกง หมูปา อีเห็น บาง นก และไกนา นอกจากนี้ชาวบานยังชอบไปจับปลาชะโด
บริเวณหนองกุดทิงและบากหวัดซึ่งเปนแหลงที่พบมาก โดยใชกลวิธีจับแบบชาวบานคือจับ

ลูกเพ่ือใหไดพอและแม ประเด็นที่อยากถามคือ ในฐานะที่เราตองสั่งสมจิตสํานึกใหนักเรียน 
เราจะนําความรูจากการวิจัยที่มีอยูมากมายมาชวยอยางไร นอกจากนี้ขอถามพอเล็กวาเราจะ
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ใชภูมิปญญาที่เรามีอยูสรางจิตสํานึกใหสังคมและชุมชนรับรูเรื่องความหลากหลาย การอยู
รวมกันอยางยั่งยืนและสมดุลไดอยางไร 

เล็ก กุดวงศแกว: การปลูกจิตสํานึกเปนเรื่องที่ผมย้ํามาตลอดเพราะเปนเรื่องสําคัญมาก จากตัวอยาง
ที่ชาวบานเขาไปจับแมปลาชะโด หรืออะไรตางๆ ในปามากินมาใช เราจะโทษชาวบานไมได
เพราะเขาไมไดศึกษาเรียนรูความสําคัญของสิ่งมีชีวิตตรงนั้น ดังน้ันเรื่องสําคัญขณะนี้คือ การ
หาบุคคลที่มีความเขาใจในเรื่องคุณคาและสนใจอยางจริงจังมารวมกันจัดกระบวนการเรียนรู

ใหกับชาวบาน  

ผมเคยไปเปนวิทยากรและพูดเรื่องคุณคาของควาย ในงาน “วันควายแหงชาติ” ที่ จ.
สุรินทร จัดโดยกรมปศุสัตว นักวิชาการหลายคนบอกวาตองพัฒนาสายพันธุใหมใหพันธุ

ใหญขึ้นเพื่อใหมีราคาสูงขึ้นซึ่งเปนการคิดในเชิงมูลคา ตางจากคนสมัยกอนที่เนนเชิงคุณคา
มากกวา เราใชควายไถนาทํานาปลูกขาว ควายก็มีบุญคุณกับเราและลูกหลานเรา 
นอกจากนี้เมื่อออกลูกมาก็เปนมูนคือ มรดก แบงใหลูกหลานไวใชงานตอไปไดอีก และอีก
สวนที่สําคัญ คือ มูลควาย ซึ่งแตละปควายหนึ่งตัวถายมูลประมาณ2 ตันกวา หรือวันละ 7 
กิโลกรัม คิดเปนมูลคากิโลกรัมละ 3 บาท ดังน้ันมูลควายตัวหนึ่งจึงมีราคาตัวละ 6,000 บาท 
และถาชาวนา 100 ครอบครัวเลี้ยงควายครอบครัวละหนึ่งตัว มูลคาของมูลที่ไดจึงมีจํานวน
มาก หรือหากชาวนาประมาณ 20-30% ของประเทศเลี้ยงควายจะทําใหสามารถกอบกูชาติ
ไดเหมือนกัน อีกทั้งยังไมตองเสียเงินซื้อปุยจากตางประเทศ  

ในเรื่องคุณคา อยางที่เคยเลาใหหลายคนฟงตลอดวา แตกอนผูใหญสอนใหเคารพ

ตนไมใหญ โดยบอกวามีผีอยูเพ่ือใหรูสึกเกรงขาม หามทําผิดผีหรือทําสิ่งที่ไมดี เปนเพราะ
สมัยกอนยังไมมีการออกกฎหมายผูใหญจึงอางเรื่องผี ตอเมื่อเวลาลวงเลยมาจึงกลายเปน

ธรรมนูญชุมชน เปนกฎหมายของชุมชนที่เคารพตนไมใหญ ไมวาจะเปนตนโพธิ์ ไทร หรือ
ตะเคียนทอง จนเมื่อมีความคิดสมัยใหมที่วาตนไมเมตรหนึ่งมีราคาหลายพันบาท ทําใหคน
เปลี่ยนวิธีคิดใหม เห็นวาเรื่องผีเปนเรื่องงมงาย และหันมาตัดไมมากขึ้น เพราะฉะนั้นเรา
อาจตองสรางธรรมนูญชุมชนหรือกฎหมายชุมชนที่สอดคลองกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปขึ้นใหม 
เพ่ือใหคนเกิดจิตวิญญาณ ความเปนมนุษย เห็นคุณคาและความสําคัญของสิ่งตางๆ รอบตัว
มากกวาดานมูลคา แตกอนเราไมเห็นวาผืนดินหรือผืนนํ้าเปนสินคา หากแตคือพระแมธรณี 
พระแมคงคา ที่เราตองใหความเคารพ แตเมื่อคนมองสิ่งเหลาน้ีเปนมูลคาก็ทําลายจนเกิด
ความเสียหายไปหมด 

สุทัศน ศรีวัฒนพงศ: ผูอํานวยการศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ ขอแสดงความเห็นวาจริงๆ 
แลวเรายังไมไดเชื่อมโยงการทํางานระหวางกลุมวิจัยกับกลุมบริหารการจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพเขาดวยกัน แมวาขณะนี้มีศูนยความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้น 
เพ่ือทําหนาที่เปนองคกรเชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับกลุมตางๆ รวมถึงชุมชน แตเรายังไมมี
วิธีการเชื่อมโยงวิชาการชั้นสูงกับภูมิปญญาทองถิ่นหรือที่เรียกวาวิทยาศาสตรชาวบานอยาง

จริงจังและเปนรูปธรรม อยางไรก็ตามขณะนี้เรารวมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียนคิดหา
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แนวทางในการเรียนรูสิ่งที่ชาวบานสรางไว และผสมผสานวิทยาการสมัยใหมเขาไปเพื่อใหมี
คุณคามากขึ้น ซึ่งการดําเนินงานใหบรรลุผลน้ันควรกําหนดนโยบายที่เปนทิศทางการ

ดําเนินงาน และเรื่องกฎหมายในเรื่องการเชื่อมโยงวิทยาศาสตรชั้นสูงกับวิทยาศาสตร

ชาวบานใหชัดเจน นอกจากนี้ยังตองมีการเชื่อมโยงการทํางานในกลุมผูทํางานวิจัยและกลุมที่
เขาไปทํางานกับชุมชนทองถิ่น เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ  

พรเพ็ญ พยัคฆาภรณ: จากมูลนิธิชวยชีวิตสัตวปา ขอเสนอเรื่องการทํางานวิจัย เน่ืองจากปจจุบันใน
การทําวิทยานิพนธบางคนทําเพื่อปรับคุณวุฒิ งานวิจัยที่ออกมาจึงอาจไมเปนประโยชนตอ

ชุมชนหรือทองถิ่นอยางแทจริง ดังน้ันหากเปนไปไดการทํางานวิจัยตอไปควรทําตามความ

ตองการของชาวบานระดับลาง เชน ตอนนี้ที่ทํางานกับมูลนิธิชวยชีวิตสัตวปา ก็อยากเห็น
งานวิจัยดานสัตวปา ซึ่งขณะนี้ยังไมมีการวิจัยดานนี้ อยางนอยเพื่อใหชาวบานไดทราบวา

การไปลาสัตวน้ันมีประโยชนและโทษอยางไร  

ธงชัย กูบโคกกรวด: จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผมเปนคนหนึ่งที่อยูในชุมชนชนบทและไดมี

โอกาสมาเรียนมหาวิทยาลัยในเมือง สิ่งที่ผมไดเปรียบกวาเด็กที่เกิดในกรุงเทพฯ ที่เรียน

รวมกันคือ ดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะทางดานชีววิทยา เน่ืองจากเราไดเรียนรูสิ่งแวดลอม
ตรงนั้นดวยตนเองจากประสบการณในวัยเด็ก เมื่อผสมผสานกับขอมูลทางวิชาการที่ไดจาก
มหาวิทยาลัยทําใหเราเขาใจภาพรวมของชีวิตกับการนําความรูในมหาวิทยาลัยมาใชมากขึ้น 
ครั้งหน่ึงผมเคยไปดูชุมชนแหงหน่ึงที่ จ.พิจิตรอนุรักษแย โดยหามใหมีการจับ ซึ่งนอกจากจะ
ปองกันการสูญพันธุแลวยังสงเสริมใหเด็กทุกคนไดเรียนรูชีวิตสัตวดวย สวนเรื่องการนําภูมิ
ปญญาชาวบานมาพัฒนางานเกษตร ยกตัวอยาง ปญหาปูทําลายขาวในนา ชาวบานมีวิธี
แกปญหาโดยใชภูมิปญญาพื้นบานคือ นําไหปลาราไปฝงในนาขาว เมื่อปูตกลงไปก็จะขึ้นมา
ไมได สวนในเชิงเศรษฐกิจ ผมเห็นวาสัตวตางๆ เชน แย กิ้งกา กบ อึ่งอาง ปลวก หรือแมลง
ตางๆ สามารถนํามาใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจได ควรมีการวิจัยศึกษาการเพาะเลี้ยงเพ่ือ
เปนการเพิ่มปริมาณ ลดการลา และยังสามารถนํามาทําเปนอาหารได ขอเสนอแนะสุดทาย
คือ เรานาจะใชความหลากหลายเชิงวิชาการมาชวยในการพัฒนา ผมมองวากลุม

นักวิทยาศาสตรกลุมเดียวไมสามารถทําใหเกิดประโยชนสูงสุด นาจะเชื่อมโยงกับดาน

รัฐศาสตรหรือสื่อสารมวลชน เพ่ือใหชวยถายทอดขอมูลการวิจัยของนักวิทยาศาสตรไปสู

ชุมชนในรูปแบบที่นาสนใจมากกวาขณะนี้ 

นันทา สิทธิราช: นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องการเขาไปเก็บขอมูลในหมูบาน มี
ความเห็นวาหลังจากที่นักศึกษาเขาไปเก็บขอมูลและทําการวิจัยออกมาแลว ถือเปนความ 
รับผิดชอบของนักศึกษาที่ควรสงผานความรูหรือผลที่ไดคืนสูชาวบานในทองถิ่นดวย สําหรับ
ดิฉันศึกษาเรื่องปาบุง ปาทาม ชาวบานในทองถิ่นเห็นวาดินทามของเขาเปนดินที่อุดม

สมบูรณ แตทําไมตองสรางเขื่อนบริเวณดังกลาวเพราะจะทําใหนํ้าทวมในที่ที่อุดมสมบูรณของ
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เขา ฉะนั้นงานวิจัยที่ทําจึงเปนงานที่คนควารวมกับชาวบาน เพ่ือใหไดผลที่ยืนยันในสิ่งที่

ชาวบานเชื่อวาดินเขาเปนดินที่อุดมสมบูรณ ฉะนั้นก็ไมควรสรางเขื่อน เปนตน 

ปญญา สุริยะจันทรา: นิสิตปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จุดประสงคหลักที่ถือเปน

ความสําเร็จของนักวิจัยสวนมากคือ ตองการใหผลงานที่ตนวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติ

หรือตางประเทศ อยางไรก็ตามควรมีการนําผลงานตางๆ น้ันกลับมาใหองคกร เอกชน 
หนวยงานตางๆ หรือเอ็นจีโอ ที่จะนําไปใชในชุมชนจริงๆ ซึ่งจะเกิดประโยชนมากกวา  

วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ: จากที่กลาวกันมา สรุปได 2 ประเด็น ประเด็นแรก ในระดับปฏิบัติการ ผมเห็น
ดวยกับความคิดที่วาในกระบวนการวิจัยควรกําหนดใหชาวบานเปนตัวต้ังในการคิดหัวขอ

งานวิจัย สวนนักวิจัยเปนผูสนับสนุนเรื่องกระบวนการที่ใชในการวิจัย ซึ่งจะทําใหทํางานวิจัย
ไดผลดีหลายเรื่อง เชน ไมตองทํา field test เพราะทําใน field อยูแลว เมื่อทําวิจัยเสร็จก็ไม
ตองมีหนวยเผยแพรผลงานเพราะผลที่ไดจะเผยแพรโดยตัวมันเอง อีกทั้งคาใชจายในการวิจัย
ถูกและผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยก็มากกวา ซึ่งลักษณะการวิจัยดังกลาวมีตัวอยางในหลาย
ประเทศ เชน ฟลิปปนสและบราซิล และอาจเติบโตเปนแนวโนมหลักในการวิจัยตอไปใน

อนาคต 

ประเด็นที่สอง ผมเห็นดวยกับ อาจารยสุทัศน ที่ตองสรางองคกรหรือกลไกของ

กระบวนการจัดการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกลไก 
ขณะนี้ความคิด ความเชื่อ ระเบียบ หรือกติกาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพกําลัง
ยอนกลับมาใหความสําคัญกับชุมชนทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ นโยบาย และกฎหมาย
ตางๆ เน่ืองจากทายที่สุดชุมชนในประเทศเราเองก็คือผูรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
สิ่งที่โครงการ BRT ทําเปนประโยชนอยางมากในการไปขยายตอสูภาคสังคม ทั้งน้ีเราตองไม
มองงานวิจัยเพียงอยางเดียว แตตองมองไปถึงเรื่องการพัฒนา การอนุรักษ การใชประโยชน 
และการมีสวนรวม นอกจากนี้เรายังตองการนักสังคมศาสตรที่ทํางานกับชาวบานหรือคน

อยางพอเล็กมาชวย เพราะเปนผูที่เขาใจทิศทางการทํางานทั้งดานวิจัยก็ดี หรือดานการ

อนุรักษก็ดี และขอใหตรงนี้เปนจุดเปลี่ยนของทิศทางการวิจัยที่ต้ังอยูบนพื้นฐานความ

หลากหลายทางชีวภาพ เปนจุดเปลี่ยนของการเติบโตของประเทศที่ยืนไดดวยตนเอง ทาน

อาจารยเสนหพูดตลอดเวลาวา ความหลากหลายของทรัพยากรเปนฐานสําคัญของประเทศนี้ 
และนับวันก็จะยิ่งเดนชัดขึ้น  

เล็ก กุดวงศแกว: เรื่องที่ใหนักวิจัยทํางานรวมกับชาวบานนั้นหากทําไดจะเปนประโยชนมาก แตใน
เงื่อนไขวาเมื่อทํางานรวมกันแลวตองมีความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน เพ่ือรวมกันคิด รวมกัน
วางแผน ศึกษาเรียนรูซึ่งกันและกัน ไมแยกเขาแยกเรา วาเราเปนขาราชการ เปนเอ็นจีโอ 
เขาเปนชาวบาน ขอยอนไปเรื่องการศึกษา อันที่จริงการศึกษาไมตองไปศึกษาที่

มหาวิทยาลัย ราชภัฏ หรือราชมงคลอยางเดียว แตเราสามารถเขาไปศึกษาในชุมชน ไป
เรียนรูรวมกัน ไปวิจัยเรื่องชีวิต วัฒนธรรมตางๆ ซึ่งมีความหลากหลาย ทั้งน้ีตองศึกษาแบบ
องครวม ไมใชวิจัยเรื่องใดเรื่องหน่ึง และในการวิจัยในชุมชนนั้น สิ่งที่ตองทําคือ หาเอกสาร
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บางสวนที่มีอยูในชุมชนหรือในทองถิ่น สัมภาษณผูเฒาผูแกที่มีภูมิปญญา หรือลูกหลานทั้งที่
ไปเรียนหนังสือในที่อื่นและที่อยูในทองถิ่น และอีกสวนหนึ่งคือ ออกไปศึกษาในธรรมชาติ
จริงๆ เพ่ือเปนการเรียนรูและทําความเขาใจชีวิตเขาชีวิตเรา จากนั้นจึงทําออกมาเปนหนังสือ
เรียนใหลูกหลาน สวนผูที่เขาไปเรียนรูในชุมชน แมวาไมมีหนังสือแตเขาสามารถเขาใจและ
ใชประโยชนในการปฏิบัติไดเพราะไดประสบดวยตนเอง เมื่อทําไดเชนน้ีงานวิจัยที่ออกมาจึง
เปนงานวิจัยเพื่อชีวิตและสังคมจริงๆ ไมใชแคเพ่ิมคุณวุฒิ ทั้งผูวิจัยและผูถูกวิจัยตางก็ได

ประโยชนจากการเรียนรูรวมกัน สิ่งที่พูดมาเพื่อทําความเขาใจวาการศึกษาไมจําเปนตองไป
เรียนรูในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ หรือราชมงคลอยางเดียว  

ผมเคยไปถวายความรูใหแกพระสงฆที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยสงฆ 
โดยใหผมบรรยายเรื่องการศึกษาในระบบกับนอกระบบแตกตางกันอยางไร ผมเองไมรูจะ

บรรยายอยางไร เพราะปจจุบันหากคิดวามีการศึกษาในระบบกับนอกระบบก็ผิดแลว ทุกคน
จะเขาใจวาการเรียนรูในระบบคือการเรียนในสถานศึกษาภาคปกติ แตถานอกระบบคือ 
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน แตผมคิดวาเปนแคสวนหนึ่งเทาน้ัน ตามความเห็นผม 
การศึกษาปจจุบันเปนการศึกษาในระเบียบขอบังคับ เชน เรียน 4 ปจบ ป.4 และเรียนอีก 6 
ป จบ ป.6 ตอจากนั้นเรียน 3 ป จบมัธยมตน และอีก 3 ป จบมัธยมปลาย แตยุคกอนในสมัย
พระพุทธเจา การศึกษาในระบบแทจริงคือสัจธรรม คือการศึกษาในระบบความเปนจริงของ
ธรรมชาติที่ชีวิตทุกชีวิตอยูรวมกัน ฉะนั้นขอฝากเรื่องการศึกษาเรียนรูรวมกันระหวางนักวิจัย
กับชาวบานไวดวย หากรูจักประยุกตใชของเกาและของใหม จะเกิดประโยชนกับชีวิตทุกคนที่
อยูรวมกัน ดังที่วา อยาลืมของเกา อยาเมาของใหม จนเกินความจําเปนของชีวิต มันจะทําให
ชาติบานเมืองลมจม ขอบคุณครับ 

วิจารณ พานิช: เรื่องการวิจัยตามความตองการของชาวบาน โดยใหเปนผูต้ังโจทยและดําเนิน

งานวิจัยรวมกับนักวิชาการ ทาง สกว. มีแผนจะใหการสนับสนุนโครงการดังกลาวปละ 1,000 
โครงการทั่วประเทศ อาจารยปยะวัติ ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยคน
ปจจุบันเปนผูคิดวิธีการบริหารโครงการเมื่อประมาณ 3 ปที่แลว และเรากําลังขยายไปทั่ว
ประเทศ สิ่งที่สําคัญคือ งานวิจัยแบบนี้ศึกษาแตเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอยางที่

โครงการ BRT ทําไมได ฉะนั้นนักวิชาการจะตองพรอมรวมมือกับหลายฝาย เชน อาจใหสถาบัน
ที่อยูใกลชิดกับชาวบานเปนหัวหอก สวนสถาบันอื่นที่มีความรูเฉพาะดานเขาไปชวยเสริม  

สรยุทธ รัตนพจนารถ: หลังจากคราวนี้ไปนักวิชาการทั้งหลายคงตองกลับไปคิดทบทวนเรื่องความรู
และกระบวนการเรียนรูที่มีอยูวามีประโยชนกับใคร และตอจากนี้ไปเราทั้งหลายตองมีสวน

รวมสรางสรรคในกระบวนการเรียนรูรวมกัน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของคนไทย ไมเพียงแตนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ แตยังรวมไปถึงชาวบาน 
สังคม และชุมชนทองถิ่น ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองทาน ทั้งพอเล็ก กุดวงศแกวและคุณ
วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ ที่ไดกรุณาใหขอคิดเห็นที่ชวยเปดโลกทัศนและขยายวิสัยทัศนใหกับ

นักวิชาการ และขอขอบคุณทานผูรวมประชุมทุกทาน 
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เมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม ประเทศไทยนับเปนประเทศ
หน่ึงที่มีความอุดมสมบูรณ มีทุนดาน “ทรัพยากรและระบบนิเวศ” ซึ่งกระจายอยูทั่วไปต้ังแตยอดเขา
จรดทะเล ทุนดาน “ภูมิปญญา” ซึ่งสั่งสมกันมาชานาน ทุนดาน “สังคม-วัฒนธรรม” ที่ 
เขมแข็งและนาเลื่อมใส อีกทั้งยังมีทุนดาน “เงินตรา” ที่แมไมถึงกับมั่งคั่งแตก็มีพอสมควร กระนั้นเมื่อ
ดูในภาพรวมแลว การพัฒนาประเทศกลับยังไมเจริญกาวหนาอยางที่ควรจะเปนเมื่อเปรียบเทียบกับ 
“ทุน” ที่เรามี การจัดการดานทรัพยากรยังไมประสบผลเทาที่ควร ทรัพยากรธรรมชาติหลายประเภท
บางสูญหาย บางมีสภาพเสื่อมโทรม ภูมิปญญาชาวบานที่มีมากมายยังไมสามารถนํามาขยายผลให
เกิดประโยชนไดเต็มที่ ที่เปนเชนน้ีเพราะเราขาดกระบวนการเรียนรูและการวิจัยที่เปนระบบเพื่อนํา
ผลไปประยุกตใชในลักษณะบูรณาการ ดังน้ัน การศึกษาวิจัยแบบเนนพ้ืนที่ (area-based research) 
ในที่น้ีใชกรณีศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง “การฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนบริเวณปากแมนํ้าทา
จีน” ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนตนแบบในการ
วิจัยแบบเนนพ้ืนที่เพ่ือขยายผลไปสูการวิจัยในลักษณะเดียวกันตอไปในอนาคต  

 การศึกษาวิจัยแบบเนนพ้ืนที่น้ีสอดคลองกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของ

หนวยงานที่กําหนดนโยบายดานนี้ของประเทศ เชน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 9 (ป พ.ศ.2545-2549) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งระบุไว
อยางชัดเจนวา “คุมครองและกําหนดพื้นที่อนุรักษเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศและใชประโยชนให
สอดคลองกับสมรรถนะ” และ “อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรักษาความสมดุลระบบ
นิเวศ”  ในแผนพัฒนาการเกษตรฉบับที่ 9 (ป พ.ศ.2545-2549) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่ง
ระบุไวถึง “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแบบบูรณาการ หรือการจัดการเชิงระบบนิเวศ” 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับกรอบแนวคิดนโยบายและแนวทางการวิจัยแหงชาติฉบับที่ 6 (ป 
พ.ศ.2545-2549) ซึ่งมีเปาหมายของนโยบายการวิจัยที่เนนการศึกษาวิจัยเปน “ชุดโครงการ” คือการ
วิจัยในลักษณะบูรณาการอยางครบวงจร ดังน้ัน การศึกษาวิจัยแบบเนนพ้ืนที่จึงสามารถสอดรับกับ
แผนพัฒนายุทธศาสตรทรัพยากรธรรมชาติไดทุกระดับและความรูที่ไดยังเปนในลักษณะบูรณาการ 
มีความเชื่อมโยงระหวางปจจัยทุกดานในพื้นที่อยางชัดเจน สามารถนําไปวางแผน กําหนดมาตรการ
ในการบริ หารจั ดการ ได อย า ง เหมาะสมและตอบสนองแผนยุ ทธศาสตร การจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ประโยชนของการศึกษาวิจัยแบบเนนพ้ืนที่ที่สําคัญมีหลายประการ ไดแก การแสดงใหเห็น
ความเชื่อมโยงอยางชัดเจนระหวางปจจัยสิ่งแวดลอมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นแตละพื้นที่ ซึ่งเปนองครวม

ของระบบนิเวศในลักษณะบูรณาการ ชวยใหมองเห็นปญหาหรือทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบ

นิเวศเฉพาะพื้นที่อยางถองแท สามารถวิเคราะหและสังเคราะหการเชื่อมโยงรวมถึงปญหาตางๆ 

นําไปสูผลสรุปและขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาในแนวทางที่ถูกตองและเกิดผลในทางปฏิบัติ สามารถ

ติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงองครวมของระบบนิเวศเฉพาะในแตละพื้นที่ไดในระยะเวลา

ยาวนาน รวมท้ังสามารถสรางกลยุทธ แผนงาน หรือมาตรการในการบริหารจัดการเฉพาะในแตละ

พ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

สําหรับการวิจัยแบบเนนพ้ืนที่ในลักษณะบูรณาการไดนําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การฟนฟูและ
พัฒนาทรัพยากรปาชายเลนบริเวณปากแมนํ้าทาจีน” ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย “โครงการเมธีวิจัยอาวุโส” มาเปนตนแบบเพื่อใหเขาใจลักษณะการวิจัยอยาง 
ชัดเจน ดังรายละเอียดพอสรุปไดดังน้ี 

ชายฝงทะเลของประเทศไทยเปนบริเวณที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อยางมาก เน่ืองจากเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายและซับซอน แตปจจุบัน

ทรัพยากรชายฝงกําลังประสบปญหาถูกบุกรุกทําลายอยางรุนแรงและมีสภาพเสื่อมโทรมลง เน่ืองจาก

สาเหตุหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น การเติบโตและการขยายตัวของ

เมืองอยางรวดเร็ว ทําใหมีการนําทรัพยากรมาใชอยางฟุมเฟอยโดยขาดความระมัดระวังและการ

คํานึงถึงขีดความสามารถหรือศักยภาพในการรองรับของธรรมชาติ 

นอกจากทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเลจะประกอบดวยทรัพยากรแนวปะการังและหญา

ทะเลแลว ปาชายเลนนับเปนองคประกอบสําคัญของชายฝงทะเลอีกประเภทหนึ่งที่ขณะนี้ถูกบุกรุก

ทําลายจนพื้นที่มีขนาดลดลงและมีสภาพเสื่อมโทรมอยางนาวิตก เปนปญหาที่ตองหาวิธีปองกันและ

แกไขอยางจริงจัง ทั้งน้ีเพราะความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่ชายฝงทะเลโดยเฉพาะทรัพยากรทางประมง

เปนผลโดยตรงมาจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาชายเลนบริเวณปากแมนํ้า ดังน้ัน 
การศึกษาทรัพยากรปาชายเลนบริเวณปากแมนํ้าทาจีนจึงจําเปนตองดําเนินการอยางจริงจังบน

พ้ืนฐานหลักการวิจัยที่เปนระบบในลักษณะบูรณาการ เพ่ือการใชทรัพยากรที่ถูกตองเหมาะสมอยาง

ยั่งยืน สรางความอุดมสมบูรณและความสมดุลทางระบบนิเวศบริเวณชายฝงทะเล นอกจากนี้ยังใช

เปนแนวทางการวิจัยแบบเนนพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลนบริเวณปากแมนํ้าใน

พ้ืนที่อื่นของประเทศตอไป 

การศึกษาวิจัยทรัพยากรปาชายเลนบริเวณปากแมนํ้าทาจีน มีทิศทางที่สอดคลองกับ

นโยบายการวิจัยและยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ดังสรุปไดคือ เพ่ือ

นําไปสูการเพิ่มผลผลิต สรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับทรัพยากรปาชายเลนของประเทศ นําไปสู
ความเปนอยูที่ดีและความเขมแข็งของสังคมและชุมชนบริเวณปาชายเลน รวมถึงพ้ืนที่ชายฝงทะเล

และประชากรโดยรวมของประเทศ นําไปสูการประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองของชุมชนปาชายเลน
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และชายฝงทะเลของประเทศ นําไปสูความเขาใจและรูถึงศักยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากร
ปาชายเลนบริเวณปากแมนํ้าเพื่อเปนพ้ืนฐานการพัฒนาและใชประโยชนอยางยั่งยืน นําไปสูการมี

สวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนบริเวณปากแม นํ้าอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การวิจัยยังนําไปสูการวางนโยบายและแผนการบริหารและจัดการ

ทรัพยากรปาชายเลนบริเวณปากแมนํ้าที่เปนรูปธรรมอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ปาชายเลนยังเปนแหลงรวมของพันธุไมและพันธุสัตวทั้งสัตวบกและสัตวนํ้านานา

ชนิด ดังน้ัน “ปาชายเลน” จึงเปรียบเสมือน “ธนาคารไม” เพ่ือการทําฟน ถาน และกอสรางบานเรือน 
เปนเสมือน “ครัว” เน่ืองจากเปนแหลงปรุงและสะสมอาหารที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบริเวณ

ชายฝง เปนเสมือน “บาน” เน่ืองจากเปนแหลงที่อยูอาศัยและอนุบาลสัตวนํ้าวัยออนและสิ่งมีชีวิต
ชายฝงอีกหลายประเภท เปนเสมือน “โรงงานบําบัดของเสีย” เน่ืองจากชวยดูดซับสิ่งปฏิกูลตางๆ จาก
บนบกและปองกันการพังทะลายของดินชายฝงและผลิตออกซิเจนสรางความสดชื่นใหกับสิ่งมีชีวิต 
เปนเสมือน “สะพาน” เชื่อมตอระหวางบกกับทะเล ชวยปรับความสมดุลของธรรมชาติบริเวณชายฝง 
และปาชายเลนยังเปน “อูขาวอูนํ้า” ที่สําคัญของชาวบานบริเวณฝงทะเลและพื้นที่ใกลเคียง  

อยางไรก็ตามจากอดีตที่ผานมาพบวา ปาชายเลนถูกทําลายอยางหนัก โดยมีสาเหตุหลาย
ประการ เชน การทํานากุง การสรางที่อยูอาศัย เหมืองแร ถนน โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งปา
ชายเลน จากเดิมที่มีพ้ืนที่ประมาณ 2.3 ลานไร ในป พ.ศ.2504 มาในป พ.ศ.2543 ปาชายเลนมีพ้ืนที่
เหลือเพียง 1 ลานไร ดังน้ันเพื่อรักษาปาชายเลนที่มีอยูและเพิ่มพ้ืนที่ใหมากขึ้น จึงควรวางแผนการ
จัดการที่ถูกตองเหมาะสมในแตละพื้นที่ โดยใชพ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศปาชายเลนมา

บูรณาการประกอบการดําเนินการ เพ่ือใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 

การศึกษาวิจัยทรัพยากรปาชายเลนบริเวณปากแมนํ้าทาจีน เปนการวิจัยแบบเนนพ้ืนที่มี 

วัตถุประสงคหลักคือ ฟนฟู ปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตปาชายเลนบริเวณปากแมนํ้า ฟนฟู ปรับปรุงและ
เพ่ิมผลผลิตทรัพยากรประมงบริเวณปากแมนํ้า ฟนฟู ปรับปรุงสิ่งแวดลอมบริเวณปากแมนํ้าและ

ชายฝงทะเล สรางอาชีพและความตองการพื้นฐานแกชุมชนปาชายเลนและชายฝงทะเล เพ่ิมอาชีพ 
ความอยูดีกินดี และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนปาชายเลนและชายฝงทะเล เพ่ิมจิตสํานึกและพัฒนา
ขีดความสามารถในการมีสวนรวมของชุมชนบริเวณชายฝงทะเลตอการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 
ผลิตผลงานวิจัยไวเผยแพร ฝกอบรม และจัดทําสื่อดานทรัพยากรปาชายเลนเพื่อประชาสัมพันธแก
ประชาชนผูสนใจทุกระดับ สุดทาย คือ ผลิตผลงานวิจัยนําไปประยุกตใชวางแผน กําหนดมาตรการ
และการจัดการทรัพยากรปาชายเลนเพื่อใหเกิดผลอยางยั่งยืน 

ทั้งน้ีการศึกษาวิจัยปาชายเลนบริเวณปากแมนํ้าทาจีนเนนศึกษาพื้นที่ทั้งระบบในลักษณะ

บูรณาการ เพ่ือใหไดขอมูลอยางละเอียดครบถวนนําไปสูการประยุกตใชและจัดการทรัพยากรปา 
ชายเลนอยางผสมผสานใหเกิดผลอยางยั่งยืน โดยแบงงานวิจัยออกเปน 4 กลุม ดังตอไปนี้ 
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กลุมสิ่งแวดลอม: เก็บขอมูลคุณภาพน้ําบริเวณปากแมนํ้าและคลองมหาชัย คุณสมบัติทาง
เคมีของดินตะกอนบริเวณปากแมนํ้าและคลองมหาชัย ความสมดุลของธาตุอาหารบริเวณปากแมนํ้า 
ฟลักซของธาตุอาหารและตะกอนแขวนลอย และการสะสมโลหะหนักบริเวณปากแมนํ้า เปนตน 

กลุมทรัพยากรปาไม: มีการจัดทําแผนที่การกระจายพื้นที่ปาชายเลนบริเวณปากแมนํ้า 

ทาจีนทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่ถูกทําลายในอดีต การใชที่ดินบริเวณชายฝงและการศึกษาเก็บขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะการขึ้นอยูและโครงสรางของสังคมปาชายเลน ซึ่งรวมถึงชนิดพันธุไม เขตการขึ้นอยู
ของพันธุไม ผลผลิตขั้นปฐมภูมิของพันธุไม การรวงหลนและการสลายตัวของเศษไมใบไม ตลอดจน
ปจจัยตางๆ ที่เปนสาเหตุของการทําลายปาชายเลน 

กลุมทรัพยากรประมง: ศึกษาความสําคัญของทรัพยากรประมงและโครงสรางประชากร
สัตวนํ้านานาชนิดรวมถึงประชากรแพลงกตอนพืช ประชากรแพลงกตอนสัตว ประชากรสัตวทะลห
นาดิน ประชากรกุงทะเล ประชากรปลา ลักษณะหวงโซอาหาร การถายทอดพลังงาน การปลูกปา
ชายเลนกับการประมง และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรประมงในระบบนิเวศบริเวณปากแม
นํ้าทาจีน  

กลุมสังคมเศรษฐกิจ: มีการศึกษาชุมชนบริเวณพ้ืนที่ปาชายเลนบริเวณปากแมนํ้าทาจีน จ.
สมุทรสาคร ในหลายเรื่อง เชน ศึกษาโครงสรางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนปา 
ชายเลนบริเวณอาวมหาชัย ลักษณะชุมชนปาชายเลนในอาวมหาชัย คุณคาของปาชายเลนใน 

มุมมองของประชากรที่พักอาศัยในพื้นที่ปาชายเลน ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมของชุมชนปาชายเลน การประเมินคาทางเศรษฐศาสตรของปาชายเลน การมีสวนรวม
ของชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน ปจจัยที่สงผลกระทบตอการฟนฟูและพัฒนาปาชาย

เลน การใชประโยชนจากปาชายเลนของประชาชน ความเปนไปไดในการรวมมือระหวางรัฐและ

เอกชนเพื่อพัฒนาปาชายเลน และปญหาทางกายภาพและสังคมของชุมชนปาชายเลน เปนตน 

สรุปแลวยุทธศาสตรแผนพัฒนาการจัดการและการใชประโยชนอยางยั่ งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ จะตองดําเนินการบนพื้นฐานความรูทางวิชาการที่ครบถวนและถูกตองใน

ลักษณะบูรณาการ ดังตัวอยางกรณีการศึกษาวิจัยระบบนิเวศบริเวณปากแมนํ้าทาจีนที่ไดกลาวไป 

เปนการศึกษาที่ทําใหเห็นความเชื่อมโยงของปจจัยสิ่งแวดลอมทั้งดานกายภาพและชีวภาพที่เกิดขึ้น

เปนองครวมของระบบนิเวศอยางชัดเจน ทําใหมองเห็นปญหาและสามารถนํามาวิเคราะห สังเคราะห

ไดถูกตอง สามารถสรางกลยุทธ แผน หรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงขอย้ําวา “การศึกษาวิจัยแบบเนน
พ้ืนที่” จะเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนใหการวิจัยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

******************************************* 
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การจัดระบบสิ่งมีชีวิตและนิเวศวิทยา (systematics and ecology) เปนการวิจัยพื้นฐานที่
สําคัญสําหรับการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการ BRT ในระยะที่ 2 จะตอง
นําขอมูลพ้ืนฐานดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม ซึ่งถาจะใหการวิจัยในขอน้ีดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิผล งานพื้นฐานในโครงการระยะที่ 1 จะตองมีการประเมิน และจัดจําแนกถึงสถานภาพของ
สิ่งมีชีวิตแตละกลุม เพ่ือการวางแผนที่เปนรูปธรรม 

จากการจําแนกการใหทุนระยะที่ 1 และรายงานจากโครงการ BRT พบวา โครงการวิจัยและ
วิทยานิพนธที่ไดรับการสนับสนุนสวนใหญเปนงานดานอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตกลุมตางๆ ซึ่งเปน
การเริ่มตนที่ถูกตอง จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาการวิจัยทางดานพืชและสัตวมีจํานวนโครงการวิจัย
และวิทยานิพนธมากที่สุด ซึ่งอาจเปนเพราะสิ่งมีชีวิตทั้งสองกลุมน้ีมีจํานวนมากที่สุด และมีบทบาท
ตอสิ่งมีชีวิตกลุมอื่น รวมทั้งมนุษยเปนอยางมาก แตโครงการวิจัยในเชิงของการใชประโยชนก็เริ่ม

เกิดขึ้นพอสมควร ซึ่งถือไดวาเปนไปตามสัดสวนของโครงการที่เพ่ิงเริ่มดําเนินการ 

ตารางที่ 1 จํานวนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธทีไ่ดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการ 
BRT ในระยะที่ 1 ในแตละกลุมส่ิงมีชีวิต 

 
กลุมส่ิงมีชีวิต โครงการวิจัย วิทยานิพนธ รวม 

1. จุลินทรีย เห็ด ไลเคน 6 34 40 
2. สาหรายและแพลงตอน 2 44 46 
3. พืชและภูมิปญญาทองถิ่น 32 102 134 
4. สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 14 92 106 
5. สัตวมีกระดูกสันหลัง 6 72 78 
6. การใชประโยชน 11 30 41 
รวม 71 374 445 

 

 

 

 

 

งานอนุกรมวิธานเปนพ้ืนฐานของการขับเคลื่อนโครงการ BRT ซึ่งแบงเปน 3 เรื่องหลัก คือ 
การจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิต (classification) การตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร (identification) และการ

กําหนดชื่อวิทยาศาสตรใหเปนสากล (nomenclature) ในกรณีที่พิสูจนแลวพบวาสิ่งมีชีวิตที่พบเปน
ลําดับใหมทางอนุกรมวิธาน (new taxa) 

                                                           
1 เอกสารประกอบการอภิปรายกลุม “การวิจัยเชิงสหวิทยาการในชุดโครงการทองผาภูมิตะวันตก” วันที่ 9 ตุลาคม 2544 

74  Proceedings of the 5th BRT Annual Conference 



บันทึกการประชมุวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที ่5          75 

เมื่อทํางานตามขั้นตอนเหลาน้ีแลว ผลงานที่ได (outputs) ในเบื้องตนนักอนุกรมวิธาน

จะตองจัดทํารายการชื่อวิทยาศาสตร (checklist หรือ species list) ซึ่งจะตองทํากอนที่นักวิจัยอื่นทั้ง
ในและตางประเทศจะนําไปตีพิมพเสียกอน ดังน้ัน checklist จึงเปนผลงานตีพิมพฉบับแรก (first 
hand) ที่สําคัญที่สุดของงานสายอนุกรมวิธาน เชนเดียวกับการคนพบสิ่งใหมและการประมวล

สถานภาพของงานในสายอื่น ดังน้ัน การจะตั้งชื่อชนิดใหมหรืองานจัดระบบสิ่งมีชีวิต (systematics) 
ตลอดจนการเขียน monograph ในงานที่ไดมาตรฐานจะตองมีการอางอิง checklist น้ีเกือบทุกครั้ง  

นอกจากนี้ สิ่งที่เปนผลงานจับตองไดของนักอนุกรมวิธาน คือ ตัวอยางอางอิง (reference 
collection) และตัวอยางตนแบบ (type collection) หรือเรียกรวมอยางเปนสากล คือ “systematic 
collection” ซึ่งถือเปนทรัพยสมบัติของชาติ (national treasure) นักสัตววิทยา นักพฤกษศาสตร นักกีฏ
วิทยา ฯลฯ ถือวาสิ่งที่กลาวมานี้มีความสําคัญเทียบเทาการจดสิทธิบัตร (patent) ดังเชนงานทางดาน
อื่น และทุกอยางมีหลักฐานใหตรวจสอบได ทุกคนสามารถใชศึกษาวิจัยเพื่อมวลมนุษยชาติได 

ตัวอยาง (specimens) ที่เก็บมาจากธรรมชาติเปนหลักฐานหรือปรากฏการณทางธรรมชาติ 
(evidences) ที่สามารถนําไปอธิบาย วางแผน หรือใชประโยชนไดมากมาย ซึ่งโดยทั่วไปมีอยู 2 แบบ 
คือ ตัวอยางจริง (true specimens) ไดแก สิ่งมีชีวิตที่ใชศึกษา เชน พืช สัตว จุลินทรีย ตัวอยาง
สิ่งไมมีชีวิต เชน หิน ดิน แร และซากโบราณ (fossils) และตัวอยางประกอบ (associated 
specimens) ไดแก คาทางกายภาพ เชน คาพิกัด ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ลักษณะถิ่นที่อยูอาศัย 
(habitats) รวมทั้งขอมูลสิ่งมีชีวิต เชน พืชที่สัตวอาศัยอยู (host plants) ตลอดจนขอมูลที่มนุษยเขามา
เกี่ยวของ 

“การจัดระบบสิ่งมีชีวิต” เปนคําแปลที่ยังไมเหมาะสมนักกับคําวา “systematics” ใน

ภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึง การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตใหเปนระบบ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธในเชิง
วิวัฒนาการ ขอมูลที่กลาวมาขางตนเปนหัวใจสําคัญของการจัดระบบสิ่งมีชีวิต ซึ่งหมายความวาขอมูล
ทางอนุกรมวิธานเมื่อนํามาเรียบเรียงใหชัดเจนแลวจะทําใหมีคุณคา มีความนาเชื่อถือ และมองเห็น
การเชื่อมโยงและการนําไปใชประโยชนได 

ทั้งหมดลวนเปนองคความรูที่นักอนุกรมวิธานมีอยูในมือแลวแตยังมองไมออกวาจะนํามา

เชื่อมโยงกันอยางไร ดวยเหตุน้ีจึงจําเปนตองมีความรวมมืออยางจริงจังกับนักวิจัยในแขนงอื่น เพ่ือนํา
ขอมูลพ้ืนฐานมาใชใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางมีประสิทธิภาพ หรือเรียกวาเปนการเพิ่มมูลคา 
(value added) ใหกับงาน และเกิดมิติใหมในการทํางานวิจัยพื้นฐานสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา
อยางประเทศไทย ที่กําลังจะเปลี่ยนเปนประเทศที่พัฒนาแลวทางความคิดสรางสรรค เทาน้ีก็ถือวา
พอเพียงที่จะกาวไปแบบพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนได 

ศช. และ สกว. ซึ่งเปนหนวยงานใหทุนสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของโครงการ BRT 
กําลังมุงหวังงานวิจัยทางเทคโนโลยี งานวิจัยที่มีคําถามที่ชัดเจน และงานวิจัยที่มีการเชื่อมโยงองค
ความรู องคความรูที่นําไปตอยอดได ความรูสูทองถิ่น มีการระดมความคิดทุกระดับ ซึ่งโครงการ 
BRT ที่เต็มไปดวยขอมูลทรัพยากรที่จัดระบบไวเปนจํานวนมากแลวนาจะสามารถดําเนินงานให

บรรลุเปาหมายของผูใหทุนได แตขอสําคัญอยูที่วานักวิจัยหรือนักอนุกรมวิธานจะสรางโอกาสที่มีอยู
ใหเปนโอกาสทองไดหรือไม 
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งานวิจัยดานชุมชนภายใตโครงการทองผาภูมิตะวันตกมีโจทยวิจัยที่สําคัญคือ “ชุมชนทองถิ่น
จะใชประโยชนจากโครงการนี้ไดอยางไร” ทางโครงการ BRT จึงจัดใหมีงานวิจัยชุมชน ซึ่งเปนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ และเปนโครงการนํารอง เพ่ือศึกษาวิจัยชุมชน มองหาแนวทาง และจัดเตรียมบุคลากร 
วิเคราะหสภาพปญหา ศักยภาพ โอกาส จุดออน และจุดแข็งรวมกับคนในชุมชน โดยเริ่มตนมาตั้งแต
เดือนมิถุนายนที่ผานมา ซึ่งการแสดงตัวกับคนในชุมชนเปนเรื่องสําคัญ ถาแสดงตัวในฐานะ

ขาราชการแลวถามถึงปญหาที่ชาวบานประสบอยู ชาวบานมักจะตอบวาประสบกับปญหาจํานวนมาก 
ทั้งที่จริงและไมจริง เพ่ือใหเราหางบประมาณในการแกปญหาให นอกจากนี้ การแสดงตัวในฐานะ
ขาราชการก็มีขาราชการจากหนวยงานของรัฐอยูแลว 

วิธีที่ทําใหเราเขาใจถึงสภาพความเปนจริงของชุมช นคือ การนั่งคุยและใชเวลาอยูในชุมชน
สักระยะหนึ่ง เพ่ือดูความเปนไป สังเกต และสัมภาษณอยางไมเปนทางการ โดยสถานที่อาจจะเปน
ศาลาวัด รานคาชุมชน หรือในไร ขึ้นอยูกับสถานการณ หลังจากนั้นใชวิธีการประชุมแบบมีสวนรวม 
(participatory conference) โดยมีทีมนักวิจัยของเราเปนผูควบคุมกระบวนการ (facilitator) เพ่ือให
ชาวบานแสดงตัวออกมาไดอยางอิสระ โดยการตั้งคําถามใหชาวบานพูดถึงความภาคภูมิใจ และชี้นํา
ใหชาวบานคิดถึงศักยภาพ และโอกาสของชุมชนในอนาคตแทนการขุดคุยปญหาและกลาวโทษกัน 

เราใชเวลาในการประชุมแบบมีสวนรวมที่หมูบานไรปา ตําบลหวยเขยง จังหวัดกาญจนบุรี 

อยูนานพอสมควร โดยนํากลุมเยาวชน กลุมผูนํา หรือกลุมแมบานมาประชุมกัน แลวนําสิ่งที่เขาแสดง

ออกมาวิเคราะห เพ่ือหาภาพรวมของชุมชนวาประกอบดวยขอเท็จจริงอยางไรบาง ทั้งในแงศักยภาพ 

โอกาส จุดออน และจุดแข็ง แลวใชขอเท็จจริงเหลาน้ีขับเคลื่อนชุมชนไปในทิศทางที่ชุมชนตองการ น่ี

เปนจุดเริ่มตนที่เรายังตองทํางานกันอีกมากและตองทําอยางตอเนื่อง ไมเชนน้ันแลวทุกอยางจะ

ลมเหลว ซึ่งถาตองเริ่มตนใหมบอย ๆ อาจจะทําใหชาวบานไมเชื่อถือและไมใหความรวมมือ 

เน่ืองจากชาวบานเปนนักปฏิบัติที่ตองการเห็นความสําเร็จที่เปนรูปธรรมโดยไมรอนาน ซึ่งทีมนักวิจัย

ของเรามีความตระหนักในเรื่องน้ีดี หลังจากที่ไดขอมูลเรื่องชุมชนมากพอแลวจึงคอยสรางพ้ืนที่การ

เรียนรู เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู 

 
1  เอกสารประกอบการอภิปรายกลุม “การวิจัยเชิงสหวิทยาการในชุดโครงการทองผาภูมิตะวันตก” วันที่ 9 ตุลาคม 2544 
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เราสื่อกับชาวบานวาเราจะรวมมือกันสรางศูนยวัฒนธรรมของชุมชน โดยใชพ้ืนที่สาธารณะ

ของหมูบานที่อยูติดกับอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จํานวน 80 ไร ซึ่งก็ไดรับความยินยอมจากชาวบาน 

โดยการจัดต้ังน้ีเราจะไมเนนสิ่งปลูกสราง ซึ่งเราไดบอกเรื่องนี้แกทาง อบต. และผูใหญบานไวแลว แต
ถาตองการสรางอาคารเราจะเชิญสถาปนิกที่มีฝมือมาชวย อยางไรก็ตาม ชวงเวลานี้เปนชวงการ

เตรียมความพรอมของบุคลากรในเรื่องการจัดการอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยตองมีการ

เตรียมการอยางรอบคอบ เพ่ือไมใหเกิดความลมเหลวเหมือนโครงการอื่น ๆ ที่เหลือแตซากอาคาร 

โครงการวิจัยชุมชนนี้เราตองชี้นําชาวบานในบางเรื่องกอน แลวคอยดําเนินการใหเห็นเปน
รูปธรรม โดยเห็นวาหมูบานไรปาน้ีมีศักยภาพทางการทองเที่ยวสูง เน่ืองจากมีแหลงทองเที่ยวจํานวน
มาก และมีทิวทัศนที่สวยงาม ซึ่งสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวแบบ Ecotour ได โดยสิ่งที่เราคิด
ขึ้นน้ีเปนสิ่งที่ชุมชนกําลังคิดอยู โดยทาง อบต. มีแผนการสรางศูนยวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวอยูในขณะนี้ แตอาจจะยังไมมีความพรอม หรือไมทราบวาจะดําเนินการอยางไร งานของเรา
จึงถือวาเปนการเสริมซึ่งกันและกัน อยางนอยที่สุดก็อาจจะทําใหแผนการของ อบต. ที่วางไวเปนจริง
ไดในอนาคตอันใกล ซึ่งเปาหมายอยางหนึ่งของเราคือการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนผานโครงสราง

การทํางานของ อบต. แตเราตองสรางความรูขึ้นมากอน และตองทําความเขาใจกับวัฒนธรรมการ
ทํางานของ อบต. แตละแหงในขณะเดียวกันดวย เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดหรือเกิดปญหาตามมา
ภายหลัง 

นอกจากการปฏิบัติงานอยางมีสวนรวมแลว เรายังมุงสรางฐานขอมูลพ้ืนฐานดาน

ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน เพ่ือประโยชนในการวางแผนการทํางานในระยะยาว 

ซึ่งอยูระหวางการรวบรวมขอมูล และหวังวาจะมีพ้ืนที่ทางสังคมรวมกันระหวางชาวบานกับนักวิจัย 

เพ่ือติดตามสถานการณดานชุมชน ทรัพยากร และระบบนิเวศน ดวยกระบวนการเรียนรูรวมกันอยาง

ตอเนื่อง 
 

********************************************* 



78  Proceedings of the 5th BRT Annual Conference 

⌦ 

  
⌫  ⌫ 
     ⌫  

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งน้ีจัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาที่ไดรับทุนวิจัยจากโครงการ BRT ไดทํา
ความรูจัก และรวมกันปรึกษาหารือถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการรับทุนของโครงการ BRT ตลอดจนเสนอ
ขอคิดเห็นเพื่อพัฒนางานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการแบงออกเปน 8 กลุมยอย 
เพ่ือใหนักศึกษาแตละคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในหัวขอตางๆ ขางตนไดอยางทั่วถึง 
ผลจากการประชุมกลุมยอย สรุปเปนประเด็นได ดังน้ี 

1. ความคิดเห็นตอการรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ BRT  

นักศึกษาสวนใหญรูสึกภูมิใจที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากโครงการ BRT และมี

ความเห็นรวมกันวางานวิจัยดานนี้ยังมีความสําคัญและตองการการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง 
ซึ่งนักศึกษาหวังวาตนเองจะสามารถเปนกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัยดานความหลากหลายทาง

ชีวภาพรวมกับโครงการ BRT เพ่ือใหเปาหมายของโครงการสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น 

สําหรับความรวมมือในการทํางานวิจัยแบบสหวิทยาการ นักศึกษาสวนใหญเห็นวามี

ประโยชนอยางมาก เน่ืองจากเปนการทํางานรวมกันระหวางผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตางๆ 
ผลการวิจัยที่ไดจึงมีความสมบูรณกวาการทํางานวิจัยเพียงมิติเดียว อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัย

แบบสหวิทยาการนี้ควรอยูบนพื้นฐานของการตั้งวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยที่ชัดเจน เชน 
การศึกษาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในหวงโซอาหารหรือสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธกันในระบบนิเวศ เปนตน 
กลุมนักศึกษารูสึกสนใจและมีความกระตือรือรนในการศึกษาวิจัยแบบสหวิทยาการนี้ พรอมกับไดให
คํามั่นวาเมื่อตนเติบโตขึ้นไปจะยังคงรักที่จะทํางานรวมกันโดยไมมีปญหาใดๆ  

2. ปญหาที่เกิดขึ้นในการทาํงานวิจัย 

 ประเด็นแรกคือ ปญหาโดยทั่วไปที่เกิดจากการวิจัยในพื้นที่อนุรักษ เชน ความซับซอน ยุงยาก
ในการขออนุญาตเขาพ้ืน ไมไดรับความรวมมือจากชุมชนทองถิ่น และความไมปลอดภัยในการทํางาน  

 ประเด็นที่สองคือ ขาดความรวมมือและความชวยเหลือทางวิชาการ งานวิจัยบางโครงการมี
ความจําเปนที่ตองอาศัยความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางอยางมาก แตไมทราบแหลงที่จะให
ความชวยเหลือทั้งที่เปนบุคคลและหนวยงาน เน่ืองจากขาดฐานขอมูลขาวสารที่เปนระบบและความ
เชื่อมโยงระหวางสถาบันการวิจัยตางๆ ดังน้ันระบบการวิจัยในอนาคตจึงตองพัฒนาระบบขอมูล 
ขาวสารและตองเพ่ิมความรวมมือระหวางสถาบันหรือหนวยปฏิบัติการวิจัยที่ทํางานวิจัยในเรื่อง 
ใกลเคียงกัน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีนักศึกษาเห็นวาควรเริ่มตนดวยการติดตอกันระหวางกลุมนักศึกษากอน  
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 ประเด็นที่สามคือ ความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญและผูใหคําปรึกษา สําหรับงานวิจัยโครงการ
ตางๆ ที่ดําเนินมาเกือบทั้งหมดตองการความชวยเหลือและคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศ
และตางประเทศเปนอยางมาก ทั้งในดานการสงตัวอยางไปยืนยันการวินิจฉัย การเชิญผูเชี่ยวชาญเขา
รวมในงานวิจัย รวมถึงการเดินทางไปฝกอบรมกับผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความรูเพ่ิมเติม อยางไรก็ตาม
การติดตอเพ่ือขอความชวยเหลือบางครั้งมีคาใชจายสูง หากไดรับงบประมาณสนับสนุนบางสวนจาก
โครงการ BRT จะชวยใหสามารถดําเนินการไดดียิ่งขึ้น 

 ประเด็นสุดทายคือ ขาดการเผยแพรความรูจากผูเชี่ยวชาญ เน่ืองจากแตละโครงการตองมี
การติดตอผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศในดานตางๆ จึงควรสนับสนุนใหมีการเผยแพรความรูออกไป
อยางกวางขวางดวยการจัดฝกอบรมหรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกผูสนใจกลุมอื่นๆ ดวย  

3. ปญหาระหวางนักศึกษากับโครงการ BRT 

 ประเด็นแรกคือ นักศึกษามีขอสงสัยเรื่องวิธีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยในแตละโครงการ 
จึงตองการใหโครงการ BRT ชี้แจงมาตรฐานการพิจารณาการใหทุนหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
หลังจากการปรับลด รวมถึงคาตอบแทนของนักศึกษา ซึ่งทุกคนเห็นวาควรใชมาตรฐานเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกัน  

 ประเด็นที่สองคือ งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอตอการดําเนินการวิจัยใหสมบูรณ ซึ่งเปน
ปญหาตอเนื่องจากการปรับลดงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ทําใหบางโครงการขาดความคลองตัว
ในการดําเนินงาน จึงมีความจําเปนตองขอรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมเพ่ือดําเนินการวิจัยใหสําเร็จลุลวง 

 ประเด็นที่สามคือ ความลมเหลวของแผนงานและการชดใชทุน บางโครงการที่ไมสามารถ
ดําเนินการใหสําเร็จได โดยมีสาเหตุมาจากการดําเนินการหรือความผิดพลาดของตัวนักศึกษา ที่

ประชุมเห็นควรใหชดใชทุนหรือมีการชี้แจงเหตุผลอยางชัดเจน และทางโครงการ BRT ควรเพิ่มความ
เขมงวดตอโครงการเหลาน้ันดวย 

 ประเด็นสุดทาย นักศึกษาบางโครงการประสบปญหาเรื่องชวงเวลาที่พิจารณาทุน เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยบางแหงเสนอโครงรางและดําเนินการวิจัยในปการศึกษาที่ 3 การขอทุนสนับสนุนการ

วิจัยจึงลาชากวาชวงเวลาดําเนินการวิจัยทําใหนักศึกษาเสียโอกาสในการรับทุน ดังน้ันจึงควรมีการ

กําหนดชวงเวลาที่แนนอนในการพิจารณาทุนและมีการพิจารณาอนุมัติทุนเปนรอบ เชน เปดรับโครง
รางวิจัยรอบที่ 1 ของปในเดือนมกราคม-มีนาคม และพิจารณาทุนในเดือนเมษายน เปนตน 

4. ขอเสนอแนะตางๆ จากฝายนักศึกษากับโครงการ BRT 

ประการแรกคือ ใหมีการแนะแนวการทํางานหรือแหลงงานที่เหมาะสมใหนักศึกษาใน 
โครงการ BRT ที่สําเร็จการศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการสมัครงานและสรางความมั่นใจในการยึด
แนวทางการศึกษาดานความหลากหลายทางชีวภาพมากยิ่งขึ้น  

ประการที่สองคือ ใหเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานการวิจัยของนักศึกษาในโครงการ 
BRT ทั้งที่ดําเนินการเสร็จแลวและที่กําลังดําเนินการอยูไปสูชุมชนและสังคมในรูปแบบตางๆ ผานทาง
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สื่อมวลชนหรือวารสารที่สามารถสื่อถึงประชาชนระดับชาวบานได ทั้งน้ีผลงานวิจัยจากโครงการ BRT 
ที่มีอยูจํานวนมากหากไมมีการเผยแพรอยางตอเนื่องจะทําใหการศึกษาในบางเรื่องขาดความตอเน่ือง

และขาดการสนับสนุนจากชุมชนพื้นบานหรือชาวบานในพื้นที่ที่ทําการวิจัย 

 ประการที่สาม คือ ใหมีการจัดทําฐานขอมูลการวิจัยของโครงการ BRT เพ่ือพัฒนาไปสูการ
ประยุกตใชความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับงานวิจัยดานอื่นๆ โดยเริ่มจากโครงการ

ของนักศึกษาที่ดําเนินการเสร็จแลวนํามาจัดทําในรูปแบบเว็บไซตเพ่ือใหงายตอการรวบรวมเปน

ฐานขอมูล สวนการดําเนินการจัดทําเว็บไซตอาจขออาสาสมัครจากนักศึกษา 

 ประการสุดทาย คือ ใหมีการจัดทําจดหมายขาวหรือวารสารของโครงการ BRT อยางเปน
ทางการ เพ่ือเผยแพรขาว งานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถามตอบปญหาและ

ประชาสัมพันธงานตางๆ ของโครงการ ทั้งน้ีอาจเริ่มทําจดหมายขาวควบคูไปกับเว็บไซตกอน 
นอกจากนี้โครงการ BRT ควรจัดทําวารสารทางวิชาการดานความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ
ไทย โดยอาจรวมมือกับมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานที่สนับสนุนการวิจัย เพ่ือดึงดูดความสนใจใน
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจากนักวิจัยตางๆ ทั่วโลก และที่สําคัญเพ่ือให
เปนเวทีเริ่มตนสําหรับนักวิจัยรุนใหมในการตีพิมพผลงานเผยแพร 

 นอกจากประเด็นที่แตละกลุมยอยชวยกันระดมความคิดเห็นแลว ที่ประชุมยังมีขอเสนอ

เพ่ิมเติมในการจัดการประชุมประจําปโครงการ BRT โดยเปดกวางใหผูที่สนใจดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพจากสาขาตางๆ เขารวมประชุมมากขึ้น ทั้งน้ีควรประชาสัมพันธใหแพรหลายและในการ
ประชุมควรเนนการเสนอผลงานของนักศึกษาและนักวิจัยรุนใหมในรูปแบบการบรรยายใหมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ควรเพิ่มกลุมยอยและชวงเวลาในการประชุมใหมากขึ้น เพ่ือใหเกิดความเขาใจ และ
การรวมมือกัน รวมทั้งยังทําใหการอภิปรายทิศทางการวิจัยของแตละกลุมเดนชัดขึ้น และเวลาในการ
ประชุมกลุมยอยไมควรจัดซอนทับกันเพื่อใหผูเขาประชุมสามารถเขารวมไดหลายกิจกรรม สวนการจัด
กิจกรรมระหวางนักศึกษา อาจารย ผูรวมประชุม ฝายบริหาร และฝายเลขานุการโครงการ BRT เปน
กิจกรรมที่ชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีในที่ประชุม นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินการของโครงการ 
BRT  

******************************************* 



 

 โครงการ BRT ไดจัดใหมีการประชุมวิชาการดานความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบ
การประชุมกลุมยอย 6 กลุม ไดแก กลุมสาหรายและแพลงกตอน, กลุมจุลินทรียและไลเคน, กลุมพืช
และภูมิปญญาทองถิ่น, กลุมสัตวและนิเวศวิทยา, กลุมทรัพยากรพันธุกรรมและการใชประโยชน และ
กลุมการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือใหนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย และนักศึกษา
จากสถาบันวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตลอดจนองคกรเอกชนทั่วประเทศที่สนใจและหวงใยใน
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของชาติมารวมประชุมระดมความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับ

ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการวิจัยในแตละกลุม ตลอดจนการแกไขและแนวทางการวิจัยใน

อนาคต ผลการประชุมในแตละกลุมพอสรุปได ดังน้ี  
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บางแสน ชลบุรี 20131 

กอนที่จะมีการประชุมกลุมยอยอยางเปนทางการ ทางชมรมสาหรายและแพลงกตอนแหง

ประเทศไทยไดจัดใหมีกิจกรรมชื่อ "สานสัมพันธชมรมสาหรายและแพลงกตอน" ขึ้น เพ่ือใหสมาชิก

ชมรมและผูสนใจไดทําความรูจักกัน และเตรียมการสําหรับการประชุมกลุมยอยที่จะมีขึ้น โดยไดมี

การอภิปรายถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากวิธีการเก็บตัวอยาง และมีความเห็นตรงกันวาควรตองพยายาม

แกปญหาดังกลาวในโอกาสตอไป 

การประชุมกลุมยอยสาหรายและแพลงกตอนในวันที่ 10 ตุลาคม 2544 ไดมีการอภิปราย
ตามแนวทางและการจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัย การผลิตบุคลากรรุนใหม และความรวมมือใน
การทําวิจัยที่โครงการ BRT กําหนด  

สรวิศ เผาทองศุข: ผมไดสรุปผลจากการประชุมเมื่อปที่แลวในมุมมองของกลุมสาหรายและแพลงก
ตอน แนวทางหนึ่งคืออยากใหมีการรวมตัวกันของกลุมนักวิจัย ซึ่งทางกลุมยอยสาหรายและ
แพลงกตอนก็ตอบสนองความตองการของโครงการ BRT และก็เปนความตองการของพวก
เราเองดวย เราจึงจัดใหมีชมรมขึ้นเพ่ือติดตอประสานงาน และแลกเปลี่ยนเอกสารงานวิจัย ซึ่ง
อนาคตเราตองชวยเหลือกันใหมากขึ้น เราพยายามจัดการประชุมเฉพาะกลุมของสาหรายและ
แพลงกตอนทุกป ในอนาคตเรามองวาจุดออนของชมรม คือ ไมมีการดําเนินงานในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ (reference collection) ดังน้ัน ตัวอยางที่เราจําแนกชนิดแลวจึงไมมีการเก็บรักษา
อยางดีพอ เมื่อมีปญหาทําใหเราตองเดินทางไปดูตัวอยางที่ตางประเทศ ซึ่งเรื่องน้ีประเทศไทย
ควรจะหาทางดําเนินการแกไข นอกจากนี้ ทางชมรมยังสนับสนุนใหมีโครงการฐานขอมูลเพื่อ
เก็บขอมูลที่ไดศึกษามา ซึ่งเปนโครงการที่คอนขางใหญและซับซอน อยางไรก็ตาม เราตองคิด
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หาวิธีที่ทําใหโครงการเกิดขึ้น สวนโครงการฝกอบรม ทางโครงการ BRT พรอมที่จะใหการ
สนับสนุน และเราสามารถเสนอไดวาอยากใหมีโครงการฝกอบรมทางดานใด หรืองานใดที่
เกี่ยวกับสาหรายและแพลงกตอน ซึ่งหากทําใหเปนการอบรมแบบกาวหนา (advance 
training) หรือศึกษาใหลึกลงไปไดก็จะเปนการดี แลวจัดทําเปนชุดโครงการวิจัย ซึ่งโครงการ 
BRT อยากใหเราคุยกันเกี่ยวกับแนวทางการวิจัย และการจัดลําดับความสําคัญของการวิจัย 
แตที่สําคัญคือตองชวยกันทํา และอยากใหทุกทานมีสวนรวม ไมใชเพียงเสนอขึ้นมาเฉยๆ 

กิจกรรมตางๆ ที่ทางชมรมดําเนินการจะเปนการแกไขขอบกพรองที่เราไดรับทราบ

จากการประชุมที่ผานมา ไดแก การจัดทําจดหมายขาวสงถึงสมาชิกจํานวน 4 ฉบับตอป ซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ BRT และไดรับเงินสํารองจายจากประธานชมรม กิจกรรม
อีกอยางหนึ่ง คือ การจัดทําเว็บไซต ซึ่งเปดโอกาสใหผูสนใจจากภายนอกสามารถเขามาดูได 
โดยขณะนี้ยังอยูในชวงของการปรับปรุง นอกจากนี้ ทางชมรมยังไดจัดใหมีการประชุม

ประจําป เพ่ือแนะนําตัวและแนะนํากิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นใหมในแตละป ซึ่งตรงนี้จะชวยใน
เรื่องความรวมมือของการวิจัยได สวนในป พ.ศ. 2544 และ 2545 ทางชมรมวางแผนที่จะทํา
จดหมายขาวประมาณ 4 ฉบับตอป โดยมีกําหนดเวลาออกไมแนนอนขึ้นอยูกับเรื่องในฉบับ 
หรือจํานวนเรื่อง ซึ่งถามีจํานวนมากก็สามารถออกไดมากกวา 4 ฉบับ โดยในฉบับแรกๆ 
ทางฝายเลขานุการเปนผูจัดทําให แตฉบับหลังๆ เริ่มมีสมาชิกเขามาชวย เพราะเราอยาก
เห็นสมาชิกทุกคนมีสวนรวม ซึ่งในฉบับหลังๆ น้ีจะมีงานวิจัยที่ตีพิมพ ซึ่งเราจะทําการ

เผยแพรวิทยานิพนธของนักศึกษาในกลุมของทาน เมื่อยอนกลับมาเปดดูจดหมายขาวจะ

ทราบวาในปที่แลวมีปญหาพิเศษทางดานสาหรายเรื่องใดบาง มีการตีพิมพในวารสารใด มี
รายงานเรื่องใดบาง ซึ่งเอกสารเหลาน้ีในประเทศไทยคอนขางหายาก หรือถาทานไปประชุม
ที่ใดก็สามารสงอีเมลมาใหเราวาการประชุมน้ันมีอะไรนาสนใจบาง ซึ่งจะเปนชองทางใหเรา
รวมมือกันได ผมจะพยายามปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตใหทันสมัย และเพิ่มเติมบทความจาก
สมาชิก และการประชุมในป พ.ศ. 2545 ผมจะพยายามเนนใหมีการจัดประชุมเต็มวัน และ
หาความเปนไปไดในการจัดทําหนังสือภาพดานสาหราย ซึ่งทางโครงการ BRT แนะนําวา
เรานาจะจัดทํา ซึ่งเรากําลังตัดสินใจวาจะมีการแบงสวนเปนหนังสือที่มีประโยชนสําหรับ

นักเรียนมัธยม นักศึกษาปริญญาตรี หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในระดับมัธยมคูมือวิชา

วิทยาศาสตรบอกวาใหนักเรียนตักนํ้าตามบอมาสองกลองจุลทรรศนและบันทึกชนิดของ

สาหรายที่พบ ปญหาที่เกิดขึ้นคือ เขาไมรูจักวาคือสาหรายอะไร เน่ืองจากไมมีคูมือที่มี

รายละเอียดในระดับพอสมควรมาชวย ทั้งที่เปนชนิดที่พบไดทั่วไป ทําใหสิ่งมีชีวิตในกลุม

สาหรายและแพลงกตอนถูกมองขาม ซึ่งถาใครสนใจใหมาคุยกับผมเพื่อแบงงานกัน โดยที่เรา
ตองทําเปนโครงการเสนอโครงการ BRT เพ่ือจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ นอกจากนี้ 
เรื่องกิจกรรมอื่นๆ อยากใหสมาชิกบอกความตองการมาวาอยากทํากิจกรรมใด 

ในสวนของเว็บไซตของชมรม ในหนาหลักจะบอกวามีอะไรบางในเว็บไซตน้ี ซึ่งเรา

พยายามจะเพิ่มสวนของบทความ และเอกสารงานวิจัย เชน มีการแนะนําหนังสือหรือ
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เอกสารเกี่ยวกับสาหรายที่เปนภาษาไทย ถาใครทําหนังสือหรือเอกสารการสอนเกี่ยวกับ

เรื่องน้ีใหสงมาที่เรา และเราจะนําไปเผยแพรผานทางเว็บไซต สวนหนังสือภาษาอังกฤษมี
เผยแพรไวบางแตยังนอย นอกจากนี้ยังมีรายชื่องานวิจัยเกี่ยวกับสาหรายในประเทศไทย ซึ่ง
แบงเปนดานสิ่งแวดลอม สารเคมี สัตวนํ้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังไดทยอยจัดทําสารบัญใน

วารสารนานาชาติทางสาหราย เน่ืองจากมีวารสารบางเลมที่เราสามารถหาสารบัญมาลงให
ได เชน European Journal of Phycology, Aquatic Botany และ Journal of Applied 
Phycology ซึ่งเรากําลังหาความรวมจากสมาชิกที่รับวารสาร เพ่ือขอนําสารบัญมาลงใน

เว็บไซต สวนบทความเอกสารงานวิจัยที่เปนสวนหลักในขณะนี้ยังมีจํานวนนอย และกําลังรอ
สมาชิกสงเอกสารบทความเขามา นอกจากนี้ยังมีสวนที่แนะนําสมาชิกและหองปฏิบัติการ 
จดหมายขาวของชมรมฉบับยอนหลัง รายละเอียดขาวการประชุมวิชาการ สวนการเชื่อมโยง
ไปยังตางประเทศเกี่ยวกับ Culture collection ยังทําไดไมมาก ซึ่งผมกําลังหาวิธีและกําลัง
ปรับปรุงอยู  

กาญจนภาชน ลิ่วมโนมนต: เราแบงกลุมสาหรายและแพลงกตอนออกเปน 3 กลุมยอย คือ สาหราย
ทะเล แพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว ในสวนของสาหรายทะเลไมคอยมีคนขอ

โครงการ ไมทราบวาเปนเพราะสาเหตุใด มีหลายคนบอกวายาก ซึ่งอาจจะยากตอนที่ตองลง
นํ้าไปเก็บตัวอยาง หรือไปเก็บแลวไมไดตัวอยางเพราะมันไมมีทั้งป จึงทําใหคนที่ขอ

โครงการวิจัยไปแลวตองเสียเวลา แตในสวนของอนุกรมวิธานถาไดรับการฝกก็คงจะทําได 
เน่ืองจากขณะนี้ยังมีตัวอยางเก็บไวมาก รอแตคนมาทํา เพราะคิดวาคงจะไดบันทึกใหม 
(new record) อีกหลายตัวอยาง  

ประโยชนและความสําคัญของสาหรายมีดังน้ี คือ ประโยชนประการแรก สาหรายน้ํา
จืดและสาหรายทะเลใชเปนอาหารของคน ทั้งอาหารทั่วไปและอาหารเพื่อสุขภาพ ประการที่
สอง นํามาทําเปนอาหารสัตว เชน ใชสาหรายทะเลเลี้ยงหอยเปาฮื้อ ซึ่งขณะนี้ไมสามารถหา
สาหรายมาเลี้ยงหอยเปาฮื้อไดอยางเพียงพอ ดังน้ัน ถาสามารถเพาะเลี้ยงไดก็จะชวย

แกปญหานี้ได นอกจากนี้ยังใชทําปุย ใชเปนยารักษาโรคก็มีคนเริ่มทํากันมาก ทั้งเปนยา
โดยตรงและสกัดเปนสารที่ใชประโยชนในทางยา สาหรายทะเลหลายชนิดสามารถนํามาใช
ปรับปรุงคุณภาพน้ําจากการเลี้ยงสัตวนํ้าได และบางชนิดยังสามารถนําไปใชประโยชนอื่นตอ
ได ประโยชนประการที่สามคือ ใชสกัดสารที่มีคุณคาหรือมีประโยชนทางเศรษฐกิจ เชน วุน 
คารราจีแนน แอลจีเนต ซึ่งแตละปมีการนําเขามามาก สารที่สกัดได เชน พวกไฟโค

คอลลอยด คารราจีแนน แอลจีเนต นอกจากนี้ยังมีพวก Pigment ตางๆ เชน ไฟโคอิลิทริน 
ไฟโคไซยานิน ซึ่งนํามาใชเปนสีผสมอาหาร นอกจากนี้นําแคโรทีนอยด เบตา-คาโรทีน และ 
แซนโทฟลมาใชในดานสุขภาพ และยังมีสารพวกกรดไขมันและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่ง
สารเคมีที่มีประโยชนเหลาน้ีบางชนิดไดจากสาหรายน้ําจืด บางชนิดไดจากสาหรายทะเล  

ตัวอยางสาหรายทะเลที่เปนอาหารคน ไดแก สาหรายชอพริกไทย (Caulerpa 
lentillifera) สาหรายผมนาง (G. fisheri) สาหรายผมนาง (G. tenuistipitata) สาหรายเขา
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กวาง (G. changii)สาหรายขอ (G. salicornia) สาหรายหนาม (Acanthophora spicifera) 
สายใบ (Porphyra) สาหรายที่เปนอาหารสัตวนํ้า โดยเฉพาะหอยเปาฮื้อ ไดแก สาหรายวุน 
(Gracillaria spp.) สาหรายหนาม (Acanthophora spicifera) เผว (Ulva reticulata) สาหราย
ที่ใชสกัดวุน ไดแก สาหรายผมนาง สาหรายที่ใชปรับปรุงคุณภาพน้ํา เชน C. lentillifera, 
Ulva reticulata, Gracillaria spp. และ Acanthophora spicifera ซึ่งยังสามารถนํามาสกัด
คารราจีแนนตอไดอีก 

สรุปวามีสาหรายประมาณ 10 ชนิดที่นาจะทําการศึกษาเรงดวน สาหรายเกือบทุกตัว 
ยกเวนสายใบ ใชปรับปรุงคุณภาพน้ําไดทั้งสิ้น สวนสายใบมีราคาแพง จึงนาจะเพาะเลี้ยงใหได 
มีสาหรายบางตัวที่นาจะใชสกัดคารราจีแนน (Euchema) ซึ่งไมมีในบานเรา แตที่ประเทศ 
ฟลิปปนสมีเพาะเลี้ยงไวมาก ซึ่งเราไมควรแขงกับเขา แตนาจะใชตัวอื่นทดแทน บานเรายังไม
มีโรงงานสกัดคารราจีแนน แตเคยมีเอกชนนํามาจากประเทศจีนและเพาะเลี้ยงที่จังหวัด

ระนอง แตไมมีขายในประเทศไทย ตอมานํามาขายเปนอาหารที่รานอาหาร เมื่อคนที่นําเขา
มาเสียชีวิตไปจึงไมมีคนทําตอ ซึ่งปจจุบันน้ีทางกรมประมงกําลังทดลองเลี้ยงอยู ซึ่งคารรา

จีแนนตองการน้ําทะเลที่ใส ตางจากกราซิลาเรีย (Gracilaria) ที่ทนความเค็มไดกวาง ไมเค็ม
จัด ดังน้ัน นํ้าที่เหลือจากการเลี้ยงกุงหรือสัตวนํ้าอื่นๆ สามารถนํามาเลี้ยงกราซิลาเรียเพื่อ
สกัดวุนได และเนื่องจากกราซิลาเรียมีความสามารถในการดูดซับสารในปริมาณที่คอนขางสูง
จึงใชปรับปรุงคุณภาพน้ําได กราซิลาเรียจึงเปนสาหรายตัวแรกที่ควรเพาะเลี้ยง เพราะมี

การศึกษาชนิดและนิเวศวิทยาของมันมาคอนขางมากแลว สวนทางอนุกรมวิธานยังมีงานให
ทําอีกมาก ตองการตัวแทนในภาคตางๆ มาชวยเก็บตัวอยาง ซึ่งเรามีเอกสารชวยในการ

วิเคราะหจํานวนมากแลว 

ลัดดา วงศรัตน: ขอแนะนําหองปฏิบัติการชั้น 5 ตึกเกา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมี
เครื่องมือที่มีคุณภาพพอสมควร มีเอกสารอางอิงกลุมสาหรายสีเขียวและ Chromophyta อยู
มาก และพยายามสะสมใหมากขึ้น เดิมเราสอนวิชาแพลงกตอนทุกกลุม ทั้งนํ้าจืดและน้ําเค็ม 
แตมีนักศึกษาเรียนไมมากเพราะเนื้อหายาก นักศึกษาหลายคนไมขอทุนจากโครงการ BRT 
เน่ืองจากตองมีภาระผูกพันและตองมีรายงานมากมาย จึงขอใชทุนสวนตัวซึ่งอาจไดรับการ

สนับสนุนจากกรมประมงบาง ที่หองปฏิบัติการไดรวบรวมหนังสือทางดานแพลงกตอนวิทยาไว
มาก สวนวารสารมีนอยเพราะถูกตัดงบประมาณเนื่องจากมีคนใชนอย แตตอนนี้เห็นมีเอกสาร
แนะนําหองปฏิบัติการตางๆ จึงหายหวง และขอชมเชยนักศึกษาหลายคนมีศักยภาพที่ดีมาก  

เรื่องแพลงกตอนน้ําจืด อยากใหมีขอมูลพ้ืนฐานของกลุม Chlorophyta และ 
Chromophyta ของทุกจังหวัด เพ่ือสรุปทําคีย (key) ของประเทศไทย แตบางกลุมตองจําแนก
จากตัวอยางที่มีชีวิต เชน พวก Volvocales และอาจตองมีการเพาะเลี้ยงเพ่ือยืนยันชนิด ทํา
ใหจําเปนตองมีความชํานาญในการเลี้ยง และมีการดูตัวอยางในขณะที่มีชีวิต นอกจากนี้ได
อะตอมน้ําจืด โดยเฉพาะ planktonic form ตองทํา permanent slide และหา mounting 
media ทําใหทําไดยาก แตกลุมน้ีมีนอย พบเฉพาะในแมนํ้าและลําธาร สวนกลุมไดโนแฟล
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กเจลเลตในน้ําจืดน้ันพบนอย ไมเหมือนในทะเลที่พบมาก สําหรับแพลงกตอนน้ําเค็ม มีสอง
กลุมที่ควรมีการศึกษาเปนพิเศษ แตก็มีคนทําไวแลวพอสมควร ไดอะตอมและไดโนแฟล

กเจลเลตทะเลก็มีคนจากกรมประมงและมหาวิทยาลัยทําไวมาก ตองการเห็นวิทยานิพนธ

ทาง marine zooplankton เกือบทุกกลุม ซึ่งขณะนี้เรามีบัญชีตรวจสอบ (checklist) อยูแต
ไมใชระดับชนิด (species) ขณะนี้มีคุณนิตยา วุฒิเจริญมงคล ทํา planktonic hydrozoa และ
คุณนนทิวิชญ ตัณฑวณิช ลูกศิษยอาจารยอัจฉราภรณทําแมงกะพรุน แตพวก tunicate ก็
นาจะมีคนมาชวยทํา และคงอีกนานกวาจะมีบัญชีตรวจสอบของแพลงกตอนในประเทศไทย
ที่สมบูรณ สวนแพลงกตอนในลําธารจะเปนกึ่ง planktonnic และ benthic ตองขอฝาก

นักศึกษาในภูมิภาคชวยมาทํากลุมแพลงกตอนชั่วคราวบาง ซึ่งพวกนี้โดยปกติจะเกาะติด แต
เมื่อลากดวยถุงเก็บแพลงกตอนก็จะหลุดออกมา 

ละออศรี เสนาะเมือง: ยังมีความจําเปนที่จะตองทํารายชื่อชนิด (species list) ของแพลงกตอนน้ําจืด 
เพราะขณะนี้เราพบชนิดใหม (new species) เพ่ิมขึ้นตลอดเวลา และยังมีแหลงนํ้าอีกมากที่
ยังไมไดสํารวจ งานที่สําคัญอีกประการหนึ่งคืองานที่นําไปสูการใชประโยชน อยากให

โครงการที่ขอทุนจากโครงการ BRT ไดมองถึงการนําไปใชประโยชน เชน ใชเปนอาหาร 
หรือดัชนีวัดคุณภาพน้ํา ที่เราศึกษากลุมโรติเฟอร คลาโดเซอรา โคพีพอด และแฟรีชริมพ 
(ไรน้ํานางฟา) เราพบวาโรติเฟอรนาจะใชเปนดัชนีวัดคุณภาพน้ําได แตเราไมสามารถใช

รายชื่อชนิดของตางประเทศได เรามีขอมูลในขณะนี้อยูพอสมควรแตคงตองทําตอไปอีก

ประมาณ 5 ป จึงจะยืนยันได โดยมากกลุมเราเก็บขอมูลทางภาคอีสาน และกําลังขยาย
ออกไปทางภาคเหนือ เพ่ือใหไดขอมูลที่จะมาทําคียของประเทศไทย ทั้งกลุมแพลงกตอนพืช 
และแพลงกตอนสัตว สวนขอมูลทางภาคตะวันออกยังมีนอยมาก  

หองปฏิบัติการของเรามีการเลี้ยงไรน้ํานางฟา ซึ่งเปนชนิดใหมและพบเฉพาะใน

ประเทศไทย เราพบวามีวงจรชีวิตที่สั้นประมาณ 10-15 วัน มีอัตราฟก 90 เปอรเซ็นต ตัว
เมีย 1 ตัวสามารถมีไขไดถึงประมาณ 5,000 ฟอง ซึ่งเรานาจะนํามาใชทดแทนอารทีเมียได 
อาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเสนอวาเรานาจะมีการเลี้ยงโรติเฟอร หรือโคพีพอด ไรน้ํา
นางฟานอกจากจะนําไปใชประโยชนเปนอาหารแลว ซึ่งคนอีสานและในประเทศลาวก็นํามา
รับประทานกัน โคพีพอดที่เขาเอามาทําเปนอาหารนี้เรียกวา ปลาขยอง ซึ่งเขาเขาใจวาเปน
ปลา แตจริงๆ แลวคือ โคพีพอด เขาเอามาทําเหมือนกุงจอม คือใสเกลือแลวใสในกระบอก
ไมไผ ขายในตลาดราคา 4,000 กีบ พบเฉพาะบางพื้นที่เทาน้ัน ซึ่งชาวแคนาดาที่เขียน
รายงานนี้ไว มีความเชี่ยวชาญทางดานปลา แตไมมีความเขาใจดานแพลงกตอน จึงยัง

จําแนกจีนัสไมได แตเขาบอกวาทุกปจะมีจะมีการสงขายไปยังจังหวัดอื่นๆ ในประเทศลาว 
จัดไดวาเปนสัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอยางหนึ่ง ซึ่งชาวแคนาดาเขาเขียนไววาเปน
สัตวประจําทองถิ่น (Endemic) ของประเทศลาว จึงคิดไววาชวงหนารอนนี้เราจะไปเก็บปลา
ขยอง ซึ่งเขาบอกวามันจะอยูในหนาแลง คิดวาปหนาอาจจะมีอะไรดีๆ มาเลาสูกันฟง อันน้ีก็
เปนประโยชนอยางหนึ่งซึ่งนาจะสนับสนุนใหมีการศึกษาตอไป  
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นอกจากเรื่องพ้ืนที่ศึกษาแลว ยังมีกลุมแพลงกตอนสัตวหลายกลุมที่ยังไมมีการศึกษา 
เชน ออสตราคอด ซึ่งจากการเก็บตัวอยางเราพบมากพอสมควร บางชนิดมีเปลือกหนา 
ลวดลายสวยงาม เปลือกมีไคติน ชนิดที่มีไคตินมากอาจจะเพาะเลี้ยงเพ่ือสกัดไคโตซาน ซึ่งมี
ประโยชนทั้งในดานยา เครื่องสําอาง และอาหารเสริม พวกออสตราคอดนั้นคอนขางทน 
สามารถเก็บตัวอยางนํ้าได 2-3 วัน โดยไมตาย 

สําหรับการผลิตบุคลากรรุนใหมยังมีความจําเปน โดยเฉพาะบุคลากรทางดานแพลงก
ตอนสัตว จึงอยากเชิญชวนใหมาศึกษาแพลงกตอนสัตวกันมากขึ้น โดยขอใหมีวิญญาณเปน
นักอนุกรมวิธาน หรือเปนนักวิทยาศาสตร ซึ่งเรื่องน้ีจะสั่งสอนหรือบอกใหทํากันไมได เชน มี
ลูกศิษยที่บังเอิญไปเก็บตัวอยางได new species ของโคพีพอดที่จังหวัดชุมพร จึงบอกใหเขา
ศึกษา แตเขาไมไดทําอะไร หลังจากนั้นประมาณ 1 ป ดิฉันจึงไปเก็บตัวอยางดวยตนเอง แต
พบวาแหลงนํ้ามีสาหรายเพิ่มขึ้น และไมพบโคพิพอดตัวน้ัน ซึ่งถาเปนคนที่มีวิญญาณก็นาจะ
ไปนานแลว 

เรื่องความรวมมือในการทํางานวิจัย ทางกลุมขอนแกนมีความยินดีรวมมือกับทุกทาน 
เชน เรื่องการวิจัยโดยเนนพ้ืนที่ (area-based) นาจะมีแหลงนํ้าที่เราทํารวมกันได เชน ที่
กุดทิง ซึ่งตอนเก็บตัวอยางมีสาหรายมากมาย นาจะมีอาจารยลัดดา วงศรัตน หรืออาจารย
ยุวดี พีรพรพิศาล มารวมทํา อีกแหงหน่ึงคือบึงโขงหลง ที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งอยูหางจาก
กุดทิงพอสมควร มีโรติเฟอรอาจจะถึง 200 ชนิด อยากใหเปนพื้นที่ชุมนํ้าอนุรักษของประเทศ
ไทย และอยากเชิญชวนกลุมวิจัยทางดานสาหรายมาเก็บตัวอยางไปพรอมๆ กัน 

ปจจุบันหองปฏิบัติการของเรามีนักศึกษาปริญญาโท 7-8 คน และปริญญาเอก 5 คน 
โดยแบงเปน 4 กลุมวิจัย มีเครื่องมือวัดคุณภาพน้ําภาคสนาม มีตูเลี้ยงแพลงกตอนที่ปรับ
อุณหภูมิได กลองจุลทรรศน และทํา permanent slide ของแพลงกตอนสัตวไวพอสมควร 
และมีหนังสือ symposium เรื่อง rotifer ที่จัดประชุมที่เมืองไทย โดยมีดิฉันเปนบรรณาธิการ 
และอาจจะมีราคาแพง ซึ่งถาหองสมุดสถาบันใดสนใจซื้อไวก็จะไดราคาพิเศษ 

กาญจนภาชน ลิ่วมโนมนต: สาหรายชอพริกไทย (Caulerpa lentillifera) ปจจุบันนิยมนํามาเลี้ยงเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา และสามารถนํามาทานได พบขึ้นในธรรมชาติที่เกาะกระดาด จังหวัด
ตราด ทางกรมประมงไดนําไปขยายพันธุ  เผว (Ulva reticulata) ซึ่งมีมากที่อาวปตตานี เปน
อาหารของหอยเปาฮื้อ และสามารถดูดซับสารอาหารไดเร็วมาก สาหรายไสไก 
(Enteromorpha intestinalis) สามารถเพาะเลี้ยงเปนอาหารคนและเปนอาหารหอยเปาฮื้อได 
สาหรายผมนาง (Gracilaria fisheri) แนะนําใหเลี้ยงเพ่ือสกัดวุน ใชเปนอาหารหอยเปาฮื้อ
และใชปรับปรุงคุณภาพน้ําได สาหรายเขากวาง (Gracilaria changii) อยากใหมีการศึกษา
กันตอไป  สวน Porphyra หรือจีไฉ สามารถนํามาทานได และหากเพาะเลี้ยงไดก็จะเปน
สาหรายเศรษฐกิจตัวหน่ึง 
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สนิท อักษรแกว: ผมคิดวาการรวมกลุมเชนน้ีมีประโยชน อยากใหความรูไมอยูเฉพาะในกลุมพวกเรา 
ผมจบปริญญาเอกทางดานปาชายเลนเมื่อป พ.ศ. 2519 ซึ่งตอนนั้นยังไมมีใครทราบเรื่องปา
ชายเลนเทาใดนัก ผมจึงรวมมือกับศาสตราจารยสงา สรรพศรี จัดการประชุมระบบนิเวศปา
ชายเลนครั้งที่ 1 ที่ศูนยชีววิทยาทางทะเล จังหวัดภูเก็ต มีผูเขารวมทั้งไทยและเทศกวา 400 
คน ตอมาไดทุนวิจัยจากองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
(UNESCO) จํานวน 120 ลานบาท จากการเริ่มตนน้ี ผมจึงอยากใหกลุมสาหรายและแพลงก
ตอนทําเรื่องการประชุมแพลงกตอนและสาหรายแหงชาติครั้งที่ 1 ซึ่งอาจารยกาญจนภาชน 
นาจะเปนผูกระตุนใหเกิดขึ้นได เพ่ือใหคนทั่วไปไดรูจัก ทั้งระดับรัฐบาล องคกร และเอกชน 
ผมเช่ือวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นาจะมาเปนประธานเปดพิธีได สมาคมปาชายเลน
นานาชาติไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุน และมีประเทศกลุมตางๆ ทั่วโลกมารวมจัดทํา
เว็บไซตแสดงเรื่องนี้กัน ผมไมอยากใหเรื่องสาหรายและแพลงกตอนรูเฉพาะในกลุมของเรา 
แตอยากใหมันดัง เราจะจัดใหใหญและพรอมจริงๆ โดยเชิญผูเชี่ยวชาญมาจากตางประเทศ ซึ่ง
อาจารยในที่น้ีนาจะเปนแกนนําได 

อาภารัตน มหาขันธ: ถามีการจัดประชุมน้ีขึ้น ทางศูนยจุลินทรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ยินดีเปนฝายเลขานุการให 

ยุวดี พีรพรพิศาล: คิดวานาจะเปนไปไดถาเรารวมมือกันจริงๆ ทางทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม (มช.) 
ยินดีชวย แตนาจะจัดในระดับชาติกอนจะดีหรือไม 

เรื่องสาหรายทะเลมีขาวการบลูมของสาหรายที่ชาวบานเรียกวา สาหรายหนังหมา ที่
มาบตาพุด ซึ่งเราไมแนใจวาเปนตัวใด แตไมใชการบลูม (bloom) แตเพราะน้ําเนาเสียมันจึง
ตาย เมื่อลอยมาติดชายหาดจึงสงกลิ่นเหม็น เมื่อโดนแลวมีอาการคัน ชาวบานจึงคิดวาเปน
สาหรายพิษ ความจริงดิฉันอยากทําวิจัยสาหรายทะเลแตเราอยูไกลถึงจังหวัดเชียงใหม แต
ยังรอการฝกอบรมสาหรายทะเลในภาคฤดูรอน ซึ่งเรายินดีชวยเหลือ 

ในสวนของงานวิจัยทางสาหราย นักศึกษาจากสถาบันราชภัฎที่ยังไมมีหัวขอนาจะเริ่ม
ศึกษาจากแพลงกตอน เพราะมีความสวยงาม และศึกษาไมลึกถึงระดับชนิดได นอกจากนี้ 
การศึกษารวมไปกับคุณภาพน้ําก็นาสนใจ เรามีคณะวิจัยกลุมใหญพอสมควรที่ทําเรื่องน้ี 
รวมทั้งเรื่องแพลงกตอนพิษ ที่มีบลูมอยูอีกหลายพื้นที่ นาจะมีคนศึกษาใหมากขึ้น อาจารยอาภา
รัตนและดิฉันชวยดูแลใหได สวน macroalgae ในน้ําจืด ไดแก เทา (Spirogyra) และไก 
(Cladophora) ยังไมมีกลุมที่จะศึกษาเรื่องน้ีอยางจริงจัง ทาง มช. อยากศึกษาในลํานํ้าไหล 
แมวาจะจําแนกชนิดยากแตก็นาสนใจ และนําไปสูอุตสาหกรรมได เชน สาหรายไก ที่สถาบัน
ราชภัฎเชียงราย และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจังหวัดนานกําลังทําเรื่องการแปรรูป โดย
ให มช. ชวยจําแนก สวนชนิดที่เปนดัชนีวัดคุณภาพน้ําคือกลุมสาหรายสีแดงในน้ําจืด ซึ่งที่
ตนนํ้าในจังหวัดนาน และทองผาภูมิ ยังมีสาหรายสีแดงรอการจําแนกอยู  
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ขอแนะนําหองปฏิบัติการวิจัยจาก http://members.thaicentral.com/algal ซึ่งเราเนน
เรื่องอนุกรมวิธาน และการนําไปใชใหเกิดประโยชนทางสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม และ

การแพทย เชน การนําสาหรายไกมาทําเปนอาหาร โดยศึกษาใหลึกกวาที่จังหวัดเชียงราย
หรือนาน ที่หองปฏิบัติการเรามีเอกสารอยูพอสมควร แตยังไมคอยพบ new species 
ในขณะนี้มีนักศึกษาปริญญาเอกกําลังทําดัชนี (index) โดยใชไดอะตอมเปนดัชนีบงช้ี

คุณภาพน้ําของลํานํ้าแมสาย และเมื่อไมนานมานี้ไดไปสํารวจลํานํ้านานพบวา ที่หาดผาผล 
ใน 1 ตารางเมตร มีสาหรายไก ลอน สาหรายสีแดง และสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินจํานวน
มาก และคิดวาเปนการศึกษาโดยเนนพ้ืนที่ (area-based) ที่คอนขางดี แตเรายังไมมีผูชํานาญ
ทางแพลงกตอนสัตว ถาทางขอนแกนมาทํารวมดวยก็ยินดี และเรายินดีที่จะไปศึกษาที่อีสาน
ดวยเชนกัน 

ตางประเทศนําสายใบมาบรรจุซองขาย ซึ่งเรานาจะเอาสาหรายของเรามาทําได และ
เราพบ "ลอน" (Nostochopsis) ที่เปนสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินกอนใหญมากที่จังหวัดนาน 
ซึ่งทําเปนยาแกรอนใน เปนภูมิปญญาที่นาจะทําอะไรได จึงมีอาจารยจากคณะแพทยมา

ศึกษาเพื่อใชเปนยา หรือสารเพิ่มภูมิคุมกัน ตอนนี้เรามีสถาบันราชภัฎอุตรดิตถและสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดนาน มารวมกันศึกษา และเราไดมีสวนรวมในโครงการทองผา
ภูมิดวย นอกจากนี้ เรายังศึกษาสาหรายในน้ําพุรอน ซึ่งมีคุณคามาก การเก็บรวบรวมสาย
พันธุเราทําไดระดับหนึ่ง และกําลังนํามาศึกษาวิธีใชใหเกิดประโยชน เราขออาจารยทาน

อื่นๆ มาชวยกันทํา ถาทานใดอยูใกลแหลงนํ้าพุรอน เรามีเอกสารที่จะชวยทานได ที่กลุมเรา
จะใหนักศึกษาปริญญาตรีที่เริ่มเขามารวมทําวิจัยไดทําแพลงกตอนพืชกอนทําตัวอื่นๆ เพราะ
มันสนุกและสวยงาม โดยเฉพาะ Pediastrum คงทําใหนักศึกษาสนใจมากทีเดียว นอกจากนี้ 
เรายังชวยมหาวิทยาลัยแมโจที่ไดทุนทําโครงการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสไปรูลินาสู

ชาวบาน มีการจัดทําหนังสือสไปรูลินา และหนังสือเรื่องสาหรายพิษที่เราจัดทําขึ้น  

ในสวนของวารสาร ขอแนะนําวารสาร Journal of Natural History Bulletin of the 
Siam Society ที่เปนวารสารที่มีคุณภาพในเมืองไทย และเปนที่ยอมรับในตางประเทศ ซึ่ง
นาจะเปนแหลงตีพิมพผลงานวิจัยไดอีกแหงหน่ึง ขณะนี้เรากําลังใหเด็กชวยพิมพเน้ือหาใน

วารสารที่เรามี เพ่ือลงในเว็บไซตของชมรมสาหราย และจะพยายามใหมีการแลกเปลี่ยน

เอกสารวิจัยกันใหมากขึ้น เรามีความสัมพันธกับสถาบันราชภัฎมาก ซึ่งโครงการ BRT สนใจ
ที่จะใหสถาบันราชภัฎทํางานรวมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งนาจะมีความเปนไปไดสูงมากในกลุม
ของแพลงกตอน คนตางประเทศก็สนใจอยากเปนสมาชิกชมรมสาหรายเชนกัน สวน

ขอเสนอแนะอื่นๆ เชน มีนักศึกษาที่อยากมารวมประชุมกลุมสาหราย แตเปนกลุมที่ไมไดรับ
ทุนจากโครงการ BRT จึงไมสามารถเขารวมได เราควรจะหาวิธีใหนักศึกษาเหลาน้ันไดมี
โอกาสมารวมประชุมหรือเสนอผลงานเพื่อใหเปนประสบการณ 

สรวิศ เผาทองศุข: ขณะนี้กลุมเรามีจํานวนพอสมควร และในอนาคตจะออกมาเปนการประชุมกลุม
สาหรายประจําปหรือเปลาคงตองดูจากทุกทานในที่น้ีวาจะทําอยางไร เพ่ือใหตอบสนอง
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ความตองการของโครงการ BRT เราคงตองหาแนวทางการจัดลําดับความสําคัญของการ

วิจัยโดยขอความคิดเห็นจากทุกทาน 

อัจฉราภรณ เปยมสมบูรณ: ในที่ประชุมกลุมยอยไดมีขอเสนอวาควรมีการจัดทําวิธีการมาตรฐาน
สําหรับการเก็บตัวอยางสาหรายและแพลงกตอน เน่ืองจากในขณะนี้มีอาจารยทั้งรุนใหม รุน
กลาง และอาวุโส และมีวิธีการใหมๆ เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งถาเราไมไดบันทึกไวมันก็จะหายไป เรา
จึงควรที่จะชวยแสดงความคิดเห็นกับทางโครงการ BRT ใหจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
เรื่องวิธีการเก็บตัวอยาง ตอนนี้เรามีคูมือการศึกษานํ้าเปลี่ยนสีในทะเล ซึ่งมีสวนที่เกี่ยวกับ
แพลงกตอนพืชอยูบาง แตเปนเฉพาะตัวที่เปนพิษ คงไมสามารถนํามาใชไดทุกรูปแบบ และ
ควรทําคูมือที่ใหรายละเอียดตามระดับความตองการ  

เยาวลักษณ อัมพรรัตน: หองปฏิบัติการที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีตัวอยาง (culture) สําหรับ
แบงปน และกําลังตองการนักศึกษาฝกงาน เน่ืองจากตอนนี้มีลูกศิษยอยูเพียงคนเดียว ทําให
งานการเลี้ยงสาหรายมีนอย หองปฏิบัติการของเราใหบริการตรวจสอบสาหรายที่ปนเปอน
ในน้ําด่ืมและน้ําใช สวนเรื่องแพลงกตอน อยากใหเปนโครงการเชิงธุรกิจ ทั้งแพลงกตอนพืช
และสัตว เชน ในจังหวัดสมุทรสาคร มีบอกุงรางประมาณ 5 หมื่นไร ซึ่งในบอ 5 ไร สามารถ
ผลิตโรติเฟอรและโคพีพอดไดประมาณ 150 กิโลกรัม และขายไดกิโลกรัมละ 600 บาท ซึ่งเปน
รายไดประมาณ 90,000 บาท ตอเดือน โดยมีความเสี่ยงนอยกวาการเลี้ยงกุง และเก็บเกี่ยวได
เปนระยะหลังจากปลอยน้ําลงบอ 7-10 วัน ซึ่งอาจจะตองลงทุนในสวนของถุงลากแพลงกตอน
กับคนลากอีกเล็กนอย ในอนาคตโครงการนี้อาจจะชวยกูชาติได จึงอยากหาแนวรวมที่มีบอกุง
รางใหรวมกันขอทุน และมาฝกอบรมนักวิชาการ ซึ่งในชวงแรกอาจใหบัณฑิตตกงานไปทําบอ
ตัวอยางสาธิตใหชาวบาน และใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบแพลงกตอนเปนระยะ 

ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร: ในหนวยวิจัยแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําไดแบงโครงการเปน 3 สวน สวน
แรก คือ โครงการสํารวจสาหรายในอุทยานแหงชาติเขตภาคเหนือ ซึ่งไดเขียนโครงการเพื่อ
ขออนุมัติกรมปาไมแลว สวนที่สองคือโครงการศึกษาสาหรายที่ผลิตสารที่ทําใหเกิดกลิ่น

โคลน (Geosmin) ในบอปลาในเขตภาคเหนือ ซึ่งจะมีประโยชนดานการประมง และอีกสวน
หน่ึงที่อยากทํามากและบรรจุเปนโครงการปริญญาเอก คือ โครงการศึกษาการสะสมสารพิษ
ที่อยูในสาหรายที่เปนอาหาร ซึ่งยังไมไดระบุจังหวัด แตอาจจะเปนจังหวัดในภาคเหนือสัก 8 
จังหวัด สวนวิทยานิพนธของนักศึกษาก็มีหลายเรื่อง เชน เรื่องสาหรายในน้ําเสีย สาหรายใน
นาขาว สาหรายในเขื่อนแมงัด N:P ratio ในสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน และสาหรายที่เขื่อน
แมเมาะ 

อาภารัตน มหาขันธ: ชมรมสาหรายเปนกลุมที่มีการรวมตัวได และเปนกัลยาณมิตรในการทํางาน
ทางดานนี้อยางจริงจัง เรื่องความสําคัญของการจัดลําดับการวิจัย จะเห็นวามีหลายแหงที่
สนใจการใชประโยชนนอกเหนือจากการทําอนุกรมวิธาน ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.) จะมีขอไดเปรียบคือเราจะทํา survey identification และ 
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culture collection บางสวนจะเอาเขาเปน List of culture และบางตัวก็จะนําเขาเปน bioassay 
มีการตรวจสอบ anti-microbial ขั้นตน โดยใช agar diffusion method ใชจุลินทรียพวก
แบคทีเรีย ยีสต หรือรา นอกจากนี้จะมีการใชสาหรายและอารทีเมียเปนตัวแทน screen หา
สารหลายๆ ชนิด เชน ยาฆาแมลง ยาฆาพยาธิในสัตว รวมทั้งเปนตัวแทนการทดสอบ 
cytotoxicity โดยปกติ วท. จะรับนักศึกษาฝกงานไมมากนัก แตภายใน 2 ปจะยายที่ทําการ
ไปอยูที่รังสิต คลอง 5 ทานที่สนใจสามารถสงลูกศิษยมาเรียนรูได เรื่องของสาหราย 
Cladophora ที่อาจารยยุวดีพูดถึง ที่ประเทศญี่ปุนมีพระราชบัญญัติคุมครองแลว จึงไม

สามารถนํามารับประทานไดแลว เรานาจะทําวิจัยการนําสาหรายนี้มาเปนอาหาร เชน ญ่ีปุน
นํามาทําเปนผงคลุกขาว แลวยังนํา Nostoc ที่มีศักยภาพในการยับยั้งมะเร็งลําไสและลดคลอ
เรสเตอรอลได มาทําเปนผลิตภัณฑขาย อยากใหทานที่สํารวจสาหรายมาแลวทํา collection 
ของตัวเอง เพราะเปนสิ่งที่ทําใหสามารถติดตอกับแหลงเงินทุนได โดยทําการเลี้ยงและสกัด
มาทดสอบพิษ ซึ่งจะเปนการอนุรักษสายพันธุ และเปนวัตถุดิบในการทําวิจัยในอนาคต 

สําหรับในกลุมของ ecology ที่มีความสําคัญ อยากใหทําตอไปเรื่อยๆ เพราะจากการ
ไปประชุมที่คุนหมิง ไดมีโอกาสไปทะเลสาบที่มีพ้ืนที่ 2,000 ตารางกิโลเมตร ปรากฏวามีการ 
บลูมของสาหรายพิษอยางหนาแนนทั้งที่เปนชวงหนาหนาว โดยมีอยูทุกตารางนิ้วถึง 106-108 
เซลลตอมิลลิลิตรในบางพื้นที่ ซึ่งทางรัฐบาลจีนไดใหงบประมาณมาวิจัยเพื่อการฟนฟู โดยได
นําสาหรายพิษมาทําปุย แตยังมีกําลังผลิตนอย นอกจากนี้ยังปลอยปลา silver carp ลงไปกิน
สาหราย แตปลายังไมสามารถแหวกสาหรายลงไปไดเพราะสาหรายจับกันเปนแพหนา ที่

เขื่อนภูมิพลของเราก็มีสาหรายพิษมาก ซึ่งอยากใหสถาบันราชภัฎเปนแกนหลักในการดูแล

แหลงนํ้า เพราะการแกปญหาจะทําไดยากและใชเงินมาก แตการปองกันจะถูกกวามาก  

การตั้งทีมวิจัยที่มีการดําเนินการอยางตอเน่ืองเปนเรื่องที่ถูกตองแลวสําหรับประเทศ

ไทย เรารับนักศึกษาปริญญาโทมารวมทําวิจัยมากขึ้น ในเรื่องการจัดประชุมเกี่ยวกับ

สาหรายในระดับชาติจะตองมีการวางแผนลวงหนา และทาง วท. ยินดีเปนเลขานุการให 
อยากใหจัดการประชุมนําเสนอผลงานและปญหาของนักศึกษา โดยมีผูรูมาชวยชี้แนะ ในการ
ประชุมโครงการ BRT ในปหนาอยากใหจัดวาระเหมือนการประชุมที่ประเทศญี่ปุน ที่ใหทุก
คนพูดเกี่ยวกับงานวิจัยของตัวเองและปญหาที่พบ จึงอยากใหมีการจัดประชุมเฉพาะกลุม 
และอีกเรื่องที่นาสนใจคือ เรื่อง Web International Society of Applied Phycology (ISAP) 
ซึ่งมีการเปดรับสมาชิกและที่มีการจัดการประชุมดวย 

สรวิศ เผาทองศุข: สมาคมทางดานสาหรายมีหลายแหงที่เราสามารถเปนสมาชิกได เชน Journal of 
Applied Phycology ซึ่งจะเชื่อมโยงกับสมาคมหลายแหง เชน ISAP และ Asia Pacific 
Society for Algal Biotechnology หรือถาเปนสมาชิกของ Phycological Society of 
America ก็จะไดรับ Journal of Phycology เปนตน 
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กาญจนภาชน ลิ่วมโนมนต: เราจะจัดฝกอบรมและเก็บตัวอยางเกี่ยวกับสาหรายทะเลในเดือนมีนาคม
หรือเมษายน เปนกลุมไมเกิน 20 คน ซึ่งผูเขาอบรมอาจจะตองวายน้ําเปน โดยจะเสนอ
โครงการ BRT เพ่ือขอการสนับสนุน โดยอาจจะจัดที่สถานีวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในจังหวัดระนอง หรือที่สัตหีบ แสมสาร ขณะนี้มีโครงการวิจัยของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ใหนักศึกษาชวยเก็บตัวอยาง ซึ่งเราคงตองขอความรวมมือจาก
กลุมของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่สนใจประมาณ 10 คน 

ธิดารัตน นอยรักษา: สําหรับเรื่องการดํานํ้า ทางสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
มีคณะทํางานที่สามารถชวยเหลือได 

สุมิตรา หมูพยัฆค: เกี่ยวกับเรื่องสาหรายและแพลงกตอน ทางสถาบันราชภัฏอยากใหมีการ

ชวยเหลือในดานการจําแนก อยากใหจัดชวงเวลาสําหรับการพัฒนาในเรื่องน้ี และอยาก

ทราบวาทางสถาบันราชภัฏจะเขารวมกับโครงการ BRT ไดอยางไร  

สรวิศ เผาทองศุข: ทางโครงการ BRT กําลังพยายามทําใหเกิดความรวมมือระหวางสถาบันราชภัฏ
กับมหาวิทยาลัย รวมถึงโรงเรียนดวย ซึ่งความรวมมือจะเกิดไดหลายแบบ ถารวมกลุมกันได
ใหเขียนโครงการขึ้นมาวาตองการความชวยเหลือในระดับใด ผมจะประสานงานเรื่องทุนให  

อาภารัตน มหาขันธ: เรื่องการฝกอบรมนั้นสามารถชวยสถาบันราชภัฏไดในกรณีที่มีอาจารยหลายๆ 
ทานทําวิจัยและมีตัวอยาง (collection) อยูบาง โดยจะจัดอบรมบางชวงในดานการจําแนก 
ซึ่งคิดวามีความสําคัญและควรจัดอยางเรงดวนที่สุด และควรมีการระดมความเห็น ในเรื่อง
การตั้งมาตรฐานสําหรับประเทศไทย เพราะแตละคนมีวัตถุประสงคการศึกษาที่แตกตางกัน 
มาตรฐานหนึ่งอาจจะไมตอบสนองกับทุกงาน จึงตองมีหลายมาตรฐาน ซึ่งคงตองใชเวลา 

สรวิศ เผาทองศุข: วิธีการเก็บตัวอยางมีความสําคัญ ซึ่งแตละวิธีมีความแตกตางกัน เชน เมื่อนํา
ตัวอยางน้ําที่กรองมาดู pigment composition แลวพบวา ผลที่ประเมินไดจากน้ําที่กรองดวยถุง
กรองขนาด 20 ไมครอน หายไป 40 เปอรเซ็นต เพราะมีนาโนแพลงกตอนที่กรองไมติดดวยถุง
สูญหายไป ซึ่งเมื่อประเมินในแหลงนํ้าอาจจะทําใหผลที่ออกมาไมถูกตองนัก จึงควรมกีารศกึษา
เพ่ิมเติม อีกเรื่องหน่ึงคือการพัฒนาบุคลากรรุนใหม นักศึกษาที่จบไปแลวไมมีโอกาสทํางานที่
ตนเองชํานาญหลังจากจบปริญญาโทหรือปริญญาเอกแลว ทางโครงการ BRT จึงพยายามให
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกเพื่อใหนักศึกษาเหลาน้ันไดทําวิจัยตอไป 

ยุวดี พีรพรพิศาล: เรื่องน้ีคอนขางสําคัญ นักศึกษาที่จบจุลชีววิทยาพลาดโอกาสในการทํางานดาน
สาหรายเพราะไมไดจบจุลชีววิทยาบริสุทธิ์ และนักศึกษาของเราก็มีความสามารถทาง

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม แตวุฒิการศึกษาไมใช วทบ. สิ่งแวดลอม จึงทําใหพลาดโอกาสอีก
เชนกัน ซึ่งเปนเรื่องที่นาหนักใจ และคงตองขึ้นอยูกับสถานการศึกษาที่ควรเปดโอกาสให

มากกวาน้ี 
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อนงค จีรภัทร: ปญหาของการรับนักศึกษา คือ งานในบางแผนกขาดบุคลากรที่เหมาะสมในการ
ทํางาน เชน งานสาหรายตองการผูชายเพื่อความสะดวกในการเก็บตัวอยาง แตปรากฏวา
สวนมากที่ทําอยูมีแตผูหญิง 

นิศาชล ฤๅแกวมา: ทางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร กําลังศึกษา mass culture 
ของไขนํ้า หรือผํา โดยใชยูเรีย และรําเปนอาหาร เพ่ือชวยเกษตรกรลดคาใชจายในการซื้อ
อาหารเลี้ยงปลา แตไมสามารถทํา mass เพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตไดอยางแนนอน จึงอยากขอ
คําแนะนําวาควรทําวิจัยทางดานใดจึงจะดี ซึ่งเรามองวานอกจากไขนํ้าจะใชเปนอาหารปลา
แลวยังอาจนํามาทําเปนอาหารคนไดในอนาคต เพราะมีคุณคาทางโภชนาการสูง 

 เยาวลักษณ อําพรรัตน: ปญหาอาจเกิดจากการไดรับสารอาหารไมเพียงพอ หากทําไมสําเร็จควร
เปลี่ยนอาหารเปนแหนแดง และควรระวังในเรื่องการบริโภค เพราะไขนํ้ามีกรดยูริคสูง 

อัจฉราพร เปยมสมบูรณ: จุดที่ยังขาดอยูคือ งานวิจัยดานนิเวศวิทยาของสาหราย ทั้งนํ้าจืดและ
นํ้าเค็ม ซึ่งเรื่องอนุกรมวิธานเปนเรื่องพื้นฐานที่ควรทราบ แตในขั้นที่จะอธิบายปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้น เชน มีจํานวนมากขึ้น ลดลง หรือมีการสะสมอยางไร หรืออยางในทะเลเรามอง
ความสําคัญในแงหวงโซอาหารวาจะมีผลตอผลผลิตดานการประมงอยางไร รวมทั้งการเพิ่ม
จํานวนของแพลงกตอนพืชที่เปนพิษ เหลาน้ีจุดหน่ึงมาจากนิเวศวิทยาและสรีรวิทยา ซึ่ง

นิเวศวิทยาเราสามารถเริ่มไปพรอมกับการศึกษาดานอนุกรมวิธานได จึงอยากใหใสหัวขอ

เหลาน้ีในงานวิจัยดวย 

วิชญา กันบัว: ปจจุบันกําลังทําวิจัยเพ่ือหาวิธีใหมในการประเมินผลผลิตในทะเล โดยใชเครื่อง HPLC 
ซึ่งอาศัยหลักโครมาโตกราฟ คือการแยกสาร 2 ชนิดออกจากกัน โดยการละลาย ที่มีตัวทํา
ละลายและตัวถูกละลาย เปนที่ทราบกันดีวา pigment ของแพลงกตอนแตละกลุมจะมี

คลอโรฟลลเปนรงควัตถุหลัก คาโรทีนอยด แซนโทฟล และคาโรทีน ซึ่งแพลงกตอนแตละ
กลุมจะมีลักษณะเฉพาะ และปจจุบันสามารถบอกปริมาณของ pigment ไดแลว การ

ประเมินผลทําไดโดยการใชสวน (fraction) ตางๆ เมื่อใชถุงขนาดตางๆ กรองออกมาแลวนํา
นํ้าที่ผานขนาด 20 ไมครอนไปประเมินโดยใช HPLC พบวา มีปริมาณคลอโรฟลลเอจํานวน
ครึ่งหน่ึงของนํ้าที่เก็บ จึงทําใหทราบวาสวนที่เหลือหายไปที่ใด อยางไร และในความเปนจริง
แลวผลที่เราทําการประเมินดวยวิธีการนับเซลลน้ันมีความถูกตองหรือไม 

สรวิศ เผาทองศุข: เดิมทีการนับเซลลทําใหการประเมินผลคลาดเคลื่อนไปบาง เราจึงนําการวิเคราะห 
Pigment เขามาชวย ทําใหเราสามารถบอกไดวาในทะเลประกอบไปดวยไดอะตอมหรือ

แพลงกตอนพืชกลุมใด ซึ่งจะทําใหการศึกษางายขึ้น 

อนงค จีรภัทร: เพราะเหตุใดผลงานของนักศึกษาจึงไมมีการเสนอแบบปากเปลา (oral presentation) 
นอกเหนือไปจากโปสเตอร หรือเปนขอกําหนดของทางโครงการ BRT เพราะการนําเสนอแบบ
โปสเตอรบางครั้งคนดูจะดูผาน เพราะไมมีคนคอยตอบคําถามเมื่อสงสัย แตถานําเสนอแบบ
โปสเตอรแลวมีรูปของคนทําดวยจะทําใหสามารถตามตัวได หรือถามีการเสนอแบบปากเปลา



บางก็จะดี เพ่ือประโยชนในการแลกเปลี่ยนความรู ทรรศนะ หรือการชี้ชองโหวของงานวิจัย ซึ่ง
จะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยไดในอนาคต 

อุดม จุมขํา: อยากใหนักวิจัยตีพิมพผลงานเปนวารสารโดยใชภาษาที่อานงายสงไปตามโรงเรียน 
เพราะขณะนี้ทางโรงเรียนมีโครงงานทางดานวิทยาศาสตร และมีนักเรียนสนใจจํานวนมาก  
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กลุมจุลินทรียไดต้ังหัวขอภิปรายเรื่อง ความหลากหลายของจุลินทรียในประเทศไทย: 
ยุทธศาสตรการวางแผนและออกแบบงานวิจัย โดยไดแบงประเด็นการอภิปรายไว 5 ขอ ไดแก 1. 
การสํารวจและเก็บตัวอยางเพ่ือการอนุรักษและงานวิจัย (จุลินทรียเปาหมาย, พ้ืนที่การสํารวจ, การ
คาดหวังผลจากการคัดแยก) 2. การเผยแพรขอมูลและจุลินทรียเพ่ืองานวิจัย (นโยบายในการเก็บ
รักษาและดูแลจุลินทรีย, การใหขอมูลและจุลินทรียเพ่ือการศึกษา) 3. งานวิจัยในมุมมองของนักวิจัย
ทองถิ่น(ความตองการศึกษาเพื่อผลในตําแหนงทางวิชาการหรือความรอบรู) 4. ขอบขายและ

เปาหมายงานวิจัย (การสรางโจทย, ความสอดคลองกับนโยบายและแหลงทุน) 5. ความเปนเจาของ
ขอมูลและจุลินทรีย (นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกองทุนสินทรัพยจุลินทรีย เปนมาตรการระยะสั้นกอนที่
จะมีกฏหมายทรัพยสินชีวภาพ) โดยมีสรุปสาระสําคัญของประเด็นอภิปราย ดังน้ี 

1. ความสําคัญของจุลินทรีย  

มาล ี สุวรรณอัตถ: จุลินทรียมีอยูทั่วไป ทั้งในดิน นํ้า และอากาศ มีความสําคัญกบัการดํารงอยูของ 
สิ่งมีชีวิตในโลก เมื่อวิทยาการกาวหนาขึ้นจุลินทรียก็ยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น โดยเปนที่ฝาก
เก็บยีนของพืชและสัตว ในอนาคตคําวาแหลงเกบ็จุลินทรยี (Culture Collection) จะถูกเรยีก
เปน Bioresource Center คือเปนทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งรวมทัง้เซลลพืช เซลลสัตว และจุลินทรีย 

การเก็บรักษาจุลินทรียนิยมเก็บนอกถิ่นกําเนิด (ex situ) เน่ืองจากสามารถควบคุม 
ติดตาม และจัดการไดงายกวา แหลงเก็บทีเ่ราเรียกวาเปน Microbial Culture Collection 
เปนการเกบ็นอกถิ่นอาศัย  

ในเรื่องการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับจุลินทรีย แมวาจุลินทรียที่มีในธรรมชาติจะไมสามารถ
นํามาจดสิทธิบัตรได แตจุลินทรียที่ไดรับการตกแตงทางพันธุกรรมสามารถจดสิทธิบัตรได 
นอกจากนี้ ขอมูลเกี่ยวกับยีนและจีโนมที่รูหนาที่ก็สามารถนํามาจดสิทธิบัตรไดเชนกัน  
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บางก็จะดี เพ่ือประโยชนในการแลกเปลี่ยนความรู ทรรศนะ หรือการชี้ชองโหวของงานวิจัย ซึ่ง
จะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยไดในอนาคต 

อุดม จุมขํา: อยากใหนักวิจัยตีพิมพผลงานเปนวารสารโดยใชภาษาที่อานงายสงไปตามโรงเรียน 
เพราะขณะนี้ทางโรงเรียนมีโครงงานทางดานวิทยาศาสตร และมีนักเรียนสนใจจํานวนมาก  

 

   ⌫       
  ⌫  ⌫  
�ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113 ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธาน ี
12120, 2ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   3ที่ปรึกษาศนูยความหลากหลายทางชีวภาพ 
73/1 อาคารสวทช. ถ.พระรามที ่6 ราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

กลุมจุลินทรียไดต้ังหัวขอภิปรายเรื่อง ความหลากหลายของจุลินทรียในประเทศไทย: 
ยุทธศาสตรการวางแผนและออกแบบงานวิจัย โดยไดแบงประเด็นการอภิปรายไว 5 ขอ ไดแก 1. 
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รักษาและดูแลจุลินทรีย, การใหขอมูลและจุลินทรียเพ่ือการศึกษา) 3. งานวิจัยในมุมมองของนักวิจัย
ทองถิ่น(ความตองการศึกษาเพื่อผลในตําแหนงทางวิชาการหรือความรอบรู) 4. ขอบขายและ

เปาหมายงานวิจัย (การสรางโจทย, ความสอดคลองกับนโยบายและแหลงทุน) 5. ความเปนเจาของ
ขอมูลและจุลินทรีย (นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกองทุนสินทรัพยจุลินทรีย เปนมาตรการระยะสั้นกอนที่
จะมีกฏหมายทรัพยสินชีวภาพ) โดยมีสรุปสาระสําคัญของประเด็นอภิปราย ดังน้ี 

1. ความสําคัญของจุลินทรีย  

มาล ี สุวรรณอัตถ: จุลินทรียมีอยูทั่วไป ทั้งในดิน นํ้า และอากาศ มีความสําคัญกบัการดํารงอยูของ 
สิ่งมีชีวิตในโลก เมื่อวิทยาการกาวหนาขึ้นจุลินทรียก็ยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น โดยเปนที่ฝาก
เก็บยีนของพืชและสัตว ในอนาคตคําวาแหลงเกบ็จุลินทรยี (Culture Collection) จะถูกเรยีก
เปน Bioresource Center คือเปนทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งรวมทัง้เซลลพืช เซลลสัตว และจุลินทรีย 

การเก็บรักษาจุลินทรียนิยมเก็บนอกถิ่นกําเนิด (ex situ) เน่ืองจากสามารถควบคุม 
ติดตาม และจัดการไดงายกวา แหลงเก็บทีเ่ราเรียกวาเปน Microbial Culture Collection 
เปนการเกบ็นอกถิ่นอาศัย  

ในเรื่องการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับจุลินทรีย แมวาจุลินทรียที่มีในธรรมชาติจะไมสามารถ
นํามาจดสิทธิบัตรได แตจุลินทรียที่ไดรับการตกแตงทางพันธุกรรมสามารถจดสิทธิบัตรได 
นอกจากนี้ ขอมูลเกี่ยวกับยีนและจีโนมที่รูหนาที่ก็สามารถนํามาจดสิทธิบัตรไดเชนกัน  
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Bioinformatics หรือชีวสารสนเทศ เปนวิชาการสาขาใหมที่เกี่ยวกับยีนและจีโนม ซึ่ง
จะเกี่ยวของกับจุลินทรียคอนขางมาก ขอมูลของยีนและจีโนมจะถูกเก็บอยูในคอมพิวเตอร ใน
ลักษณะที่วามียีนอะไรบาง ยีนแตละยีนมีหนาที่อยางไร ซึ่งการจัดเก็บแบบนี้เปนการอนุรักษ
แบบ Insilico conservation ซึ่งคําวา Insilico เปนคําใหมที่มาจากคําวา Silicon เชนเดียวกับ
คําวา Silicon Valley หรือเมืองอีเล็กโทรนิกส ในการวิจัยเมื่อเรารูวายีนเปนอยางไร หรือ
แบคทีเรียมีจีโนมแบบใด ทําหนาที่อยางไร เรากส็ามารถออกแบบจุลินทรียไดตามที่ตองการ
ในคอมพิวเตอร แลวนําไปใหนักวิจัยสรางจุลินทรียตัวจริงขึ้นมา ดังน้ัน จุลินทรีย Insilico 
Conservation จึงถูกเรียกวา จุลินทรียเสมือน (virtual microorganism) 

2. การเก็บรักษา และการเผยแพรขอมูลจุลินทรียเพื่องานวิจัย 

วันเชิญ โพธาเจริญ: ในงานวิจัยดานจุลินทรีย ตัวเชื้อเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะสงผลกระทบตอ
ผลการวิจัยและความมั่นใจในผลการวิจัยที่ได การเก็บรักษาและดูแลจุลินทรียอยางถูกวิธีจึง

เปนสิ่งจําเปน เพ่ือใหมีเชื้อจุลินทรียใชในการทดลองและเปรียบเทียบผล รวมทั้งเพ่ือใชในการ
ตรวจสอบยืนยัน โดยปกติแลวในทางปฏิบัตินักวิจัยจะเก็บรักษาจุลินทรียที่คัดแยกมาไดดวย

ตัวเอง จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการจึงจะนําจุลินทรียที่ผานการพิสูจนและทดสอบความสามารถ

ไปฝากเก็บในหนวยงานที่ทําหนาที่เก็บรักษาจุลินทรีย ซึ่งอาจอยูในองคกรเดียวกันหรือตาง

องคกรก็ได  

นักวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
(ศช.) หรือจากโครงการ BRT จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรบัทุน โดยการนําจุลินทรียไป
ฝากเก็บไวที่หองปฏิบัติการเกบ็รักษาจุลินทรยีของ ศช. ซึ่งจัดต้ังขึ้นเพื่อรองรับงานและลดภาระ
การดูแลรักษาจุลินทรียของนักวิจัย อยางไรก็ตาม เน่ืองจากมีจํานวนจุลินทรียเพ่ิมมากขึน้ จึง
ตองมีการวเิคราะหความสําคญัของเชื้อ และความตองการหรือนโยบายของผูใหทุน เพ่ือสราง
คุณภาพการเกบ็รักษาจุลินทรยีภายใตขอจํากัดของทรัพยากร  

เชื้อจุลินทรียที่นักวิจัยสงมาเก็บงายๆ ที่หองปฏิบัติการเก็บรักษาจะมีทั้งกลุมที่จําแนก

ชนิดแลว และกลุมที่ยังไมไดจําแนกชนิด เชื้อจุลินทรียเหลาน้ันจะถูกนําไปพัฒนาเพื่อใช

ประโยชน พิสูจน หรือจําแนกชนิดที่อาจเปนสายพันธุใหมในอนาคต การทดสอบสมบัติและ
ประโยชนของจุลินทรียจะเปนขอมูลที่เพ่ิมมูลคาใหแกจุลินทรียแตละสายพันธุ ซึ่งเปน

จุดสําคัญในการคัดเลือกเช้ือเพ่ือนําไปพัฒนาศึกษาในดานตางๆ ตอไป 

วิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลนิทรียมีทั้งการเก็บแบบระยะสั้น 3-5 ป เชน การเก็บใน

พาราฟนเหลว ในกระดาษกรอง หรือในน้ํากลั่น และการเก็บแบบระยะยาว ซึ่งเก็บได

มากกวา 30 ปขึ้นไป เชน การเก็บแบบระเหิดแหง (freeze-dry) และเก็บในถัง

ไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) ซึ่งจะมีคาใชจายสูงกวาการเกบ็แบบระยะสั้น เพราะจะมี
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คาดูแลและคาตรวจสอบเปนระยะ ซึ่งทั้ง 2 แบบจะมีคาใชจายสูงประมาณตัวอยางละ 1,000-
1,500 บาทตอป  

สิ่งที่อยากเสนอคือ ขอใหเชื้อจุลินทรียที่จะฝากเก็บเปนกลุมที่นักวิจัยไดพิจารณา

ความสําคัญในการนําไปศึกษาตอ โดยกําหนดเปาหมายการวิจัย และระยะเวลาในการฝาก
เก็บ เพ่ือลดภาระการดูแลรักษา นอกจากนี้ ขอมูลที่ใหมากับเชื้อควรบอกชนิดหรือกลุม 
เพ่ือใหสามารถเลือกวิธีการเก็บรักษาไดอยางถูกวิธ ี การสงเชื้อมาฝากเก็บโดยระบุเพียงรหัส
จะทําใหยากแกการเลือกวิธกีารเก็บ และบางครั้งเมื่อวิธีการเก็บไมถกูตองอาจจะทําใหเชื้อ

ตายได เชน มีผูสงเชื้อเห็ดมาฝากเกบ็แตใหขอมูลวาเปนเชื้อรา ซึ่งโดยปกติเชื้อราสามารถ
เก็บไวที่ตูแชแข็งอุณหภูม ิ –80 oC ไดนานเปนป แตเห็ดตองเก็บที่อุณหภูม ิ –150 oC หรือ
บางตัวอยางตองเก็บที่อุณหภูมิหอง เชน เห็ดฟาง เปนตน ซึ่งพบวาเชื้อบางตัวที่ตายเมื่อเก็บ
ที่อุณหภูม ิ –80 oC สวนใหญเปนเชื้อเหด็ น่ีเปนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใหขอมูลไม
ละเอียด ภายหลัง ศช. จึงมีขอกําหนดที่จะไมรับฝากเก็บเชื้อที่ไมมีขอมูลหรอืมีขอมูลไมครบ 

จากขอมูลดานการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย พบวา ทั้งกลุมที่จําแนก
ชนิดแลว และยังไมจําแนกชนิดสามารถสรางสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่นาสนใจหลาย

ตัวอยาง แตนาเสียดายที่การตีพิมพผลงานสามารถสงตีพิมพไดเฉพาะกลุมที่จําแนกแลว

เทาน้ัน จึงนาจะกระตุนใหนักวิจัยมุงหาวิธีการจําแนกจุลินทรียในกลุมน้ีเปนอันดับแรกแทน

การออกไปเกบ็ตัวอยางคัดเลือกเช้ือจากธรรมชาต ิ 

การดําเนินงานของหองปฏิบัติการเก็บรักษาจุลินทรีย ศช. ที่ผานมา ดูแลและเก็บ

รักษาเชื้อจุลินทรียทั้งหมดประมาณ 9,000 ตัวอยางจากโครงการวิจัย 61 โครงการ ใน

จํานวนนี้ 33 โครงการมาจากโครงการ BRT, 15 โครงการมาจาก ศช. และอีก 13 โครงการ
มาจากนักวิจัยในหนวยงานอื่นๆ ในฐานะที่โครงการ BRT เปนแหลงทุนสนับสนุนการเก็บ
รักษาจุลินทรียคงตองกําหนดนโยบายในการสนับสนุนงานวิจัย เชน การคัดแยก การจําแนก 
และการนําไปใชประโยชน สําหรบัรับฝากเก็บจุลินทรียจะตองมีการเตรียมการ ทั้งในดาน

บุคลากร งบประมาณ และอุปกรณที่เพ่ิมขึน้ จากการประมาณการในชวง 2-3 ปน้ี นาจะมี
เครื่องมือเกบ็เชื้อและบุคลากรเพิ่มขึ้น และอีก 10-20 ปขึ้นไปจะตองมีบุคลากรและอุปกรณ
เพ่ิมขึ้นไปอีกตามจํานวนเชื้อ ซึ่งอาจตองสรางอาคารเก็บเชื้อโดยเฉพาะเหมือนใน

ตางประเทศ อยางประเทศญีปุ่น อังกฤษ หรือเนเธอรแลนด 

การเก็บรักษาและดูแลเชื้ออยางมีคุณภาพจะทําไดดีขึ้นหากมีความรวมมือระหวาง

นักวิจัยและผูดูแลจุลินทรีย ปจจุบันหองปฏิบัติการเก็บรักษาจุลินทรียของ ศช. ไดรวมมือกับ
หองปฏิบัติการเชื้อรา ในการตรวจสอบยืนยันการรอดชีวิตและลักษณะตรงชื่อของเชื้อ ทําให
งานเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมกับ

หองปฏิบัติการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหาสารชวยยอย (enzyme) จากจุลินทรีย 
เพ่ือหาขอมูลทีเ่พ่ิมมูลคาจุลินทรีย  
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ระบบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของงานเก็บรักษาจุลินทรีย คือ ระบบการใหบริการทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ การนําจุลินทรียไปใชตองมีเอกสารที่ทางฝายกฎหมายของ ศช. 
จัดทําขึ้น ซึ่งเรียกวาขอตกลงการถายโอนวัสดุ (Materials Transfer Agreement: MTA) 
ระหวางผูเอาไปใชกับผูมีอํานาจขององคกรหรือผูดูแล ซึ่งตองลงนามในขอตกลงวาจะเอาเชื้อ
ไปใชเพ่ือการศึกษาและวิจัยเทาน้ัน และจะไมสงตอใหบุคคลที่สาม สวนนักวิจัยที่รวมงานกับ

ตางชาติก็ควรตระหนักในความสาํคัญของขอตกลงนี้ และสามารถมาขอเอกสาร MTA ไดจาก 
ศช. แตหากตองการนําเชื้อไปใชประโยชนในทางธรุกิจก็จะตองม ี MTA อีกรูปแบบหนึ่ง

โดยเฉพาะ 

นอกจากจะมีหนวยงานที่ทําหนาที่เก็บรักษาเชื้อจุลินทรียแลว ยังมีการสรางเครือขาย
จุลินทรียของประเทศไทยโดยความรวมมือของหนวยงานที่มีกิจกรรมทางดานนี้ โดยมีความ

พรอม ทั้งดานบุคลากร อุปกรณเครื่องมอื และมีนโยบายขององคกรดานการเก็บรักษา 
จุลินทรีย หนวยงานดังกลาว ไดแก กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.) กรมวิทยาศาสตรการแพทย และศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) ชวยกันทําหนาที่เปนศูนยจุลินทรียของประเทศ ซึ่งเครือขาย
แตละแหงมีความยินดีชวยในการรับฝากเก็บจุลินทรียและการใหบริการ  

ผูเขารวมประชุม: ศูนยเก็บเชื้อจุลินทรียมีขอดีตรงทีเ่ราจะเก็บเชื้อไวสวนกลางทั้งหมด แตนาจะมีศูนย
เล็กๆ อยูในภูมิภาค ซึ่งอาจจะเปนศูนยทางมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสงขลา เพราะถาเกิด
อะไรขึ้นมาก็ยงัมีสาํรองอยูบาง 

มาลี สุวรรณอัตถ: ถามีงบประมาณจะจัดต้ังศูนยจํานวนเทาใดก็ได แตจะมีปญหาเรื่องคาใชจาย 
เพราะในการเก็บตัวอยางแบบงายจะมีคาใชจายตอปประมาณ 500 บาทตอหน่ึงตัวอยาง ซึ่ง
ถามีตัวอยางมากคาใชจายก็มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องกําลังคนที่ไมเพียงพอ และ

เรื่องการดูแล ซึ่งในทางปฏิบัติตองมีคนคอยดูแลไมใหตัวอยางตาย คอยเติมไนโตรเจน ดูแล
สภาพของตูแชแข็ง และนําตัวอยางมาทดสอบการทํางานวาตรงกับหนาที่ของมันหรือไม ซึ่งถา
มีเปนจํานวนมากแลวจะทําใหคุณภาพการทํางานตรงนี้ลดลง แตสําหรับคนที่ทํางานกับจุลิ

นทรียตัวใดตัวหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหน่ึงมานานนาจะดูแลเองไดและก็มาปรึกษาวิธีเก็บกับ 
ศช. ขณะน้ีพยายามฝากเชื้อที่มีความสําคัญไวกับหนวยงานทั้ง 4 คือ ศช. วท. กรมวิชาการ
เกษตร และกรมวิทยาศาสตรการแพทยใหชวยเปนหนวยเก็บสํารองของอีกกลุมหน่ึง และถามี
งบประมาณและมีผูเชี่ยวชาญมากกวาน้ีก็อาจจะจัดต้ังศูนยเก็บรักษาจุลินทรียแหงชาติ สวนใน
ภูมิภาคเราสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยตางๆ มีการเก็บรวบรวมจุลินทรียเปนของตนเอง  

ผูเขารวมประชุม: มีเกบ็รักษาไสเดือนฝอยที่เปนศัตรูพืชและศัตรูแมลงหรือไม 

วันเชิญ โพธาเจริญ: กรมวิชาการเกษตรมีงานวิจัยเรื่องไสเดือนฝอยอยู แตการเก็บรักษาไสเดือน

ฝอยยังไมเปนเครือขาย Culture Collection เพราะยังอยูในชวงที่ผูเชี่ยวชาญกําลังศึกษาอยู 
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มาลี สุวรรณอัตถ: ขอดีอยางหนึ่งของเราคือ ถาใครเปนผูเชี่ยวชาญหรือมีความสนใจก็สามารถเปน
เจาของเรื่องไดเลย และงานวิจัยไมจําเปนตองวิจัยการนําไปใชอยางเดียว การจัดเก็บรักษา
สิ่งมีชีวิตก็สามารถนํามาเปนงานวิจัยได เพราะ Culture Collection ทุกแหลงก็มงีานวิจัย 
เชน การวิจัยเห็ดฟางของกรมวิชาการเกษตรพบวา การจัดเก็บที่ดีสุดคือการจัดเก็บในน้ํา

กล่ัน เปนตน ซึ่งเปนผลงานที่นาภาคภูมิใจของเราเอง  

ผูเขารวมประชุม: ถาฝากเก็บสายพันธุที่สามารถเลือกไดและมีศักยภาพ แตยังไมไดจําแนกชนิด 
เราจะมั่นใจไดอยางไรวาเชื้อที่ฝากเก็บน้ีจะไมถูกนําไปใชโดยผูอื่น 

วันเชิญ โพธาเจริญ: ในการรับฝากเก็บเชื้อ นักวิจัยที่เอาเชื้อมาเก็บโดยไมตองการใหเราเผยแพรจะมี
การเซ็นตขอตกลงกัน แตมีเงื่อนไขวานักวิจัยจะตองเปนผูออกคาใชจายตอปในการเก็บรักษา
เชื้อ ซึ่งสามารถตกลงกันได และสิ่งสําคัญคือ วิธีการเก็บเชื้อที่ยังไมจําแนกชนิด นักวิจัยที่เอา
เชื้อมาฝากตองใหขอมูลของชื่อหรือกลุมของเช้ือกับเราดวย เพ่ือใหรูวาเชื้อจะอยูรอดในสภาพ
อยางไร เน่ืองจากนักวิจัยจะรูจักเชื้อของตนเองดีกวา 

มาลี สุวรรณอัตถ: การฝากเก็บเชื้อโดยไมใหผูอื่นใชจะตองเสียเงินคาฝากเก็บ แตถาฝากเก็บโดยไม
ทราบวาเชื้อตัวน้ีมีศักยภาพ และไมทราบสรีรวิทยา (physiology) ของเชื้อจะทําใหเกิดความ
ลําบากในการจัดเก็บ เพราะไมรูวามันจะชอบอยูในที่เย็น ในตูแชแข็ง ในไนโตรเจนเหลว ใน
นํ้ากลั่น ในอุณหภูมิหอง หรือในอาหาร ซึ่งผูฝากเก็บนาจะบอกไดดีที่สุดวาควรจะเลี้ยงดูเชื้อ
น้ีอยางไร ไมเชนน้ันจะทําใหเกิดคาใชจายในการทดสอบการเลี้ยงเช้ือตัวน้ันๆ ซึ่งประเด็นน้ี
เคยมีปญหา เพราะคนมักจะเขาใจวาผูรับฝากอยากไดเชื้อมาเก็บไว แตอันที่จริงเปนการ

สรางภาระสําหรับผูจัดเก็บ เพราะมีเชื้อเปนจํานวนมาก  

3. การสํารวจและเก็บตัวอยางจุลินทรียเพ่ือการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ 

สมศักดิ์ ศิวิชัย: ผมกําลังศึกษาวิจัยดานอนุกรมวิธานของเชื้อราในกลุมตางๆ จึงขอนําเสนอ

หองปฏิบัติการเชื้อราวิทยา (Mycology) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

ประเด็นที่ผมจะพูดในวันน้ีเปนงานในสวนของการสํารวจและเก็บตัวอยางเพื่อการวิจัย

วาจะมีหลักในการคัดเลือกแยกเชื้ออยางไร กอนอื่นผมอยากกลาวถงึขอดีและขอดอยของ 
จุลินทรีย ขอดีอยางแรกคือ จุลินทรียมีความหลากหลายทางชีวภาพสงูมาก ประเทศไทย

ไดเปรียบในประเด็นน้ี เน่ืองจากตั้งอยูในเขตที่มีภูมิประเทศเหมาะสม  

ในสวนของเชื้อราทั่วโลกมีการคนพบไปแลวประมาณ 70,000 กวาชนิด ในขณะที่คาด
วาจะมีจํานวนเชื้อราอยูในโลกถึง 1,500,000 ชนิด และจากปริมาณของกลุมสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
ที่คาดวานาจะมีอยูในประเทศไทยประมาณ 10 เปอรเซน็ต ทําใหที่คาดเดาไดวานาจะมีรา
อยูในประเทศไทยประมาณ 150,000 ชนิด ในขณะที่มีรายงานการรวบรวมเชื้อราในประเทศ
ไทยเพียง 2,000 ชนิด หรือประมาณ 2 เปอรเซ็นตเทาน้ัน ดังน้ัน จะเห็นไดวาจํานวนตัวเลข
ตรงนี้ยังขาดหายไปมาก และจากที่อาจารยมาลีกลาวไวเมื่อปที่แลววา การใชประโยชนของ
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เชื้อจุลินทรียยังมีอยูในปริมาณที่คอนขางนอยมาก ไมวาจะเปนกลุมของยีสต แบคทีเรยี และ
รา ซึ่งเปนกลุมที่ใหญที่สุด โดยพบวามีการใชประโยชนจากจุลินทรียในกลุมของราเพียง

ประมาณ 0.5 เปอรเซ็นตเทาน้ัน  

ขอดีอีกประการหนึ่งของจุลินทรียคือมีขนาดเล็ก เราจึงสามารถเกบ็รวบรวมไวไดใน

ปริมาณมาก แตอยางไรก็ตามเราก็ตองใชกําลังคน งบประมาณ ฯลฯ จํานวนมาก จึงตองมี
การวางแผนที่ดี โดยตองมีการจัดลําดับความสําคัญในการเก็บเชื้อ  

สําหรบัจุดดอยของจุลินทรียประการแรก คือ ประเทศไทยมีจุลินทรียเปนจํานวนมาก 
แตมีการศึกษาอยูไมถึงรอยละ 5 ของจํานวนจุลินทรียในประเทศไทย จึงยังมีจุลินทรียอีก

มากใหศึกษา ซึ่งคนๆ หน่ึงไมสามารถเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องของเชือ้ราไดทั้งหมด เราจึง

ตองมีการแบงกลุมในการศึกษา โดยใหผูรักษาเชื้อในแตละกลุมเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะกลุม 

การศึกษาราภายในหอง Mycology ทําใหไดขอมูลของสายพันธุใหม (new species) ที่
คนพบจากประเทศไทย เชน จากขอมูลลาสุดของ Dr.Nigel L. Hywel-Jones พบวาในกลุมของ
เชื้อราแมลง (Insect Fungi) มีจํานวนประมาณ 313 ชนิด และในจํานวนนี้ประมาณ 50 
เปอรเซ็นตเปนชนิดใหม (new species) สิ่งเหลาน้ีจะเปนแหลงความรูใหมที่มีประโยชนใน
การนําไปศึกษาวิจัยและใชประโยชนในดานตางๆ มากมาย เชน การใชเปนสารควบคุมทาง 
ชีวภาพ (biocontrol) นอกจากนี้ ผลการศึกษาที่ผานมาพบวา เชื้อราในกลุมน้ีสรางสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพที่นาสนใจ หรือแมกระทั่งในกลุมของราน้ํา (Freshwater Fungi) ซึ่งจาก

การศึกษาในชวงระยะเวลา 3-4 ปที่ผานมาสามารถรวบรวมราน้ําไดมากกวา 400 ชนิด และ
ไมนอยกวา 20-30 เปอรเซ็นตในจํานวนนี้เปนชนิดใหม จากการศึกษาสํารวจราใน

ตางประเทศที่มาลาวีพบวา มีการคนพบ new species 1 ชนิด ในการสํารวจทุกๆ 72 นาที 
ดังน้ัน จึงยังมีราใหศึกษาอีกมาก  

ขอดอยอีกประการหนึ่ง คือ ความไมแนนอนของเชื้อจุลินทรียบางสายพันธุ 
เชื้อจุลินทรียบางสายพันธุหลังจากทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพครั้งแรกไดผลเปนบวก (positive) 
ในระดับที่คอนขางนาสนใจ แตหลังจากที่ทดสอบซ้ําอีกครั้งหน่ึงเพ่ือยืนยัน ปรากฏวามีเชื้อน้ัน
สูญเสียสมบัติของตัวเองกลายเปนลบ (negative) กรณีดังกลาวนี้เปนปญหาประการหนึ่งที่มี
สาเหตุมาจากการเก็บเชื้อโดยไมถูกหลัก เชน การถายเชื้อ (subculture) จะทําใหเชื้อสูญเสีย
สมบัติบางประการ 

ปญหาอีกประการหนึ่งที่เปนจุดดอย คือ จากปริมาณเชื้อรากวา 70,000 ชนิด มีหลาย
ชนิดที่ไมสามารถแยกและเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อได เน่ืองจากมีความเฉพาะเจาะจงตอแหลง
ที่อยู (substrate/host) เชน ในกลุมเชื้อราแมลง ที่ศึกษาโดย Dr.Nigel พบวา มีพียงประมาณ 
50 เปอรเซ็นตจาก 313 ชนิดเทาน้ันที่สามารถเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อได  
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ในการสํารวจและเก็บตัวอยางจุลินทรีย ผมมองวาวัตถุประสงคของงานวิจัยมี

ความสําคัญอยางยิ่ง อยางที่กลาวมาแลววาเชื้อรามีมากมาย และคนๆ เดียวไมสามารถเปน
ผูเชี่ยวชาญในทุกกลุมได เราจึงตองจํากัดวงเขามาวาเราตองการศึกษาจุลินทรียกลุมใด 
ตองการเก็บรากลุมใด เพ่ือประโยชนอะไร ผลที่ตองการคืออะไร เปนตน ถาเราศึกษา

ทางดานเอนไซม เชน ศึกษา alkaline tolerant fungi ซึ่งเปนการหาเชื้อราที่สามารถผลิต
เอนไซมและสามารถทํางานในสภาวะที่เปนดางได แผนการศึกษาตองกําหนดลงไปวาตอง

ไปสํารวจศึกษาในถิ่นอาศัยที่เปนดาง (alkaline habitat) เชน ภูเขาหินปูน (limestone 
mountain) จากนั้นจึงเก็บตัวอยางและคัดแยก เน่ืองจากในสภาพธรรมชาติน้ัน เชื้อราจะมี
ความหลากหลายคอนขางมาก ถาเชื้อราทีส่ามารถอาศัยอยูใน alkaline habitat ได ก็นาจะ
สรางเอนไซมบางชนิดที่นาสนใจได ดังน้ัน ในสวนของการคัดแยก เราตองจํากัดวงลงไปและ
มีการวางแผนเปาหมายในการศึกษาวิจัยกอน  

อีกตัวอยางหนึ่งของการศึกษาทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ คือ สภาพความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติยอมมีมากกวาในแหลงเกษตรกรรม เน่ืองจากในสภาพ
ปาจะมีความอุดมสมบูรณ และมีความหลากหลายของชนิดมากกวา จุลินทรียสวนใหญจะมี
แหลงที่อยู ในการวางแผนการศึกษาสํารวจจึงตองพยายามศึกษาใหครอบคลุมและกระจาย
ใหทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย เน่ืองจากในแตละพื้นที่มีสภาพภูมิอากาศที่แตกตางกัน ไมวา
จะเปนภาคเหนือที่อยูระหวางเขตหนาวกับเขตรอน (temperate zone) โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี
ปาสน หรือในภาคกลางที่มีลักษณะเหมือนปาดงดิบ (evergreen forest) ในขณะที่ภาคใตจะ
มีปริมาณฝนตกชุก ดังน้ัน จะเห็นไดวาเมื่อสภาพภูมิอากาศมีความแตกตางกัน สภาพปา
หรือสภาพภูมิศาสตรก็จะมีความแตกตางไปดวย ซึ่งจะมีผลตอการแพรกระจายของเชื้อรา 
และจากตัวอยางที่เราศึกษาสํารวจไปแลวพบวา เชื้อราบางชนิดพบเฉพาะในบางแหลง

เทาน้ัน เชน ราบางชนิดพบเฉพาะที่ภาคเหนือ แตไมพบในภาคใต เปนตน 

สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งทีผ่มมองวาสาํคัญมาก คือ เรื่องของกําลงัคน เวลา และ

คาใชจาย ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาขณะนี้เรามีปญหาดานเศรษฐกิจ ดังน้ัน จึงตองมีการจํากัดวง
ในการศึกษา และวางแผนการวิจัยใหดีที่สุด ไมเชนน้ันอาจจะเกิดปญหา ตัวอยางเชน งานดาน
การควบคมุทางชีวภาพ (biocontrol) เราพบวายิ่งมีจํานวนสายพันธุ (strain) ของเชื้อมาก การ
ทดสอบกาํจัดแมลงก็ยิ่งมีโอกาสมาก แตในขณะเดียวกันเราก็ตองหาจุดทีส่มดุลตอการ

ศึกษาวิจัยดวย ในสวนของการคาดหวังผลจากการคัดแยก จากที่ไดกลาวแลววาเชื้อจุลินทรียมี
จํานวนมาก ซึ่งวัตถุประสงคหลักของการคดัแยกและศึกษาเชื้อจุลินทรียม ี 2 ประการ ประการ
แรก คือ ทางดานอุตสาหกรรม สวนใหญจะเนนการสกัดสารออกฤทธิท์างชีวภาพ ตัวอยางเชน 
บริษทัยาที่ศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมวิีธีการในการศกึษาคือ เขาจะนําเชื้อจํานวนมาก

ประมาณ 10,000 เชื้อมาทดสอบหาสารออกฤทธิท์างชีวภาพในแตละเรื่อง (assay) และทําการ 
screen ไปเรื่อยๆ ประมาณ 4-5 ปเพ่ือดูผล และจากนั้นก็จะเก็บรกัษาเชือ้เฉพาะในสวนที่สราง
สารออกฤทธิท์างชีวภาพที่นาสนใจเทาน้ัน สวนเชื้อที่ไมไดสรางสารออกฤทธิท์างชีวภาพหรือ
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เปน negative ก็จะทิ้งไป จากนั้นอาจจะมีเชื้อจํานวนใหมเขามาและทําการ screen ตอไป อีก
ประการหนึ่งคือ เพ่ือนําเชื้อที่ไดไปเก็บรักษาไวใน Culture Collection เพ่ือหาแนวทางในการ
ประยุกตใชประโยชนจากเชื้อจุลินทรียในอนาคตตอไป 

รูปแบบของการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียแบบแรก คือ การเก็บแบบ in situ ซึ่งเปนการ
อนุรักษเชื้อไวในสภาพปาหรอืในถิ่นกําเนิด แตจะมีปญหาในการเขาไปติดตามเก็บตัวอยาง 
เน่ืองจากจุลินทรียมีขนาดเลก็จึงตองมีการคัดแยกออกมาเพื่อความสะดวกในการศึกษาวิจัย 
ตัวอยางเชน จากการสกัดสารออกฤทธิท์างชีวภาพพบวา รา Cordyceps pseudomilitaris 
สามารถสรางสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสามารถตอตานโรคเอดสได โดยพบราตัวน้ีใน

อุทยานแหงชาติเขาสามหลั่นเทานั้น ซึ่งอาจถูกทําลายไดหากเกิดเพลิงไหม ดังน้ัน จึงตองมี
การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียแบบ ex situ ขึ้นเพื่อเก็บรักษาจุลินทรียภายนอกถิ่นกําเนิด โดย
สราง Culture Collection ขึน้มา และลําดับเชื้อที่มีความสําคัญ ไมวาจะเปน new species 
หรือสวนที่สรางสารออกฤทธิท์างชีวภาพที่นาสนใจ  

ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาการทํางานที่มีความสอดคลองกันมีความสําคัญอยางยิ่ง คือ 
การทํางานของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.)ซึ่งสามารถคัดแยก
เชื้อจุลินทรียไดจํานวนมากถึง 1,000 เชื้อ ในชวง 1 เดือน ซึ่งถาไมมีการเก็บรักษาอยางถูก
วิธี หรือนํามาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็จะทําใหสูญเสียทั้งเวลาและกําลังคน 
ดังที่เคยจัดต้ัง private collection ขึ้น โดยไมมีการใชประโยชนและไมมีการดูแลรักษาทําให
ตองสูญเสียเชื้อจุลินทรียไป 

การเก็บเชื้อจุลินทรียที่มีอยูในโลก เชน IMI มีประมาณ 5,000 ชนิด ในสวนของ
ประเทศไทยที่ ศช. มีประมาณ 1,100 ชนิด โดยมีเชื้อราเปนกลุมหลัก และมีแบคทีเรีย ยีสต 
และสาหรายอีกประมาณ 100 กวาชนิด เน่ืองจากหอง Mycology ทํางานคอนขางหนักจึงมี
เชื้อจุลินทรียเก็บสะสมในหอง Culture Collection คอนขางมาก โดยมีอัตราเฉลี่ยในการเก็บ
รักษาประมาณ 200 ตัวอยางตอเดือน หรือ 2,400 ตัวอยางตอป จากนั้นเชื้อจุลินทรียจะถูกสง
ตอไปยังหองสําหรับศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งความสามารถในการสกัดสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพโดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 สายพันธุตอป หรือประมาณ 80 สายพันธุตอเดือน  

หอง Mycology สามารถคัดแยกเชื้อจุลินทรียไดประมาณ 3,000-4,000 เชื้อตอป ซึ่ง
เปนจํานวนมากเกินความสามารถในการจัดเก็บของหอง Culture Collection ในแตละป เรา
จึงตองมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจนและสอดคลองกับความสามารถในการจัดเก็บของหอง 
Culture Collection ไมเชนน้ันภายในระยะเวลา 3 ป จะมีเชื้อจุลินทรียเพ่ิมขึ้นเปน 10,000 
เชื้อ ทําใหมีคาใชจายสูงขึ้นดวย ผมไดวางเปาหมายวาจะจัดเก็บเชื้อจุลินทรียประมาณ 2,000 
เชื้อตอป ขึ้นอยูกับจํานวนเชื้อจุลินทรียจากโครงการภายนอกในแตละป 
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เรามีการศึกษาเชื้อรามากมายหลายกลุม เชน กลุม insect, freshwater, seed, 
dung, alkaline fungi ทั้งดานอนุกรมวิธาน (Taxonomy) และดานนิเวศวิทยา (Ecology) 
และดานการหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ทานใดที่มีความสนใจศึกษาเชื้อรากลุมใด หรือ

ตองการจะนํามาใชประโยชนก็สามารถมาคุยกันได  

ผูเขารวมประชุม: ถาตองการขอรับเชื้อไปศกึษาตองมีคาใชจายใหกับหนวยงานหรือไม 

วันเชิญ โพธาเจริญ: ถาขอเชื้อไปศึกษาวิจัยโดยมีโครงการที่ชัดเจน และสามารถบอกไดวาจะไดผล
อะไร และไดขอมูลกลับมาเปนมูลคาของเชื้อ เราอาจจะทําเปนโครงการความรวมมือกนั แต
ถานําเชื้อไปศึกษาแบบอสิระแลวไดประโยชนเปนของตัวเองก็อาจจะมีคาใชจาย 

มาลี สุวรรณอัตถ: ขอมูลทีไ่ดมาจะเพิ่มมูลคาหรือคุณคาของเชื้อใหสงูขึ้น เรื่องคาใชจายเราสามารถ
หารือกันได ถาไมมเีงินแตมีสมอง แรง หรือเวลาก็สามารถขอรับเชื้อไปศึกษาได อันที่จริง
คาใชจายเราเก็บจากคาใชจายจริงโดยไมไดหวังผลกําไร 

สมศักดิ์ ศิวิชัย: ศช. เปนหนวยงานของรัฐบาลที่ม ีCulture Collection ในสวนของ Mycology มีบาง
โครงการพบวา ราแมลงบางตัวมีศักยภาพที่นาสนใจ โดยไดนําเชื้อไปหาสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพในการกําจัดแมลงศัตรูพืช หรือแมแตเชื้อจุลินทรียบางตัวในกลุมของ insect fungi ที่
ตางประเทศใชดานยา เราพบวามีอยูในประเทศไทยดวย เรานําเชื้อจุลินทรียตัวน้ันไปศึกษา
วามีการติดตอ (infect) ไปยังหนอนหรือไม โครงการที่ศึกษารวมกับทางมหาวิทยาลัย

มหาสารคามสวนใหญเปนการวิจัยรวมกัน ซึ่งเปนวิธีหน่ึงในการลดตนทุนการซื้อเชื้อ 
จุลินทรีย ซึ่งเราทราบกันดีวามีราคาคอนขางแพง  

มาลี สุวรรณอัตถ: โดยทั่วไปมีหนวยงานที่ดําเนินการใหเชื้อจุลินทรียและคิดคาบริการดูแลรักษาอยู
แลว โดยในสวนของราชการคิดคาบริการ 400 บาทตอสายพันธุ สวนภาคเอกชนคิด

คาบริการ 800 บาท ที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยคิดคาบริการประมาณ 150 บาท สวน
คาบริการของอาจารยวันเชิญประมาณ 500-1,000 บาท ขึ้นกับความคุนเคย ซึ่งตอไปจะมี
การคิดคาบริการที่มมีาตรฐานกวาน้ี งานสวนหนึ่งในการดูแลรักษาเชื้อจุลินทรียของอาจารย
วันเชิญนี้ไดรับทุนจากโครงการ BRT ซึ่งถาเปนนักวิจัยของโครงการ BRT นาจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ  

การมาขอเชื้อจุลินทรียตองบอกวัตถุประสงค และไมสามารถนําไปใหคนอื่นตอ 
เน่ืองจากตองติดตามวาเชื้อจุลินทรียตัวหน่ึงๆ ไปอยูที่ใด ใครนําไปทาํอะไร ซึ่งไมอยากให
เหมือนกรณีขาวจัสมินที่สามารถนําไปใชประโยชนไดมากแตไมมีใครรู  

สมศักดิ์ ศิวิชัย: เราจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Thai Fungal Diversity” และ “Toward 
Checklist of Thai Fungi” ระหวางวันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ซึ่งคาดวาจะมีการ
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จัดทําหนังสือ “Thai Fungal Diversity” ที่รวบรวมรายชื่อของเชื้อราทั้งหมดในประเทศไทย 
คาดวาจะเสร็จสมบูรณภายใน 2 ป  

มาลี สุวรรณอัตถ: สามารถดูรายละเอียดเรื่องนี้ไดในเว็บไซตของ BIOTEC ถาตองการเขารวม

ประชุมแลวมีอะไรที่ชวยเหลือกันได เชน มีเชื้อที่พอขายไดก็จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
เน่ืองจากรับจํานวนจํากัด 

ในเรื่องของการกลายพันธุหรือการเสื่อมคุณภาพมีการคนพบวา จุลินทรียในสภาพ

ธรรมชาติมีโอกาสกลายพันธุไดสูงถึง 15 เปอรเซ็นต โดยยังไมนับเรื่องการใสดินระเบิด 
(potassium chlorate) หรือการใสปุย EM จึงนาที่จะศึกษาวาจุลินทรียมีความเปลี่ยนแปลง
หรือไมในแงของถิ่นอาศัยหรืออะไรที่เปนเหตุใหจุลินทรียกลายสภาพหรือกลายพันธุไดมาก  

การทํา fungi น้ัน ตองมีความเขาใจและรูจักมันใหลึก ในขณะเดียวกันก็ปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานที่ดูแลรักษาเชื้อจุลินทรีย หรือตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อ 
(catalogue) วามีเชื้อจุลินทรียที่เปนตัวอยางตนแบบ (type culture) หรือตัวอยางอางอิง 
(reference culture) หรือไม ในกรณีที่ไมมีแตเราแนใจวาเชื้อจุลินทรียน้ันจะมีประโยชนใน
อนาคตก็อาจจะหาผูเชี่ยวชาญทําให  

นิวัติ เสนาะเมือง: ในเรื่องของการจําแนกเชื้อจุลินทรียยังขาดวิธีการที่มาตรฐานตั้งแตขั้นตอนการ

เก็บตัวอยางเชื้อจุลินทรีย ซึ่งเราอาจจะตองมีการกําหนดวิธีการทีม่าตรฐานขึ้น 

มาลี สุวรรณอัตถ: เรื่องนี้อาจจะใหเปนหัวขอโครงการ BRT ในคราวหนา อยางไรก็ตาม คนทั่วไป
เขาใจวาผูไดรับทุนวิจัยมีวิธีเก็บตัวอยางจุลินทรียที่ไดมาตรฐานแลว จึงไมควรใหเขาทราบวา
เราไมมีมาตรฐาน โดยอาจจะบอกวามีมาตรฐานที่ยังไมสอดคลองกันและเปรียบเทียบกัน

ยาก  

ในการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียจะตองมีการสืบคนกอนวาเชื้อจุลินทรียที่เราจะเก็บมีอยู

แลวหรือไม ถามีอยูแลวก็ไมควรเก็บอีก การสืบคนขอมูลกอนการจัดเก็บจะทําใหคุณภาพ
ของงานดีขึ้น มีความกระชับ ประหยัดตนทุน และใหนักวิจัยใชสมองมากขึ้น  

4. งานวิจัยในมุมมองของนกัวิจัยทองถิ่น 

นิวัติ เสนาะเมือง: ผมจะกลาวถึงเรื่องความหลากหลายของจุลินทรียในประเทศไทย และเรื่อง

ยุทธศาสตรการวางแผนและออกแบบงานวิจัย ปกติการศึกษาเกี่ยวกับเห็ดราจะดูในเรื่อง

ความหลากหลาย (diversity) เปนสิ่งแรก แลวตามดวยเรื่องการนําไปใชประโยชน แตในทาง
ปฏิบัติเราอาจมองปญหาจากการใชประโยชนแลวยอนกลับไปพิจารณาพื้นฐานวาจะตอง

ศึกษาอะไร อยางเชน ผมตองการทราบวาพืชน้ีเปนโรคอะไร และจะควบคุมมันอยางไร ซึ่งผม
มักจะคิดยอนกลับไปที่สาเหตุที่ทําใหเกิดโรค เพ่ือใหทราบวาเราจะควบคุมมันไดอยางไร 
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ดังน้ัน เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับเรื่องการนําไปใชประโยชนจึงไมสามารถแยกออก
จากกันได  

รามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก ไมสามารถสรางอาหารเองได และกิน

อาหารทีเ่ปนอินทรียวัตถุ (organic matter) จึงทําใหเราสามารถศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของราในพื้นที่ใดก็ไดที่มีสารอินทรียวัตถุ สวนการตั้งหัวขอวิจัย ตองกําหนดขอบเขต
ใหแคบ เชน ศึกษาราที่อาศัยอยูบนใบไมโดยไมทําใหเกิดโรคกับพืช ยีสตที่อยูบนใบไมที่

เรียกวา jumping yeast หรือพวกเอนโดไฟท (Endophytes) หลายชนิดสามารถนําไปผลิต
สารเมตาโบไลต (metabolite) ได และอีกหลายตัวสามารถนําไปสรางสารปองกันโรคมะเร็ง
ได ซึ่งถาดูจากการใชประโยชนแลวนาที่จะนําราเหลาน้ีมาศึกษา นอกจากนี้ ที่กิ่ง ลําตน และ
รากของตนไมที่มีชีวิตยังมีราพวกมายคอไรซา (Mycorhiza) ซึ่งเปนราอกีประเภทหนึ่งที่ควร
นํามาศึกษา อีกทั้งราในใบไมรวง ราในดิน หรือราในตอไม เปนตน 

จากการประเมนิ เราจะพบเชื้อราเปนอัตราสวน 1:6 หรือ1:9 ของจํานวนพืชทั้งหมด
ในอุทยานแหงชาตินํ้าหนาว ขึ้นกับความอุดมสมบูรณของสภาพแวดลอม อุทยานแหงชาติ

นํ้าหนาวมีความหลากหลายทางชีวภาพ เน่ืองจากมีตนสนเปนจํานวนมาก และมีแนว

เทือกเขาที่เปนพ้ืนที่ปาดงดิบชื้นชนกัน 3 แหง คือ เทือกเขาที่มาจากหิมาลัย เทือกเขาที่มา
จากทางตอนใตของจีน และเทือกเขาที่มาจากประเทศมาเลเซีย การวางแผนวิจัยในอุทยาน
แหงชาตินํ้าหนาวจะตองเลือกใหชัดเจนวาจะศึกษาพืชชนิดใด ไมควรนําพืชที่มีอยูทั่วไปมา

ศึกษา แตควรนําพืชแตละชนิดมาดูความสัมพันธ และกําหนดขอบเขตใหเล็กและชัดเจน  

เรื่องการใชประโยชน ควรคิดจากประโยชนที่ไดรับกอน แลวยอนกลับมาดูวามีเชื้อรา
ตัวใดบางที่สามารถนํามาศึกษาได ซึ่งตองพิจารณาถึงองคประกอบของเชือ้รา และสภาพการ
เจริญเติบโตในภาวะปกติและไมปกติ เชน ในการเพาะเลี้ยง เชื้อราจะตอสูชีวิตอยางไรเมื่อ
ไมใหธาตุเหล็กหรือโปรตีนบางตัว ราหลายชนิดโดยเฉพาะราที่ทําลายไมจะปลอย สาร 
chelate ออกมา ซึ่งก็คือธาตุเหล็กที่ชวยใหสิ่งมีชีวิตดําเนินอยูได ซึ่งปจจุบันทางดานเภสัช
กรรมใชสาร chelate น้ีเปนตัวนํายาเขาไปยังเชื้อแบคทีเรยีที่ตานทานตอสารปฏิชีวนะ สวน
การพิจารณาองคประกอบของเห็ดรา ผนังเซลลของเสนใยในเห็ดรามีสารซิติน (chitin) เปน
องคประกอบหลัก ซึ่งมีประโยชนในการลดความอวน โดยที่สารไคโตซาน (chitosan) จะชวย
จับไขมันแลวปลอยเปนของเสยีทันทีโดยไมตองผานการยอย ในเสนใยเหด็ เชน เห็ดหลินจือ 
มีสารโพลีซัคคาไรด (polysaccharide) และสารปองกันโรคเอดส นอกจากนี้ยังมีเห็ด 
polypore บางตัวที่มีโปรตีนสูงกวาถั่วถึงสองเทา นอกจากนี้ เสนใยยังสามารถเลี้ยงและผลิต
ไดเปนจํานวนมาก จากศักยภาพที่กลาวมานี้เราควรพิจารณาวาจะนําเห็ดราเหลาน้ีไปใช

ประโยชนอะไรไดบาง  

ชาวตะวันออกบอกวาสารปองกันเชื้อ HIV หรือสารปองกนัมะเร็งในเห็ดหลินจือไดมา
จากดอกเห็ดเทาน้ัน ชาวจีนและญี่ปุนบอกวาระยะที่ดีที่สุดที่เห็ดจะผลิตสารนี้ออกมามากคือ
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ชวงที่ทองเห็ดเหลือง แตชาวตะวันตกบอกวาผลิตเพียงแคเสนใยก็เพียงพอแลว โดยไมตอง

ผลิตเห็ดทั้งดอก ซึ่งถาเปรียบเห็ดเปนดอกไม ตัวเสนใยก็คือตนไม ดอกเห็ดคือผลไม ซึ่ง

ผลไมจะไดสารอาหารจากตนไม ดังน้ัน ถาเราผลิตสารทีเ่ราตองการไดโดยผลิตแคเพียงเสน
ใย ก็จะทําใหเราไมตองเสียเวลาผลิตทั้งดอก แลวยังสามารถผลิตไดเปนจํานวนมากอีกดวย 

ประโยชนของเห็ด คือ มีเอนไซมพวก peroxides มาก ซึ่งสามารถยอยสารที่มีโมเลกุล
ยาว เชน พวก DDT ได ซึ่งเอนไซมจากเห็ดโดยเฉพาะเห็ดที่ทําลายไมและเห็ดที่สามารถยอย
สลายลิกนินไดก็สามารถยอยสลาย DDT ไดเชนกัน แตเอนไซมที่เรานํามาใชในเรือ่งของ 
ชีววิทยาโมเลกุล (molecular biology) ผมเช่ือวานักวิจัยของเราสามารถผลิตเองไดโดยไม

ตองซื้อมาจากตางประเทศ ซึ่งปจจุบันทางมหาวิทยาลัยมหดิลผลิตอยูบางแตไมมากนัก  

นอกจากเห็ดหลินจือที่สามารถปองกันเชื้อ HIV และโรคมะเร็งไดแลว ยังมีการนําเห็ด
มาผลิตในรูปแบบการคาอีกดวย เห็ดที่กินไดหลายชนิดมีโปรตีนเทียบเทากับโปรตีนสัตว มี
ไขมันในระดับตํ่ามากหรือไมมีเลย นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาสารพวก metabolite เพ่ือ

นําไปใชปองกันโรค เชน มาลาเรีย เปนตน 

ผมชี้ใหเห็นวามีแหลงที่หลากหลายมากใหศกึษาวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย แตตองมีการ

วางแผนวาจะศึกษาในพื้นที่ใด และศึกษาอยางไร โดยคิดใหกวางแตทําใหแคบเฉพาะจุด จะ
ทําใหเราไดเน้ืองานที่ชัดเจน 

มาลี สุวรรณอัตถ: การวิจัยอาจทํารวมกัน โดยเฉพาะสวนกลางกับสวนภูมิภาค เน่ืองจากนักวิจัยจาก 
สวนกลางอยูหางไกลพื้นที่จึงตองการความรวมมือจากนักวิจัยที่อยูในภูมิภาค และนักวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยในสวนกลางก็ควรจะรวมมือกับสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ

โรงเรียน โดยรวมกันคิดวามีอะไรที่ทางสวนกลางสามารถสนบัสนุนไดบาง 

นิวัติ เสนาะเมือง: การเลอืกวาเรื่องใดสําคัญคงจะเกี่ยวของกับอะไรหลายอยาง สมมติวาในภาค

อีสานมีปญหาทางดานโรคพืช ซึ่งก็คือราที่อยูในดิน (soil borne) ทั้งหลาย เราจะศึกษาวา 
soil borne น้ีมีอะไรบาง และมีวิธีการปองกันกําจัดอยางไร เราก็พบวาไมสามารถใชสารเคมี
ในการปองกันกําจัด สิ้นเปลอืง และมีการปนเปอนตอสิ่งแวดลอม ความสําคัญเรงดวนก็คือ 
เราตองควบคุมเรื่องนี้ใหได เราตองมองวาถาใชการควบคุมทางชีวภาพ (biocontrol) จะ

สามารถควบคมุเรื่องนี้ไดหรอืไม สิ่งทีเ่ราตองทําคืออะไร วิธีการใดจะเหมาะสมที่สุด 
ประเด็นจึงอยูที่วาอะไรคือปญหา และตองระบุใหไดวาประเด็นใดมีความสําคัญและมี

ประโยชนมากที่สุด หากเราระบุไดแลววาเรื่อง biocontrol สําคัญ เรายังตองมีวิธีการยอยๆ 
ในการหาเชื้อจุลินทรียอีกเปนขั้นตอนไป สําหรับแผนของผม ผมจะเลือกเอาแสงอาทติยมา
เปนตัวชวยหาเชื้อจุลินทรีย เพราะแสงอาทติยสามารถฆาเชื้อโรคไดในระดับหนึ่ง โดยฆาเชื้อ
ตัวที่ไมดีและเก็บเชื้อตัวที่ดีไวใหเราสามารถดึงเอาสิง่ที่เราตองการออกมาไดงายขึ้น เพราะ
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จะเหลือเชื้อจํานวนนอยแลว เพราะฉะนั้นตองจัดเรียงความสาํคัญใหไดวาอะไรเปนสิ่งที่ตอง

ทําเปนอันดับแรก อันดับรอง และอันดับตอไป 

เรายังไมรูวาเรามีอะไรดีๆ อยูที่ใดบาง แตคนอื่นรู อยางเชนเรื่องเห็ดที่ประเทศญี่ปุน
เคยเขามาศึกษาในประเทศไทยแลวพบวา มีเห็ดชนิดหนึ่งในกลุมเห็ดกระดางและเห็ดแข็ง

บนตอไมมีคุณสมบัติดีเทียบเทากับเห็ดหลินจือ มี strain ที่ถูกนําไปผลิตยา และรักษาโรค
เอดส ซึ่งมีระบุไวชัดเจนวาเห็ดนั้นมาจากอุทยานแหงชาตินํ้าหนาวในประเทศไทย  

5. ขอบขายและเปาหมายงานวิจัย 

กัญญวิมว กีรติกร: จากประสบการณของหองปฏิบัติการในเรื่องการหาทุนวิจัยของ ศช. เรามี

โปรแกรมการวิจัยทางดานการหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ มีหองปฏิบัติการหลายหองใน

โปรแกรมใหญที่มีการทํางานเกี่ยวเน่ืองกัน ซึ่งในระยะแรกยังไมมีการทํางานที่เชื่อมโยงกัน 
เชน หองปฏิบัติการเชื้อราวิทยาจะคัดเเยกเชื้อราจากธรรมชาติ เพ่ือศึกษาทางดานความ

หลากหลายทางชีวภาพ ดานนิเวศวิทยา เเละดานอนุกรมวิธาน โดยนําเชื้อราที่ไดมาฝากไว
กับ Microbial Culture Collection เพ่ือปองกันการสูญหาย ทางหอง Mycology เก็บตัวอยางได
จํานวนเทาใดก็นํามาฝากไวจํานวนเทาน้ัน นอกจาก Culture Collection จะรับฝากเชื้อ 
จุลินทรียแลวยังทํางานวิจัยควบคูไปดวย เชน ทําวิจัยเกี่ยวกับวิธีเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียใหมี
อัตราการรอดชีวิตสูงในกลุมจุลินทรียที่เก็บรักษายาก นอกจากนี้ ศช. ยังมีหองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการหมัก ซึ่งมีความสามารถในการเลี้ยงเชื้อราในอาหารแบบตางๆ งานวิจัยจะเปน
การทดลองเลี้ยงในสภาวะที่มีสารอาหารหรือปริมาณอากาศที่เเตกตางกัน เพ่ือดูวาการเลี้ยง
ในสภาวะใดสามารถทําใหเชื้อราสรางสารกลุม secondary metabolites ไดมาก หรือสราง 
pigments ใดที่นาสนใจเพิ่มขึ้น หรือในกรณีที่เชื้อบางกลุมเจริญไดชา เชน กลุม insect fungi 
ทางหองปฏิบัติการจะศึกษาวาวิธีการเรงการเจริญเติบโต ซึ่งก็เปนหัวขอวิจัยอีกแบบหนึ่ง  

ดานการใชประโยชนของเชื้อจุลินทรีย หลังจากหมักเลี้ยงเชื้อเเละสกัดดวยตัวทํา

ละลายที่หองปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักเเลว จะสงเชื้อไปที่หองปฏิบัติการตรวจหาสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพ่ือทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในหลายๆ วิธีการ เชน anti-
Herpes simplex virus type I, anti-malaria, anti-tuberculosis เเละ anti-inflammatory เปน
ตน เพ่ือดูวาเชื้อจุลินทรียตัวใดมีศักยภาพในการผลิตสารที่ใชเปนยาได สวนหองปฏิบัติการ
ทรัพยากรชีวภาพที่มีความชํานาญดาน natural product chemistry จะวิจัยวาหลังจากที่ได
ทดสอบในเบื้องตนแลวเชื้อจุลินทรียไดสรางสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใดที่เปนสารประกอบที่

ทําใหเกิดปฏิกิริยา (active compound) จะเห็นไดวาการทํางานในชวงแรกเปนกลุมหลวมๆ 
ที่มีความตอเนื่องไมสม่ําเสมอ เชน หอง Mycology ไมมีการวางแผนในเรื่องประเภทและ
จํานวนของเชื้อจุลินทรียที่จะทําการเก็บรักษา หอง Culture Collection ประมาณพื้นที่ตอป
ในการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียไมได หองปฏิบัติการหมักไมมีเกณฑในการจัดลําดับ

ความสําคัญในการคัดเลือกเชื้อจุลินทรียมาเลี้ยง เเตเมื่อมีขอมูลวิจัยเพิ่มขึ้นทําใหมีงานวิจัย
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ดานการคัดเเยกเชื้อจุลินทรียที่มีประโยชนจากธรรมชาติ เเละดานการเพาะเลี้ยงเชื้อ 
จุลินทรียที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  

ในระยะเเรกเราไดทุนวิจัยจาก 2 เเหลง คือ ศช. เเละโครงการ BRT โดย

หองปฏิบัติการเเตละแหงตางเขียนขอเสนอโครงการวิจัยแบบเเยกกัน ตอมาโครงการ BRT 
ขอใหปรับปรุงขอเสนอโครงการวิจัย โดยมองวาโครงการที่ไดรับทุนในระยะแรกเปนโครงการ
ในแนวกวาง เเละโครงการ BRT ไดสนับสนุนการวิจัยเรื่องขอมูลทางความหลากหลายทาง
ชีวภาพเเละอนุกรมวิธานเปนจํานวนมาก เน่ืองจากประเทศไทยมีขอมูลประเภทนี้อยูนอย 
แตนโยบายการใหทุนของโครงการ BRT ในระยะที่ 2 มีการจัดเปลี่ยนกลุมโปรแกรมใหม 
โดยมีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยทางนิเวศวิทยามากขึ้น เนนงานวิจัยเชิงลึกและงานวิจัยดาน
การใชประโยชนเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน เราในฐานะผูขอทุนจึงตองปรับตัว เเละไดเตรียมขอเสนอ
โครงการที่เเสดงถึงความรวมมือระหวางหองปฏิบัติการเพิ่มขึ้น เพ่ือใหเห็นภาพงานวิจัยที่

ตอเนื่องกันอยางชัดเจน เเละเตรียมขอเสนอโครงการวิจัยชุดใหญเเทนโครงการวิจัยเล็กๆ 
ของเเตละหองปฏิบัติการ  

จากประสบการณน้ี เราเรียนรูวาเราตองสามารถปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลอง
ตามนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปของผูใหทุน และควรปรึกษาเจาหนาที่ของแหลงทุนหากไม

แนใจวาเราอยูในกลุมที่เเหลงทุนจะใหการสนับสนุนหรือไม เพ่ือไมใหเกิดการเสียเวลา 

ทางดานมุมมองของผูขอทุนและผูใหทุน ผูขอทุนตองมีการเตรียมตัว ตองทราบวามี
ใครทํางานวิจัยที่ใกลเคียงกับของเราไปบางแลว และตองรูทิศทางของงานวิจัยในปจจุบันดวย
วามีเทคโนโลยีหรือมีเทคนิคใหมๆ อะไรบางที่จะทําใหงานวิจัยเราดําเนินไดเร็วขึ้น ใชเงิน

นอยลง และไดผลชัดเจนมากขึ้น ซึ่งการที่จะทราบทิศทางเหลาน้ีโดยเร็วที่สุดก็คือการเขารวม
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ถาจะดูจากวารสารตีพิมพอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอ 
เน่ืองจากบางครั้งการตีพิมพงานวิจัยในวารสารอาจใชเวลานานถึง 1-2 ป ซึ่งในขณะเดียวกัน
เราก็อาจจะทํางานซ้ําซอนกับคนอื่นอยู นอกจากนี้ ในการเตรียมตัวขอรับทุนวิจัยควรคุยกับผู
ที่เคยไดรับทุนวิจัยจากเเหลงทุนน้ันมาแลว เพ่ือขอคําเเนะนํา จะเปนการเพิ่มโอกาสสําเร็จ

ใหกับตัวเอง 

นอกจากนี้ ควรรูจํานวนงบประมาณของการใหทุนของเเหลงทุน เพ่ือปรับงบประมาณ
ในการขอใหเหมาะสม และเตรียมพรอมในการแสดงความนาเชื่อถือวาผูขอทุนมี

ประสบการณในเรื่องนั้นๆ มากนอยเพียงใด เคยมีงานตีพิมพหรือมีการแสดงผลงานที่ใดบาง 
ซึ่งหนังสือเกี่ยวกับการเตรียมตัวขอรับทุนวิจัยในประเทศอเมริกาไดเเนะนําไววา ถาผูใดมี

ความประสงคที่จะยื่นขอรับทุนวิจัยจาก NIH หรือเเหลงทุนที่มีการเเขงขันในระดับสูง ควรจะ
มีการเตรียมตัวลวงหนาอยางนอย 1 ป โดยเตรียมตารางกิจกรรมใน 9 เดือน และ 12 เดือน
กอนยื่น grant proposal เชน 12 เดือนกอนสง grant proposal ตองสงรายงานไปยังวารสาร
ตางๆ เพ่ือใหตนฉบับเหลานั้นอยูในกระบวนการพิจารณา และผูขอทุนจะไดอางอิงไดวาอยู



ในขั้นตอนการสง (submitted) หรืออยูระหวางการตีพิมพ (in press) หรือตีพิมพแลว 
(published) ซึ่งจะดูดีกวาที่เขียนวาอยูระหวางการเตรียมตัว (in preparation) ซึ่งไมถอืเปน
หลักฐานเน่ืองจากไมสามารถตรวจสอบได  

ในมุมมองของผูใหทุน ผูใหทุนจะมองใน 3 เรื่อง คือ ระดับปญญา (intellectual level) 
ผลกระทบ (impact) เเละมีความใหม ผูวิจารณ (reviewer) ซึ่งโดยปกติจะเปนผูเชี่ยวชาญใน
สาขาจะมองวางานวิจัยมีการคิดที่ซับซอนเพียงใด ซึ่งไมไดหมายความวาตองทําใหเปนเรื่อง
ยากโดยไมจําเปน จากน้ันจะดูผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการวามีมากนอย

เพียงใด โดยไมไดดูเเคผลที่ไดเทาน้ัน แตดูถึงความนาสนใจของผลงานดวย นอกจากนี้

อาจจะพิจารณาถึงขอเสนอของงานวิจัยวามีความใหมหรือไม ถาเปนเรื่องใหมจะดูวา

สมมติฐานมีหลักฐานเดิมสนับสนุนมากนอยเพียงใด มีการเรียงลําดับความคิดที่ดีหรือไม 
และขอเสนอโครงการวิจัยมีความเปนไปไดอยางไรที่จะบรรลุวัตถุประสงคเเละตอบคําถาม

ของผูวิจัย แตถาไมเปนเรื่องใหมแตเปนการเพิ่มความรูหรือชวยทําใหงานวิจัยเดิมดีขึ้นก็

จะตองพิจารณาวามีผลกระทบมากพอหรือไม นอกจากนี้ยังพิจารณาไปถึงประโยชนที่ไดรับ
จากงานวิจัยดวย สวนเรื่องอื่นๆ ที่จะพิจารณาคือ ความพรอมและประสบการณของผูขอทุน 
ซึ่งสามารถแสดงหลักฐานไดหรือไมวามีความเชี่ยวชาญ เชน มีผลงานตีพิมพ เปนตน เเละ
ความพรอมในเรื่องของเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่จะใชในงานวิจัย 

การจะเพิ่มโอกาสความสาํเร็จในการเเขงขันขอรับทุนวิจัย ผูขอทุนตองมียุทธศาสตร 
ทั้งดานการวางเเผนงานวิจัยใหเหมาะสม เเละดานการเตรียมตัวเพื่อยื่นขอรับทุน รวมทั้ง

ตองเขาใจมุมมองของเเหลงทนุ ทั้งดานนโยบายและขอบเขตการใหทุน เเละหลักการ

พิจารณา เพ่ือสรางโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการขอทุนใหมากทีสุ่ด 

 
      ⌫    
  

1ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
2สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 44001 
 3ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002 

ประนอม จันทรโณทัย: ในวันที่ 7-12 มีนาคม พ.ศ.2545 จะมีการจัดประชุมระดับนานาชาติชื่อ “The 
Third Symposium of the Family Zingiberaceae” ขึ้นที่ จ.ขอนแกน โดยมีหัวขอประชุมคือ 
Taxonomy, Morphology, Cytology, Enzymology, Phytochemistry, Phamacognostics, 
Ethnobotany และ Diversity and Consumption 

ปญหาและอุปสรรคที่ผานมาในป พ.ศ. 2542-2543 ของงานวิจัยดานพืชที่โครงการ 
BRT ควรแกไข คือ ควรสนับสนุนงานวิจัยในแนวกวาง เพ่ือใหนักวิจัยไดรูจักพันธุไมใน
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เพียงใด โดยไมไดดูเเคผลที่ไดเทาน้ัน แตดูถึงความนาสนใจของผลงานดวย นอกจากนี้

อาจจะพิจารณาถึงขอเสนอของงานวิจัยวามีความใหมหรือไม ถาเปนเรื่องใหมจะดูวา

สมมติฐานมีหลักฐานเดิมสนับสนุนมากนอยเพียงใด มีการเรียงลําดับความคิดที่ดีหรือไม 
และขอเสนอโครงการวิจัยมีความเปนไปไดอยางไรที่จะบรรลุวัตถุประสงคเเละตอบคําถาม

ของผูวิจัย แตถาไมเปนเรื่องใหมแตเปนการเพิ่มความรูหรือชวยทําใหงานวิจัยเดิมดีขึ้นก็

จะตองพิจารณาวามีผลกระทบมากพอหรือไม นอกจากนี้ยังพิจารณาไปถึงประโยชนที่ไดรับ
จากงานวิจัยดวย สวนเรื่องอื่นๆ ที่จะพิจารณาคือ ความพรอมและประสบการณของผูขอทุน 
ซึ่งสามารถแสดงหลักฐานไดหรือไมวามีความเชี่ยวชาญ เชน มีผลงานตีพิมพ เปนตน เเละ
ความพรอมในเรื่องของเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่จะใชในงานวิจัย 

การจะเพิ่มโอกาสความสาํเร็จในการเเขงขันขอรับทุนวิจัย ผูขอทุนตองมียุทธศาสตร 
ทั้งดานการวางเเผนงานวิจัยใหเหมาะสม เเละดานการเตรียมตัวเพื่อยื่นขอรับทุน รวมทั้ง

ตองเขาใจมุมมองของเเหลงทนุ ทั้งดานนโยบายและขอบเขตการใหทุน เเละหลักการ

พิจารณา เพ่ือสรางโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการขอทุนใหมากทีสุ่ด 

 
      ⌫    
  

1ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
2สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 44001 
 3ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002 

ประนอม จันทรโณทัย: ในวันที่ 7-12 มีนาคม พ.ศ.2545 จะมีการจัดประชุมระดับนานาชาติชื่อ “The 
Third Symposium of the Family Zingiberaceae” ขึ้นที่ จ.ขอนแกน โดยมีหัวขอประชุมคือ 
Taxonomy, Morphology, Cytology, Enzymology, Phytochemistry, Phamacognostics, 
Ethnobotany และ Diversity and Consumption 

ปญหาและอุปสรรคที่ผานมาในป พ.ศ. 2542-2543 ของงานวิจัยดานพืชที่โครงการ 
BRT ควรแกไข คือ ควรสนับสนุนงานวิจัยในแนวกวาง เพ่ือใหนักวิจัยไดรูจักพันธุไมใน
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ทองถิ่น โดยจัดใหมีการสํารวจพันธุไมกวาง ๆ เชน สํารวจพันธุไมในดอยสุเทพ-ปุย แจซอน 
ภูพาน เปนตน และใหมีการวิจัยพืชเฉพาะกลุมในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง เชน วิจัยผักปราบในเขต
ภูพาน เปนตน สวนการวิจัยในแนวลึกควรใหมีการศึกษาทบทวนพันธุไม แตอาจจะทําให
นักศึกษาไมเห็น type specimen ที่แทจริง การจัดใหมีวิจัยในแนวลึกก็เพ่ือสรางเครื่องมือ
วิเคราะหพืช 

นอกจากนี้ การวิจัยดานกายวิภาคศาสตร Embryology และเรณูวิทยายังมีอยูนอย
มาก และยังเปนการวิจัยในแนวกวาง กลาวคือ เปนงานวิจัยสํารวจและทบทวนพันธุไม 
อยางไรก็ตาม ในอนาคตเรายังคงสงเสริมใหมีการทําวิจัยทั้งในแนวลึกและแนวกวาง เพ่ือ

สรางนักอนุกรมวิธานที่แทจริง แตปญหาที่พบคือ ขอมูลและความรูที่มีอยูอาจจะไมลงไปสู
ชุมชน ดังน้ัน การทําวิจัยในแนวกวางในอนาคตอาจจะตองระบุวิธีการนําความรูไปเผยแพรสู
ชุมชน เชน เผยแพรในรูปของโปสเตอร เปนตน 

ตอศักดิ์ สีลานันท: ขอให ดร.อุษา กลิ่นหอม อธิบายเรื่องของการนําภูมิปญญาทองถิ่นและความรู
สมัยใหมมาประสานเขาดวยกันวา การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นมีวิธีการ แนวทาง หรือทําให
เราทราบเกี่ยวกับสิ่งใด 

อุษา กลิ่นหอม: เน่ืองจากยังไมไดคุยกับ ศ.วิสุทธิ์ ใบไม จึงยังไมทราบเหตุผลที่แยกเรื่องภูมิปญญาไว
ในกลุมตางๆ ซึ่งปที่แลวเรื่องภูมิปญญาจะรวมอยูกับเรื่องนิเวศวิทยา แตในปน้ีเรื่องภูมิ

ปญญาถูกตีกลับมารวมอยูในกลุมพืช ซึ่งเมื่อนําเรื่องภูมิปญญามาไวกับกลุมพืชแลวจะมีการ
เชื่อมโยงอยางไรระหวางการศึกษาในแนวลึกและในแนวที่เปนวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ (pure 
science) อยางที่ รศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย ไดอธิบายไววา เมื่อเราพูดถึงภูมิปญญา
ทองถิ่น เราจะนึกถึงอะไรที่ชาวบาน ๆ งาย ๆ แตจริง ๆ แลวการศึกษาวิจัยเรื่องภูมิปญญา
ทองถิ่นในบานเรายังทําไดนอยและไมลึกพอ ซึ่งมักศึกษาแคระดับสํารวจที่ยังไมเปนระบบ 
หรือในการสัมภาษณสวนใหญคําถามจะสิ้นสุดลงแคใชอะไร ทําอะไร อยางไรเทาน้ัน ซึ่งจริง 
ๆ แลวเรื่องของภูมิปญญามีความลึกซึ้งกวาน้ัน เชน ในเรื่องการจําแนกชนิด (identify) 
อาจารยประนอมจะมีวิธีการจําแนกที่แตกตางจากคนอื่น ตัวอยางเชน นักพฤกษศาสตรจะ
รวมไมรังในอีสานชนิดที่มีกานดอกสีแดงเขม และชนิดที่มีกานดอกสีเหลืองเปนชนิดเดียวกัน 
เน่ืองจากนักพฤกษศาสตรมองวามันเปนเพียงความหลากหลาย ซึ่งไมสามารถแยกเปนชนิด
ได แตชาวอีสานจะแยกออกเปน 2 ชนิด ตามประโยชนใชสอยที่แตกตางกัน โดยจะใชไมรังที่
มีกานดอกสีเหลือง หรือที่ชาวอีสานเรียกวา “รังไหม” ในการกอสราง และใชไมรังที่มีกาน
ดอกสีแดง หรือที่ชาวอีสานเรียกวา “รังฝาย” เปนยา ซึ่งจะใชเปลือกเปนสมุนไพรสมานแผล
ในผูหญิงที่คลอดลูก นอกจากนี้ยังใชรังฝายในการเขายาสําหรับยากระษัย เปนตน 

การเขาไปทํางานในหมูบาน เราจะเขาไปและพูดภาษาเดียวกับชาวบานไดอยางไร 
และจะเขาถึงองคความรูเหลาน้ีไดอยางไร ดิฉันคิดวาจะมีประโยชนมากถาประเทศไทย
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ผนวกองคความรูเชนน้ีเขากับการเรียนรูในระบบสากล เน่ืองจากชาวบานสามารถเรียนรูใน
ระบบสากลได และคนเมืองก็สามารถเรียนรูในระบบของชาวบานไดเชนกัน 

ในการศึกษาการใชประโยชนโดยภูมิปญญาชาวบานกับพันธุไม ดิฉันไมอยากให

เปนการศึกษาในลักษณะที่เปนการสํารวจเพียงอยางเดียว แตอยากใหนําองคความรู

ทางดานวิทยาศาสตรไปรวมวิเคราะหวิจัยดวย ดังน้ัน ในการศึกษาในเรื่องพันธุไมอาจจะ

ตองศึกษารวมกับสาขาวิชาอื่นดวย ตัวอยางเชน ถาจะศึกษาภูมิปญญาพ้ืนบานแตไมมี

ความรูดานอนุกรมวิธาน หรือไมมีนักอนุกรมวิธานอยูในทีมงานวิจัยก็จะไมสามารถจําแนก
ชนิดตน “เมือดแอ” ในภาษาอีสานเปนสากลได ซึ่งตนเมือดแอก็คือ  Mimocilon indule 
น่ันเอง คําวา indule แสดงวาสามารถรับประทานได ภูมิปญญาพื้นบานของชาวอีสานจะ
รับประทานยอดออนของตนเมือดแอ สวนใบแกนําไปคลุกกับพริกที่จะตากแหงจะทําใหพริก
ไมเปลี่ยนสีเมื่อแหง นอกจากนี้ยังนํากิ่งออนของตนเมือดแอมาเผาใหเปนขี้เถาแลวทําเปนนํ้า
ดางเตรียมไวสําหรับแชเสนไหมหรือเสนฝายกอนยอมสี หรือที่เรียกวาการดองไหม ดองฝาย 
ซึ่งจะทําใหสีติดทนทาน จะเห็นไดวาการเรียนรูเรื่องประโยชนใชสอยจะกระตุนใหเกิดความ
อยากอนุรักษตามมา อยางไรก็ตาม ถาชื่อของพันธุไมมีอยูแลวในระบบพื้นบาน ขอความ
กรุณานักพฤกษศาสตรอยาไดต้ังชื่อใหม เน่ืองจากชื่อพ้ืนบานจะทําใหเราสามารถสื่อสารกับ
ชาวบานไดเปนอยางดี 

อีกตัวอยางหนึ่ง คือ ตนลําดวนดง ซึ่งมีอยูในภาคอีสานจํานวนมาก แกนของลําดวน
ดงใชยอมสีไดโดยการตม ซึ่งสามารถปรับสีไดโดยการปรับคาความเปนกรดดาง (pH) ซึ่งคน
อีสานจะใชกรดที่อยูในตัวมดแดง (formic acid) ในการปรับคา pH ซึ่งเปนการใชสารที่มีอยู
ตามธรรมชาติพ้ืนบาน ดังน้ัน ในการศึกษาภูมิปญญาควบคูกับพันธุไมจึงอยากใหศึกษา

วิเคราะหในแนวดิ่ง นําองคความรูทางวิทยาศาสตรมาชวยชาวบานตอบปญหางายๆ เชน 
คนอีสานจะนํามะขามเปรี้ยวมาทําเปนมะขามหวาน โดยนําไปคลุกกับขี้เถาของตนเชือกหรือ
ตนรกฟา แลวนําไปนึ่ง มะขามเปรี้ยวก็จะเปลี่ยนเปนมะขามหวาน เราก็นําหลักเคมีงาย ๆ ที่
กรดรวมกับดางจะไดผลเปนเกลือบวกกับนํ้ามาอธิบายวามะขามเปรี้ยวเปลี่ยนเปนมะขาม

หวานไดอยางไร จากหลักการนี้ทําใหกรดทารทาลิกที่อยูในมะขามไมปรากฎความเปรี้ยว 
แตนํ้าตาลในมะขามจะปรากฎขึ้นมาแทนเปนความหวาน องคความรูตรงนี้เปนสิ่งที่เราขาด
อยางยิ่ง ดังน้ัน การศึกษาพฤกษศาสตรพ้ืนบาน ภูมิปญญาพื้นบาน จะตองนําองคความรู
เชนน้ีเขาไปชวย อยางนอยเรื่องของอนุกรมวิธานกับภูมิปญญานาจะควบคูไปดวยกัน เพราะ
ในเรื่องของภูมิปญญาจะมีรายงานจํานวนมาก โดยเฉพาะในสาย NGO ที่ตีพิมพออกมาแต
ไมมีชื่อวิทยาศาสตรเลย ตนคํามอกหลวง คําวา “คํา” แปลวา “ทองคํา”, “มอก” แปลวา 
“ดอกไม”, ”หลวง” แปลวา ”ใหญ” แตภาษาอีสานเรียกตนคํามอกหลวงวา “ไขเนา” เพราะคน
อีสานรูวาแกนของตนคํามอกหลวงเนาเหมือนไขเนา นําลูกมาทุบใชเปนยาสระผม ดังน้ัน 
เรานาจะผนวกองคความรูเขาไวดวยกัน แลวจะทําใหเรากาวหนาขึ้นไปอีกหลายกาว 
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ตอศักดิ์ สีลานันท: ในเรื่องของแนวทางการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น เราควรคํานึงถึงสิ่งใดบาง ภูมิ
ปญญาทองถิ่นไมไดหมายความถึงพืชเพียงอยางเดียว แตรวมถึงสัตวดวย เน่ืองจากพืชกับ
สัตวบางครั้งไมสามารถแยกออกจากกันได อยางเชน เห็ดบางชนิดจะไมขึ้นถาไมมีปลวก 
เปนตน วิธีการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูสมัยใหม ดังน้ัน จึงตองมีหลักเกณฑและมี
ระเบียบวิธีวิจัย การที่เราจะเผยแพรองคความรูออกไปจะตองมีมาตรฐานในระดับหนึ่ง เชน 
ชื่อจะตองมีความเปนสากล ซึ่งเราคงตองนําความรูทาง อนุกรมวิธานมาประยุกตใชใน

การศึกษาภูมิศาสตรทองถิ่น เพ่ือใหสามารถสื่อไดตรงกัน เน่ืองจากในแตละทองถิ่นก็มีการ
เรียกชื่อแตกตางกันออกไป เชน ไขเนากับคํามอกหลวง เปนตน ดังน้ัน เราจึงตองมีสื่อ ซึ่งสื่อ
ในที่น้ีจะใชระหวางนักวิชาการหรือคนที่จะนําไปใชงาน แตเวลาที่เราจะสื่อกับชาวบานเราก็

ตองปรับ  

อุษา กลิ่นหอม: เรื่องพืช ถาเปนพืชตนเล็กจะมีการไหลงอก แตดิฉันไมเคยคิดวาพืชตนใหญจะมีการ
ไหลงอกได แตตนเต็งหรือตนจิกในภาษาอีสานเปนไมขนาดใหญที่ไมมีเมล็ดแตมีการไหล

งอกโดยจะแตกตนใหมออกมาจากราก ซึ่งความรูดานกายวิภาคหรือการขยายพันธุเชนน้ีใน
ประเทศไทยยังมีนอยมาก ซึ่งเรายังตองการบุคลากรและองคความรูในดานนี้อีกมาก 
อยางเชนองคความรูในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชที่ไมสามารถเจริญเติบโตไดโดยลําพัง

อยางตนผักหวานปาที่จําเปนตองมีพืชหรือตนไมชนิดอื่นขึ้นควบคูกันไปจึงจะเจริญเติบโตไดดี 

สรยุทธ รัตนพจนารถ: จากมหาวิทยาลัยมหิดล สิ่งที่เราจะคุยกันน้ีเปนกิจกรรมใด และมีเปาหมาย
เพ่ือสิ่งใด 

ตอศักดิ์ สีลานันท: เปนการประชุมทางวิชาการที่เปดโอกาสใหนักพฤกษศาสตรและภูมิปญญา

ทองถิ่น ซึ่งรวมถึงพืช คน และสัตว ไดมาพูดคุยกันในเรื่องการดําเนินการศึกษาดานภูมิ
ปญญาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือนําเสนอแนวทางในการนําความรูทาง

พฤกษศาสตรไปใช เสนอปญหาของการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น และบอกความ

ตองการใหชวยเหลือ เพ่ือหาแนวทางในการศึกษาและปรับปรุงโครงการที่เสนอเพ่ือขอรับทุน
สนับสนุนงานวิจัยวาควรใชกลวิธีหรือระเบียบวิธีอยางไรเพื่อใหไดทุนมา 

อุษา กลิ่นหอม: อยากใหมีการใชเทคนิค mind mapping เพ่ือใหทราบวาคนทั่วไปที่ศึกษาทางดาน
พืชและภูมิปญญามีปญหาใด และมีความตองการสิ่งใด เพ่ือใหโครงการ BRT เขาไปปรับใน
เรื่องการใหทุนใหตรงกับความตองการในอนาคต เชน มีปญหาเรื่องการขาดฐานขอมูลวา
ใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร และมีความตองการในเรื่องน้ีหรือไม เราอยากทราบความ

ตองการของนักวิจัยทุกคนที่อยูคนละพื้นที่กัน 

ประมุข เพ็ญสุต: การออกไปสํารวจในแนวกวางสําหรับพันธุไม เชน ถาไปเก็บตัวอยางตนรกฟาใน
ฤดูที่ไมมีดอก แลวพบตนไมตนหน่ึงที่ชาวบานบอกวาเปนตนรกฟา (Terminalia alata) แลว
ทําการจดเลย ซึ่งเราจะมีขอมูลจากการศึกษาอยางน้ีจํานวนมาก อาจารยประนอม มีขั้นตอน
หรือวิธีการแนะนําในเรื่องนี้อยางไร 
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ประนอม จันทรโณทัย: ในกรณีของตนรกฟาควรเก็บตัวอยางอยางนอย 1 ป แตในการเก็บตัวอยาง
พืช หรือในการทําวิจัยทุกอยางตองมี voucher specimen ซึ่งมีความสําคัญมาก นอกจากนี้
ยังตองระบุหมายเลข (number) ใหกับตัวอยาง เพ่ือใหสามารถตรวจสอบได ซึ่งการเก็บ
ตัวอยางเพียงแคใบก็สามารถบอกไดวาเก็บไวที่พิพิธภัณฑใด เพราะที่ใบมีตอมบริเวณเสน

กลางใบที่สามารถบงบอกได การเก็บตัวอยางพืชโดยเก็บมาเฉพาะรายชื่อทําใหตรวจสอบได
ยาก เชน ตนจิก มีทั้งจิกนา จิกตนเต็ง จิกทุง และจิกนมยาน เปนตน ซึ่งถาเรามี voucher 
specimen ที่เปนใบใหนักอนุกรมวิธานดูก็จะชวยไดมาก และในอนาคตตามแผนการวิจัยใน
แนวลึก ถามีนักวิจัยสาขาอื่น เชน นักเคมีอินทรีย หรือเภสัชกรเขามาศึกษาพืช สิ่งสําคัญคือ
จะตองมี voucher specimen เราพบวาปจจุบันเรานําพืชมาวิเคราะหเปนจํานวนมากแตไม
เคยเก็บ voucher specimen ไวเลย ปจจุบันมีพิพิธภัณฑพืชระดับนานาชาติอยู 5 แหง คือ 
กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสวนพฤกษศาสตร จ.เชียงใหม หรืออาจจะเก็บที่พิพิธภัณฑพืช
ระดับทองถิ่นก็ได 

ฟองจันทร บุญญานุภาพ: จากสถาบันราชภัฏ จ.อุตรดิตถ เรื่องภูมิปญญาของชาวอีสานในการใชพืช
พันธุ ดิฉันไดไปศึกษาการทําเมี่ยงของกลุมแมบานศรีนาปาง อ.เมือง จ.นาน พบวาในการ
หมักเมี่ยงเขานํา “ใบเมียด” หรือที่ภาคกลางเรียกวา “เมือด” ชนิดที่ใบมีขนมาปดปากโอง ทิ้ง
ไว 15-180 วัน ก็จะไดเมี่ยงที่มีรสชาติอรอย ซึ่งชาวบานรูวาในการหมักถาไมใสใบเมียดลงไป
จะทําใหเมี่ยงทั้งโองเปนเชื้อรา เรากําลังสนใจวามีอะไรในใบเมียดที่ชวยยับยั้งการเจริญของ
เชื้อรา 

ภูมิปญญาอีกอยางหนึ่ง คือ คนที่ทําพระเครื่องอยูที่วัดโพธิ์ตองการสั่งซื้อเปลือกไมที่
ชาวเมืองนานเรียกวา “ตนกาว” ซึ่งเมื่อนํามาหมักจะไดนํ้ากาวไปผสมกับผงพระและดอกไม 
เพ่ือทําพระเครื่อง ซึ่งชาวบานจะตัดตนกาวสงไปขายเปนกระสอบ แตปจจุบันชาวบานไมพบ
ตนไมน้ีแลว คนเมืองนานสมัยโบราณนําตนกาวมาใชเชื่อมอิฐเพ่ือสรางกําแพงเมือง เพราะมี
คุณสมบัติเหนียวและคงทน ดิฉันไดตนกลาของตนกาวจากทางผาคุ สวนทางไปอิงทาวังผาก็
ยังพบอยูบาง แตถาชาวบานเขาไปใชพ้ืนที่น้ันก็จะตัดตนกาวไป เน่ืองจากไมมีคิดที่จะอนุรักษ
ไว สิ่งน้ีจุดประกายความอยากทํางานในลักษณะเชนเดียวกับ อาจารยอุษา แตยังมองไมเห็น
วิธีในการหลอมรวมภูมิปญญาเหลาน้ัน จึงอยากขอคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางในการทํางาน
ดานนี้วามีขั้นตอนอยางไรหลังจากไดรวบรวมขอมูลแลว เรื่องของแหลงขอมูลในการสืบคน
วามีใครทําอะไรอยูที่ใดบาง และผูเชี่ยวชาญดานอนุกรมวิธานที่เราจะประสานเพื่อขอความ
อนุเคราะหจะเปนเชนไร 

อุษา กลิ่นหอม: เน่ืองจากเราอยูกันคนละภาคจึงตองมีนักอนุกรมวิธานเปนตัวเชื่อม ในแงของการใช
ประโยชน คนอีสานก็ใชยางบงไปทําเปนซีเมนตเชนกัน และมีการสั่งซื้อยางบงจากคน

กรุงเทพสูงเชนกัน นอกจากนี้ยางบงยังเปนสิ่งจําเปนในการทําธูปที่แตกตางจากคนภาค
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กลางที่ใชขี้เลื่อย เน่ืองจากมีความเกี่ยวของกับเรื่องกลิ่นบําบัด (aroma therapy) ซึ่งจะทําให
รูสึกผอนคลายเมื่อสูดดมควันเขาไป ยางบงมี 2 ชนิด คือ ยางบงขาว และยางบงดํา แตจะใช
เฉพาะยางบงขาวที่ปจจุบันกลายเปนไมหายาก การศึกษาอนุกรมวิธานควบคูไปกับภูมิ

ปญญาจะชวยบอกไดวาอะไรอยูในสภาวะวิกฤติในการใชของมนุษย ซึ่งจะทําใหทําการ

อนุรักษควบคูกันไปได สวนตนกาวในอีสานก็มีเชนกัน ภาษากลางเรียกวาตนเทียนกิ่ง คน
อีสานจะนําใบมาตํากับขาวสาร แลวมาพอกมือเมื่อบวมช้ําจากการเกี่ยวขาว ทิ้งไว 1 คืนก็จะ
หาย คลายกับยาสามัญประจําบาน 

ในเรื่องของวิธีการศึกษา บานเราศึกษาเรื่องภูมิปญญานอยมาก ซึ่งทางสถาบันวิจัย
รุกขเวชที่ ดิฉันทํางานอยูกําลังจัดทําฐานขอมูล ตอนน้ีเราจัดทําเว็บไซต 
www.walai.msu.ac.th ซึ่งจะมีฐานขอมูลพันธุไมที่คนอีสานใชอยู โดยมีนักอนุกรมวิธานที่
เปนลูกศิษยของ อาจารยประนอม ชวยในเรื่องของชื่อวิทยาศาสตรของพืช ซึ่งถาภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใตรวมทําดวยก็จะไดฐานขอมูลใหญของภูมิปญญาไทย ในแตละพื้นที่มี
ความแตกตางกันดานสภาพแวดลอม ซึ่งสงผลใหมีการใชประโยชนที่แตกตางกัน แมกระทั่ง
ลักษณะพันธุไมที่ใชอยูประจําก็อาจจะกลายเปนชนิดใหม (new species) ได อยางเชนตน
รกฟาที่คนอีสานจําแนกเปน 2 ชนิด แตนักอนุกรมวิธานจําแนกเปนชนิดเดียวกัน ถาเราสั่ง
สมความรูแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะไดองคความรูใหมเพ่ิมขึ้นมาอีกมาก 

ตอศักดิ์ สีลานันท: ถามีผูสนใจศึกษาดานภูมิปญญาจะสามารถเขาไปดูวิธีการไดในเว็บไซต หรือควร
เขาไปเปนนักศึกษา หรือศึกษาอบรมกับอาจารย 

อุษา กลิ่นหอม: สามารถศึกษาอบรมนักอนุกรมวิธานขั้นพ้ืนฐานกับเราไดที่สถาบัน ซึ่งเรามีบานพัก
อยู 17 หลัง ในพื้นที่ปาประมาณ 650 ไร ซึ่งเปน natural trail และมีปจจัยทุกอยางเบ็ดเสร็จ
ในนั้น 

โสภา ธมโชติพงศ: จากสถาบันวิจัยโภชนาการ ปจจุบันมีโครงการจะศึกษาโภชนาการของกระเหรี่ยง 
โดยมีความคิดวาจะใชพืชที่มีอยูแลวในทองถิ่นมาแกไขปญหาดานโภชนาการของเขา แตเรา
มีความรูดานอนุกรมวิธานนอยมาก จึงอยากจะอบรมทางดานนี้ 

ประนอม จันทรโณทัย: ตนเมือดที่อาจารยจากสถาบันราชภัฏอุตรดิตถกลาวถึงอาจจะตองเก็บ

ตัวอยางพืชมาตรวจสอบใหแนนอน เน่ืองจากคนอีสานเรียกตนที่ไมรูจักวาตนเหมือดทั้งหมด 
ผักหวานที่ใชรับประทานเปนคนละชนิดกับผักหวานบาน เพราะมีชื่อวิทยาศาสตรคนละชื่อ
กัน ในกรณีที่จะศึกษากับกระเหรี่ยง ทางเรายินดีจัดการอบรมการทําความรูจักพืชเบื้องตน 
การเก็บตัวอยาง และการตรวจสอบพืช ซึ่งจะทําใหงานของอาจารยมีคุณคามากขึ้น ถาเรามี
การรวมมือกันจะทําใหงานออกมามีคุณภาพมากขึ้น 

อุษา กลิ่นหอม: นักวิทยาศาสตรรุนใหมอาจจะไมรูจัก voucher specimen จึงอยากใหอาจารยชวย
อธิบายสักหนอย 
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ประนอม จันทรโณทัย: ในการเก็บตัวอยางพืช เชน การศึกษาโครโมโซมหรือเรณูจําเปนตองเก็บ
ตัวอยางเปนพันธุไมแหง ซึ่งการเก็บตัวอยางเปนชิ้นถือเปน voucher specimen ที่ตองมีชื่อ
คนเก็บ หมายเลขที่เก็บ สถานที่เก็บ และชวงเวลาที่เก็บ คลายกับเอกสารอางอิงในการ
ทํางานวิจัย เชน มีการศึกษาเกี่ยวกับมะมวงเหมือนกันแตมีโครโมโซมและ embryo ตางกัน 
จึงตองนํามาเทียบกันวาเปนชนิดเดียวกันหรือไม เพราะอาจจะเขาใจผิดวาเปนชนิดเดียวกัน
ได 

อุษา กลิ่นหอม: ในการศึกษาพืช ผูที่ไมไดอยูในสายของอนุกรมวิธานจําเปนตองเก็บ voucher 
specimen ซึ่งสามารถเก็บไวไดที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หอพรรณไม หรือกรมวิชาการเกษตร 
แตจะถือเปนสมบัติของชาติ 

ขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิดลกําลังทําขาวตมผสมเกลือผง ซึ่งวิจัยแลวพบวาเปนอาหาร
บํารุงกําลังที่ดีที่สุดในการฟนตัวของคนไข ซึ่งอันที่จริงเปนภูมิปญญาของชาวบานมานาน

แลว แตถูกคนพบโดยนําความรูสมัยใหมเขาไปอธิบาย ตํารายาอีสานของพอใหญปรีชา 
พิมพทอง มี 555 ตํารับ และ 98 ตํารับในจํานวนนั้นมีขาวเจาเปนตัวเขายา ฉะนั้นในขาวเจา
จะตองมีอะไรที่นักวิทยาศาสตรสมัยนี้ยังคนไมพบแตมีการใชประโยชนมานานแลว การที่คน
อีสานปลูกหมักเยา (สบูดํา) ไวหนาบานเปนเพราะคนอีสานอยูกับดินกินกับทรายจึงมักเปน
หิดเปนเหา ซึ่งใบของหมักเยาสามารถนํามาตมนํ้าอาบเพื่อรักษาโรคนี้ได หรือการที่คน

อีสานปลูกมะละกอไวหนาบาน เปนเพราะวาถามีคนเปนโรคไหลตายจะสามารถตัดกาน

มะละกอมาเสียบเขาไปในปาก เพ่ือใหยางมะละกอเขาไปละลายเสมหะที่อุดตันในหลอดลม 
ซึ่งจะทําใหหายใจสะดวกขึ้น แตภูมิปญญาเหลาน้ีลดนอยลง เพราะสังคมดูถูกภูมิปญญา

เหลาน้ี ดิฉันมักบอกกับนิสิตเสมอวาควรเคารพและใหเกียรติคนชนบท เพราะเขาดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและเก็บพืชพันธุธัญญาหารไวใหเรา ดังน้ันจึงไมมีการแบงแยกชนชั้น 
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยควรเปลี่ยนใหคนมีคุณธรรมและจริยธรรมอยูในใจ เคารพสิทธิของ
คนใหเทาเทียมกัน  

ผูเขารวมประชุม: จากสถาบันราชภัฏอุดรธานี ผมสนใจพืชผักพ้ืนบาน อยากเรียนถามวามีตําราใด
ที่บอกวาพืชผักในอีสานชนิดใดควรหรือไมควรรับประทานในฤดูใด รับประทานในปริมาณ

เทาใดจึงจะไมเปนอันตราย หรือวัยใดที่ควรรับประทาน เชน ไมควรรับประทานขี้เหล็กในฤดู
ฝน เพราะมันจะไปสรางน่ิว หรือคนแกควรกินยอดมะตูมเพราะมันจะไปชวยยอย ผมไมมี
ความรูเรื่องนี้ ผมกินพืชผักพวกนี้เปนหลัก เพราะผมเชื่อในผลวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลวา 
ยอบาน มีเบตาแคโรทีนและแคลเซียมสูง นอกจากนี้ยังมีพืชผักพ้ืนบานที่มีคุณสมบัติตอตาน
อนุมูลอิสระอีกหลายชนิด และมีพืชผักพ้ืนบานที่ไมตองรดน้ําอยูมากมาย หรืออาจจะมีพืช
หลายชนิดที่ควรกิน แตคนไมรูจัก เชน คนบานหนองกูม จ.อุดรไมทราบวามะตูม
รับประทานได หรือพืชในทองถิ่น เชน ดอกพะยอมที่สามารถนํามารับประทานได ตน

มันปลา หรือที่ภาคกลางเรียกวา กันเกลา ก็สามารถนํามาใชประโยชนไดหลายอยางแตไมมี
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ใครทราบ ผมจึงอยากถาม อาจารยอุษา หรือนักโภชนาการวามีพืชใดที่รับประทานได เพ่ือ
จะไดนํามารับประทานและไมปลอยทิ้งใหสูญเปลา อีกเรื่องหนึ่งคือ สมุนไพรหรือผลไมที่

นิยมซื้อมาจากประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆ ที่เปนชนิดเดียวกันกับที่เรามี ผมมั่นใจวาของ
บานเรามีคุณคาทางอาหารสูงกวา เพราะมีหลายฤดูกวา เชน Noni juice จากฮาวายที่ขาย
ขวดละ 1,600 บาท และคิดวามีคุณคาทางอาหารดีกวายอบานเรา แตผมวายอบานเรามี
คุณคาทางอาหารดีกวาแนนอน ซึ่งผมทําขายเพียงขวดละ 20 บาทเทาน้ัน  

อุษา กลิ่นหอม: อันที่จริงบานเราขาดองคความรูอยางน้ีมากทั้งๆ ที่เปนภูมิปญญาดั้งเดิม แตเพราะ
ปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจทําใหภาคอีสานถูกใชประเด็นตรงนั้นมาทําลายสังคม และภูมิ
ปญญา ทําใหคนตองหล่ังไหลเขาไปอยูในตัวเมือง ฐานความรูของคนอีสานจึงขาดหายไป 
เพราะความรูของคนอีสานไมมีการจดบันทึก มีแตการเลาปากตอปาก แตยังไมมีการนําองค
ความรูทางดานวิทยาศาสตรเขาไปใส ฉะนั้น ถาตองการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานใหจับ

ประเด็นไดเลยวาการที่ไมใหรับประทานขี้เหล็กในฤดูฝนเปนเพราะกินแลวทองจะรวง และ

คนอีสานอยูกับแผนดินที่แหงแลงและรอนอบอาว จึงเอาเปลือกอาลางหรือเปลือกประดูมา
ตําสมกินกับมดแดงในฤดูแลง เพราะจะทําใหสดชื่น สวนยอดมะตูมเหมาะสําหรับคนแก 
เพราะคนหนุมทานแลวจะทําใหเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือเรื่องยอบาน คนอีสานตอง
กินตําสมยอบานดิบ 1 ครั้งใน 1 ป เพ่ือลางพิษในรางกาย ตรงนี้เราไมมีการวิเคราะหวิจัย
ทางวิทยาศาสตรจริงๆ วามันคืออะไร จึงตองการนักวิทยาศาสตรมาชวยหาคําตอบ 

ตอศักดิ์ สีลานันท: ภูมิปญญาพื้นบานมีอยูแลวแตยังไมมีการศึกษารวบรวมใหเปนระบบ และนํา
ความรูทางวิทยาศาสตรเขาไปวิเคราะหวิจัยวาทําไมจึงเปนเชนน้ัน หรือทําไมตองทําเชนน้ี 
ซึ่งเปนการบอกไดวานาจะมีการศึกษาในดานนี้เพ่ิมขึ้น 

นักศึกษา: เพลงที่รองวา “หอมผักกระแยง ยามฟาแลงค่ําลงมา แอบๆ เขียดนารอง นํ้าฟาเฝาห่ําฝน 
เขียดโมเขียดขาคําเหมือนหมอรําพากันมวน เมฆดําลอยปนปวน ฝนตกลงมาสูอีสาน” เปน
เพลงที่บอกถึงความหลากหลายในอีสานวามีความอุดมสมบูรณเพียงใด ในเรื่องของภูมิ

ปญญาทองถิ่น มีคําถามวาทําไมจึงหายไป และจะนํากลับคืนมาไดอยางไร ยกตัวอยางเชน 
สมัยนี้ไมคอยมีผายอมครามใชกัน มีแตผายอมสารเคมี เพราะมีวิธียอมที่สะดวกกวา น่ีคือ
เหตุผลวาทําไมภูมิปญญาจึงหายไป และจะทําอยางไรใหภูมิปญญาเหลาน้ันกลับคืนมา และ
ใหมีอยูในสังคมปจจุบัน ตรงนี้ก็เปนโจทยวิจัย อีกตัวอยางหนึ่ง คือ สมัยกอนใชนํ้ามันยาง 
แตปจจุบันเปลี่ยนมาใชนํ้ามันกาด เหลาน้ีเปนสิ่งที่เดิมมีอยูแลว แตปจจุบันหายไป จึงอยาก
ขอแลกเปลี่ยนความคิดกับอาจารยในประเด็นน้ี 

อุษา กลิ่นหอม: เน่ืองจากสื่อกอใหเกิดความเหลื่อมล้ํา ทําใหชาวบานดูตํ่าตอย ชาวบานจึงพยายาม
ทําอะไรใหเทาเทียมกับคนเมือง ในเรื่องภูมิปญญา ถามวาคนเมืองอยากใชชีวิตและใชภูมิ
ปญญาอยางคนชนบทหรือไม เวลาอยูในเวทีก็อาจจะดูวาดี แตพอกลับไปก็ลืม ฉะนั้น จะ
ฟนฟูภูมิปญญาหรือปลูกจิตสํานึกของคนใหยอนกลับมาไดอยางไร เชน จะนําครามกลับมา
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ใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร คนอีสานจะนํานํ้ามันจากเม็ดหมากแตก หรือที่ภาคกลาง

เรียกวา กระทงลาย ไปถวายพระชวงกอนเขาพรรษา เมื่อหมากแตกถูกความรอนนอยๆ จะ
กลายเปนยานวดคลายกลามเนื้ออยางดี หรือนํ้ามันของเม็ดมะพอกนําไปทําเปนหมึกพิมพ
หรือนํ้ามันหลอลื่น แตปจจุบันเทคโนโลยีเหลาน้ีไดหายไปแลว ทั้งที่ในอีสานมีมะพอกเปน
จํานวนมาก แตไมไดใชประโยชน นํ้ามันจากเม็ดกระบงมีคุณสมบัติเทียบเทานํ้ามันจากโจโจ
บาออยลเลย และสามารถนําไปทําเครื่องสําอางได แตเราไมนํามาใช และนิยมเอาของนอก
มาใชทั้งสิ้น ซึ่งตรงนี้ตองใหนักวิจัยดานพืชฟนฟู 

ตอศักดิ์ สีลานันท: การพูดคุยเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นทําใหเห็นภาพวามีอนุกรมวิธานแทรกซึมอยูทุก
สวน แมในระดับชาวบาน ซึ่งมีการจําแนกพืชอยางงายวาชนิดใดกินได กินไมได ชนิดใดใช
ทําอะไร ถือเปนอนุกรมวิธานแบบพื้นๆ ที่ไมตองมีชื่อวิทยาศาสตร หรือ latin description 
แตในทางสากลจะตองมีชื่อวิทยาศาสตรเพ่ือใชอางอิง ผมคิดวาลองใหนิสิต นักศึกษา หรือ
ครูต้ังประเด็นขึ้นมาในประเด็นของอนุกรมวิธาน หรือภูมิปญญาทองถิ่น 

ผูเขารวมประชุม: จากมหาวิทยาลัยมหิดล อยากถามวามีใครเคยเห็นตนมะกรูดหวานบางหรือไม 

อุษา กลิ่นหอม: ทางอีสานเรียกวา มะหูกหวาด มีใบเหมือนมะกรูด แตผลมีผิวเกลี้ยงกวา และมีรส
หวาน ดิฉันเคยพบเพียง 2 ตน ที่ อ.เมือง และ อ.พนมไพร ใน จ.รอยเอ็ด ใชเขายาอีสาน
มากกวา 200 ตํารับ แตที่ไมคอยพบเพราะในสมัยหน่ึงรัฐบาลบังคับใหใชยาสมัยใหมไมใหใช
ยาสมุนไพร จึงตองฟนทิ้งเพราะกลัวถูกจับ แตบานนอกไกล ๆ ยังรักษาไวอยูบาง 

ธัชดนัย  สิทธิศาสตร: จากสถาบันแพทยแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ผมอยากประชาสัมพันธวา
ถาใครสนใจหรือตองการคําปรึกษาสามารถติดตอไปที่สถาบันได อาจารยจากสถาบันราช

ภัฏที่ทําเกี่ยวกับพืชผักพ้ืนบาน ทางสถาบันไดจัดทําหนังสือพืชผักพ้ืนบาน 4 ภาค คือ ใน
ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคอีสาน ซึ่งจะบอกรายละเอียดตางๆ อยางเรื่องขี้เหล็ก
ที่ไมใหรับประทานในหนาฝน อาจเปนเพราะใบขี้เหล็กเปนตัวชวยในระบบขับถาย ในเรื่อง
ของภูมิปญญา ตอนนี้มีพระราชบัญญัติคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 
ดังน้ัน ทางสถาบันจึงมีหนาที่คุมครองและสงเสริมองคความรูในเรื่องของภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย  

ผูเขารวมประชุม: จากสถาบันราชภัฏอุดรธานี จากตําราแพทยแผนไทยที่ใชในการสอบเภสัชกรรม
ที่เขียนไววา พืชแตละตัวมีสรรพคุณมากมาย บางตัวสามารถรักษาไดหลายโรค หรือ

สามารถรักษาโรคมะเร็งใหหายไดโดยใชตัวยาหลายชนิดมาผสมกัน เหลาน้ีไมทราบวาจริง
หรือไม และจะสามารถเชื่อถือไดอยางไร เพราะอาจจะมีการคัดลอกกันผิดเพี้ยนไปจนไม

ทราบวาอันไหนเปนของจริง เพราะในการสอบผมเพียงแตทองจําไปเทาน้ัน ไมทราบวามี

สถาบันใดศึกษาวิจัยในเรื่องน้ีบางหรือไม จากที่ผานมาผมเห็นมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการ
สอนเกี่ยวกับแพทยแผนไทยอยูเพียงแหงเดียวเทาน้ัน จึงอยากฝากใหชวยกันศึกษาในเรื่องนี้  
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อุษา กลิ่นหอม: จริง ๆ แลวในการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญา เน่ืองจากเราไมไดเอานักพฤกษศาสตร
เขาไปชวยเหมือนอยางการศึกษาพฤกษศาสตรพ้ืนบาน เราจึงตองการคนที่มีความรูจริง

เกี่ยวกับพืชมายืนยันชนิด ซึ่งถาเปนชนิดเดียวกันก็จะมีสรรพคุณอยูจริง แตไมไดหมายความ
ถึงนําความรูมาจากการทองจํา เพราะรูแตในหนังสือจะทําใหมีความเชี่ยวชาญนอย ดังน้ัน 
เมื่อไดวุฒิบัตรแลวตองออกไปทดลองปฏิบัติดูวาสูตรใดเปนสูตรดั้งเดิม หมอประจําหมูบาน
แตละคนจะมีสูตรเดนประจําตัวคนละไมกี่อยางเทาน้ัน นอกจากนี้ เมื่ออานบันทึกแลว

จะตองมีความเขาใจตรงกัน อยางคนอีสานจะบันทึกไววายาตัวน้ีรักษาโรคมะเร็ง แตมะเร็ง
หรือมะเฮ็งในความหมายของชาวอีสานหมายถึงแผลเรื้อรังที่รักษาไมหาย ซึ่งเปนคนละโรค
กับมะเร็งของเรา 

อยางที่ไดกลาวแลววาภูมิปญญาและองคความรูมันหายไป ทําใหภูมิปญญา

หยุดชะงักและถูกทําลาย คนรุนใหมจึงไมมีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญานั้น ถาเราจะฟนฟูภูมิ
ปญญาใหกลับคืนมาจะตองใชสรรพกําลังขนานใหญ โดยเฉพาะตองมีนักอนุกรมวิธานซึ่ง

เปนฐานที่สําคัญ การศึกษาพืชจะตองมีความรูทางดานอนุกรมวิธานอยางนอยใน

ระดับพ้ืนฐาน เชน ถาเขาไปในปาเต็งรัง พืชชนิดหน่ึงที่ชิมไมได คือ ตนพันชาติ หรือ
ภาษาไทยเรียกวา ซาด เพราะกินแลวตายทันที น่ีเปนความรูที่จะตองรูเพราะการดู ชิม หรือ
ดมจะทําใหจดจําไดแมนยํา ตนไมมีทุกรส ต้ังแตเปรี้ยว หวาน เค็ม ขม เผ็ด น่ีเปนสีสันของ
การศึกษาตนไม 

ตอศักดิ์ สีลานันท: ในเรื่องของมะเร็งหมายความวาเราจะตองรูเรื่องของภาษาศาสตร ตองเขาใจ
ภาษาของคนในทองถิ่น ตองมีความเขาใจในอนุกรมวิธานวามีการเก็บตัวอยางพืชและ

จําแนกชนิดอยางไร แลวก็ตองเขาใจเรื่องของมานุษยวิทยาดวย ภูมิปญญาทองถิ่นเปนสห
วิทยาการ (multi-disciplinary) โดยตัวของมันเองอยูแลว โดยอยางนอยตองเกี่ยวของกับ

ความรู 3 ดาน คือ อนุกรมวิธานพืชหรือสัตว ภาษาศาสตร และมานุษยวิทยา แลวนํามา
สังเคราะหเปนความรูขึ้นมา น่ีเปนการนําเอาอนุกรมวิธานเขาสูชุมชน นอกจากนี้ สิ่งที่เรา
คุยมาทั้งหมดสวนใหญเปนของกินได แตอยาลืมวาภูมิปญญาทองถิ่นในภาษาอังกฤษ คือ 
ethnobotany หรือ indegenous knowledge ไมไดหมายถึงพืชที่กินได หรือกินไมไดเทาน้ัน 
แตรวมถึงพืชที่อยูในพิธีกรรม การแตงงาน งานศพ ฯลฯ อีกมาก เพราะอยูในวิถีชีวิตของ
ชุมชนทั้งหมด 

สมพงษ ธรรมถาวร: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. เรานาจะมีการใหที่อยูที่สามารถติดตอกัน
ไดในอนาคต 

ตอศักดิ์ สีลานันท: นโยบายการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายของพืชและภูมิปญญาทองถิ่นได
เสนอปญหาหรือความคิด และมีการพูดถึง voucher specimen การเก็บตัวอยาง และการ
จําแนกชนิด ซึ่งดูเหมือนวามีความตองการที่จะเขามาศึกษาในดานนี้ แตยังไมทราบระเบียบ
วิธีปฏิบัติ  
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ประนอม จันทรโณทัย: ในการศึกษาตองมี voucher specimen เพ่ือเปนเอกสารอางอิง ซึ่งตองเก็บ
รักษาไวในพิพิธภัณฑพืช โดยอาจเก็บไวตามมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะมีการอบรมการเก็บ

ตัวอยางเบื้องตน ทางมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดอบรมในระดับกวางไปบางแลว ควรมีการ 
อบรมในเรื่องของอนุกรมวิธาน ทั้งในระดับพ้ืนฐาน ระดับกวาง และระดับสูงตามระดับความ
สนใจของผูสนใจ ซึ่งสามารถเสนอแนวความคิดเพื่อเสนอใหมีการจัดอบรมได เรายินดีเปนผู
ประสานงานในการขอทุนจากโครงการ BRT เพ่ือจัดอบรม  

นักอนุกรมวิธานที่ดีตองสนใจธรรมชาติ สามารถเดินปาได ชางสังเกตแลวนํามา

วิเคราะห วิชาอนุกรมวิธานไมใชวิชาที่ไมจําเปนตองเรียนและไมเปนวิชาที่ตายแลว เพราะ
มันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แมวาโครงการพรรณพฤกษชาติ หรือ Flora of 
Thailand จะเปนโครงการที่ตายไปแลวเกิดมาใหมก็ยังไมเสร็จสิ้น ถาโครงการนี้ไมเสร็จสิ้นก็
จะทําเรื่องอื่นตอไดยาก จะเห็นวาเมื่อโครงการ BRT ใหทุนก็จะเกิดนักอนุกรมวิธานหนา
ใหมขึ้นมา อาจจะมีหลุดไปบางแตก็หวังวาจะมีนักอนุกรมวิธานมากขึ้น Flora of Thailand ที่
สมบูรณตองทําการทบทวนทุก 5 ป 10 ป และตองยอมรับวา Flora of Thailand มีคน
ตางชาติมาศึกษาคอนขางมาก เพราะคนไทยเขาใจเพียงวารูจักชื่อพืชก็จบ ซึ่งไมใช 
เพราะฉะนั้น ถาไปดูหนังสือ Flora of Thailand จะพบวามีแตชาวตางชาติที่ศึกษา ถาคิดวามี
ชาวตางชาติศึกษาแลวเราไมตองศึกษา เปนวิธีคิดที่ผิด ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป เราตอง

รับผิดชอบและตองสรางคนทดแทนในพืชแตละกลุม ในยุคแรกเปนการศึกษาดานสัณฐาน

วิทยา ยุคตอไปก็ตองศึกษาดาน anatomy, embryo, pollen, molecular ศึกษาวิวัฒนาการ
ทาง phylogenetic หรือแมแต phenology ของพืชก็ตาม จริงอยูเราอาจสนใจ phenology 
ของกลุมพืชเศรษฐกิจ แตเมื่อศึกษาพืชอื่นก็มีนอยมาก หากมองในแงของความรู คนสวน
ใหญที่ไมอยูในสายงานของนักอนุกรมวิธานมักจะใหเราจําแนกชนิดพืชให แลวจะเอาคําตอบ
ภายในวันน้ี ทีน้ีนักอนุกรมวิธานมักคอนขางใจดียินดีทําให บางคนติดที่วามาถามอาจารยก็
ตอบได ซึ่งบางครั้งก็มองขาม ไมใหเกียรติเรา ซึ่งทําใหเรานอยเน้ือตํ่าใจ เด๋ียวนี้พืชอะไรถา
ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนตรวจเราขอเวลา 3 เดือน รอไดก็รอ รอไมไดก็ไปที่อื่น คือ กวาที่นัก
อนุกรมวิธานมีความรูที่จะ จําแนกชนิดพืชได ก็ใชเวลาพอสมควร ยิ่งแกยิ่งรูเยอะ พอตายไป
ความรูก็ตามไปดวย 

อุษา กลิ่นหอม: สิ่งที่อาจารยประนอมพูดเปนสภาวการณปจจุบัน สิ่งที่ไมไดศึกษา คือ ฟอสซิล 
(fossil) และแหลงนํ้าธรรมชาติ ซึ่งไมมีการเก็บ core เพ่ือศึกษาเรณูของพืช ตรงนี้ยังมี
ชองวางเกิดขึ้นมากมาย องคความรูเชนน้ีในประเทศไทยยังไมเคยมีใครศึกษาวิจัย  

Paul Grote: My name is Paul Grote from Suranaree University of Technology and when Aj. 
Usa said that no one is studying fossil plant, she almost right. Because up until a 
few year ago no one in Thailand has studied fossil plants other than some Thai 
researchers collected specimens and sent them overseas. So, there are a few 
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papers from Japanese researchers and French researchers. And these specimens 
are collected in Thailand and sent overseas. And also few people have studied fossil 
pollens so Dr. Manut is working on this. And there’s a student, Vikanet(?) at 
Chaingmai University who‘s studying pollen. So, few people study fossil pollen but 
other fossil plant like fossil leave , fossil woods, no one has studied before but 
recently I have started a project at Suranaree University and I have two students so 
far working on fossil plants, Pramook here is working with fossil wood and I have 
another student, Prakaod, who is studying fossil leaves. Mostly from lignite mine of 
the North. And also myself I’m most interested in fossil leaves from the northen 
Thailand. So, we just have started a project like this but there are many fossils from 
many ages round Thailand. So, it is a very big open field. 

ตอศักดิ์ สีลานันท: ที่ Dr. Paul Grote และ อาจารยประมุข ศึกษาจะเปนฟอสซิลในมหายุค 
Mesozoic เพราะฉะนั้นจะมีชองวางของมหายุค Paleozoic ซึ่งยอนกลับไปจนถึงหลัง 
Precambium ซึ่งประเทศไทยยังไมไดศึกษาชวงหลัง 500 - 2,000 ลานป เรามีฟอสซิลแตยัง
ขุดไมพบ จึงยังมีชองวางเหลืออยู ซึ่งมันจะบอกไดวาประเทศไทยเปนอยางไรในอดีต 
พฤกษชาติ (Vegetation) หรือสภาพปาเปนอยางไร ตรงนี้เปนความรูพ้ืนฐานที่เราขาดอยู ผู
ที่จะเปนที่ปรึกษาทางดาน Paleobotany หรือบรรพชีวินวิทยาใหไดก็คือ Dr. Paul Grote 
และอาจารยประมุข  

อุษา กลิ่นหอม: Dr.Paul จะจัดอบรมในเรื่องน้ีไดหรือไม เพ่ือถายทอดความรูน้ีใหกับชาวบาน และ
เพ่ือเก็บ specimen ไวใหนักวิชาการ 

Paul Grote: You are asking a question about collecting specimen of the local people? Then, 
I can give you an example at Suranaree University very near อาพระยา, ครกเดือนหา, 
and that area there are a lot of fossil wood. For many years local people have 
collected the wood, and then they gave most of them to the temple at Wat ครกเดือน
หา very large collection of fossil wood gave to the temple. So, local people have 
collected for along time, and for our study. Some of that we can use but mostly 
when we study fossil plants we have to see exactly where it comes from, to know 
exactly which sedimentary layer they come from. But still if the local people find 
something we try to work with them, so that we they can help us find fossil much 
more than we can find ourseleves. 

ศศิวิมล แสวงผล: จากมหาวิทยาลัยมหิดล ตอนนี้กําลังศึกษาวิวัฒนาการของกลวยตานี เพราะคิด
วากลวยนาจะเปนพืชชนิดแรกๆ ที่เริ่มปลูกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงนําเมล็ดของกลวย
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ตานีที่มีลักษณะคลายกอนหินกอนดินเล็ก ๆ ไปปรึกษาอาจารยที่คณะศิลปากร แตเขาแยก
ไมออกวาเปนเมล็ดหรือเปนดิน ในการขุดหาซากโบราณคดีมีกองดินที่ขุดออกมาจาก

โบราณสถานเปนจํานวนมาก และคงจะมีเมล็ดพืชปะปนอยูมาก แตนักโบราณคดีไมมี

ความรู และไมมีนักวิชาการในประเทศไทยที่มีความรูตรงนี้ น่ีเปนสวนหนึ่งที่นาจะนํามา

ศึกษา 

รสริน พลวัฒน: จากภาควิชาพฤกษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แนวทางการทํางานวิจัยดาน 
ethnobotany มีนอยมาก จึงอยากจะใหชวยกันมองตนเองวาเราอยูสวนใดของประเทศ มี
บริเวณใดที่จะเขาไปศึกษาวิจัยได อยางเชน เผาชาวไท หรือกลุมชนตางๆ ขณะนี้เรามี

ผลงานวิจัยพืชผักพ้ืนบานของจังหวัดตาง ๆ เชน นครศรีธรรมราช เชียงใหม ลพบุรี 
สุพรรณบุรี ฯลฯ อยูพอสมควร แตยังมีภูมิปญญาที่ตองการใหเราเขาไปคนหาซอนอยูอีก ที่
บอกวาตองมองตัวเองเปนเพราะมีหลายคนพูดถึงงานหลายระดับ อาจารยประนอมกลาววา
นักอนุกรมวิธานเปนเสมือนแนวหนา เราจึงเปนทหารกองทัพหนา ที่รอรับขอมูลจากแนว
หนามาขยายงานตอ นักอนุกรมวิธานไมสามารถรูทุกอยางในพืชชนิดหนึ่งได จึงอยากขอ

ความรวมมือจากหลายๆ ฝาย เชน การศึกษาพืชกินไดในแตละทองถิ่น เราไมจําเปนตอง
ศึกษาเองทั้งหมด แตสามารถสงไปใหนักโภชนาการ หรือนักเภสัชกรศึกษาตอได ดังน้ันการ
ที่เรามาอยูรวมกันตรงนี้อยากใหระดมความคิดเกี่ยวกับปญหาวาถาเรากลับไปทํางานวิจัย 
แลวเราจะพบปญหาอะไร? ติดตอกับใครดี ตรงไหนดี? เพราะเราคิดวาเรามีผูเชี่ยวชาญอยู
ตรงนี้ 

ผูเขารวมประชุม: เวทีตรงนี้มีนักวิจัยจํานวนมาก ทําอยางไรจึงจะถายทอดไปยังคนรุนใหมที่อายุตํ่า
กวา 30 ป ได เพราะหากจะพูดแตกับคนที่มีความสนใจตรงกัน หรือรักงานดานเดียวกัน ก็
เฉพาะในวงแคบ จึงอยากใหมีการจัดอบรมอะไรก็ตาม เชน ผูอยากใชผาก็คงจะมีคนอายุรุน
ดิฉันขึ้นไป ซึ่งในลายผาก็คงเห็นวามีการนําเอาความหลากหลายไปใช ไมวาจะเปนลาย

ดอกจันทน ลายหงส ซึ่งก็เปนความหลากหลายทั้งสิ้น ในอนาคตคนอาจจะนึกไมออกวาลาย
ดอกจันทนเปนอยางไร อาจทอเปนคอนโดมิเนียม เพราะฉะนั้นอันน้ีก็เปนสวนหนึ่งในการใช
ประโยชน 

ตอศักดิ์ สีลานันท: อาจารยอุษาไดถามขึ้นมาวาการศึกษาของนักอนุกรมวิธานพืชในพืชวงศหน่ึงๆ 
สกุลหนึ่งๆ ในประเทศไทย นอกจากจะทราบวามีอะไรบางแลว อีกสิ่งหน่ึงที่นักอนุกรมวิธาน
ตองทราบคือ สถานภาพของมันใกลสูญพันธุ มีมากนอยเทาไหร มีอยูที่ไหน โดยทั่วไปนัก
อนุกรมที่ทําดานนี้จะทราบมีอยูในรายงาน ถากรณีที่หลายคนอยากจะรูวามีพืชอะไรที่เสี่ยง
ตอการสูญพันธุหรืออะไรทํานองนี้ กรมปาไมไดตีพิมพหนังสือในเรื่องของ Rare Plants of 
Thailand ซึ่งเกี่ยวกับพืชหายากหรือพืชใกลสูญพันธุของประเทศไทย พอพูดถึงตรงนี้ก็

อยากจะกลาวถึงขอตกลงนานาชาติอันหน่ึงคือ CBD ซึ่งมีเอกสารออกมา แตประเทศไทยกับ 
USA ยังไมเปนสมาชิกซึ่งคงรีรออยู สาระสําคัญของ CBD คือ ไมมีการซื้อขายพืชหายาก
ระหวางประเทศ เพราะฉะนั้นตรงนี้บทบาทของนักอนุกรมวิธานมีความสําคัญในแงของผูที่ชี้
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ชัด หรือใหคําตอบวาพืชชนิดไหนมีความสําคัญ หรือมีบทบาทตอระบบนิเวศของ

ประเทศชาติของเรา ซึ่งจะออกเปน พ.ร.บ.พันธุพืชไดเลย สวนจุลินทรีย และสัตว อาจจะเปน
อีกฉบับหนึ่ง ในบัญชีรายชื่อจะรวมพืชต้ังแต เฟรนไปจนถึงไมดอก รวมท้ังกลวยไม กรม
วิชาการเกษตรไดตีพิมพรูปภาพและชื่อวิทยาศาสตรของพืชซึ่งมีตัวอยางที่อยากกลาวถึง คือ 
เฟรนสกุล Cyathea หรือ Cibotium  ซึ่งมีรูปเพียง 1 รูป แตมีชื่อวิทยาศาสตรหลายชื่อ ยิ่งไม
เขาใจหรือไมแนใจวากรมวิชาการเกษตรตองการบอกวาทั้งหมด คือ ชนิดเดียวกันหรือวา

อยางไร เพราะวาการศึกษาอนุกรมวิธานนั้นมันเปนคนละชนิดมาตั้งแตแรก และไมแนใจวา
ในกรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตรมีนักอนุกรมวิธานที่รูจริงๆ เทาไรที่จะบอกไดวาชนิด

ไหนเปนอะไร จะเห็นวาน่ีคือจุดออนแมแตในหนวยงานราชการเอง เราเปนคนที่เรียนรูหรือ
ทํางานดานนี้โดยตรง จึงเปนสวนหนึ่งที่จะตองชวยกันดูแลและผลักดัน เพราะเปนทรัพยากร
ของประเทศชาติ 

อุษา กลิ่นหอม: เมื่อสักครูที่อาจารยกมลทิพยพูดขึ้นมาวา พอเอยถึงชื่อพ้ืนบานแลว คนไมคอย

อยากจะเอยถึง เปนไปไดไหมวาเวลาจําแนกชื่อพืชเปนภาษาสากล ขอใหใชชื่อพ้ืนบานดวย 
จะไดสื่อสารกับชาวบานได คําอยางน้ีเรามักจะหลีกเลี่ยงกัน แมกระทั่งตีพิมพในหนังสือเราก็
ไมใสเขาไป ทําใหเราไมสามารถติดตอสื่อสารกับชาวบานไดวา จริงๆ แลวพืชชนิดน้ันคือตน
อะไร หรือการทําบัญชีรายชื่อสปชีสของพืชหายากเปนชื่อวิทยาศาสตร ชาวบานก็ไมรูวาน่ีคือ 
สปชีสที่หายากซึ่งตองอนุรักษ ตราบใดที่เรายังไมใสชื่อพ้ืนบานลงไป 

ตอศักดิ์ สีลานันท: พืชชนิดไหนที่มีชื่อไทยแสดงวาคนที่อยูในพื้นที่น้ันไดจําแนกไว ยกตัวอยางเฟรน
หลายๆ ตัวเชน ชายผาสีดา มี 4 ชนิด แตทุกคนเรียกเหมือนกันหมด หรือเฟรนเขากวางจัด
อยูในกลุมเดียวกันแตก็มีอีก 2-3 ชนิดที่เขาเรียกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการทําอนุกรมวิธาน
มิใชเพียงแตจําแนก ต้ังช่ือ เก็บ specimens ตองมีการตั้งชื่อใหมถาเปนชนิดใหม ใน

เมืองไทยมีกลวยไมกวา 600 ชนิด แตไมใชวาทุกชนิดที่มีในเมืองไทยจะมีชื่อไทย ฉะนั้นน่ี
เปนงานที่สําคัญที่จะตองทําใหชัดเจน รวมถึงชื่อวิทยาศาสตรที่ตองทําใหชัดเจนดวย 

คุณสุรพล แสนสุข: จากมหาวิทยาลัยขอนแกน สมมติวานักวิจัยซึ่งยังไมเปนที่รูจักอยากจะศึกษาพืช
สกุลหนึ่ง ควรจะเริ่มจากตรงไหนและทําอยางไร เพราะสวนใหญเขาไปแลวก็มักถูกบายเบี่ยง
ที่จะใหทํา 

ประนอม จันทรโณทัย: ในการทําวิจัยในแนวลึกน้ัน ตองปรึกษาคณะกรรมการจัดทําพรรณ

พฤกษชาติแหงประเทศไทย สมมติวาเราอยากจะวิจัยพืชวงศขิง ซึ่ง Prof. Kai Larsen วิจัยอยู 
ถามีชองวางเขาจะใสชื่อลงไป เราก็สามารถทําวิจัยได ในกรณีของพ้ืนที่ก็ตองติดตอกรมปาไม 
ซึ่งจะตองมีผูรวมวิจัยจากกรมปาไมดวย 

อุษา กลิ่นหอม: กรมปาไมมีรายชื่อวาใครวิจัยพืชวงศไหนดวยใชไหม 
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ประนอม จันทรโณทัย: ใชครับ ในการทํา Flora of Thailand จะมี list รายชื่อจองทําเปนวงศ ถา
อาจารยไปอานหนังสือดูจะพบวาในอนาคตแนววิจัยจะมีพืชในวงศอะไรบาง วงศขิงขา วงศ
อบเชย วงศเข็ม วงศใหญๆ ที่เหลือ วงศหญา วงศไมสัก วงศเหงือกปลาหมอ จริงๆ แลว
ตอนนี้รายชื่อสวนใหญเปนชาวตางชาติ เวลามีนักวิจัยหนาใหมเขาไปเขาก็ไมแนใจ อาจ

จําเปนตองใหติดตอกับนักวิจัยไทย ขอใหนักวิจัยไทยไปลงชื่อไวกอน ตัวอยางเชน นักศึกษา
ผมคนหนึ่งทําวิจัยเรื่องหญาซึ่งแตโอกาสทําสําเร็จน้ันยากมาก เปน long life project เราก็ไป
จองโดยใชชื่อผมและนักศึกษา เมื่อใกลจะสําเร็จผมก็จะถอนชื่อออกมาเหลือแตชื่อนักศึกษา 
ที่ตองทําเชนน้ีเพราะวาบางคนจองแลว 3-5 ป ก็ไมกาวหนา เขาจึงอยากใหมีอาจารยจองไว
เพ่ือใหมั่นใจวางานเดินหนาได ตอนนี้ก็พยายามสงเสริมใหคนไทยเขามาวิจัยมากขึ้น 
เพราะวาเปนพันธุไมของไทยเพ่ือใหรูวาพืชชนิดใดหายาก ซึ่งตองอนุรักษไว 

ตอศักดิ์ สีลานันท: อาจารยอุษามีประเด็นในแงกฏหมายที่อยากจะนําเสนอบางไหม 

อุษา กลิ่นหอม: ระหวางที่พักรับประทานอาหารวาง มีผูเขามาพูดคุยวาอาจารยไมกลัววาขอมูลที่เอา
ไปลง web site จะถูกขโมยหรือไมก็เปนการเอาไปตอยอดใหคนอื่นหรือ จึงขอยกตัวอยาง
เรื่องหน่ึง คือ มีผักชนิดหนึ่งของเชียงใหม เรียกวาผักเซียงดา คนเชียงใหมกินมาเปน 100 ป
แลวแตไมมีใครสนใจที่จะมาศึกษา ตอมาชาวญี่ปุนมากินแลวติดใจเลยศึกษา พบวาเซียงดา
สามารถใชเปนยารักษาโรคเบาหวานได ญ่ีปุนจึงเอาไปจดสิทธิบัตร ซึ่งทางเราเมื่อทราบ

เรื่องก็ทวงไปวาจดไมไดเพราะเปนพืชของคนไทย เขาก็ทวงกลับมาวามีหลักฐานอะไรที่ระบุ
วาคนไทยใชเปนยารักษาโรคเบาหวาน จึงคิดวาทุกสิ่งทุกอยางที่มีในบานเรา ควรทําใหเปน
หลักฐานวาเราไดใชประโยชนจากมัน อยางนอยก็ใชเปนหลักฐานตอสูทางกฎหมายได ถายัง
ไมทําอะไรหรือเก็บซุกซอนไว นักวิจัยไทยก็ไมรูวาจะนําไปใชประโยชนในแงไหนบาง อยาง
web site จะลงแมกระทั่งหนาหมอยา อยูที่ไหน บานใด ตําราเด็ดคืออะไร แตเราจะไมบอกสิ่งที่
เขาหวงไว ยกเวนวาอยากทําวิจัยจริงๆ และเกิดประโยชนกับหมอยาเทาน้ันจึงจะบอกใหทราบ 

ตอศักดิ์ สีลานันท: ผมขอยกคําพูดของ อาจารยประมุขประโยคหนึ่งวา ประเทศอังกฤษมีพ้ืนที่

มากกวาบางจังหวัดของไทย แตมีความหลากหลายทางชีวภาพเทากับอุทยานแหงชาติเขา

ใหญ แตมีนักชีววิทยาจํานวนมากจนกระทั่งตองสงคนไปศึกษาคนควาที่ตางประเทศ เมื่อ

มองดูตัวเราซึ่งอยูในประเทศที่มีความหลากหลาย แตปลอยใหเวลาผานไป คนที่ศึกษาก็ผาน
ไปๆ ควรที่จะเปนวาคนที่น่ังอยูตรงนี้ควรเปนผูรับชวงมากวา แตละคนมีความเชี่ยวชาญบาง
เผา บางสกุล บางวงศ ซึ่งเปนการสรางนักอนุกรมวิธานขึ้นมาเพื่อรับชวงตอไป เพราะในอีก 
10-20 ปขางหนา ผูเชี่ยวชาญที่มีอยูขณะนี้ก็อาจจะไมไดเปนสิ่งสําคัญอีกตอไป แตเปนรุนที่
เปนนักศึกษาอยูขณะนี้น่ันเอง 

คณิต นาวาศิลป: จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดศึกษาในแนวลึกโดยเปนหนวยแนวหนาไปเก็บขอมูล
เพ่ือสงไปหาแนวหลัง ผมทําการศึกษาพืชเฉพาะกลุมซึ่งในการตีพิมพผลงานวิจัยนั้นจําเปนที่
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จะตองศึกษาพืชตนแบบประกอบดวย จึงอยากจะทราบวาโครงการ BRT มีนโยบายอยางไร
เกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาตัวอยางพืชตนแบบในตางประเทศ  

ประนอม จันทรโณทัย: ในเรื่องของตัวอยางแหงพันธุไมตนแบบ ถาหากติดตามเกี่ยวกับโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชในพระราชดําริ ซึ่งไดทําการถายภาพตัวอยางพรรณไมแหงตนแบบที่
เก็บจากประเทศไทยไปเพื่อที่ผูสนใจหรือนักอนุกรมวิธานไดใชเทียบตัวอยาง ปจจุบันกรม

วิชาการเกษตร กรมปาไม และ ม.สงขลานครินทร ไดรับพระราชทานขอมูลดังกลาว แต
เน่ืองจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชในพระราชดําริไมไดถายภาพตัวอยางพรรณไมแหง

ทุกชนิดแตมีเฉพาะพันธุไมที่เก็บจากเมืองไทย กลุมของเราจึงมีความคิดวาจะเสนอไปยัง

โครงการ BRT ในการสนับสนุนการศึกษาในแนวลึกวาถาจําเปนก็ใหนักศึกษาหรืออาจารยที่
ปรึกษาเดินทางไปศึกษา type specimen เพราะในการศึกษาในแนวลึก (revision) ควร
ศึกษา type specimen คนที่พบพืชชนิดใหมโดยไมทํา revision ความเชื่อถือก็จะนอยลง อีก
อยางหนึ่งการทําวิจัยดานอนุกรมวิธานไมใชทําเพื่อหาพืชชนิดใหม เปาหมายหลักคือการ

สรางเครื่องมือระบุชนิดพืช การเปน new species หรือ new record เปนผลพลอยไดเทาน้ัน  

ประมุข เพ็ญสุต: มีผูกลาววา นัก taxonomist รุนใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือหาสิ่งมีชีวิตชนิดใหม 
อาจารยจะปลูกฝงอยางไร เพราะวาทุกคนตองการมีชื่อเสียง 

ประนอม จันทรโณทัย: อยางที่เคยบอกแลววา new species เปนเพียงผลพลอยได การศึกษา
อนุกรมวิธานตองใชเวลาพอสมควร เราพยายามเสนอวา ในสาขานี้ ผูที่มีประสบการณสูง ก็
จะมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง การตีพิมพผลงาน ตองเชื่อถือได ใชระยะเวลานาน 
จึงอยากฝากนักอนุกรมวิธานรุนใหมวาการตีพิมพผลงานควรมีการตรวจสอบความถูกตอง 
เพราะถาไมถูกตองก็จะมีปญหากับนักอนุกรมวิธานรุนหลังๆ จึงมีการประชุม Botanical 
Congress เรื่องการตีพิมพชื่อขึ้น 

ฉัตรชัย งามเรียบสกุล: จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ขอถามตอจากคุณสุรพล เน่ืองจากตนเองเพิ่ง
จบมาและกําลังมองวาจะศึกษาพืชวงศไหน เพราะมีคนจับจองไวใน Flora of Thailand ถา
เสนอชื่อเขาไป ทางดานเงินทุนมีอยางไรบาง ถาไมมีเงินทุนจะสนับสนุนหรือไม จาก

ประสบการณของอาจารยใชวิธีใด ถาจะขอทุนจากโครงการ BRT จะเขียนโครงการในแนว
ไหน และทําอยางไรงานที่เราทําไปจึงจะไดตีพิมพใน Flora of Thailand 

ประนอม จันทรโณทัย: ในการศึกษา Flora of Thailand ไมมีเงินสนับสนุน คนตางชาติจะหาเงินมา
ศึกษาเอง อาจารยสามารถเขียนโครงการในดานอนุกรมวิธานซึ่งอาจเปนระยะสั้น หรือระยะ
ยาว 3-5 ป วงศเงิน 2-3 ลานบาท ที่ผมไดรับการสนับสนุนทุนจากโครงการ BRT ก็เปน
โครงการ Euphorbiaceae (วงศเปลา) วงศบุกบอน ซึ่งทางโครงการ BRT ก็พยายามสงเสริม
การศึกษาดานการทบทวนพันธุไม 
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ธม เกตุวงศา: จากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช จากเวทีการประชุมของโครงการของ BRT ทั้งจากปที่
แลวและปน้ีเรามักถูกต้ังคําถามวาจากสิ่งที่เราศึกษาน้ันผูคนในชุมชน สังคม จะไดประโยชน
อยางไร ทําอยางไรจึงจะนําสิ่งที่เราศึกษาไปสูชุมชน โรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา ใหไดใชประโยชนจากองคความรูและภูมิปญญาที่เราศึกษาแลว ทานวิทยากรมี
ความเห็นอยางไร 

ประนอม จันทรโณทัย: เคยพูดในครั้งแรกวาเรามีขอมูล แตปญหาคือเรายังไมไดเอาความรูคืนสู
ชุมชน สําหรับความรูในแนวกวาง เชนเราไปสํารวจที่หน่ึง เราจะมีการทําเอกสารแจกใน
ทองถิ่น สังเกตวาในกรมปาไม หรืออุทยานแหงชาติจะมีศูนยบริการเพื่อการทองเที่ยว ซึ่งมี
ขอมูลเหลาน้ีเบื้องตน แตธรรมชาติของคนไทยนั้น เวลาไปถึง มักไมไปตรงจุดน้ี จอดรถก็
เดินปากันเลย สวนในแนวลึกน้ัน เรามีหนังสือเกี่ยวกับเครื่องไมเครื่องมือสําหรับระบุชื่อพืช
อยูแลว ซึ่งในการทํางานนั้นเราคงจะทํางานทุกสาขาอยางที่อาจารยวีณาพูดไมได เราทํางาน
ในเรื่องของแนวกวาง  

อุษา กลิ่นหอม: คงจะตองเปนอยางที่อาจารยประนอมพูด คือ ตองเอาองคความรูทั้งสองมาเชื่อมตอ
กันใหได เวลาอาจารยไปศึกษาจะตองทิ้งเอกสารขอมูลไวใหชุมชนดวย อยางนอยเขาก็มี

ความภาคภูมิใจวาไดไปศึกษาสํารวจกับ อาจารยประนอมและไดขอมูลมา ถึงจะอาน

ภาษาอังกฤษไมออกแตก็ยังมีขอมูลที่นาเชื่อถือได 

ประนอม จันทรโณทัย: ขอเรียนถามที่ประชุมวา หากจะมีกลุมของเราในรูปของสมาคม ซึ่งมีการพบ
กันปละครั้ง ไปเดินปาดวยกัน พูดคุยกันในเรื่องงานวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและ
กัน ไมทราบวาทุกคนมีความคิดเห็นอยางไรบาง 

อุษา กลิ่นหอม: อยากใหทุกทานเขียนชื่อ ที่อยู งานที่ทํา ที่สนใจ และจะขอถือวาทุกทานเปนสมาชิก
ของเรา เพ่ือทําฐานขอมูลของทานและสาขาวิชาการที่ทานสนใจ แลวเราจะ e-mail สงใหได
คุยกับ อาจารยประนอมวานาจะมี newsletter ปละ 2 ครั้งวาทําอะไรมาบาง อบรมอะไร 
เรื่องไหนมีคนศึกษาแลวบาง ไมทราบวาจะนอยไปหรือวามากไป ทุกทานมีความเห็นวา

อยางไร นอกจากนี้นาจะมีการประชาสัมพันธกัน โดยเฉพาะนักเคมีซึ่งอาจจะไปดวย เพราะ
บางครั้งนักเคมีสกัดสารบางอยางออกมาจากพืชแตยังไมรูวาพืชชนิดน้ัน species อะไร 
ฉะนั้นจึงอยากจะแกวานักอนุกรมวิธานไมเพียงแตจะเปนแนวหนาเทาน้ัน แตยังเปนแนว

หลังหรือฝายสนับสนุนดวย  

ประนอม จันทรโณทัย: เน่ืองอาจารยอุษาพูดถึงนักเคมี จึงขอพูดเสริมนิดหนึ่ง คือ มีนักศึกษา
ปริญญาโทจะวิเคราะหพืชชนิดหน่ึงในสกุล Terminalia เปนตัวอยางที่เปนผล แลวมาถามเรา
วาชื่อวิทยาศาสตรชื่อวาอะไร เขาบอกชื่อภาษาไทยมาพรอม และเผอิญก็คอนขางทํางานกับ
เคมีอินทรียที่ ม.ขอนแกน และเขาติดตอกับ ดร.อภิชาต ที่ ม.รามคําแหง ซึ่งอาจารยทําพืช
ในสกุลไมตีนนกและมีปญหาเรื่องชื่อ ซึ่งการระบุชนิดพืชน้ันทําไดหลายวิธี เชน สอบถามผูรู 
เทียบจากรูป ตัวอยางพันธุไมแหง เทียบกับรูปวิธาน อาจารยจึงไปเทียบตัวอยางพันธุไมแหง
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กับกรมปาไมหรือกรมวิชาการเกษตร และพบวาพืชบางอยางเชน หมากเล็กหมากนอย มีชื่อ
ผิดไป บังเอิญวา อาจารยสมเดชเปนตัวเชื่อมเรากับ ดร.อภิชาติ เราสามารถไป clear กับพืช
สกุล Vitex ทั้ง 16 ชนิดไดก็ทําใหผลงานของอาจารยนาเชื่อถือมากขึ้น เพราะฉะนั้น

อนุกรมวิธานมีความจําเปน ชวยทําใหงานดีขึ้น พูดถึงเรื่องการตีพิมพ นักเคมีหรือเภสัชกร
จะตีพิมพผลงานก็เอาพืชมาใหเราระบุชนิด แตเวลาตีพิมพผลงานออกมาบางครั้งไมมีชื่อเรา 
จริงๆ ชื่อเรานาจะอยูในคณะวิจัย หรือ acknowledgement แตสวนใหญมักจะไมเห็น

ความสําคัญ ดังน้ันนักอนุกรมวิธานหรือนองใหมที่น่ังอยูตรงนี้จะตองคุยกันใหชัดเจนวามีชื่อ
ใน publication หรือ acknowledgement หรือไมมี หรือจางทํา ตองคุยกัน เพราะการ
ตรวจสอบชื่อไมใชเรื่องงาย นักอนุกรมวิธานตองใชเวลามาก จึงขอเรียกรองแทนนัก

อนุกรมวิธานหลายทาน 

ตอศักดิ์ สีลานันท: ในที่น้ีมีผูสนใจศึกษาเรื่องพืช ไมวาจะเปนนักอนุกรมวิธาน การใชประโยชน หรือ
ภูมิปญญาชาวบานซึ่งผูที่เขาประชุมอาจจะไมรูจักกันทั้งหมด การใหชื่อ ที่อยู หรือ e-mail 
เพ่ือติดตอกันอาจจะไมสะดวกหรืองายนัก เปนไดไหมที่เราจะรวมกันเปนสมาคม ชมรม แลว
ใหมีการพบปะพูดคุยกัน ซึ่งอาจจะเปนเพียงหลวมๆ ไมตองถึงกับจัดต้ังสมาคมอะไรใหเปน
เรื่องเปนราวนัก ในขั้นตนอาจารยอุษาเสนอวาถารวมตัวกันไดก็อาจจะใหมีการพบปะกัน 
โดยอาจารยจะใชอาคาร 17 หลังและสวนปาอีก 600 ไรเพ่ือเปนที่ทองเที่ยวเชิงวิชาการ เพ่ือ
พบปะผูมีความสนใจศึกษาเรื่องพืช ไมทราบวาที่ประชุมมีขอคิดเห็นอยางไร 

อุษา กลิ่นหอม: ถายังคิดไมออก ก็ขอฝากประเด็นไวประเด็นหนึ่ง ดังไดฟง อาจารยตอศักด์ิพูดถึงพืช 
ยังมีอีกกลุมหน่ึงที่ยังไมมีการศึกษามาก คือ พืชในพิธีกรรม ซึ่งมีการสํารวจไวบางแลว แตยัง
มีพืชอีกกลุมที่ไมเกี่ยวหรือเกี่ยวแตนอยๆ คือ พืชกลุม aroma therapy ทั้งหลาย ตัวอยางเชน 
ดอกซอนกลิ่น ในสมัยที่นําเขามาในเมืองไทยแรกๆ จะใชในทุกพิธีกรรม แตตอนหลังไม

ทราบเกิดจริตอะไร ทําใหใชดอกซอนกลิ่นแตงานศพเทาน้ัน จริงๆ แลว aroma จากดอก
ซอนกลิ่นใชประโยชนไดหลายอยาง ฝรั่งใชเปลือก apple เปนยาลดความอวนเพราะวาพอ
ดมแลวทําใหไมอยากอาหาร คนอีสานจะมีตนอม ตนเน่ือง ตนแกมอมทั้งหมดจะเอามา

รวมกันแลวหมก หอผาขาวแลวมัดใสมวยผม ผูชายไดกลิ่นแลวจะหลงคลายๆ กับยาเสนห 
แตมันมี ความพิเศษอีกอยางคือไลแมลงไดดวย พอถามอาจารยประนอมก็ไมรูวาคือตนอะไร 
ดิฉันเองก็ไมทราบชื่อวิทยาศาสตร ตอนนี้ก็คงจะสงมาใหอาจารยประนอมชวยตรวจหาชื่อให
ดวย ที่สถาบันเรามีตนอมอยู ปลูกเปนไมประดับก็ดี มีกลิ่นหอม ยิ่งแกยิ่งหอม ถาอาจารยยัง
ไมรูวาจะศึกษาอะไร ลองจับเปนประเด็นกอนก็ไดในเรื่องของภูมิปญญา แลวจึงลงลึกไป ไม
ตองไปเดินสํารวจปาอยางแนวหนาก็ได  

ฟองจันทร บุญญานุภาพ: จากสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ ที่อาจารยอุษาไดเสนอเกี่ยวกับ botanical 
society ในความคิดเห็นน้ันเห็นดวยเปนอยางยิ่ง อยากเรียกรองใหอาจารยดําเนินการ

โดยเร็ว และเต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรม และเชื่อวาอาจารยและผูเขารวมแสดงความคิดเห็น
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มีความเห็นรวมดวยไมนอย ในโอกาสนี้อยากจะขอเรียนนิดหนึ่งวา รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสาร
สุนทร ที่ ม.เชียงใหม ทานไดทําหนังสือไมเมืองเหนือ อยากใหทานไดพูดเกี่ยวกับการศึกษา
ไมเหนือใหพวกเราไดฟง 

ฉัตรชัย งามเรียบสกุล: เห็นดวยครับที่จะมี society และดานวิทยาศาสตรก็จะมีงานประชุมทุกป เรา
ก็เปด session ตางหากมาประชุมหลังจากฟง lecture/keynote speaker เรียบรอยแลว หรือ
อาจจะแยกออกไปเปนการประชุมตางหากเลยก็ได 

ตอศักดิ์ สีลานันท: งานประชุม วทท. มักไมมีเวทีสําหรับการศึกษาดานพืชมากนัก งานสวนใหญ
อาจเปน poster ซึ่งบางครั้งก็ไมคอยมีเวทีเทาที่ควร การแยกออกมาก็ดีเพราะทําใหมีเวทีของ
เราอยางชัดเจน เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดดี การรวมกลุมก็จะชวยใหคนที่สนใจ
งานดานนี้โดยตรง ไมวาจะดาน systematics, paleobotany, ethnobotany หรือ 
ethnobiology มาอยูรวมกัน  

ผูเขารวมประชุม: ขอเรียนเสนอโครงการ BRT วาอยากใหโครงการ BRT ออกทีวีเพ่ือสราง

แนวความคิด วาความหลากหลายทางชีวภาพเปนความมั่นคงของประเทศ ผูใดทําลายปา 
เผาปา เผาใบไมแหง เผาฟาง หรือทําลายชีวภาพในดิน คือ การทําลายชาติ จะสื่อสาระอันน้ี
ใหคนของเราทั้งประเทศไดอยางไร ถาเราเผยแพร ตามสื่อตางๆ ทางทีวี เปนผลงานของ
โครงการ BRT ก็จะชวยประเทศไดมาก  

ประนอม จันทรโณทัย: ขอบคุณสําหรับขอเสนอของอาจารย ในการประชุมที่ผานมาที่กรุงเทพฯ 
ทาง โครงการ BRT ก็ตองการใหอาจารยที่ไดรับทุนเขียนบทความลงในหนังสือพิมพหรือ
อะไรก็ตามผาน โครงการ BRT แตพวกเราไมคอยไดทํากัน ซึ่งน่ีเปนโอกาสอันดีหากใคร
อยากเขียนก็สามารถทําได 

เสาวนีย  โยธาภิรมย: จากสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี ตัวเองไมไดจบดานชีววิทยา แตสนใจเรื่องภูมิ
ปญญาทองถิ่น จึงเขามาฟงก็รูสึกคนกลุมที่อยูตรงนี้ยังนอยเกินไปในการที่จะเผยแพรหรือ

หยุดยั้ง เห็นพลังของเด็กมัธยม ซึ่งเกงกวา มีพลังที่จะทําอะไรไดมากกวาคนวัยอยางเรา จึง
เปนไปไดไหมที่โครงการ BRT จะประชุมคัดเลือกเด็กหัวกระทิ แลวก็จัดประชุมในเรื่องที่
เกี่ยวกับชีววิทยา ดิฉันเห็นวาควรใชเด็กมัธยมเพราะถาใชคนที่อยูตรงนี้อาจจะชาเกินไป 
สวนการปลูกฝงคานิยมความหวงแหนก็คงตองระดับเด็กประถม น่ีเปนขอคิดเห็นวา ทาง

โครงการ BRT อาจจะตองจัดเวทีใหเด็ก และจัดอบรมใหถาเขาสนใจ เปนการขยายความคิด
ของเขาในเรื่องความสําคัญของความหลากหลาย มิฉะนั้นจะไมทันการณ 

ตอศักดิ์ สีลานันท: ผมขอเรียนชี้แจงวา ปน้ีตางจากปที่ผานๆ มานิดหนึ่งคือ ปที่ผานๆ มาจะใหมี
กิจกรรมการประกวดภาพวาดเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การประกวดแตงกลอน 
แตงบทเพลง แตเผอิญวาปน้ีไมทราบวาเกิดอะไรขึ้นทําใหกิจกรรมเหลาน้ีหายไป อีกประการ
หน่ึงถาอาจารยไดติดตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชของสมเด็จพระเทพฯ ในสวน 
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สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ยกตัวอยางเชน โรงเรียนสตรีนครสวรรค ที่มีการวาดภาพของ
พรรณไมที่มีในโรงเรียนหรือที่เขาสนใจ รวมกันเปนเลม มีฝมือดีมาก สามารถสงเสริมให
เปนนักวาดภาพทางวิทยาศาสตรไดเลย และโรงเรียนก็มีกิจกรรมเอาสวนพฤกษศาสตรไปใช
ในการเรียนการสอน ไมวาจะเปนคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตรทั่วไป เขาทําไปมากเกินกวา
ที่โครงการ BRT จะเขาไปถึง สถาบันราชภัฏก็เริ่มมีบางแลวโดยไดทุนจากโครงการ BRT  

อุษา กลิ่นหอม: ปน้ีโครงการ BRT ไดเชิญครู สควค. มา 50 คน ซึ่งคนเหลาน้ีโครงการ BRT ได
มอบหมายไวแลววาจะใหทําอะไรบาง เพราะฉะนั้นน่ีจะเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะเผยแพรออกไป 
คือการสรางเครือขาย BRT ในระดับรากหญา ในภาคเหนือมี ม.เชียงใหม ม.นเรศวร เปน
ตัวแทน ในภาคอีสานมี ม.มหาสารคาม กับ ม.ขอนแกน ในภาคกลางมี ม.มหิดล ม.
เกษตรศาสตร จุฬาลงกรณฯ และ ม.ศิลปากร ภาคใตมีที่เดียวคือ ม.สงขลานครินทร. คน
เหลาน้ีจะตองเขาไปทําความเขาใจกับชุมชน คือ อบต. NGO ครูในโรงเรียน โดยผานสถาบัน
ราชภัฎ เพ่ือสรางเครือขายของตัวเองใหได เพราะฉะนั้นสถาบันราชภัฎก็ตอบสนองโครงการ 
BRT โดยตั้งผูประสานงานไว 8 แหงในประเทศไทย ซึ่งเปนตัวกระจายองคความรู หรือต้ัง
คําถามของคนที่อยูในระดับลางขึ้นมาวาอยากจะใหโครงการ BRT ทําอะไร  

ผูเขารวมประชุม: อยากถามวาอาจารยศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นอะไรบาง มีปญหาอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะอะไรบางเพ่ือจะไดทราบถึงระดับปญหา 

อุษา กลิ่นหอม: เราศึกษาเปนองครวม ศึกษาทุกเรื่องจนถูกปรามาสวาทําไปจนเกษียณก็ไมหมด 
อุปสรรคและปญหาที่พบมีมาก เริ่มต้ังแตเรื่องเงินทุน และเรื่องที่ผูบริหารไมคอยเห็นดวยใน
การวิจัยเรื่องภูมิปญญา เพราะเขาบอกวามันดูไมอินเตอร อยางดิฉันจะถูกชาวบานตอวา

ตลอดเวลาวามาศึกษาแลวเดี๋ยวอาจารยก็เอาไปทําผลงานวิชาการ เปน ผศ. รศ. ศ. ไป แลว
พวกเขาไดอะไร จึงใหปฏิญาณวาจะไมขอตําแหนงทางวิชาการ น่ีคือปญหาและอุปสรรคใน
แนวคิดของคนเมือง ฉะนั้นคนที่อยูในพื้นที่โชคดีมาก สําหรับภาคเหนือ และภาคกลางดิฉัน
ไมมีประสบการณ แตภาคอีสานเขาเปนคนที่นารักมาก เวลาอาจารยเขาไปแบบนักวิชาการ 
คําตอบที่ออกมาจะใชหมด กวาจะรูตัวก็ใชเวลา 6 ป ตอนหลังก็เลยถามวา ทําไมถึงตอบวา
ใช ก็ไดคําตอบวากลัววาผูถามจะอายวาสิ่งที่ถามมาจะไมใช เพราะฉะนั้นเราจะตองมีจิตวิทยา
และจะตองใชเวลาที่จะเขาหากัน ถาอาจารยเพียงแคไปถามวันสองวันจะไมไดอะไรออกมา 

มานพ แกวกลา: จากมหาวิทยาลัยรังสิต ขอเสริมอาจารยนิดหนึ่งเรื่องการออกไปพื้นที่มีปญหามาก 
ผมทําหนังสือสมุนไพรซึ่งมีกวา 800 ชนิด ก็ทําแบบลงไปหาชาวบานเลย ปญหาคือเงินทุนซึ่ง
ยังไมคอยมี จึงทําเปนกลุมเล็กๆ ตรงนี้ฝากไว โครงการ BRT นาจะจัดการแบบสหวิทยาการ 
เชน การศึกษาพืชหนึ่งวงศก็นาจะมีคนที่ศึกษาศิลปวัฒนธรรมลงไปดวย จะไดไมเสียเวลา 
ทําที่เดียวไดทุกอยาง มีนักเคมี มีสื่อสารมวลชน มีผูรวมงานเปนทีมที่มีความหลากหลาย 
เราสามารถทําออกมาในรูปแบบ CD-ROM สงสื่อไดทันที การจะทําแบบ one-man show 
น้ันใชไมไดผลแลว ผมคิดวาเปนสหวิทยาการดีกวา จะเปนประโยชนมากกวา  



สมพงษ ธรรมถาวร: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผมเห็นวาการมาประชุมครั้งน้ี poster เปน
สวนที่มีความสําคัญมากและมีอยูในเอกสาร และผมเห็นวาภาค poster น้ีเปนแหลงดึงดูดคน
มาหลายคน การจัด poster ครั้งน้ีก็มีเรื่องเดนๆ หลายเรื่อง ผมเห็นวานาจะมีโอกาสพบ
เจาของ poster คือวันน้ันใหมีโอกาสพบในชวง 16.00-16.30 น. และ poster session อยูในที่ที่
แคบเกินไปจึงอยากจะฝากผูจัดวาครั้งตอไปขอใหใหความสําคัญกับ poster session มากกวาน้ี 

ตอศักดิ์ สีลานันท: จะนําเสนอตอที่ประชุมโครงการ BRT เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการประชุม

โดยเฉพาะในสวนของ poster session เพราะไดมีการกลาวเสนอในลักษณะน้ีมา 2 ปแลว 
และขอถือโอกาสปดการเสวนาของกลุมพืชและภูมิปญญาทองถิ่นเพียงเทานี้ 

 
        ⌫ 
    ⌫
1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ. พญาไท เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 
2ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระราม 6 เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
3ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถ.หวยแกว อ.เมอืง จ.เชียงใหม 50202 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในกลุมสัตวและนิเวศวิทยา มีการกําหนดทิศทางการวิจัยในสวน

ของนโยบายของโครงการ BRT ในระยะที่ 2 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาการวิจัยและโครงการที่
จะทําวิจัยตอไป 

สมศักดิ์ ปญหา: งานวิจัยของโครงการ BRT ใน 5 ปที่ผานมาหรือในระยะที่ 1 น้ัน งานที่มีบทบาท
สําคัญคืองานทางดานอนุกรมวิธาน ในฐานะที่เปนขอมูลพ้ืนฐานดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไทยในหลายกลุม หรืออาจกลาวไดวาในระยะแรกของโครงการนั้นมีงานทางดาน
อนุกรมวิธานเปนตัวขับเคลื่อน 

สําหรับการดําเนินงานของโครงการ BRT ในระยะที่ 2 น้ี คณะกรรมการบริหารของ
โครงการ BRT และคณะทํางานคาดหวังวาจะนําขอมูลพ้ืนฐานที่มีอยูมาวิจัยในระดับที่สูงขึ้น
หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสังคมตอไป เปนการเพิ่มมูลคาใหกับงานทางดาน

อนุกรมวิธานที่เสร็จสมบูรณแลว ดังน้ันในการประชุมครั้งน้ีจึงขอใหนักวิจัย นักศึกษา และผูที่
เกี่ยวของรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยที่เปนรูปธรรมเพื่อพัฒนา

โครงการวิจัยใหมีคุณคาและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

สมโภชน ศรีโกสามาตร: ผูที่มีความเชี่ยวชาญในงานอนุกรมวิธานดานสัตวกลุมตางๆ ยกตัวอยาง
เชน ในกลุมหอยมีผูเชี่ยวชาญคือ อาจารยสมศักด์ิ ปญหา กลุมนกคือ Phillip D. Round และ 
อาจารยพิไล พูลสวัสด์ิ กลุมเตาคือ อาจารยกําธร ธีรคุปต กลุมปลาคือ ดร.ชวลิต วิทยานนท 
และในกลุมแมลงน้ํามีผูเชี่ยวชาญดานอนุกรมวิธานคือ อาจารยพรทิพย จันทรมงคล แตหาก
เรามีผูเชี่ยวชาญในงานอนุกรมวิธานดานสัตวกลุมอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ดวยจะดียิ่ง 
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เกี่ยวของรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยที่เปนรูปธรรมเพื่อพัฒนา

โครงการวิจัยใหมีคุณคาและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

สมโภชน ศรีโกสามาตร: ผูที่มีความเชี่ยวชาญในงานอนุกรมวิธานดานสัตวกลุมตางๆ ยกตัวอยาง
เชน ในกลุมหอยมีผูเชี่ยวชาญคือ อาจารยสมศักด์ิ ปญหา กลุมนกคือ Phillip D. Round และ 
อาจารยพิไล พูลสวัสด์ิ กลุมเตาคือ อาจารยกําธร ธีรคุปต กลุมปลาคือ ดร.ชวลิต วิทยานนท 
และในกลุมแมลงน้ํามีผูเชี่ยวชาญดานอนุกรมวิธานคือ อาจารยพรทิพย จันทรมงคล แตหาก
เรามีผูเชี่ยวชาญในงานอนุกรมวิธานดานสัตวกลุมอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ดวยจะดียิ่ง 
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หรรษา จรรยแสง: แมวาเคยมีการรวบรวมและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับกลุมสิ่งมีชีวิตใน
ทะเลบางกลุมไปแลว แตการรวบรวมขอมูลทั้งงานทางดานอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา พันธุ
ศาสตร และดานอื่นๆ ยังคงตองมีการพัฒนาตอไป 

พรทิพย จันทรมงคล: สําหรับกลุมแมลงมีการติดตอแลกเปลี่ยนขาวสาร และงานวิจัยตางๆ ที่

เกี่ยวกับเรื่องแมลง โดยมีการรวมกลุมสรางเปน e-mail loop แลว 

กําธร ธีรคุปต: งานสวนใหญเปนงานทางดานอนุกรมวิธาน สวนงานทางนิเวศวิทยาหรือนิเวศวิทยา
ประชากรยังมีการเสนอโครงการมานอยมาก ซึ่งเมื่อมีงานทางนิเวศวิทยานอยจะทําใหไม

สามารถจัดการดานการอนุรักษได  

อภิชาติ เติมวิชชากร: สัตวทุกชนิดมีความสัมพันธกัน ดังน้ันจึงตองมองเปน trophic level สําหรับ
อุปสรรคสําคัญในการทํางานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ ไดแก ขาดเครื่องมือใน
การจัดจําแนก (key) ซึ่งแตละคนจะมี key แตกตางกันไป  

ชวลิต วิทยานนท: ขอเสนอแนะหัวขอการวิจัยที่ควรสนับสนุน เชน ชนิดและพื้นที่ที่ถูกคุมคาม ชนิด
ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจทั้งสัตวปาและสัตวเลี้ยง พ้ืนที่ที่ตองศึกษาอยางเรงดวน พ้ืนที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณสูงและถูกคุมคามนอย สัตวที่มีปญหาทางดานอนุกรมวิธาน เปนตน 

หรรษา จรรยแสง: งานวิจัยควรเปนงานผสมผสานระหวางเรื่องสัตวและนิเวศวิทยา พรอมกันน้ียัง
ตองสามารถตอบคําตอบไดวาวิจัยเพื่อจุดประสงคอะไร ยังมีองคความรูหลายอยางที่เรายัง
ขาดและมีความจําเปนเรงดวนที่ตองทําการศึกษา ทั้งน้ีควรมุงเนนศึกษาในกลุมสัตวที่มี

ปญหากอน นอกจากนี้ตองมีการทําความเขาใจเรื่องการศึกษาวิจัยแบบเนนพ้ืนที่ (Area-
based Research) โดยตองมีการระบุพ้ืนที่ศึกษาใหชัดเจน แตก็ไมควรละเลยงานวิจัยใน
เรื่องทั่วๆ ไปดานอื่นๆ ในพื้นที่ นอกจากนั้นควรจัดทํา field guide แบบงายๆ ใหชุมชนใช
เพ่ือจัดการการอนุรักษ อีกเรื่องที่สําคัญคือ ในการวิจัยควรคํานึงวาความรูที่ไดจากการศึกษา
พ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงควรนําไปใชกับพ้ืนที่อื่นๆ ไดดวย 

Warren Brockelman: การศึกษาแบบเนนพ้ืนที่ เปนการชวยอนุรักษชนิด ชวยสราง key และแผนที่
การกระจาย (distribution map)  

สมศักดิ์ ปญหา: อันที่จริงผูทํางานดานอนุกรมวิธานอยางถูกตองตามตํารา จะมีการนําเสนอการ
แพรกระจายดวย ซึ่งขอมูลที่ไดน้ันมาจากการเก็บตัวอยางและการศึกษาจากเอกสาร แตทาง
นิเวศวิทยาอาจมองวาการเก็บตัวอยางเพียงอยางเดียวยังไมครอบคลุมเพียงพอ 

กําธร ธีรคุปต: มองวาการมุงเนนไปดานใดดานหนึ่งหรือพ้ืนที่ใดพื้นที่หน่ึงอาจตองใชงบประมาณมาก 

หรรษา จรรยแสง: ปจจุบันนักวิจัยยังมีจํานวนนอย การวิจัยสวนใหญกระจุกตัวอยูแตในมหาวิทยาลัย
ซึ่งอาจไดเปรียบเรื่องขอมูลและมีผูชวยนักวิจัยที่เปนนักศึกษาปริญญาโทและเอก อยางไรก็
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ตามเราควรสนับสนุนการวิจัยของสถาบันการศึกษาที่อยูในพื้นที่ดวย ซึ่งสถาบันการศึกษา

เหลาน้ีจะมีศักยภาพในการทํางานและติดตอกับคนในชุมชนนั้นๆ  

พรทิพย จันทรมงคล: ขอเสนอวาโครงการ BRT ควรสนับสนุนการทํา pictorial key ซึ่งจะชวยใน
การวิจัยไดอยางมาก ขณะนี้กลุมแมลงน้ํามีขอมูลในสวนนี้แลว 

สมศักดิ์ ปญหา: ขอเสนอวาในการประชุมคราวหนาควรมีการจัดทํา key และ guide book ในกลุม
สัตวบางกลุมขึ้นมา เพราะเปนสิ่งสําคัญมาก 

สมโภชน ศรีโกสามาตร: การจัดทํา key ควรเริ่มจากการรวบรวม key จากที่ตางๆ แลวนํามาจัดทํา
เปน key ของเราเองโดยจัดทําเปนชุด field guide ของสัตวกลุมตางๆ ซึ่งหากกลุมใดมีความ
พรอมแลวก็ใหทําออกมากอน   

Robert Cunningham: สําหรับที่ออสเตรเลียมีระบบ CISRO ซึ่งเปนการจัดขอมูลเขา dichotomous 
key และขอเพิ่มเติมเรื่องการจัดระดับ (scale) ของการศึกษาวิจัยแบบเนนพ้ืนที่ เชน ในกลุม
สัตวขนาดเล็กอยาง แมงมุม จะตองเปนระดับขนาดเล็ก เพราะถาเปนระดับขนาดใหญจะทํา
ใหมีชนิดเปนจํานวนมากจนทํา key ไดลําบาก 

สมศักดิ์ ปญหา: สําหรับประเภทของ key น้ัน มีการจัดทําไวหลายระดับแลวทั้ง universal key, 
regional key, field guide ของนักเรียน และ field guide สําหรับชาวบาน ซึ่งโครงการ BRT 
ใหการสนับสนุนในการจัดทํา 

อภิชาติ เติมวิชชากร: ในแตละพื้นที่ที่ทําการศึกษาจะมี key ของพ้ืนที่น้ันๆ ซึ่งจากหลายๆ ที่เมื่อ
นํามาประกอบกันจะไดเปนภาพรวมของพื้นที่ทั้งหมด โดย key อาจจะเปนภาพถายหรือ
ลายเสน ซึ่งสามารถใชเปนเครื่องมือชวยได 

กําธร ธีรคุปต: ในการทําวิจัยเราไมควรแยกอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาออกจากกันแตควรศึกษา
แบบเปนระบบ (Systematics) ในการศึกษาอนุกรมวิธานบางคนอาจมองวามีงานที่เปน 
species list อยูจํานวนมาก แตในความเปนจริงแลวมีอยูนอยมาก สําหรับการจัดทํา key 
สามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน หากศึกษาเรื่องเตา อาจจัดทํา key พรอมกับแสดงสวน
ตางๆ ของรางกายที่วัดไว จะทําใหใช key ไดอยางถูกตอง  

สมโภชน ศรีโกสามาตร: การทํา species list ตองมีการประเมินความถูกตองซึ่งในสวนนี้จําเปนตอง
อาศัยผูเชี่ยวชาญ 

กําธร ธีรคุปต: สิ่งสําคัญในการวิจัยคือตองมีระบบการจัดเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตที่ดี เชน ในพิพิธภัณฑ 
และตองมีการระบุถิ่นกําเนิดหรือแหลงที่มาใหชัดเจน โดยอาจใช GPS เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ
ได 

หรรษา จรรยแสง: ขอเสนอใหมีการจัดฝกอบรมขั้นตอนการวิจัยใหกับนักวิจัยรุนใหม เพ่ือใหทํา

งานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 



Warren Brockelman: ในการศึกษาแบบเนนพ้ืนที่ของปลาในแมนํ้า โดยเฉพาะในลํานํ้าควรมี

ฐานขอมูลเฉพาะเจาะจง 

ชวลิต วิทยานนท: ในเรื่องการทําฐานขอมูลน้ัน สําหรับปลาในแมนํ้าใหญมี species list แลว แต
สําหรับตามลําหวยยังมีขอมูลอยูนอย ดังน้ันถาจะทําฐานขอมูลจึงตองมีการศึกษาแบบระยะ

ยาว  

สมศักดิ์ ปญหา: ขอทราบความกาวหนาในการศึกษาทางดานพันธุศาสตรของสัตวดวยครับ 

หรรษา จรรยแสง: ตอนนี้มีนักศึกษาทําวิจัยเกี่ยวกับ DNA ของหอยมือเสือและเตาทะเลแลว 
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาปริญญาเอกที่ทําวิทยานิพนธทางพันธุศาสตรของปะการังอยู สวนที่
มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาเรื่องโครโมโซมของริ้นดําอยู 

Robert Cunningham: ทางกรมปาไมมีปญหาเรื่องตัวออนของผีเสื้อที่ไดจากการเพาะเลี้ยงกับตัว

ออนของผีเสื้อจากปา การตรวจสอบโดยใช DNA จะเปนประโยชนตอการจัดการและการ
อนุรักษอยางมาก 

นักศึกษาปริญญาเอกจาก University of Florida: ขณะนี้กําลังศึกษา reintroduction ของจระเขอยู
ซึ่งตองใชความรูทั้งดานอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และ wildlife management ทําใหเห็นวา
การศึกษานั้นตองศึกษาทั้ง trophic level 

กําธร ธีรคุปต: ในการนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชนจําเปนตองอาศัยองคกรหรือหนวยงาน
ตางๆ เขามาชวยในการจัดการและการอนุรักษ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมปาไมและกรมประมง 

หรรษา จรรยแสง : ขอเสนอใหมีการจํากัดความของการศึกษาแบบเนนพ้ืนที่ เพราะในกลุมสัตวตาง
ชนิดกัน ก็ควรมีพ้ืนที่ศึกษาตางกัน เชน โลมา พ้ืนที่ศึกษาควรเปนทะเลไทย สวนพื้นที่ศึกษา
ปะการัง ควรเปนนานน้ําไทยในพื้นทีใดพื้นที่หน่ึง เปนตน 

สมศักดิ์ ปญหา: สิ่งที่สําคัญในตอนนี้คือ ควรมีการเชื่อมโยงการทํางานระหวางนักวิจัยในกลุม

เดียวกันและตางกลุม 

   ⌫       
⌫ 

1โครงการผืนปาตะวันตก  2สวนวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมปาไม  สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม 61 ถ. พหลโยธิน เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ในสภาวการณที่การใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพมีการขยายตัวในอัตราเรง ตามการ

ขยายตัวของชุมชน และความตองการในการบริโภค จึงจําเปนอยางยิ่ง ที่นักจัดการ และนักวิจัย ตอง
รวมมือผนึกกําลังกัน เพ่ือวางแบบแผน และแนวทาง การจัดการและการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ 
เพ่ือใหเปนไปเกิดการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนโดยแทจริง  ทามกลางความ

หลากหลายของปญหาที่รุมเราทรัพยากรธรรมชาติ เชน ความยากจน  การใชประโยชนที่ดินที่ไมมี
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มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาเรื่องโครโมโซมของริ้นดําอยู 

Robert Cunningham: ทางกรมปาไมมีปญหาเรื่องตัวออนของผีเสื้อที่ไดจากการเพาะเลี้ยงกับตัว

ออนของผีเสื้อจากปา การตรวจสอบโดยใช DNA จะเปนประโยชนตอการจัดการและการ
อนุรักษอยางมาก 

นักศึกษาปริญญาเอกจาก University of Florida: ขณะนี้กําลังศึกษา reintroduction ของจระเขอยู
ซึ่งตองใชความรูทั้งดานอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และ wildlife management ทําใหเห็นวา
การศึกษานั้นตองศึกษาทั้ง trophic level 

กําธร ธีรคุปต: ในการนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชนจําเปนตองอาศัยองคกรหรือหนวยงาน
ตางๆ เขามาชวยในการจัดการและการอนุรักษ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมปาไมและกรมประมง 

หรรษา จรรยแสง : ขอเสนอใหมีการจํากัดความของการศึกษาแบบเนนพ้ืนที่ เพราะในกลุมสัตวตาง
ชนิดกัน ก็ควรมีพ้ืนที่ศึกษาตางกัน เชน โลมา พ้ืนที่ศึกษาควรเปนทะเลไทย สวนพื้นที่ศึกษา
ปะการัง ควรเปนนานน้ําไทยในพื้นทีใดพื้นที่หน่ึง เปนตน 

สมศักดิ์ ปญหา: สิ่งที่สําคัญในตอนนี้คือ ควรมีการเชื่อมโยงการทํางานระหวางนักวิจัยในกลุม

เดียวกันและตางกลุม 

   ⌫       
⌫ 

1โครงการผืนปาตะวันตก  2สวนวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมปาไม  สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม 61 ถ. พหลโยธิน เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ในสภาวการณที่การใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพมีการขยายตัวในอัตราเรง ตามการ

ขยายตัวของชุมชน และความตองการในการบริโภค จึงจําเปนอยางยิ่ง ที่นักจัดการ และนักวิจัย ตอง
รวมมือผนึกกําลังกัน เพ่ือวางแบบแผน และแนวทาง การจัดการและการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ 
เพ่ือใหเปนไปเกิดการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนโดยแทจริง  ทามกลางความ

หลากหลายของปญหาที่รุมเราทรัพยากรธรรมชาติ เชน ความยากจน  การใชประโยชนที่ดินที่ไมมี
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แบบแผน  การทุจริตคอรัปชั่นทั้งในองคกรรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับทรัพยากร  อิทธิพลทาง

การเมืองทั้งในระดับทองถิ่น และสวนกลาง และอื่นๆ  ปญหาความออนแอในการใชวิชาการ หรือ
งานวิจัยนําการจัดการเปนปญหาสําคัญอันหนึ่งที่ทําใหเกิดความขัดแยง และสับสน ในแนวทางการ
จัดการและการอนุรักษในอนาคต  การสรางความเขมแข็งใหกับงานวิชาการดานนี้ และสานตอให
เกิดผลในทางปฏิบัตินับวาเปนบทบาทสําคัญที่ BRT และผูเกี่ยวของ ควรคํานึงถึง 

 ดังน้ัน จึงเปนโอกาสอันดีที่ BRT ไดเปดใหมีการระดมความคิดเพื่อวางแนวทางการจัดการ 
และการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยนื (กลุม 6) โดยมีผูเขารวมประชุมที่มาจากทั้งหนวยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชน ผูนําการอภิปรายประจํากลุมไดชี้ใหเห็นพ้ืนที่ที่มี

ความสําคัญในระดับชาติในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการ 
area-based ของโครงการ BRT จากนั้นไดมีการระดมความคิดในเรื่องการสรางความรวมมือเพื่อ

ระหวางนักวิจัยและนักจัดการ และการจัดลําดับความสําคัญของหัวขอที่เปนงานวิจัย ตามมาดวยการ
อภิปรายเกี่ยวกับการผลักดันใหมีการใชวิชาการและวิทยาศาสตรเปนตัวนําการจัดการและการ

อนุรักษ  

 วัตถุประสงคของการระดมความคิดเห็นมีดังน้ี 

1. เพ่ือเสนอหาแนวทางการอนุรักษและจัดการทรัพยากรชีวภาพในเชิงพ้ืนที่ 
2. เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยเพื่อเสรมิการจัดการและอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ 
3. เพ่ือหาแนวทางเชื่อมโยงระหวางนักวิจัยและนักจัดการ 

 โดยมีเน้ือหาสาระสําคัญของการบรรยายทางวิชาการ พอสรุปเปนหัวขอไดดังน้ี 
 1. แนวทางและเปาหมายรวมกันระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ 
 

ความยั่งยืนของทรัพยากรชีวภาพ,

ระบบนิเวศ และ

สังคมทีม่ั่นคง พ่ึงตัวเองได

นักจัดการ นักวิจัย ประชาชน

การจัดการบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและความรวมมือ

แนวทางและจดุหมายรวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1. แผนภูมิ แสดงถึงแนวทางความรวมมือ ผานขบวนการจัดการบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร โดยมีเปาหมาย

รวมกันคือ ความยั่งยืนของทรัพยากรชีวภาพ ระบบนิเวศ และภาวะของสังคมที่มั่นคง มีส่ิงแวดลอมที่ดี 
และพึ่งตัวเองได 
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2. การอนุรักษ และการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ตั้งแตอดีต – ปจจุบัน 
 การจัดการและการอนุรักษ มีรูปแบบการดาํเนินการที่ผานมาดังน้ี 

2.1 การใหความคุมครองพื้นที่ (area approach) ใหความคุมครองพื้นที่ในรูปแบบอุทยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และปาสงวนแหงชาติ 

2.2 การใหความคุมครองชนิดพันธุ (species approach) ประกาศคุมครองสัตวปาทั้งสัตวปา
สงวนและสัตวปาคุมครอง ประกาศคุมครองพืชพันธุในรูปแบบของไมหวงหาม หรือของ
ปาหวงหาม 

2.3 การฟนฟูระบบนิเวศ ประชากร และชนิดพันธุ (restoration) ปลูกสรางสวนปา และ
เพาะพันธุสัตวปาเพื่อปลอยคืนสูธรรมชาติ 

2.4 การปลูกจิตสํานึกและการใหการศึกษาธรรมชาติ (nature education) จัดใหมี ศูนย
ศึกษาธรรมชาติ และการเผยแพรความรูธรรมชาติในรูปแบบตางๆ 

2.5 สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (sustainable resources use)  เชน การ
จัดใหมีปาชุมชน ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

 
3.  สถานการณปจจุบัน ปาที่คอนขางสมบูรณ ซึ่งเปนแหลงสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
เหลืออยูเปนหยอมๆ กระจัดกระจายอยูในพื้นที่ปาอนุรักษ ทั้งที่เปนอุทยานแหงชาติ และเขตรักษา
พันธุสัตวปา ดังในภาพที่ 2  ซึ่งรัฐบาลไดลงทุนจัดกําลังเจาหนาที่ดูแลรักษาอยู  แตในสภาพความ
เปนจริงยังคงถูกคุกคามจากความตองการการใชทรัพยากรของราษฎรที่อยูรอบหรือในพื้นที่ หรือ 
อิทธิพลจากกลุมคนที่ใชทรัพยากรในเชิงธุรกิจ จึงทําใหทรัพยากรชีวภาพยังคงตกอยูในภาวะวิกฤติ 
ดังรายละเอียดในขอ 4 
 
 

ภาพที่ 2. พื้นที่อนุรักษในรูปแบบของอุทยาน

แหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา ที่เปนแหลง

ความหลากหลายทางชีวภาพที่คงเหลืออยู ใน

ประเทศไทย ในปจจุบัน มีสภาพเหลือเปนหยอมๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิกฤติการณดานทรัพยากรชีวภาพ (crisis):  ขอหวงใย ขอคิดคํานึง เกี่ยวกับวิกฤติการณที่เกิด
กับความหลากหลายทางชีวภาพ ถือวาเปนตนกําเนิดสําคัญของคําวา “ความหลากหลายทางชีวภาพ” 
เพราะฉะนั้นการจัดการและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ไมอาจละเวนเรื่องวิกฤติการณ
ได ดังตัวอยางวิกฤติการณที่สําคัญคือ 
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4.1 การขยายตัวของชุมชน และพื้นที่ครอบครอง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพปา ทั้งใน
รูปแบบการทําใหผืนปาใหญกลายเปนหยอมปา (abitat fragmentation) และการทําให
ปาเสื่อมสภาพ (abitat degradation) 

4.2 การใชทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่นาวิตก เชน การลาสัตวเพ่ือการคาเนื้อหรือซาก 
การเก็บหาของปา เชน กลวยไม สมุนไพรฯลฯ 

4.3 การรุกรานจากสัตวและพืชตางถิ่น เชน การเลี้ยงปศุสัตวและการปลอยสัตวเลี้ยงเขาไป
ในพื้นที่ปาธรรมชาติ ถามีปริมาณมากเกินไปจะเกิดผลเสียตอการถิ่นอาศัย ประชากร
สัตวปา และเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงแหลงพันธุกรรมของสัตวปา 

4.4 การอนุรักษและจัดการที่ยังไมเปนวิทยาศาสตร  ถึงแมวาการใชกฏหมายคุมครองสัตว
ปาและพืชพรรณ ยังจําเปนตอไป แตการจัดการในอนาคตตองใชวิทยาศาสตรเปน

พ้ืนฐาน โดยมีระบบการตรวจสอบ (monitoring) ที่พรอมที่จะปรับการจัดการตาม

สถานการณที่เปลี่ยนไป 

4.5 อุปสรรคในการประสานงานระหวางนักวิจัย และนักจัดการ ถือวาเปนวิกฤติการณ เพราะการ
ทํางานประสานกันยังถือวาออนแอมาก 
 

5. การเนนการจัดการและการอนุรักษในพื้นที่ในแตละภูมิภาค ตามหลักการ Area base 
เหตุผลในการคัดเลือกพ้ืนที่ มีดังน้ี 

• มีคุณคาดานทรัพยากรชีวภาพที่เดนเปนเอกลักษณ 

• กําลังประสพวิกฤติการณที่ตองการขอมูลในการแกไข 

• อยูในความสนใจ ของหนวยงานที่มีบทบาทในการจัดการ 

• เปนพื้นที่ที่มีกิจกรรม สงเสรมิชุมชนในเชิงอนุรักษ 

• อยูในพื้นที่ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยหลักที่มีการเรียนการสอนดานชีวศาสตร 

• เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขอทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ 
 
พ้ืนที่ที่เสนอในที่ประชุม 
5.1 ภาคกลาง  ผืนปาตะวันตก 

     คุณคาความสําคัญ 

• เปนผืนปาขนาดใหญที่สุดของไทย, คงความหลากหลายทั้งพืชและ
สัตวมากที่สุด, เปนมรดกโลก 

วิกฤติการณ 

• กําลังถูกเปลี่ยนสภาพจากชุมชนทั้งใน และรอบผืนปาอยางตอเน่ือง, 
มีแผนเพื่อทําโครงการพัฒนาขนาดใหญ เชน เขื่อน ถนน 
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ความพรอมอื่นๆ 

• มีฐานขอมูล GIS และแผนแมบท, มีสถานีวิจัยสนับสนุน, พื้นที่
ที่ BRT เนนการสนับสนุนโดย BRT (ทองผาภูมิ) 

5.2 ภาคเหนือ ปาแมปง – อมกอย 
 

คุณคา ความสําคัญ  

• ยังคงสภาพปาไม และสัตวปาที่สมบูรณที่สุดในภาคเหนือ 

• เปนปาตนนํ้าสําคัญของเขื่อนภูมิพล 
วิกฤติการณ 

• กําลังถูกเปลี่ยนสภาพเปนหยอมปา เพื่อทําไรกะหล่ํา และอื่นๆ 

• สัตวปาหายากหลายชนิดกําลังถูกลา ถ่ินอาศัยถูกทําลาย ใกลสูญพันธุ 
ความพรอมอื่นๆ 

• มีฐานขอมูล GIS และแผนแมบท 

• มีศูนยปฏิบัติการอนุรักษอมกอย อํานวยความสะดวกในการเขาทําวิจัย 

 
5.3 ภาคอีสาน ปาภูเขียว – น้ําหนาว 
 

คุณคาความสําคัญ 

• สังคมพืชที่ราบสูง ที่เปนลักษณะเดนของภาคอีสาน 
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• คงมีสัตวปาที่หายาก และใกลสูญพันธุ 
วิกฤติการณ 

• พื้นที่ปาโดยรอบกําลังถูกเปลี่ยนสภาพ 

• พันธุไม และสัตวปา กําลังถูกลักลอบเก็บและลาอยางตอเน่ือง 
ความพรอมอื่นๆ 

• มีฐานขอมูล GIS และแผนแมบท 

• มีสถานีวิจัยสัตวปาสนับสนุน 

 
5.4 ภาคตะวันออก ปารอยตอ 5 จังหวัด และเขาสอยดาว 
 

คุณคาความสําคัญ 

• เปนผืนปาที่ราบต่ํา (Lowland forest) ที่มีขนาดใหญที่สุดที่เหลืออยูใน
ประเทศไทย, คงมีสัตวปาที่หายาก และใกลสูญพันธุ 

วิกฤติการณ 

• กําลังถูกกดดันจากชุมชนโดยรอบ เพื่อเขาใชประโยชนพื้นที่ปาและ
ทรัพยากรพันธุไม และสัตวปากําลังถูกลักลอบเก็บและลาอยางตอเน่ือง 

ความพรอมอื่นๆ 

• มีฐานขอมูล GIS และแผนแมบท และมีสถานวิจัยสนับสนุน 



5.5 ภาคใต  ปาฮาลา-บาลา และพรุโตะแดง 
 

คุณคา ความสําคัญ 

• เปนปาดิบชื้น และปาพรุที่สําคัญของไทย 

• เปนถ่ินอาศัยของสัตวปาหายาก เชน กระซู 

• เปนปาตอเน่ืองกับประเทศมาเลเซีย (Transboundary) 
วิกฤติการณ 

• กําลังถูกกดดันจากชุมชนโดยรอบ เพื่อเขาใชประโยชนพื้นที่ปา 

และทรัพยากร 

• พันธุไม และสัตวปาหายาก กําลังถูกลักลอบและลาอยางนาเปน
หวง 

ความพรอมอื่นๆ 

• มีฐานขอมูล GIS และแผนแมบท, มีสถานวิจัยทั้งที่ปาพรุ และฮา
ลา-บาลา 

 
6. การจัดลําดบัความเรงดวนงานวิจัย (research priority): ควรพิจารณาตามหลักการ และหัวของาน

ดังน้ี 
6.1 หลักการ 

• มีขอจํากัดดานงบประมาณ เวลา และกําลังคน 

• ตองเปนงานที่เสริมการจัดการและการอนุรักษ 

• ควรพิจารณางานวิจัยที่ชวยบรรเทาหรือแกไขวิกฤติการณ 
6.2 หัวของานวิจัยหลัก 

• สถานภาพของชนิดพันธุ และประชากร 

• สถานภาพของระบบนิเวศ และถิ่นอาศัย 

• สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม 

• การสรางระบบการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง (Monitoring) 

• การหาแนวทางฟนฟูในระดับชนิดพันธุ ถึงระบบนิเวศ 
 

7. การอภิปรายมีประเด็นพอสรุปไดดังนี ้
7.1 ปญหาความรวมมือระหวางนักวิจัย และหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะกรมปาไม ควรมี

แนวทางปรับปรุงอยางไร? 

• ปญหา: ความยากลําบากในการขอใบอนุญาตจากกรมปาไม  สวนใหญการอนุญาต 
ในความเปนจริงยังลาชา หรือหายเงียบไปเลย ดังน้ันนักวิจัยสวนใหญจะใชลักษณะเขาไปทําโดย
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ประสานงานกับพ้ืนที่โดยตรง โดยจะไดรับความอนุเคราะหจากผูดูแลพื้นที่ หรือไมก็ตาม ซึ่ง
รูสึกลําบากใจ แตก็ตองดําเนินงานตามกําหนดเวลาของโครงการ 

แนวทาง  ปจจุบันทางกรมปาไม ไดพยายามดําเนินการพิจารณาการอนุญาตใหเขา
ทําวิจัยใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน แตอยางไรก็ตาม ในฐานะผูนําการอภิปรายมาจากกรมปาไม 
ก็ไดขออภัยความไมสะดวกเทาที่ผานมา ในขณะนี้กําลังพยายามปรับปรุงขบวนการพิจารณาใน
แงอื่นๆ เชน ระเบียบในการพิจารณาอนุญาต กําลังปรับใหเปนระเบียบเดียว เพ่ือความรวดเร็ว 

• ปญหา: เจาหนาที่ปาไมไมคอยสนใจงานวิจัยที่กําลังทําอยู ทั้งๆ ที่บางครั้งมีชื่อ

ทํางานวิจัยรวมกัน ทําใหรูสึกวาเจาหนาที่ปาไมยังไมมีประสิทธิภาพพอในการดูแลจัดการพื้นที่
โดยใชวิชาการ 

ขอเสนอ: อาจจะใหแนวทางใหมในการจัดการ โดยบางครั้งอาจจะให NGOs ดาน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน สมาคมอนุรักษนก รวมใหขอมูล และเสนอแนะแนวทางการ
จัดการ โดยในขั้นแรก อาจพยายามคิดโครงการความรวมมือเพื่อทําเปนตัวอยาง ซึ่งจะทําให
การจัดการมีลักษณะความรวมมือเพิ่มขึ้น แตตองมีผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทายที่

ชัดเจน 

• ปญหา: การเก็บรวบรวมเอกสารงานวิจัย ยังไมเปนหลักแหลง ทั้งๆ ที่บางครั้งได
ใหผลงานวิจัยที่ตีพิมพแลวกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบพื้นที่ไปแลว 

แนวทาง: ขอใหสงขอมูลใหหนวยงานที่รับผิดชอบในสวนกลาง กรมปาไมโดยตรง 
แลวกรมปาไมจะดําเนินการมอบใหหนวยงานในพื้นที่เปนทางการตอไป 

• ปญหา: ความไมสม่ําเสมอในการใหการสนับสนุน บางแหงเมื่อมีการเปลี่ยน

หัวหนาในพื้นที่  หัวหนาคนใหมก็ไมใหความรวมมือ โดยไมเคารพใบอนุญาตที่กรมปาไมออก
ให ดังน้ันควรมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องน้ี หัวหนาที่มาใหมไมเห็นดวยกับงานวิจัย ไมยอมให
ทํางานวิจัย โดยใชความรูสึกสวนตัวตัดสินใจ 

• ปญหา: แนวทางปฏิบัติของการที่งานวิจัยคลอบคลุมหลายพื้นที่ ควรจะดําเนินการ
อยางไร? 

ขอชี้แจง: ปจจุบันการอนุญาตการทําวิจัยที่ครอบคลุมหลายพื้นที่จะรวมกันในใบ

เดียวอยูแลว 

• ขอเสนอแนะ เรื่องการศึกษาวิจัยดานพืชที่นํามาเพาะพันธุได กรมปาไมควรรวมมือ
กับมหาวิทยาลัย โดยเปดโอกาสใหเพาะพันธุพืชบางชนิดที่สมควรขยายพันธุ เชน กลวยไมหา
ยาก และรองเทานารี  จะเปนการดีกวาปลอยใหพืชเหลานี้ถูกขโมยออกจากปาอยางเดียว 

 
7.2 การจัดการและการอนุรักษพ้ืนที่ โดยใชงานวิจัยนําการจัดการ ควรดําเนินการอยางไร? 

ในหัวขอน้ี สวนใหญจะเปนขอเสนอแนะดังน้ี 

• ควรมีการนํางานวิจัยมาใชประโยชนอยางแทจริง มีการกระจายความรูถายทอดสู
ประชาชนควบคูไปกับนโยบายการจัดการ 
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• ควรมีระบบการตรวจสอบ monitoring ควรเปนขอมูลที่ทันสมัย ทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และประชากรมนุษยที่อยู และรอบพื้นที่ 

• ในพื้นที่อุทยานแหงชาติ ควรมีความรวมมือในการทํางานวิจัยกับงานจัดการมากขึ้น 
โดยอาจจะเริ่มตนจากอุทยานที่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งอยูใกลเคียงกอน 
ยกตัวอยางเชน ในพื้นที่อุทยานแหงชาติทับลาน ปจจุบันมีความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา และปา
ไมจังหวัดนครราชสีมา ทํางานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ควรวิจัยกอนที่จะเกดิปญหา ไมใชวิจัยตามหลังปญหา 

• กรมปาไมนาจะใหบริการดานแผนที่ตอนักวิจัยดวย เพราะแผนที่จากกรมปาไมจะมี
รายละเอียดเฉพาะ และตรงกับงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มากกวาแผนที่จากกรมแผนที่ทหาร 

• ควรมีการจัดต้ังสถานีวิจัยใหครอบคลุมพ้ืนที่ปามากกวาน้ี เน่ืองจากพื้นที่เขตรักษา
พันธุสัตวปาและอุทยานแหงชาติหลายแหงมีขอมูลการศึกษาวิจัยนอยมาก หรือไมมีเลย 

• ควรมีการเสริมนักวิจัยเขาประจําการในพื้นที่ปาอนุรักษเพ่ิมขึ้น โดยอาจจะรับผูที่จบ
วิทยาศาสตรจากสาขาอื่นดวย 

• ควรมีแผนการในการจัดการวิจัยดวย และควรมีรายละเอียดเรื่องความรวมมือใน

แผนดวย โดยเฉพาะในเรื่องการวางระบบการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง (Monitoring) ของ
ทรัพยากรและประชากรในพื้นที่ 

• ขอใหหนวยงานที่ดูแลพื้นที่ จัดทําลําดับความสําคัญของงานวิจัยที่ตองการเพื่อไปใช
ในการจัดการ และเปดเผยสูสาธารณชนและนักวิจัยเพื่อทราบและเปนแนวทางในการทํางานตอไป 

 
7.3 การใชแผนแมบทในการจัดการ ทําใหเปนจริงไดอยางไร? 

การพิจารณาเรื่องแผนแมบท เปนไปโดยสั้นๆ โดยเปนขอเสนอทั้งหมด ดังน้ี 

• การทําแผนแมบท ควรใหประชาชนมีสวนรวม 

• ใหมีการติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามแผน 
 
7.4 เรื่องที่เกี่ยวกับประชาชน และการที่ประชาชนควรมีสวนรวมในการอนุรักษและจัดการ จะ

ทําอยางไร? 
การพูดคุยสวนใหญเปนขอเสนอแนะดังน้ี 

• อยากใหเปดโอกาสใหประชาชน และนักวิชาการจากภายนอก เขามามสีวนรวมใน
การจัดการทรพัยากรปาไมอยางจริงจัง 

• การสงเสริมอาชีพ และการจัดการเรื่องการใชประโยชนที่ดิน ควรมีแนวทางที่

รอบคอบ เพราะการที่ปลอยใหชาวเขาปลูกผักในพื้นที่ตนนํ้าซึ่งใชยาฆาแมลงมาก เปนผลเสียตอ
คุณภาพน้ําจากพื้นที่ตนนํ้าอยางยิ่ง  ในสภาพความเปนจริงการสงเสริมอาชีพในพื้นที่ไมใช
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กิจกรรมของกรมปาไม หลายแหงนายทุนเปนผูกําหนด ตอนนี้กรมปาไมพยายามจัดการใหแตละ
ชาวเขาแตละครอบครัวครอบครองพื้นที่ไดไมเกินครอบครัวละ 15 ไร และพยายามสงเสริมให
ชาวเขาปลูกพืช เชน ไผ ขึ้นทดแทนในพื้นที่ปลูกพืชหมุนเวียน 

• ควรมีการควบคุมประชากรชาวเขาดวย เพราะการเพิ่มประชากรของชาวเขา เปน
ปญหาสําคัญในการบุกรุกขยายพื้นที่ 

• ควรมีการสงเสริมงานวิจัย ที่นําภูมิปญญาทองถิ่นเขารวม โดยใหชาวบานมีสวนรวม
ในการวิจัย และเผยแพรผลอยางงายๆ แตก็ตองมีการตรวจสอบความนาเชื่อถือดวย 

• ควรมีการตรวจสอบผลกระทบ และการแกไขปญหาที่เกิดจากชุมชน เชน ชาวเลที่
บานหลีเปะ เกาะตะรุเตา ปรากฏวาขณะนี้วัฒนธรรมกําลังเปลี่ยนไป และจะเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 

• ควรใหราษฎรมีโอกาสเขารวมจัดการฟนฟู โดยเฉพาะในพื้นที่ปาที่เสื่อมสภาพ 

• มีการยกตัวอยางปาไมในพื้นที่ภูพานฯ ซึ่งกรมปามีสวนสําคัญในการเสริมการจัดต้ัง
เครือขายในการอนุรักษและปองกัน เชนเครือขายอินแปง เปนรูปแบบที่ดีในการรวมมือระหวาง
รัฐและประชาชน 

• ควรมีมาตรการในการควบคุมการเคลื่อนยายของราษฎร เพราะเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหเกิดการทําลายปา 

• กรมปาไมควรทํางานกับประชาชนมากขึ้น 
 
7.5 ขอเสนอแนะอื่นๆ และคําถามตางๆ 

• ควรเพิ่มบัญชีรายชื่อของสัตวปาคุมครองมากกวาในปจจุบัน เพราะสัตวปาหลาย

ชนิดใกลสูญพันธุมากขึ้น 

• การทํานากุงในจังหวัดตรัง ทําในพื้นที่ที่ติดปายปาสงวนแหงชาติอยู ทําไดอยางไร 
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ปจจุบัน โดยใหมีควรจะมีระบบการระบบการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง 



-การกําหนดลําดับความสําคัญของพื้นที่ ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และกิจกรรม เพ่ือ
ทําวิจัยและอนุรักษ 

-การสรางแนวทางความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐกับนักวิจัย และหนวยงาน
ของรัฐกับองคกรเอกชน 

 
8. สรุป 

การประชุมกลุมยอยที่ 6 เรื่องการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ ถือวาไดผลเกิน
ความคาดหมาย ถึงแมวาผูนําการอภิปรายจะมาจากหนวยงานเดียว คือ กรมปาไม แตก็เปน

หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่และทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งเปนหลักและที่เกี่ยวของกับนักวิจัยและ

สถาบันการศึกษาสวนใหญที่เขารวมประชุม  นอกจากนี้ การดําเนินการวิจัยในเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพสวนใหญอยูในพื้นที่ปาไม ทําใหกรมปาไมไดรับทราบปญหาของนักวิจัยในพื้นที่ สวนการ
อภิปราย มีการเตรียมการใหผูรวมอภิปรายไดรับทราบสถานการณปจจุบัน ดานการจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรชีวภาพในประเทศ และลําดับความสําคัญของพื้นที่และหัวของานวิจัยที่ควรเนนการ
อนุรักษจัดการ และยังพยายามเนนใหผูรวมอภิปรายหารือรวมกันในหัวขอเกี่ยวกับประสบการณที่

ใกลตัว คือ ความรวมมือระหวางนักวิจัย และนักจัดการ จึงไดรับการตอบสนองที่สรางสรรคหลาย
แงมุม สวนการที่จะทําใหเกิดขบวนการขับเคลื่อนในเรื่องความรวมมือระหวางนักวิจัย นักจัดการ และ
การนํางานวิจัยและจัดการไปใชอยางจริงจังน้ัน ที่ประชุมสรุปวาตองมีการพูดคุยกันอยางตอเนื่อง 
โดยเนนในหัวขอเรื่อง “ลําดับความสําคัญของงานวิจัยและการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพในประเทศ
ไทย” โดยโครงการ BRT ควรรวมกับกรมปาไม องคกรเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของตอไป 

 
สรุปผลการประชุมกลุมยอย 

 ในชวงของสรุปผลการประชุมกลุมยอยมี รศ.สมโภชน ศรีโกสามาตร จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
เปนผูดําเนินรายการ แตละกลุมไดสงผูแทนมานําเสนอผลการประชุม มีเน้ือหาพอสรุปได ดังน้ี 

กลุม 1: สาหรายและแพลงกตอน นําเสนอโดย ดร.สรวิศ เผาทองศุข 

 การประชุมกลุมยอยสาหรายและแพลงกตอนมีหัวขอสําคัญไดแก 1) แนวทางการจัดลําดับ
ความสําคัญของงานวิจัย 2) การพัฒนาบุคลากร และ 3) ความรวมมือในการวิจัย ขอคิดเห็นที่ไดจาก
การประชุมพอสรุปไดวา ในการศึกษาสาหรายและแพลงกตอนในประเทศไทยนั้น ควรเนนการศึกษา
ทางนิเวศวิทยา (Ecology) ควบคูไปกับการศึกษาดานอนุกรมวิธานดวย นอกจากนั้นควรจัดใหมีการ
ฝกอบรมทางดานเทคนิคการจําแนกชนิด ทั้งแพลงกตอนพืช-สัตว โดยเฉพาะความรวมมือกับสถาบัน
ราชภัฏ สําหรับการพัฒนาบุคลากรรุนใหมทางดานนี้พบวานักศึกษาไมมีโอกาสทํางานที่ตนเอง

ชํานาญ การแกไขปญหาอาจทําไดโดยการพยายามหาทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกใหนักศึกษาได
ทําการวิจัยตอไป นอกจากนี้นักศึกษาที่เขารวมประชุมมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวานาจะมีการบรรยาย

เสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมประจําป (oral presentation) และนักศึกษาที่ไมไดรับทุนจากโครงการ 
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BRT ควรจะมีสวนรวมในการนําเสนอผลงานวิจัยและเขารวมในการประชุมวิชาการประจําปโครงการ 
BRT ครั้งตอไปดวย 

กลุม 2: จุลินทรียและไลเคน นําเสนอโดย ดร. กัญญวิมว กีรติกร 

 ในการประชุมกลุมยอยจุลินทรียและไลเคนไดมีการตั้งหัวขออภิปรายเรื่อง ความหลากหลาย
ของจุลินทรียในประเทศไทย: ยุทธศาสตรการวางแผนและออกแบบงานวิจัย โดยไดแบงประเด็นการ
อภิปรายไว 5 หัวขอ ดังน้ี 1) การสํารวจและเก็บตัวอยางเพ่ือการอนุรักษและงานวิจัย ซึ่งเปนการ
อภิปรายเกี่ยวกับจุลินทรียเปาหมาย พ้ืนที่วิจัย และความคาดหวังผลที่ไดรับจากการวิจัย 2) การ
เผยแพรขอมูลจุลินทรียเพ่ืองานวิจัย การใหขอมูลจุลินทรียเพ่ือการศึกษา 3) งานวิจัยในมุมมองของ
นักวิจัยทองถิ่น ประเด็นน้ีไดมีการหารือเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทําเพื่อผลในตําแหนงทางวิชาการหรือ
เพ่ือความรอบรู 4) ขอบขายและเปาหมายของงานวิจัย ซึ่งผูอภิปรายนําเสนอยุทธศาสตรในการสราง
โจทยวิจัยเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของแตละแหลงทุน และ 5) ความเปนเจาของขอมูลและจุลินท
รีย ซึ่งนําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับกองทุนสินทรัพยจุลินทรียซึ่งใชเปนมาตรการระยะสั้นกอนที่จะมี
กฎหมายทรัพยสินทางชีวภาพ จากนั้นที่ประชุมไดสรุปปญหาที่เกิดจากงานวิจัยทางดานนี้ ไดแก การ
จัดการ Culture Collection ที่ยังขาดแคลนนักวิจัยที่มีความสามารถในการเก็บเชื้อจุลินทรียเพ่ือการ
วิจัยที่ไดมาตรฐาน การขาดแคลนนักอนุกรมวิธานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ที่ประชุมจึงเสนอให
โครงการ BRT เปนตัวเชื่อมโยงระหวางนักวิจัย เพ่ือใหโครงการวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนและเนนการใช
ประโยชนมากยิ่งขึ้น 

กลุม 3: กลุมพืชและภูมิปญญาทองถิ่น นําเสนอโดย ดร. ตอศักดิ์ สีลานันท 

 การประชุมกลุมยอยพืชและภูมิปญญาทองถิ่นมีเน้ือหาสาระสรุปไดวา งานวิจัยทางดานนี้ยัง
ตองการนักอนุกรมวิธาน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานอีกเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังขาดวิธีการเก็บ
ตัวอยาง vocher specimens ที่เปนสมบัติของประเทศชาติ การศึกษาอนุกรมวิธานนั้นมีทั้งดานลึก
และดานกวาง นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาควรเนนการศึกษาในเชิงลึกใหมากขึ้น นอกจากนี้ควรศึกษา
ทางดานโบราณคดีควบคูไปดวย การตั้งชื่อพืชชนิดใหมน้ัน นอกจากการตั้งชื่อวิทยาศาสตรแลว ควร
มีการตั้งชื่อทองถิ่นดวย เพ่ือใหนักวิจัยและชาวบานสามารถสื่อสารกันได ควรหาแนวทางในการนํา
ความรูที่ไดจากการวิจัยสูชุมชนทองถิ่น เพ่ือใหทองถิ่นไดรับประโยชนจากทรัพยากรและภูมิปญญา

ทองถิ่น เปนการสรางจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นเกิดความรูสึกรักและหวงแหนทรัพยากรทางชีวภาพ
ในทองถิ่นของตน นอกจากนั้นควรจัดใหมีการฝกอบรมชาวบานในทองถิ่นดวย ที่ประชุมยังไดมีการ
เสนอใหมีการจัดต้ังชมรม Botany Ethnobotany Club เพ่ือเปนการรวมกลุมคนที่มีความสนใจงาน
ทางดานพืช ไมวาจะเปนดาน systemstics, paleobotany, ethnobotany หรือ ethnobiology เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ความกาวหนาของงานวิจัย ผูเขารวมประชุมไดเสนอแนวทางการ
วิจัยในอนาคตวาควรทําในลักษณะสหวิทยาการ (multi-disciplinary research) เพราะจะไดประโยชน
และสัมฤทธิ์ผลมากกวาตางคนตางทํา 
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กลุม 4: สัตวและนิเวศวิทยา นําเสนอโดย รศ. สมศักดิ์ ปญหา 

 ปญหาและอุปสรรคที่พบในการทํางานวิจัยทางดานนี้คือการขาด basic taxonomy ไดแก 
เครื่องมือ (tool: key และ field guide) ขาดแคลนนิสิตนักศึกษาที่จะเขารวมโครงการ และความถูก
ตองของงานวิจัยเนื่องจากตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีปญหาการขาดความเชื่อมโยงระหวาง
นักวิจัยและขอมูล และการขาดความเขาใจในเรื่องการทําวิจัยแบบเนนพ้ืนที่ (area-based research) 
ซึ่งที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดังกลาวโดยการสรางความเขาใจในเรื่องการทําวิจัย

แบบเนนพ้ืนที่ (area-based research) สนับสนุนใหมีการจัดฝกอบรม เกี่ยวกับ research method 
และ research ethic  และควรประเมินความกาวหนาจากการประชุมเปนระยะๆ รวมทั้งขอความ
รวมมือจากครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และสถาบันราชภัฏในการเขารวมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

กลุม 5: ทรัพยากรพันธุกรรมและการใชประโยชน นําเสนอโดย รศ. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล 

 การประชุมครั้งน้ีมีนักวิจัยในสาขาเคมีเขามารวมประชุมเปนครั้งแรกและมีความประสงคจะ

เขามามีสวนรวมกับโครงการ BRT และนักวิจัยทางดานชีววิทยา รวมทั้งเห็นดวยกับการศึกษา 
chemical ecology และภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องของพืชสมุนไพร ที่ประชุมตองการใหโครงการ BRT 
เปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือของกลุมกับนักวิจัยในสาขาตางๆ รวมทั้งประสานงานใน
หนวยงานตางๆ ที่ทํางานทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนําโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจาก
โครงการ BRT ทั้งที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จมาสรางฐานขอมูลเพื่อการเผยแพร
ในวงกวาง งานวิจัยจะไดไมซ้ําซอนกัน นอกจากนั้นโครงการ BRT ควรพิจารณาขอเสนอโครงการที่
เปนสหวิทยาการเปนพิเศษกวาโครงการอื่นๆ ที่ประชุมยังเห็นดวยกับการทํางานรวมกันระหวาง

มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และสถาบันราชภัฏ  

กลุม 6: การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรชีวภาพ นําเสนอโดย ดร. อนรรฆ พัฒนวิบูลย 

 ที่ประชุมนําเสนอเปาหมายและแนวทางในการจัดการทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน โดยการ
ใหความคุมครองแกพ้ืนที่อนุรักษ โดยประกาศเปนอุทยานแหงชาติ/คุมครองชนิดพันธุทองถิ่น การ
สงเสริมงานวิจัยดานพันธุไม การปลูกคัดพันธุไม และการสงเสริมการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
นอกจากนั้นยังไดหารือถึงปญหาวิกฤติการณความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดจากการขยายตัวของ

ชุมชนทําใหเกิดการครอบครองพื้นที่ การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย การปลอยสัตวสูธรรมชาติ สวน
การเลือกพื้นที่ทําการวิจัยแบบ area-based นาจะเปนพ้ืนที่ที่ประสบวิกฤติการณ หรือเปนพ้ืนที่ที่มี
กิจกรรมในการอนุรักษ นอกจากนี้ที่ประชุมยังไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดลําดับความ

เรงดวนของงานวิจัย-สถานภาพ/ชนิดพันธุ การสรางระบบการติดตาม (monitoring) อุปสรรคเกี่ยวกับ
การขออนุญาตเขาอุทยานแหงชาติ และระเบียบการเขาพ้ืนที่ของกรมปาไม ซึ่งในอนาคตอันใกลน้ี

อาจจะเหลือเพียงฉบับเดียว 
**************************************************************** 
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ผมรูสึกประทับใจที่ผูเขารวมประชุมทุกทานใชเวลาที่เราจัดใหพูดคุยกันในเชิงวิชาการและ

สรางสายสัมพันธที่ดีระหวางกันอยางสรางสรรค การประชุมของโครงการ BRT ทุกครั้งที่ผานมา มี
ผูเขารวมประชุมคอนขางมาก และยิ่งมากขึ้นทุกป จนเปนที่กังวลของฝายเลขานุการวา การประชุมจะ
มีขนาดใหญเกินไป ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการประชุมเปนเรื่องที่ยากขึ้น การจัดการประชุมแตละ
ครั้งตองผานกระบวนการจัดการคอนขางมาก เอกสารทางวิชาการที่อยูในมือทานใชเวลา 3-4 เดือน
กวาจะผลิตออกมาได ซึ่งอาจมีขอผิดพลาดบาง ตองขออภัยไว ณ ที่น้ีดวย 

การประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5 มีความแตกตางจากการประชุมครั้ง

กอนๆ ในเชิงของความหลากหลายของผูเขารวมประชุมทั้ง ปริมาณ ในดานวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวิชาชีพ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีครูและนักศึกษาเขารวมการประชุมดวย จึงเปนที่นายินดีที่มีผูสนใจเวทีตรงนี้มาก
ขึ้น ทําใหมีความคิดที่หลากหลายและมีการสื่อความหมายมากขึ้นดวย ถาหากทานเขารวมประชุม

ต้ังแตวันแรกจะเห็นรูปแบบและแนวคิดของการสื่อสารตั้งแตพิธีเปดการประชุม ที่ ฯพณฯ อําพล เสนา
ณรงค ไดเลาใหฟงถึงความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อ 40-50 ปกอน แลวเนนย้ําดวยการแสดงของ 
แมฉวีวรรณ พันธุ ศิลปนแหงชาติที่ไดแสดงกลอนลําที่สะทอนถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิ

ปญญาทองถิ่น และความหวงใยในทรัพยากรชีวภาพ ตามมาดวยกรอบความคิดของ อาจารยประเวศ 

วะสี ที่กลาวถึงความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นฐานของธรรมะและธรรมชาติในองครวม จากนั้น 

อาจารยศรีศักร วัลลิโภดมก็ไดเนนย้ําอีกครั้งหน่ึงถึงวิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความ
หลากหลายของวิถีชีวิตบนพื้นฐานของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู มนุษยมีถิ่นอาศัยเชนเดียวกับสัตว พืช 
และจุลินทรีย วัฒนธรรมเปนถิ่นอาศัยของมนุษย ถาวัฒนธรรมสูญหายไป ก็เหมือนถิ่นอาศัยสูญ

หายไป น่ีเปนปจจัยหลักของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่เราทราบกันดี 

ตอจากนั้น Prof. Beamish ไดสะทอนใหเห็นภาพกวางๆ ของการศึกษาวิจัยดานความ

หลากหลายทางชีวภาพ ต้ังแตระดับสปชีสไปจนถึงระดับนิเวศวิทยา ซึ่งมีความโยงใยและตองการองค
ความรูพ้ืนฐานในแตละสวน จากนั้นพวกเราก็ไดรับฟงนโยบายของผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการศูนย
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) และผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) ที่มาสะทอนเจตนารมณวาอยากเห็นการพัฒนางานวิจัยดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง ความตองการดังกลาวคงไมไดขึ้นกับฝายบริหารเพียงฝาย
เดียว แตฟนเฟองสําคัญจะอยูที่พวกเราทั้งหลายที่น่ังอยูในที่น้ี สิ่งที่ผมไดยินมาบอยครั้ง คือ อยากให

โครงการ BRT ทําน่ันทําน่ี ซึ่งเราตอบสนองไดถาทานมีขอเสนอมา การขับเคลื่อนที่ดีน้ันจะตอง
ขึ้นอยูกับทั้ง 2 ฝาย จึงอยากใหพวกเราคิดและทํา ประธานาธิบดีเคเนดี้ไดกลาวไววา “อยาพูดวา
ประเทศชาติจะใหอะไรแกทาน ทานตองถามวาทานจะใหอะไรแกประเทศชาติ” เชนเดียวกัน อยามอง
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วาโครงการ BRT จะใหอะไรแกทาน ตองมองวาทานจะใหอะไรแกโครงการ BRT ซึ่งเปนของ

ประเทศชาติ ผมเปนตัวแทนมาทําหนาที่ และก็คงจะมีวาระจากไปเชนเดียวกัน ถาหากพวกเราในที่น้ี
มีเจตนารมณรวมกันและปฏิบัติรวมกันอยางตอเน่ือง ก็จะเปนประโยชนตอประเทศชาติอยางยั่งยืน 
จากนโยบายตางๆ ดังกลาวขางตนก็มาถึงแนวปฏิบัติในบทสรุปวันสุดทายซึ่งผมไดพูด ไดชี้แจง

รายละเอียดและขยายความพอสมควรเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการสนับสนุนงานวิจัยของ

โครงการ BRT ระยะที่ 2  

การประชุมในวันที่สอง เปนการเสนอภาพรวมของความหลากหลายทางชีวภาพในมุมมอง

ตางๆ ที่มีความสําคัญ ดังเชน ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน (soil biodiversity) ซึ่งเปนเรื่องเกา 
แตเราไมเคยนํามาพิจารณาวางานวิจัยดานดังกลาวที่ผานมามีปญหา มีความซับซอน และไมมีความ

เชื่อมโยงกันระหวางหนวยงาน ซึ่งสะทอนถึงปญหาการทํางานในบานเราที่เปนแบบแยกสวน ซ้ําซอน 
และกระจุกตัว จึงอยากใหพวกเรากลับไปคิดวามีงานวิจัยในสวนยอยใดบางที่สามารถเพิ่มเติมองค

ความรูใหสมบูรณได จากนั้นเปนการบรรยายที่สะทอนใหเห็นภาพภูมิปญญาชาวบาน โดยพอเล็ก กุด
วงศแกว คุณวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ และ ดร. สรยุทธ รัตนพจนารถ ที่ตองการใหนักวิจัยมองชาวบานและ

วิถีชีวิตของคนเหลาน้ัน วาจะเชื่อมโยงกับงานวิทยาศาสตรไดอยางไร สวนการศึกษาวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

(area-based) ที่อาจารยสนิท อักษรแกว ไดบรรยายไว อาจใชเปนตนแบบในการทํางานแบบมีสวน

รวม ที่เนนกระบวนการดําเนินงานแบบทุกคนมีสวนรวมกันคิดรวมกันทํา หรือรวมกันคิดและแยกกัน
ทํา แลวรวมกันสอดสานใหเปนภาพรวม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการทํางานในเชิงวิทยาศาสตรที่บาน
เรายังขาดอยูมาก 

ผมคิดวาพวกเราที่ไดเขาฟงการบรรยายคงจะเขาใจกรอบแนวความคิดของกระบวนการ

รวมกันคิดรวมกันทํา ซึ่งมีผลสรุปที่คอนขางชัดเจนในการประชุมวิชาการกลุมยอยวาทุกทานมีความ

ปรารถนาที่จะทํางานรวมกัน ผมอยากใหความปรารถนาดีน้ันมีการสานตอ เพราะที่ผานมาการคิดใน
เวทีประชุมมักมีความหลากหลาย แตเมื่อกลับไปแลวไมมีการติดตามและปฏิบัติอยางตอเนื่อง เมื่อถึง
ปตอไปก็ตองมาเริ่มคิดกันใหม ดังน้ัน สิ่งที่บันทึกไวในการประชุมครั้งน้ีจะนําไปจัดทําเปนบันทึกการ

ประชุม (proceedings) เพ่ือเปนขอเตือนใจในการประชุมครั้งหนา เชนเดียวกับบันทึกการประชุม

วิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 4 พ.ศ.2543 ที่จังหวัดพิษณุโลก (เลมสีเหลือง) ที่เราจัดทําขึ้น

และนํามาแจกจายในปน้ี บันทึกการประชุมในครั้งน้ีก็คงจะนํามาแจกในที่ประชุมครั้งตอไป

เชนเดียวกัน หรือถาทําเสร็จกอนก็อาจจะแจกลวงหนาไปกอนเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติและ

ติดตามผล ผมอยากใหทุกทานกลับไปทบทวนในสิ่งที่ไดพูดคุยกันไวจากบันทึกการประชุมเลมสีเหลือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบันทึกที่ไดจากการประชุมกลุมยอยตางๆ เพราะนั่นคือวัตถุประสงคหลักในการ

จัดการประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 5 ที่พยายามสอดสานความรูทั้งในระดับกวางและ
ระดับลึกเขาไวดวยกัน และนําสรุปความคิดเห็นตางๆ ของที่ประชุมมาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

ผมคิดวาวิธีคิดมีความสําคัญ เพราะจะนําไปสูโจทยวิจัยหรือการแกปญหาที่ถูกตอง ถามีวิธีคิด
ที่ผิดจะนําไปสูวิธีการหรือกระบวนการแกปญหาที่ผิดดวย และนั่นเปนปจจัยสําคัญของการประชุม

รวมกันเปนกลุมใหญเชนน้ี วิธีคิดมีหลายวิธีและหลากหลายรูปแบบ วิธีคิดตางๆ จึงนาจะไดรับการ
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กลั่นกรองและนํามาวิเคราะหสังเคราะหรวมเปนภาพกวางๆ แลวพยายามหาคําตอบใหได 
กระบวนการดังกลาวนาจะเปนหัวใจสําคัญของผลพวงที่ไดจากการประชุมเชิงวิชาการในลักษณะเชนน้ี  

ผมจะตอบปญหาบางปญหาในตอนทายนี้วา สิ่งที่พวกเราไดรวมกันคิดแลวรวมเสนอแนะมา
น้ัน โครงการ BRT ยินดีที่จะรับไปพิจารณาประกอบการใหทุน และพรอมจะรับฟงคําติชมตางๆ จาก

ทาน แตอยากฝากใหพวกเราไดเห็นและไดคิดวา การประชุมที่เกิดขึ้นน้ีเปนพลังจากพวกเราทั้งหมด 
บางทานสงสัยวาโครงการ BRT ไดเริ่มตนมา 6 ปแลว แตทําไมเพ่ิงประชุมกันเพียง 5 ครั้งเทาน้ัน จึง

อยากขอทําความเขาใจวาในปแรกไมมีการประชุม เน่ืองจากเปนชวงเริ่มตนที่ตองการการเผยแพร

ประชาสัมพันธการใหทุนดานความหลากหลายทางชีวภาพอยางเขมขน การประชุมครั้งแรกไดจัดที่ 
จ.เชียงใหม ครั้งที่ 2 ที่ จ.ขอนแกน ครั้งที่ 3 ที่หาดใหญ จ.สงขลา ครั้งที่ 4 ที่ จ.พิษณุโลก และครั้งที่ 5 
ที่ จ.อุดรธานี โดยจะเห็นวาการประชุมมีพัฒนาการและวิวัฒนาการเปนลําดับ โดยอาศัยขอเสนอแนะ

ทั้งติและชมจากผูเขารวมประชุม ก็อยาลืมวาโครงการ BRT เปนหนวยงานเล็กๆ ที่ไมพยายามจะทํา
ใหใหญ เพราะจะเกิดความซับซอนและสับสนในทางชีวภาพมากขึ้น และจะมีสังคมเขามาเกี่ยวของ 
เราจึงพยายามประคองตัวใหอยูในลักษณะเล็กๆ แตมีการทํางานที่นาจะมีประสิทธิภาพ  

นักศึกษาและกลุมนักวิจัยไดใหขอแนะนําวา อยากใหมีการสื่อสารระหวางโครงการ BRT กับ
นักวิจัยและนักศึกษาใหมากขึ้น อันที่จริงแลวเราพยายามจะสื่อสาร แตบอยครั้งที่เราไมไดรับคําตอบ 
ซึ่งอาจจะเปนการเขาใจผิด หรืออาจจะมีจุดบกพรองบางประการ ซึ่งก็ตองขอความกรุณาทําความ

เขาใจและรวมกันปรับรูปแบบของการสื่อสารใหเปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพคือ เปนการสื่อสารแบบ 
2 ทาง (two ways communication) ขอเสนอแนะตาง ๆ ในภาพรวมเปนเรื่องที่สามารถทําได แตคน
ที่จะทําตองเปนพวกเรา โครงการ BRT จะชวยสนับสนุนให แตพวกเราตองเกาะกลุมกันประสาน
ประโยชนซึ่งกันและกัน ไมวาจะเปนกลุมพืช กลุมสัตว หรือกลุมจุลินทรีย แลวหาแนวทางการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะถาใหโครงการ BRT คิดหรือตัดสินใจอาจจะผิดพลาดได พวกเราตองชวยกันคิด
วาอยากทําอะไร หรืออยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในกรอบที่เรามีอยู  

อันที่จริงโครงการ BRT มีกรอบของการสนับสนุนทุนวิจัยอยู บางครั้งมีการเสนอโครงการที่
คิดวานาจะไดเขามา แตเมื่อคณะกรรมการทางดานเทคนิคมาพิจารณาแลวพบวายังไมเขากรอบที่

กําหนดไว แมวาโครงการที่เสนอมาจะมีความสําคัญอยูบาง แตก็สุดวิสัยที่จะสนับสนุน ซึ่งไมควรโกรธ
กัน แลวถาเห็นวาโครงการที่เสนอมานาจะผานการพิจารณาก็สามารถพูดคุยและปรับเขาหากันได วิธี
น้ีนาจะเปนวิธีที่ดีที่สุด โดยสวนตัวแลวผมพรอมที่ปรับและพรอมที่จะคุย เพราะเราไมใชคนอื่นคนไกล 
แตตองขอรองใหนักวิจัยที่ไดรับการปฏิเสธทุนจากโครงการ BRT ไดนํามาทําความเขาใจกันกอน อยา
เพ่ิงตีโพยตีพาย เพราะจะทําใหเกิดความไมเขาใจและสื่อไมตรงกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหายทั้ง

สองฝาย ผมอยากใหตรงนี้เปนวัฒนธรรมของการทํางานรวมกันระหวางผูใหทุนกับผูรับทุน จึงอยาก
ฝากไวตรงนี้วาถามีอะไรที่ยังขัดของใจก็ใหปรึกษาหารือกัน อยาตําหนิติติงโดยไมไดมีโอกาสชี้แจง ใน
ขณะเดียวกันโครงการ BRT ก็จะไมพยายามเอาคําพูดตางๆ มาตําหนิติติงโดยไมไดชี้แจงใหทราบ

เสียกอนเชนเดียวกัน น่ีเปนการรวมมือกันขั้นพ้ืนฐานที่จะทําใหทํางานรวมกันได ผมเช่ือวาโครงการ 
BRT ขับเคลื่อนมาไดดวยดี และมีพลังคอนขางสูงและมีผูสมทบเขามามากขึ้น โดยเฉพาะคนรุนใหม 
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การดําเนินงานของโครงการ BRT ในระยะที่ 2 มีกําหนดไปจนถึงป 2548 แตหลังจากนั้น

ไมมีใครใหคําตอบไดวาจะมีอะไรเกิดขึ้น คนที่จะใหคําตอบไดคือพวกเราในที่น้ี ถาพวกเรามีผลงานดี 
ผนึกกําลังกันได รวมกันเปนกลุมกอน เรียนรูรวมกัน สอดสานเจตนารมณรวมกัน ชวยกันผลักดัน
งานวิจัยแลวนําไปสูการปฏิบัติ นําไปสูการใชประโยชน ทั้งในเชิงของชุมชนทองถิ่นและการอนุรักษ

ทรัพยากรชีวภาพแลว ผมมีความเชื่อมั่นวาโครงการ BRT อาจจะพัฒนาไปเปนองคกรที่มีความหมาย
และเปนรูปธรรมมากขึ้น มีหลักแหลงมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับพวกเราที่ตองชวยกันสรางองคความรู 
สรางบรรยากาศของงานวิจัย แลวนําประเทศชาติไปสูความกาวหนา สรางความมั่งคั่งของชุมชน

ทองถิ่นและความมั่นคงทางชีวภาพของชาติตลอดจนสามารถอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร

ชีวภาพที่มีคุณคาไวไดอยางยั่งยืน โดยมีโครงการ BRT เปนสวนหนึ่งเทาน้ัน ผมคิดวาถาเราทําตรงนี้

ไดรัฐบาลก็คงจะเห็นความสําคัญ โครงการ BRT จะอยูไดนานหรือไมเพียงใดไมไดอยูที่ผม หรือ สกว. 
หรือ ศช. แตอยูที่พวกเรา ถาพวกเรารวมแรงรวมใจกันทํางานอยางมุงมั่นและเสียสละ ผมคาดหวังวา
ภายในอีก 4 ปขางหนา เราก็อาจจะชวยผลักดันใหโครงการ BRT แปรสถานภาพไปเปนองคกรใน
ลักษณะสถาบันได แลวสามารถบริหารจัดการ วิจัย และพัฒนาบุคลากรไดเปนปกเปนแผนมากขึ้น 
น่ันเปนความคาดหวังบนเงื่อนไขของพลังที่มีอยู ซึ่งพลังน้ันก็คือพวกเรา เครื่องยนตจะขับเคลื่อนไมได
ถาไมมีฟนเฟอง พวกเราคือฟนเฟองที่สําคัญ โดยมีหนวยงานใหทุนคอยหยอดน้ํามันใหแลว แตถา

หยอดใหแลวฟนเฟองไมบิด หรือบิดแลวขบกันไปมา ฟนเฟองอาจจะแตก แตถาบิดไปมาอยาง

สอดคลอง แลวขับเคลื่อนตั้งแตเกียร 1, 2, 3 พอเขาเกียร 4 ก็สบายแลว  

ผมจึงอยากฝากไวตรงนี้วาอยาโยนทุกอยางมาใหโครงการ BRT เพราะโครงการ BRT สามารถ
จัดการไดในระดับหนึ่ง แตถาจะใหสัมฤทธิ์ผลไดดีจริงก็คงตองหวังพ่ึงพวกเราเปนหลัก โดยเฉพาะ

นักศึกษารุนใหม อยางที่ผมไดเรียนใหทราบแลววา เราอยากจะสนับสนุนงานวิจัยใหเปนอาชีพ ซึ่งจะ

สอดคลองกับที่สถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายกําลังจะออกนอกระบบ คําวา ราชการ ตอไปจะไมมี แตจะ

เปนลูกจางหรือพนักงานแทน และจะถูกประเมินอยูตลอดเวลา แตถาเรามีอาชีพนักวิจัย เราจะสามารถ
ทํางานในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเต็มภาคภูมิและมีประสิทธิภาพ สกว. มีความหวังไววาจะตองสราง
อาชีพนักวิจัยที่มีรายไดไมตํ่ากวาอาชีพอื่น เชน ถาจบปริญญาเอกมาใหมแลวทํางานวิจัยอยางเดียวแบบ

เต็มเวลาเปน Post doctoral Fellow โดยไมเกี่ยวของกับการบริหารจัดการและการสอน ก็นาจะได

เงินเดือนประมาณ 3 หมื่นบาท ตรงนี้นาจะเปนแรงกระตุนและแรงจูงใจที่ดี และถาทํางานวิจัยอยาง
จริงจัง มีความมุงมั่น และตอเนื่องภายใน 10 ป เงินเดือนนาจะอยูที่เดือนละ 7-8 หมื่นบาท ขณะนี้ไมมี
วิกฤติในเรื่องของการสนับสนุน มีแตโอกาส และควรใชโอกาสนั้นใหเปนโอกาสทองของพวกเราที่จะเปน
นักวิจัยรุนใหม ในขณะเดียวกันนักวิจัยรุนเกาก็สามารถที่จะดําเนินงานตอไปได โดยชวยเปนพ่ีเลี้ยง

ใหแกนักวิจัยรุนใหม สวนโครงการ BRT ก็จะเปนฝายสนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงานออกมาตามเปาหมาย
อยางตอเนื่องและเชื่อมโยงกับ ศช. และ สกว. อยูเสมอ ถามีองคกรใหมเกิดขึ้นมาจริง ผมคิดวาเครือขาย
ของการสนับสนุนงานวิจัยนาจะกวางขวางมากขึ้น ต้ังแตงานวิจัยพื้นฐานอยางที่เราทํากันอยู รวมไปถึง
การใชประโยชนจากทรัพยากรที่พวกเราไดคนหามา 
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สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เปนความคาดหวัง แตความคาดหวังจะบรรลุผลสําเร็จหรือไม ขอ

เนนวาตองขึ้นอยูกับพวกเรา และการสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล โรงเรียน ชุมชน และองคกรเอกชนที่กําลังดําเนินการอยู เพ่ือนําไปสูความ

เขมแข็งของชุมชนบนพื้นฐานของการเรียนรูรวมกันบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู ซึ่งเปน

ความหวังสูงสุดที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และสนองตอบพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พวกเราเปนพลังแผนดินที่สําคัญที่จะชวยนํานโยบายหรือ

พระราชดําริน้ันไปสูความสําเร็จ สิ่งที่เราทํากันคงจะไมไดพูดเลนๆ พวกเราทั้งหลายมีเปาหมายอัน
สูงสงพอสมควรที่จะชวยกันพัฒนาประเทศชาติใหไปสูความสําเร็จ ทั้งในเชิงการบริหารจัดการและ

การสรางรากฐานทางดานการศึกษา ทุกอยางตองเขามามีสวนรวมกัน  

ผมขอฝากขอคิดเห็นใหทุกทานกลับไปคิดวา สิ่งที่เราเสนอแนะกันมาจะเอากลับไปปฏิบัติให
เปนรูปธรรมไดอยางไร คงจะเปนเรื่องที่ดียิ่งถาหัวหนากลุมตางๆ กลับไปคุยกันอยางตอเนื่อง แลว
พยายามสานตอ เพ่ือจะไดมีความกาวหนาวา 1 ปที่ผานมาเราไดทําอะไรบางหลังจากที่ไดคุยกันไว 
โดยใหโครงการ BRT เปนผูประสานงาน ซึ่งถาทําไดควรจัดคุยกันเปนกลุม แลวคอยๆ พัฒนา

ความคิดและรูปแบบขึ้นมา โครงการ BRT ยินดีจะใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ทั้งเรื่องเงินและเรื่อง
สถานที่ แตจะใหเปนผูเริ่มตนหรือเปนผูจัดจะเปนเรื่องยาก ถาเปนเชนน้ันโครงการ BRT จะตองมี
เจาหนาที่ประมาณ 20-30 คน แตถาพวกเราจัดกลุมคุยกันเองแลวมาบอกวาตองการเงินสนับสนุน
เปนจํานวนเทาไร ที่ไหน อยางไร ทางโครงการ BRT ก็จะชวยประสานงานตรงนี้ใหได อุปสรรคนั้น
ผมคิดวาแกไขได แตขอใหมีความจริงใจจริงจังและมีความมุงมั่นที่จะพูดคุยกัน และมีความพยายามที่

จะสรางกลุมขึ้นมา  

ทายที่สุดน้ี ผมตองขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลามาจนถึงชวงสุดทาย ผมหวังวาทุกทานคง

จะไดรับความรูและความคิดเห็นในหลายแงมุม ที่เปนประโยชนและประเทืองปญญาไดเปนอยางดี 
ตองขอขอบคุณวิทยากรทุกทานที่สละเวลามาใหความรู มุมมอง และขอเสนอแนะหลายประการ 

ตลอดจนชวยสรางบรรยากาศทางวิชาการและความเปนกัลยาณมิตรระหวางกัน ขอขอบคุณนักวิจัย

และนักศึกษาที่นําผลงานมาเสนอเปนโปสเตอร ขอบคุณครู สควค. ที่เพ่ิงเขามารวมการประชุมกับ
เราเปนปแรก ขอบคุณอาจารยและเจาหนาที่จากสถาบันราชภัฏอุดรธานีทุกทานที่สนับสนุนการจัด
ประชุมและรวมเปนเจาภาพอยางแข็งขัน และที่สําคัญตองขอขอบคุณฝายเลขานุการโครงการ BRT ที่
ทํางานกันอยางทุมเท งานประชุมขนาดใหญเชนน้ี แนนอนวาตองมีขอบกพรองอยูบาง ผมในฐานะผู

จัดตองขออภัยไว ณ ที่น้ีดวย ทานใดมีขอติชมหรือขอเสนอแนะก็สามารถชี้เแนะได เพ่ือจะไดนําไป
ปรับปรุงการประชุมในครั้งหนาใหดีขึ้น ในทายที่สุดผมตองขอขอบคุณทุกทานอีกครั้งหน่ึงที่มีสวน

รวมทําใหการประชุมครั้งน้ีมีสีสัน มีบรรยากาศของวิชาการและความเปนมิตรมากขึ้น ขอใหทุกทานมี
สุขภาพรางกายที่แข็งแรงพรอมที่จะทําหนาที่เปนพลังแผนดินที่สําคัญตอไปในอนาคต และขอใหทุก
ทานเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมโดยสวัสดิภาพ และเราจะพบกันใหมในการประชุมวิชาการประจําป

โครงการ BRT ครั้งที่ 6 

******************************************* 














































































































	5-1
	029.pdf
	030.pdf
	031.pdf
	032.pdf
	033.pdf
	034.pdf

	Proceedings 5
	5-1.pdf
	029.pdf
	030.pdf
	031.pdf
	032.pdf
	033.pdf
	034.pdf

	?????????????? 5.pdf
	
	
	
	
	โดย
	
	อธิการบดี
	เนื่องในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ
	

	
	ธรรมะแห่งความหลากหลาย
	ศ
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	5-3.pdf
	001.pdf
	002.pdf
	003.pdf
	004.pdf
	005.pdf
	006.pdf
	007.pdf
	008.pdf
	009.pdf
	010.pdf
	011.pdf
	012.pdf
	013.pdf
	014.pdf
	015.pdf
	016.pdf
	017.pdf
	018.pdf
	019.pdf
	020.pdf
	021.pdf
	022.pdf
	023.pdf
	024.pdf
	025.pdf
	026.pdf
	027.pdf


	5-3
	001.pdf
	002.pdf
	003.pdf
	004.pdf
	005.pdf
	006.pdf
	007.pdf
	008.pdf
	009.pdf
	010.pdf
	011.pdf
	012.pdf
	013.pdf
	014.pdf
	015.pdf
	016.pdf
	017.pdf
	018.pdf
	019.pdf
	020.pdf
	021.pdf
	022.pdf
	023.pdf
	024.pdf
	025.pdf
	026.pdf
	027.pdf


